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 เกษตรน�าไทยพลังงาน/ส่ิงแวดล้อม

เปิดพิกดั ทล.ขยายทางหลวง 4 เลน 
26 โครงการ 356 กโิลเมตร ทัว่ไทย

“กรมทางหลวง” เปิดพกิดัขยายถนน 4 เลนทัว่ไทย 26 โครงการ วงเงนิ 17,540 ล้านบาท  
คาดเร่ิมสร้างปี 66 แล้วเสรจ็ปี 68 ซึง่จะช่วยเพิม่เตมิโครงข่ายทางหลวงทีม่มีากกว่า 4 ช่องจราจร 
อีก 356.8 กม. เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งภูมิภาค 
เชือ่มต่างประเทศฉลยุ 

ทกุพรรคการเมอืงชนูโยบายกระจายอ�านาจ หวังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
(อปท.) เข้มแข็ง แต่เมือ่สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ขอขึน้ค่าตอบแทนนายก 
และสมาชกิสภา อบต. ทีถ่กูละเลยมาหลายปี โดยมท่ีาทว่ีา รฐับาลเหน็ชอบและสนบัสนนุ 
นกัการเมอืงบางคน กลบัท�าตวัเป็น “จระเข้ขวางคลอง” สร้างความผิดหวงั 
ให้กบัคน อบต. เป็นอย่างยิง่

อบต.ฉุนการเมืองแทรกค่าตอบแทน
ถามหาความจริงใจ “กระจายอ�านาจ”

กระทรวงพลังงานระบุโรงไฟฟ้าชุมชนอยู่ขั้นตอน
พจิารณา เน้นต้องรอบคอบ เพือ่สร้างรายได้วสิาหกจิ
ชุมชนและเกษตรกรในระยะยาว ย�้าสัดส่วนผู้ถือหุ้น 
ยังไม่มีข้อจ�ากัด ชี้โรงไฟฟ้าใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง  
หากให้วสิาหกจิชมุชนเป็นเจ้าของเองจะต้องใช้เงนิลงทนุ
จ�านวนมาก จงึต้องค่อยเป็นค่อยไป

นายสมภพ พัฒนอรยิางกลู โฆษกกระทรวงพลงังาน 
ชีแ้จงกรณีทีม่ปีระเดน็การอภปิรายในสภาผู้แทนราษฎร 
เกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนเพือ่เศรษฐกจิฐานรากว่า  
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
เป็นโครงการซึง่เป็นระยะน�าร่องทีร่่วมกันหลายภาคส่วน 
โดยภาคเอกชนเป็นผูล้งทุนพฒันาระบบผลติไฟฟ้า ส่วน
วสิาหกจิชมุชนจะเป็นผูร้วบรวมเชือ้เพลงิจากเกษตรกร 
ทีป่ลกูพชืพลงังาน ส่งให้กบัโรงไฟฟ้าในรปูแบบ Contract  
Farming ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นของวิสาหกิจชุมชน 
ร้อยละ 10 นัน้ เป็นสดัส่วนในโครงการน�าร่อง เนือ่งจาก
เป็นการด�าเนินการโรงไฟฟ้าที่ต้องอาศัยความรู้ความ
เชีย่วชาญเฉพาะด้านและเงนิลงทนุค่อนข้างสงู หากให้ 
วสิาหกจิชมุชนเป็นเจ้าของเองจะต้องใช้เงนิลงทนุจ�านวนมาก  
จงึต้องค่อยเป็นค่อยไป

ก.พลงังานระบุโรงไฟฟ้าชมุชน
อยู่ขัน้ตอนพจิารณา/เน้นรอบคอบ
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“ทีเส็บ” เดินหน้ายุทธศาสตร์ไมซ์ 5 ปี
มุ่งเป้า 9 แสนล้าน/นักเดินทาง 160 ล้านคน

จริตุถ์ อิศรางกรู ณ อยุธยา2

ในยุคที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายก
รัฐมนตรี บริหารประเทศมาแล้ว 8 ปี ปรากฏข่าว 
การทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการและพนักงาน 
ของรฐั โผล่ขึน้มามากทีส่ดุ องค์กรตรวจสอบภาครฐัท่ีมอียู่ 
ก็มะงมุมะงาหรา กลายเป็นเสือกระดาษกันไปหมด นบัว่า 
เป็นอันตรายต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างย่ิง

มุมคิดแก้โกงของ ดร.มานะ-ศรีสุวรรณ
แนะใช้ ACT/AI เลิกอวยประเมินโปร่งใส

5
ศรสีวุรรณ จรรยา

ผศ. (พเิศษ) ดร.วิระศักด์ิ ฮาดดา 19

เปิดวิชัน่ ‘นภา เศรษฐกร’ แม่ทัพ สวส.
บนเส้นทางขับเคลือ่นวสิาหกจิเพ่ือสงัคม

ส�านกังานวสิาหกิจเพ่ือสังคม (สวส.) ถือเป็นหน่วยงาน 
น้องใหม่ที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีฐานะ 
เป็นนิตบิคุคล ในก�ากับนายกรฐัมนตร ี ต้ังขึน้โดย พ.ร.บ. 
ส่งเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม พ.ศ. 2562 การด�าเนนิงานต่างๆ  
เริม่มคีวามชดัเจนขึน้ หลังฝ่ามรสมุโควิด-19 แต่ภารกจิ
ข้างหน้าทีจ่ะท�าหน้าทีส่่งเสรมิ พฒันาวสิาหกิจเพือ่สงัคม 
ให้มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ และขยายตัวเพิ่มขึ้น  
ท้าทายมากนภา เศรษฐกร 2

านักงานส ่ ง เสริมการจัดประชุม 
และนทิรรศการ (องค์การมหาชน) หรอื ทเีสบ็  

เดินแผนปฏบิติัการ 5 ปี (2566-2570) ภายใต้
ยทุธศาสตร์ TCEB Go พร้อมผลกัดนัแคมเปญ 
Thailand MICE to Meet You Year 
2023 กระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคล่ือน
ประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางไมซ์ 
ระดับโลก ด้วยนวตักรรมและการสร้าง
ความยัง่ยนืร่วมกนั รองรบัการเดนิทาง 
ทัว่โลกทีก่ลบัมาคกึคกัอกีครัง้

ดร.มานะ นิมิตมงคล

20

ดร.เอก์ เหลืองสอาด
นายกสมาคม

ผู้ส่ือข่าวต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย)



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 399 วันที่ 1-15 มีนาคม 2566ท้องถ่ินไทย
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นภา เศรษฐกร

เปิดวิชัน่ ‘นภา เศรษฐกร’ แม่ทัพ สวส.
บนเส้นทางขบัเคล่ือนวสิาหกิจเพ่ือสงัคม
ส�านกังานวสิาหกจิเพือ่สงัคม (สวส.) ถอืเป็น 

หน่วยงานน้องใหม่ท่ีไม่เป็นส่วนราชการและ
รฐัวสิาหกจิ มฐีานะเป็นนติบิคุคล ในก�ากบันายก
รัฐมนตรี ตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม พ.ศ. 2562 การด�าเนินงานต่างๆ  
เริ่มมีความชัดเจนขึ้น หลังฝ่ามรสุมโควิด-19  
แต่ภารกจิข้างหน้าท่ีจะท�าหน้าทีส่่งเสรมิ พฒันา
วิสาหกจิเพือ่สงัคมให้มีคุณภาพ พึง่พาตนเองได้  
และขยายตวัเพ่ิมขึน้ ท้าทายมาก

สวส.จะเป็นพ่ีใหญ่ท่ีจะส่งเสริมให้วิสาหกิจ
เพื่อสังคม ผลิตและจ�าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ 
สามารถเล้ียงตัวเองได้ น�าไปสู่การพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ ท่ีจะส่งผลไปถึงสังคม สิ่งแวดล้อม  
ทัง้ในระดบัชมุชนและสงัคมโดยรวม ทีส่�าคัญคอื
กจิการเพือ่สงัคมนี ้จะสอดคล้องกบัความต้องการ
ของกระแสโลกอีกด้วย “อปท.นวิส์” ได้สัมภาษณ์ 
นางนภา เศรษฐกร ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) คนแรก 
ขององค์กรนี้

 Policy สร้างก�าไรธรุกิจเป็นก�าไรเพือ่สังคม
นางนภา เศรษฐกร ผู้อ�านวยการส�านักงาน

ส่งเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม กล่าวว่า ส�านักงาน 
วสิาหกจิเพือ่สงัคมตัง้ข้ึนมา เพือ่สร้างความเข้มแขง็ 
ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีโครงสร้าง
องค์กรอยู ่ในก�ากับของนายกรัฐมนตรีและ
ประธานบอร์ด คอื นายจรุนิทร์ ลักษณะวศิิษฐ์  
รองนายกรัฐมนตรี ดังนั้น การขับเคลื่อนของ 
สวส. จะใช้ภาคีพนัธมติรทีมี่ทัง้ภาคธรุกจิ เอกชน  
ราชการ ประชาชน เครอืข่ายวิสาหกจิ โดยมเีป้าหมาย 
เพ่ือน�าไปสู่การค้าระหว่างประเทศ เป้าหมาย
ประการต่อมา คือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
วสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise : SE)  
หลังจากที่มีการจัดตั้งองค์กร สวส. มาตั้งแต่
ปี 2562 แต่เพ่ิงจะมสี�านกังาน เมือ่ 2 ปีทีแ่ล้ว  
โดยปัจจุบันมวีสิาหกจิมาจดทะเบยีนกบั สวส.แล้ว 

ด้านหนึง่กไ็ด้ หรอืบางกจิการจะไม่เอาก�าไรเลย 
โดยไปลงทนุทางสังคม 100 เปอร์เซน็ต์เลยกไ็ด้ 
อนันีค้อืธรุกจิเพือ่สงัคม ท�าอะไรกไ็ด้ทีม่กี�าไรแล้ว
เอาก�าไรไปท�า นีคื่อเง่ือนไขทีต้่องมาจดทะเบยีน”

 จากเทรนด์โลกกิจการเพ่ือสังคมเด้งรบั
นางนภา กล่าวอกีว่า ความหมายของธุรกจิ

เพือ่สังคม ซึง่เป็นค�ากลางๆ ทีท่ัว่โลกยอมรบั ใช้กัน 
ในระบบสากลคอื Social Enterprise หมายถงึ
การท�าให้สงัคมดขีึน้ ดงันัน้ ภาครัฐคอืรฐับาลที่
ตัง้ข้ึนนี ้ภายใต้วสิาหกิจเพือ่สังคมต้องมีกจิกรรม
ต้องมีนโยบาย และต้องมีสิทธิประโยชน์ให้กับ
ผูด้�าเนนิการธรุกิจเพือ่สังคม ดังนัน้ ในบทบาท
หน้าทีข่อง สวส.ขณะนีจ้ะต้องด�าเนนิการให้มกีาร
ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นทีรู้่จกัและให้วสิาหกจิชมุชน
เตบิโตมากขึน้ โดยเฉพาะผูบ้รโิภคทีม่าสนับสนนุ
สนิค้าของวสิาหกจิเพือ่สงัคม นอกจากนี ้ สวส. 
จะต้องส่งเสริมด้านธุรกิจ ด้านการตลาด  
การประชาสมัพนัธ์ ในเร่ืองแพก็เกจจ้ิง ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี โดยเราจะประสานกับหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องให้ความรู้และจดักจิกรรม 

“ส่วนในด้านสิทธิผลประโยชน์ สวส.ได้
ประสานกับกรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และบโีอไอด้วย เพือ่
ก�าหนดสิทธิประโยชน์ในเรื่องยกเว้นภาษีให้กับ
วิสาหกิจเพื่อสังคมให้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ
และตัดทอนค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง ซึง่ในเรือ่งสิทธิ
ประโยชน์นี ้ เราท�าส�าเรจ็ใน 2 ปีทีแ่ล้ว ท้ังใน
เรื่องลดหย่อนภาษีรายได้นิติบุคคล การจัดซื้อ 
จดัจ้างภาครฐั เรือ่งการลงทนุของ กลต. และในเรือ่ง 
กองทนุวสิาหกจิชมุชน ส่วนการด�าเนนิการในปีนี้ 
เราจะคยุกบักรมสรรพากรในเรือ่งภาษ ีจะขยาย
สทิธพิเิศษในเรือ่งภาษ ี แล้วคยุกบับีโอไอว่าจะมี
มาตรการช่วยเหลอืสิทธิประโยชน์ให้กบัวสิาหกจิ
เพือ่สงัคมได้อย่างไรบ้าง นีเ่ป็นนโยบายของเรา”

จ�านวน 222 กจิการ มาจากมลูนิธแิละวสิาหกจิ
ชมุชนทัว่ประเทศ 

เงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อ
สงัคมนัน้ ประการแรก ผูจ้ดัตัง้วิสาหกจิเพือ่สงัคม  
ต้องมาจดทะเบยีนกบั สวส. เพือ่ทีจ่ะได้รับใบรบัรอง  
เงื่อนไขแรก คือวิสาหกิจที่มาจดทะเบียนนั้น 
จะต้องท�าเพือ่สงัคม มกีารจ้างงานกลุม่เปราะบาง 
หรือบางวสิาหกจิจ้างงานคนพิการ จ้างงานผูป่้วย
เรือ้รงั จ้างงานกลุม่ด้อยโอกาส ผูสู้งวัย ให้มีรายได้ 
เลี้ยงตัวเองได้ หรือท�าธุรกิจเพื่อสังคม เช่น  
“แดร่ีโฮม” ต้องการให้ชมุชนเข้มแข็ง ช่วยสงัคม 
หรอื “บดัดีแ้คร์” ช่วยผูป่้วยตดิเตียง มีรายได้จาก
การดูแลผู้ป่วยติดเตียง แล้วสร้างรายได้ให้กับ
ชมุชน ต่อมาเป็นธุรกจิทีม่รีายได้อืน่ๆ เช่นธรุกจิ
เพือ่การท่องเทีย่ว เป็นการท่องเทีย่วสเีขยีว หรอื
กจิการธรุกจิทีท่�าให้สงัคมเป็นสขุ

“ประการต่อมา คือต้องมีรายได้ซึง่มาจากการ
บรจิาค หรอืท�าธรุกิจทีม่รีายได้ไปด้วย รบับรจิาค
อย่างเดยีวไม่ยัง่ยนื ประการทีส่าม คอืเรือ่งก�าไร  
ก�าหนดไว้ว่า ก�าไร 30 เปอร์เซ็นต์เข้าบริษัท  
แต่อกีร้อยละ 70 น�าไปเพือ่ช่วยเหลอืสังคมด้านใด 

 เนือ้หอมบิก๊บราเทอร์รุมตอม
นางนภา กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการ

ธุรกิจหลายแห่งมาติดต่อกับ สวส. อย่างเช่น 
บริษัทลูกของ ปตท. และบริษัทพร็อพเพอตี ้
ก็มาจดทะเบยีนกับ สวส. ท�าเรือ่งคลีนนิง่ รวมท้ัง 
บรษิทัไทยเบฟ หรอืซพีเีอง กต็ดิต่อเข้ามา โดย
บริษัทแม่จะมีการตั้งบริษัทลูกเข้าไปท�าในเรื่อง
วิสาหกิจเพ่ือสังคมมากข้ึน นอกจากนี้ การได้
เข้าไปร่วมเจรจากบับริษทัใหญ่ๆ โดยใช้วสิาหกจิ
เพื่อสังคมน�าทางเข้าไป ตรงนี้มันเป็นเทรนด์
ของโลกจรงิๆ เพราะมนัแก้ปัญหาได้จริงในเรือ่ง 
ภมูอิากาศ เรือ่งความยากจน ความเหล่ือมล�า้ 

“ดังนัน้ บรษิทัใหญ่เขาต้องการจะมาคยุกับเรา  
ดงัเช่น กองทนุพลงังานเชือ้เพลงิ เขาต้องการ 
ท่ีจะให้ชมุชนรอบๆ ไฟฟ้า ซึง่มี 200 กว่าแห่ง  
ให้มคีวามเข้มแขง็ด้วยตวัเอง โดยมกีารแบ่งปันกัน  
ให้ชมุชนมกีารร่วมกลุ่มสร้างอาชพีเพือ่ให้มชีวีติ
ท่ีดแีละอยู่ได้ อย่างเช่น รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
เราจะคุยกันว่าจะพัฒนาธุรกิจอะไรเพื่อสังคม 
ทีจ่ะมคีวามยัง่ยนืเข้มแข็ง ก�าลงัคยุข้อมลูกนัอยู่  
ซึง่ตอนนีม้ ี200 กว่าแห่งแต่จะน�าร่องทีแ่ม่เมาะก่อน  
เพราะเป็นชุมชนที่ใหญ่ หรือที่อื่น ว่าตรงไหน
ไปได้ก่อน”  

ขณะเดียวกันก็มีบิ๊กบราเทอร์ที่จะประสาน 
ให้สนิค้าของ SE เข้าไปวางจ�าหน่าย เช่น แดรีโ่ฮม  
กไ็ปวางทีเ่ซน็ทรลั, บิก๊ซ,ี เลมอนฟาร์ม และขายผ่าน 
ออนไลน์ด้วย สวส.ก�าลังจะประสานกับ ปตท. 
และชุมชนย้ิมได้ของธนาคารกสิกร และยังมี 
ของบริษัทไปรษณีย์ไทย ท่ีเขามีแพลตฟอร์ม  
มรีะบบซือ้ขายออนไลน์ หรอืของกระทรวงพาณชิย์  
ท่ีทาง สวส.ได้เข้าไปประสานงานให้สินค้าของ 

วสิาหกิจเพ่ือสงัคมได้เข้าไปโชว์และจ�าหน่ายได้ด้วย  
โดยกระทรวงพาณิชย์จะมีช่องทางการซ้ือขาย
ออนไลน์กบัต่างประเทศ สนิค้าของ SE น�าไป
ขายทางออนไลน์กับต่างประเทศได้เลย และ
ยังสามารถพูดคุยกับผู้ค้าต่างประเทศได้ด้วย  
ได้ประโยชน์มาก 

“ตอนนีม้สีนิค้าของเราประมาณ 20 บรษัิท 
ติดต่อทูตพาณิชย์ในต่างประเทศกับนายจ้างว่า
เขาต้องการสินค้าอะไร สินค้าเกษตร จิวเวอรี่  
หรือสินค้าหัตถกรรม เขาจะบอกมาทางเอสอี 
แล้วจับคู่กัน เราจะมีการอบรมติดต่อเจรจาใช้
ภาษาต่างประเทศ ในระยะ 2 ปี เราท�าไปแล้ว  
ได้รายได้มา 140 กว่าล้านบาท คุยกันทาง
ออนไลน์ โชว์สินค้าให้ จดัมา 4 คร้ัง เขาซือ้สนิค้า
จากเรา ตลาดมทีัง้จนี องักฤษ อนิเดยี อเมริกา 
ต้องขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ เชื่อว่าสินค้าท่ี
เราขายได้เพราะเป็นโชเชยีลเอ็นเตอร์ไพรส์ เป็น
ภาษามาตรฐาน  เรามมีานานแต่ยังไม่มทีศิทาง 
แต่สินค้าเหล่านี้เพื่อสังคมจริงๆ ต่างชาติเขา
เข้าใจจงึสนบัสนนุสนิค้าไทย”

 วางมาตรการควบคมุ 
 โดยก�าหนดโทษทางปกครอง

นางนภา กล่าวถึงมาตรการในการควบคุม
สมาชกิทัง้ 222 แห่งว่า ตาม พ.ร.บ.วสิาหกจิเพือ่
สงัคม ปี 2562 นัน้ จะมุง่เน้นการส่งเสรมิ แต่ขณะ
เดยีวกนักม็มีาตรการโทษทางปกครองเช่นกนั คอื
บรษิทัท่ีเข้ามาจดทะเบยีน มาสมคัรนัน้ จะต้องมี
การตรวจสอบคณุสมบตั ิถ้าผดิเงือ่นไข สวส.กจ็ะ
มมีาตรการทางปกครอง คอืมีการปรบัเงนิ ถอน 
ใบอนญุาตยึดใบรบัรอง แต่บรษิทัทีเ่ข้ามาส่วนใหญ่  
เขามาเพื่ออยากท�า ไม่ใช่จะมาเน้นเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษ ี การจัดซือ้จัดจ้าง การระดม
ทนุ ซึง่เข้าใจว่าส่วนหนึง่กเ็ป็นแรงจงูใจเช่นกนั 
และจากการสมัภาษณ์บรษิทัท่ีเข้าร่วมเพือ่สงัคม 
ส่วนใหญ่ พบว่า มาจากพืน้ฐานครอบครวัเคยท�า 
มาก่อน หรือเป็นเด็กรุ่นใหม่ ท่ีอยากจะช่วย 
ในเร่ืองโลกร้อน แก้ปัญหาวกิฤตต่างๆ  

“แต่เราจะเชือ่ได้อย่างไรว่า เมือ่ได้จดทะเบยีน 
เป็นสมาชิกแล้ว ไม่ไปท�าผิดวัตถุประสงค์หรือ 
แปรเปล่ียนไป ตรงนีต้ัง้ใจว่าในปีนี ้เรามีโครงการ

ไปเยี่ยมบอกนโยบายของเรา ไปติดตามเพื่อ
ส่งเสรมิสมาชกิ ไม่ใช่ไปจบัผิดเขา อย่างท่ีสอง
ตามกฏหมายบริษัทเพื่อสังคมเหล่านี้ต้องมีการ
รายงานผลในทุกปีอยู่แล้ว ก�าลังท�าแบบฟอร์ม
เพือ่ประเมนิผลของแต่ละแห่งว่าเป็นอย่างไร แล้ว
จะรู้ว่าเขายงัเป็นเอสออียูม่ัย้  สามารถตรวจสอบ
จากข้อมลูการประเมนิได้อยูแ่ล้ว”

 กองทุน SE รอเม็ดเงนิเข้า พร้อมปล่อยกู้
นางนภา ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้งกองทุน 

วิสาหกิจเพื่อสังคมว่า เพิ่งเ ร่ิมตั้ง ขณะนี้ 
จัดระบบบัญชีเรียบร้อย ท�าเรื่องการบริจาคกับ
กรมสรรพากรแล้ว และจะเริม่การรับบรจิาคเงิน
เข้ากองทุน แต่เนือ่งจากท่ีผ่านมาเป็นช่วงโควดิ
อยู่เพิ่งเริ่ม มีบริจาคกันบ้างแต่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ 
สวส.ก�าลงัจะไปน�าเสนอกบับรษิทับิก๊บราเทอร์อยู่
เหมือนกันว่า จะบรจิาคไปส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชน
ประเภทไหนบ้างท่ีท�าประโยชน์ให้สงัคม ซึง่ก�าลงั
รวบรวมอยู่ แต่ขณะนี้ในส่วนของกองทุน SE  
ยังไม ่มีการปล ่อยสินเชื่อ เพราะเม็ดเงิน 
ยงัมน้ีอยอยู่ 

ตอนนี ้ เรามอีงค์กรทีด่แูลเรือ่งวสิาหกิจเพือ่
ชมุชนโดยตรง มบีทบาทการด�าเนนิการในด้าน
ต่างๆ เพื่อส่งเสริม SE ตามกฎหมาย สร้าง
วิสาหกิจชุมชนให้เติบโต โดยบรรดาสินค้าเพื่อ
สงัคมเหล่านีต้อบโจทย์ในเรือ่งรกัษ์โลก เรือ่งของ
ภมูอิากาศ ลดโลกร้อน สนิค้าทีอ่อกมานัน้ไม่ท�าให้ 
สิง่แวดล้อมเสยีหาย ในอนาคตนอกจากจะมีใบรบัรอง  
SE แล้ว แต่เวลาข้ึนห้างก็จะมีแบรนด์ตัวเอง  
เพือ่เป็นเอกลกัษณ์ ต้องมแีทก็ซ์ให้เหน็ 

“ตลอด 2 ปีทีผ่่านมา ทางส�านกังานวสิาหกจิ 
เพื่อสังคม ได้ประชาสัมพันธ์ไปพอสมควร  
ถามว่ายากไหม กย็ากอยู ่ ผลมาจากเรือ่งโควดิ 
และปัญหาเศรษฐกจิ แต่กป็ระเมนิโดยยึดเบสไลน์  
เราเริ่มมีเป้าแล้ว อย่างน้อย 30% มันเป็น
นโยบายของประเทศและเป็นเทรนด์ของโลกด้วย  
คงจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างน้อย 20-30% 
และในอนาคตคาดหวงัว่ากลุม่บรษัิทขนาดใหญ่ 
จะเป็นตวัแบก็อัปให้วสิาหกจิเพือ่สังคมได้เติบโต
เรว็กว่าทกุวันนี”้ ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสรมิ
วสิาหกจิเพือ่สงัคม กล่าวปิดท้าย

“ในปีงบประมาณ 2566 คาดว่าจะมนีกัเดนิทางไมซ์รวม 18,550,000 
คน สร้างรายได้ 109,000 ล้านบาท โดยเป็นนกัเดนิทางไมซ์ต่างชาติ 
760,000 คน รายได้ 50,000 ล้านบาท และนักเดนิทางไมซ์ในประเทศ 
17,790,000 คน รายได้ 59,000 ล้านบาท”

>> ต่อจากหน้า 1 <<
นายจริตุถ์ อิศรางกูร ณ อยธุยา ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ  
(องค์การมหาชน) หรอื ทเีสบ็ เปิดเผยว่า อตุสาหกรรม 
ไมซ์ทั่วโลกมีแนวโน้มท่ีดีในการฟื้นตัวกลับมา  
หลังจากที่ประเทศต่างๆ เริ่มลดข้อจ�ากัดในการ
เดินทางเข้า-ออกประเทศมากขึ้น ทีเส็บมีแผน
ปฏบิติัการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ทีใ่ห้การ
สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ภายใต ้
ยุทธศาสตร์ TCEB Go ด้วยความมุ ่งมั่น 
ในการเป็นพันธมิตรเพื่อความส�าเร็จของธุรกิจ  
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทาง
ไมซ์ ด้วยนวตักรรมและสร้างความยัง่ยนืร่วมกนั 
พร้อมกับผลักดันแคมเปญปีแห่งการจัดประชุม
และนิทรรศการ 2566 หรอื Thailand MICE to 
Meet You Year 2023 เร่งกระตุน้การจดังาน 
สร้างรายได้กระจายสูภู่มภิาคต่างๆ ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ
ทัว่ประเทศ 

แผนปฏิบตักิารภายใต้ยทุธศาสตร์ TCEB Go 
จะสามารถขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไมซ์และผลกัดนั 
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของไมซ์โลก  
ซึ่งจะด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ใน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 

T : Thailand As Global MICE Leader  
มุง่ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นผูน้�าในการจดักจิกรรม 
ไมซ์ระดับโลก เพื่อเพิ่มรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกจิประเทศ พร้อมสร้างพนัธมิตรและสร้าง
โอกาสทางธรุกจิ ด้วยการดงึงานระดบันานาชาติ
เข ้ามาจัดในประเทศไทยอย่างงานมหกรรม 
พชืสวนโลกอดุรธานี พ.ศ. 2569 รวมถงึการประมลู
สทิธิด์งึงานภายใต้โครงการ One Ministry, One 
Convention ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครฐัทีเ่ป็นเจ้าภาพ โดยร่วมกบักระทรวงการคลงั 
ดึงงาน Annual Meetings of the International  
Monetary Fund และ งาน World Bank Group 
2026 การประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 
และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจดังาน Expo 2028 
Phuket Thailand นอกจากนั้น ยังวางแผน
การขยายฐานตลาดใหม่ในตลาดอิสราเอลและ
ตะวนัออกกลาง เช่น ยเูออ ีตลาดเอเชียกลาง เช่น 
คาซัคสถาน ควบคูไ่ปกบัการรักษาตลาดเดมิท่ีเป็น
ตลาดหลกัในเอเชยีแปซิฟิก เช่น ตลาด CLMV 
อนิเดยี มาเลเซยี อินโดนเีซีย เกาหล ีญีปุ่่น และ
จนี รองลงมาคือ ตลาดอเมรกิาเหนอื และยุโรป 

C : Create Destination Competitiveness  
Through Diverse Local Identity ยกระดบั
ศักยภาพการรองรับกิจกรรมไมซ์ในแต่ละพื้นที่ 
ด้วยการสร้างความหลากหลายของอัตลักษณ ์
ในพืน้ท่ีและประสบการณ์ทีม่คีณุค่า ผ่านการพัฒนา
และส่งเสรมิความร่วมมอืกบัชมุชน ตลอดจนเครอื
ข่ายในท้องถิน่ อาท ิ การพฒันาเส้นทางสายไมซ์ 
ในแต่ละจงัหวัด การพฒันา Product MICE Premium  
ที่น�าสินค้าและบริการท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
สินค้าส�าหรับอตุสาหกรรมไมซ์ อาท ิ ของท่ีระลกึ  

“ทีเส็บ” เดินหน้ายุทธศาสตร์ไมซ์ 5 ปี 
มุ่งเป้า 9 แสนล้าน/นักเดินทาง 160 ล้านคน

เป้าหมาย (12 S-Curve) อาท ิงาน VIV Asia 2023 
& Meat Pro Asia 2023 วันที ่8-10 มีนาคมน้ี  
ซึง่เป็นงานแสดงสนิค้าทีจ่ดัอยูใ่นอตุสาหกรรมการ
แปรรปูอาหารและอตุสาหกรรมหุน่ยนต์ และงาน 
ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) 
2023 วนัที ่ 30 สิงหาคม-1 กนัยายน เป็นงาน
แสดงสินค้าที่จัดอยู ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
สมยัใหม่ 

นอกจากนั้น ในส่วนของการประชุมองค์กร
และการเดนิทางเพือ่เป็นรางวลั มนีกัเดนิทางไมซ์
ที่ยืนยันการเข้ามาจัดงานในประเทศไทยตั้งแต่
เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน ทั้งสิ้นกว่า 80,000 
คน ซึ่งแบ่งเป็นนักเดินทางจากกลุ่มประเทศใน
เอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ ประมาณกว่า 50,000 
คน และเป็นกลุม่ลกูค้าจากประเทศจนีประมาณ
กว่า 30,000 คน

พร้อมกันนี ้ ยงัมุ่งผลกัดนัแคมเปญปีแห่งการ
จดัประชุมและนทิรรศการ 2566 หรอื Thailand 
MICE to Meet You Year 2023 ตลอดทัง้ปี 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจัดประชุมสัมมนา 
ฝึกอบรม ประชมุวิชาชพี งานนทิรรศการ รวมถงึ
อีเวนต์และเทศกาลต่างๆ ที่ใช้อุตสาหกรรมไมซ์
เป็นเครือ่งมือในการกระจายรายได้ และสร้างงาน
ในระดบัภมูภิาค 

อีกทั้งยังเดินหน้าสานต่อการจัดงาน MICE 
DAY หรือวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่ง
ชาติ ในวันที่ 26 เมษายนนี้ เพื่อให้เห็นถึง
ความส�าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อการ
พัฒนาประเทศมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนมา 
ร่วมแชร์ประสบการณ์และองค์ความรู ้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจไมซ์ ซึ่งจะมีผู ้เข้าร่วมงาน 
จากแวดวงอตุสาหกรรมไมซ์กว่า 400 คน 

ด้านไมซ์ชุมชนนั้น ดร.จุฑา ธาราไชย 
ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันากลยทุธ์องค์กร เปิดเผยว่า 

ไมซ์ชุมชนถือเป็น 1 ใน องคาพยพของไมซ์ ซึง่ในอดตี
อาจจะมองเพียงเป็นจุดๆ ปัจจุบันจะมีการท�าใน 
ภาพรวมมากยิง่ข้ึน ตัง้แต่ไมซ์ชมุชน ผูป้ระกอบการ 
แม้แต่ผู้ประเกอบการที่เป็นเจ้าของงาน ให้เกิด
ความเข้าใจว่าไมซ์ท่ีคณุภาพเป็นอย่างไร

นอกจากนี้ ทางทีเส็บยังได้สร้างนวัตกรรม 
มาใช้เป็นเครือ่งมือในการสร้างฐานข้อมลู เน่ืองจาก
ได้มกีารท�า data มาหลายปี และได้ดงึให้ผูไ้ม่ได้อยู่
ในระบบฐานข้อมลูมาอยู่ในระบบของเรา เกดิเป็น 
MICE Connect ทีเ่ป็นแหล่งรวมข้อมูลท่ีเกีย่วข้อง 
กับไมซ์ทั้งหมด ท�าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงหน่วย
ต่างๆ ทัว่ประเทศได้ง่ายมากขึน้ ซึง่ถอืเป็นระบบแรก
ของประเทศ ทีมี่เป้าหมายส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 
รายเลก็รายย่อยให้เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ และยงัเป็น 
เครื่องมือที่สามารถดึงลูกค้าไปจัดในพื้นที่ใหม่ๆ 
เป็นการขยายตลาดให้กระจายตัวมากยิง่ขึน้อกีด้วย  

ส�าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ ์ ไทย 
ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตลุาคม ถงึ 
ธนัวาคม 2565) มจี�านวนนักเดนิทางไมซ์รวมท้ังสิน้  
7,934,099 คน สร้างรายได้ 28,528 ล้านบาท  
โดยเป็นนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ 183,618 คน  
สร้างรายได้ 12,028 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มงานแสดง
สนิค้าจ�านวน 97,015 คน ซ่ึงเป็นกลุม่ทีท่�ารายได้ 
สงูสุด 6,876 ล้านบาท ตามมาด้วยกลุม่ประชมุ
องค์กรจ�านวน 55,687 คน รายได้ 3,238 ล้านบาท  
กลุ่มประชุมวิชาชีพจ�านวน 17,653 คน รายได้  
1,063 ล้านบาท และกลุ่มการเดินทางเพื่อเป็น
รางวัลจ�านวน 13,263 คน รายได้ 851 ล้านบาท 

ด้านนักเดินทางไมซ์ในประเทศมีจ�านวนรวม 
7,750,481 คน สร้างรายได้ 16,500 ล้านบาท  
มกีลุม่งานแสดงสนิค้าเป็นตลาดใหญ่ทีส่ดุจ�านวน 
7,308,525 คน สร้างรายได้ 14,815 ล้านบาท  
รองลงมาคอื กลุม่ประชมุวชิาชพีจ�านวน 304,826 คน  
รายได้ 1,109 ล้านบาท กลุม่ประชมุองค์กรจ�านวน 
129,054 คน รายได้ 537 ล้านบาท และกลุม่การ
เดนิทางเพือ่เป็นรางวลัจ�านวน 8,076 คน รายได้ 
39 ล้านบาท

“ส่วนเป ้าหมายการด�าเนินงานตลอดปี 
งบประมาณ 2566 คาดการณ์ว่าจะมีนกัเดนิทาง 
ไมซ์รวมจ�านวน 18,550,000 คน สร้างรายได้ 
109,000 ล้านบาท โดยเป็นนกัเดินทางไมซ์ต่างชาติ  
760,000 คน รายได้ 50,000 ล้านบาท และ 
นกัเดนิทางไมซ์ในประเทศ 17,790,000 คน รายได้ 
59,000 ล้านบาท ในส่วนของแผนปฏบิตักิารระยะ 
5 ปี TCEB Go คาดการณ์ว่าตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2566-2570 จะมจี�านวนนกัเดนิทางไมซ์รวมกว่า 
160 ล้านคน ประมาณการรายได้รวมกว่า 945,000 
ล้านบาท” นายจิรตุถ์ กล่าวทิง้ท้าย

Sustainable Event Management Standard 
(TSEMS) เพิ่มเติมอีก 450 องค์กรทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ทีเส็บได้รับการรับรองเป็นองค์กร 
ทีม่หีน้าทีร่บัรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐาน
อาชพี ในสาขาวชิาชพีการจดัประชมุนทิรรศการ 
ใน 5 สาขา ได้แก่ อาชพีการจดัการการเดนิทาง 
เพือ่เป็นรางวลั อาชพีการจดัการการจดัประชมุ อาชีพ
การจดัการงานแสดงสนิค้าและนทิรรศการ อาชพี 
การจดัการงานอีเวนต์ และอาชพีการจดัการสถานที ่
จัดงาน โดยมีเป้าหมายด�าเนินการทดสอบและ

เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ไมซ์ 
และการด�าเนินโครงการ MICE Winnovation  
อย่างต่อเนื่อง ที่จะมีการเปิดตัวปีที่ 3 วันที่  
31 มีนาคมนี้ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ 
ในการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจดังาน 
และแก้ปัญหาจริง สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ทั้งในส่วนของผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน และสถานที่ 
จดังาน ครบวงจรในธรุกจิไมซ์

B : Build Agile and High Performance 
Organization มุ่งสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสงู 
ที่คล่องตัวและทันโลกโดยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด�าเนนิงานขององค์การด้วยกลยทุธ์ AAA คอื 
การเช่ือมโยงกระบวนการท�างาน (Alignment) 
การเพิ่มความคล่องตัวในการท�างาน (Agile) 
และการท�างานเชิงโครงการแบบบูรณาการข้าม
ฝ่ายงาน (Agenda-Based) รวมถึงการพัฒนา
สมรรถนะบคุลากร (Competency) สร้างศกัยภาพ

ของว่าง หรือของฝาก และการท�าการตลาด 
เชิงพืน้ท่ีเพือ่ค้นหาอตัลักษณ์ของเมือง (City DNA)  
แล้วพัฒนาให้เป็นจุดขายที่น่าจดจ�า รวมถึง
การผลักดันงานเทศกาลส�าคัญประจ�าท้องถิ่น 
ให้เป็นงานเด่นระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 
อาทิ งานประเพณีถอืศลีกนิผกั จ.ภเูก็ต งานไหม
นานาชาติ จ.ขอนแก่น เพื่อกระจายการเติบโต
ของจุดหมายปลายทางไมซ์ให้หลากหลายและ
ครอบคลมุทัว่ประเทศยิง่ข้ึน

E : Execute Innovative MICE Solution  
ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด ้ า น ดิ จิ ทั ล 
และนวตักรรมด้านการบรกิารไมซ์ เพือ่ยกระดบั 
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของไมซ์ไทย
บนเวทีโลก โดยมุ ่งพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล 
MICE Intelligence Center ให้เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศส�าหรับ 
ผู ้ประกอบการหรือผู ้ที่สนใจได้น�าไปใช้เพิ่ม
ประสิทธภิาพการท�างาน การพฒันาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล Thailand MICE One Stop Service  

จริตุถ์ อิศรางกรู ณ อยุธยา

บคุลากร ทีเ่น้นทัง้ด้านการพฒันาประสทิธภิาพการ
ท�างาน และการพฒันาด้านจติใจควบคูไ่ปกบัการมี
วฒันธรรมองค์กรทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม เพือ่ให้
ทเีสบ็เป็นองค์กรทีส่ร้างสมดลุย์ในสภาพแวดล้อม
การท�างานและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ได้อย่างยัง่ยืน 

Go : Go for MICE Sustainability พลกิโฉม 
ไมซ์ไทยด้วยความยัง่ยนืและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม  
ผลกัดนัให้จดุหมายปลายทางไมซ์ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับนานาชาติ 
Global Destination Sustainability Index และ
ผลักดันให้องค์กรที่เก่ียวข้องกับการจัดงานไมซ์
ผ่านการรบัรองมาตรฐาน ISO 20121 การจดัการ
และบริหารธุรกิจอีเวนต์อย่างยั่งยืน รวมถึงการ
พัฒนาระบบค�านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ
การสนับสนุนการจัดงานแบบคาร์บอนเป็นกลาง  
(Carbon Neutral Event) พร้อมผลกัดันให้ผูจั้ดงาน 
และผู ้ประกอบการไมซ์ผ ่านการรับรองการ
บริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน หรือ Thailand  

รบัรองมาตรฐานบคุลากรในอาชีพไมซ์ภายใน 5 ปี 
จ�านวน 500 ราย ซึง่จะก่อให้เกดิความยัง่ยนืในการ
พฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมไมซ์ไทย 

 นายจริตุถ์ ยังกล่าวต่อไปว่า การด�าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2566 (ตลุาคม 2565 ถงึ กนัยายน 
2566) ทีเส็บมุ่งเน้นส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
การจดัประชมุและนทิรรศการนานาชาตขิองโลก 
โดยการประมูลสทิธิง์านทีม่ศีกัยภาพสงูระดบัโลก 
เข้ามาจดัในไทย ซึง่ปีนี ้ไทยได้รบัเลอืกเป็นเจ้าภาพ
จดังานระดบันานาชาตหิลายงานตลอดทัง้ปี อาทิ 
งาน World Congress of Nephrology ในวนัที่ 
30 มนีาคม-2 เมษายน งาน 29th International 
Montessori Congress วันที ่2-5 สิงหาคม งาน 
AFECA Annual General Meeting 2023 ในเดอืน 
ตลุาคม งาน 62nd ICCA Congress 2023 วนัที่  
12-15 พฤศจกิายน และ งาน World Allergy 
Congress (WAC) 2023 วนัที ่1-3 ธนัวาคม 

ในด้านของธุรกจิงานแสดงสนิค้ายงัคงเดนิหน้า
ส่งเสริมการจดังานภายใต้ 12 กลุ่มอตุสาหกรรม



ปีที่ 17 ฉบับที่ 399 วันที่ 1-15 มีนาคม 2566 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย

ทุกพรรคการเมอืงชนูโยบายกระจายอ�านาจ 
หวงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เข้มแข็ง 
แต่เม่ือสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ขอข้ึน
ค่าตอบแทนนายกและสมาชิกสภา อบต. ที่ถูก
ละเลยมาหลายปี โดยมีท่าทว่ีา รฐับาลเหน็ชอบ
และสนบัสนนุ นกัการเมอืงบางคน กลบัท�าตวัเป็น  
“จระเข้ขวางคลอง” สร้างความผิดหวังให้กับ 
คน อบต. เป็นอย่างยิง่ 

ผศ. (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม จ.ปทุมธานี 
และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่ง 
ประเทศไทย กล ่าวถึงกระแสข่าวเรื่องขึ้น 
ค่าตอบแทนคน อบต. ในเวลานีว่้า ก�าลงัถกูดงึเข้าสู่ 
เกมการเมอืง ทัง้ทีส่มาคม อบต.แห่งประเทศไทย 
ได้ร้องขอให้รฐัเพิม่ค่าตอบของผูบ้รหิารและสมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) มานานแล้ว  
ผ่านไปยงักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ (สถ.) 
ซึ่งเป็นกระบวนการตามปกติที่ส่วนราชการต้อง
น�าไปพิจารณาว่า จะเพิ่มค่าตอบแทนได้หรือไม่  
หากเหน็ชอบกป็ระกาศเป็นกฏกระทรวงมหาดไทย 
ในราชกิจจานุเบกษา ไม ่ใช ่ เป ็นค�าสั่งของ  
พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างที่  
นายแพทย์ชลน่าน ศรแีก้ว หัวหน้าพรรคเพือ่ไทย 
ตัง้แง่ว่า “ถ้าอยูใ่นช่วง 180 วนั ก่อนการเลือกตัง้  
ห้ามผู้มีอ�านาจให้ หรือจะให้ หรือสั่งการเอ้ือ
ประโยชน์เพือ่หวงัผลทางการเมอืง” 

ก่อนหน้าน้ีในปี 2565 สมาคมฯ ได้ย่ืนข้อเรยีกร้อง 
ต่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย ขอให้เร่งรัดเรื่องการขึ้น 
ค่าตอบแทน ซึง่ท่านก็ได้รบัปากแล้วว่า จะพจิารณาให้  
แต่สมาคมฯ เกรงไปว่าจะไม่มคีวามคบืหน้า จงึได้ 
ตดิต่อผ่าน นายชชัวาลล์ คงอดุม ทีป่รึกษาของสมาคมฯ  
และเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้วย โดย 
ได้เข้าพบ นายพรีะพนัธุ ์สาลรีฐัวิภาค เลขาธิการ
ส�านักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรี
ช่วยอกีทางหน่ึง ได้รบัทราบว่า เร่ืองนี ้ กระทรวง
มหาดไทยได้ตัง้คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายขึน้มา 
พจิารณาแล้ว จะแล้วเสรจ็ภายใน 24 กมุภาพนัธ์ 66  
จากนั้นก็จะน�าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย เพ่ือลงนามเป็นกฏกระทรวงและ
ประกาศเป็นราชกจิจานเุบกษา 

อบต.ฉุนการเมืองแทรกข้ึนค่าตอบแทน
ถามหาความจริงใจ “กระจายอ�านาจ”

“แต่นกัการเมอืงบางคนไม่เข้าใจกระบวนการ
ต่างๆ ทีส่มาคมฯ ได้ด�าเนนิการไปแล้ว ท่านทัง้หลาย 
ทีอ่อกมาแสดงความเห็น ควรจะศกึษาข้อเทจ็จริง
ก่อนว่า มีความเป็นมาอย่างไร ท�าไมถึงต้องมา 
ถงึจดุนี ้กอ็ยากจะเรียนไปถงึคนเหล่านัน้ว่า ส�าหรบั
ค่าตอบแทนของ อบต. น้ัน ไม่ได้มีการปรบัขึน้มา
นานกว่า 10 ปีแล้ว” 

 นักการเมอืงบางคนออกมาตติงิ 
 เหมอืนกับคน “ไม่รูเ้หนอืรู้ใต้”

ผศ. (พเิศษ) ดร.วิระศกัดิ ์กล่าวอกีว่า กรณทีี่ 
นายวิรชั รตันเศรษฐ พรรคพลังประชารฐั แย้งว่า 
การขึน้ค่าตอบแทนให้ อบต. นัน้ ควรขึน้ให้ก�านัน-
ผู้ใหญ่บ้านมากกว่า เพราะอยู่ใกล้ชิดประชาชน 
อยากจะขอร้องว่า อย่าเอาท้องถ่ินกับท้องที่มา 
ขดัแย้งกนั 2 องค์กรนี ้ท�างานร่วมกนัด้วยดอียูแ่ล้ว  
ถ้าก�านนั-ผูใ้หญ่บ้านจะได้ขึน้เงินเดอืน สมาคมฯ 
กย็นิดด้ีวย นายวริชัเองกน่็าจะยนิดแีละช่วยเรียกร้อง 
ให้ อบต. ได้ปรับขึน้ค่าตอบแทนในครัง้นีเ้ช่นกนั  
ไม่ใช่พูดออกมาอย่างนั้น เพราะจะไปสร้าง 
ความแตกแยกให้กบัคนในพืน้ที่ 

การขอเพิ่มค่าตอบแทนน้ี ก็เป ็นการลด 
ความเหลือ่มล�า้ระหว่างเทศบาลกับ อบต. เท่าน้ัน  
เชือ่ไหมว่าท้องถิน่ทีมี่งบประมาณ 50 ล้านบาทขึน้ไป  
นายกเทศบาลได้ค่าตอบแทน 40,000 บาท ของ 
นายก อบต. 20,000 บาท ถ้าเป็นสมาชิก 
สภาเทศบาลได้ 19,000 บาท แต่ สภา อบต.ได้
เพยีง 7,000 บาท นีค้อืความเหล่ือมล�า้ แน่นอนว่า 
เทศบาลใหญ่กว่า อบต. แต่กใ็ช่ว่า เทศบาลจะใหญ่
กว่า อบต.ทัง้หมด เพราะบาง อบต. มีงบประมาณ  
500 ล้านบาท แต่บางเทศบาลมีงบเพยีง 50-100  
กว่าล้านบาท ขณะที่ภารกิจหน้าที่ทุกอย่าง 
เหมือนกนัหมด แต่ท�าไมค่าตอบแทนต่างกนัมากมาย 

“ผมก็ได้คุยกับท่านนายกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย คุยกับนายกสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
ว่า สมควรทีจ่ะขึน้ได้ไหม ท่านสมชาย รงัสวิฒันศักดิ์  
กบ็อกว่าจริงๆ แล้วทางเทศบาลกข็อปรบัเหมอืนกนั  
ท�าไมไม่ขอปรับไปพร้อมๆ กันเลย แสดงว่า 
ทางเทศบาลกย็นิดทีีจ่ะให้การขึน้ค่าตอบแทนอยูใ่น

บญัชเีดียวกนั เวลาปรบักป็รบัด้วยกนั ความเหลือ่มล�า้ 
กจ็ะไม่เกดิขึน้”

ผศ. (พิเศษ) ดร.วริะศกัดิ ์กล่าวว่า นกัการเมอืง
บางพรรคไม่เข้าใจบทบาทของท้องถ่ิน ออกมาพดูว่า 
ถ้าไปเพ่ิมเงินเดือนให้กับผู ้บริหารและสมาชิก 
สภา อบต.แล้ว งบพฒันาจะหายไป แล้วจะเอาเงนิ
จากทีไ่หนมาพฒันา ซึง่ความจรงิแล้วงบพฒันากบั
ค่าใช้จ่ายเงินเดอืนหรอืเงินค่าตอบแทน มันแยกกัน  
มีกฎหมายบงัคบัอยูแ่ล้วว่า ค่าใช้จ่ายประจ�า ห้ามเกิน  
40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่น 
กต้็องปฏบิตัติาม

สมาคมฯ ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ว่า อบต.มีเงนิค่าตอบแทนครัง้แรก 
ปี 2538 ถดัมา 9 ปี มีการปรับค่าตอบแทนคร้ังแรก  
ถดัไปอกี 6 ปี ปรบัอกีครัง้ จนถงึปี 2554 ปรบัล่าสดุ 
คอืครัง้สุดท้าย ดงันัน้ 26 ปี มกีารปรบัค่าตอบแทน
เพยีง 3 ครัง้ ต่อมาในปี 2562 สมาคมฯ ได้ขอปรับ
ค่าตอบแทนเพิม่ แต่สถานการณ์เรือ่งงบการเงนิ
การคลังของรฐับาลไม่เพียงพอ จ�าเป็นต้องชะลอ
ออกไปก่อน จนล่วงมาถงึปี 2565 จงึได้ไปคยุกบั 
สถ. อกีครัง้ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เกบ็เงินภาษเีงินได้เอง ประมาณ 7,000 ล้านบาท 
แต่ถ้ารวมเงินอดุหนนุอกีกป็ระมาณ 236,000 กว่า
ล้านบาท งบประมาณปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 
0.9 เปอร์เซ็นต์ ก็น่าจะมาปรับฐานค่าตอบแทน
ให้กบั อบต.ได้ 

ประกอบกบัสมาชกิสภา อบต. จากเดมิหมูบ้่านละ  
2 คน ปัจจบุนัลดลงเหลือเพียง 1 คน ค่าใช้จ่าย
ส่วนนีก้ล็ดลงอีก 2,000 ล้านบาท สามารถน�าเงิน
ทีเ่หลอืมาปรบัข้ึนค่าตอบแทนได้ด้วย แต่ทาง สถ. 
กต้็องพจิารณาอย่างรอบด้าน และเหน็ว่า ควรจะ
ปรบัค่าตอบแทน อบต. ให้เทยีบเคยีงกบัเทศบาล 
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยก็เห็นด้วย 

“จงัหวะมาตรงกบัการทีส่ภาผู้แทนราษฎรและ 
รฐับาลชดุนีจ้ะหมดวาระ ต้องเลอืกตัง้ใหม่ ท�าให้ถูก
โยงไปเป็นประเดน็ทางการเมือง ทัง้ๆ ทีไ่ม่ใช่เป็น
เร่ืองการหาเสียงของใครหรือของพรรคไหน อย่างท่ี 
สมาชกิพรรคก้าวไกลคนหนึง่ออกมาบอกว่า “การ
ขึน้เงนิค่าตอบแทน อบต. ล่วงเลยมานานกว่า 10 ปี  
ท�าไมรัฐบาลเพิ่งคิด จะมาด�าเนินการในตอนน้ี  
นายกรัฐมนตรีอยูม่า 8 ปี ท�าไมไม่ปรบั” นกัการเมือง 

ท่านนีพ้ดูเหมอืนคนไม่รูเ้รือ่งอะไรเลย เรือ่งนี ้ไม่ใช่ 
รฐับาลเพิง่มาคิดปรบัค่าตอบแทน เพือ่หาเสยีงกับ 
คน อบต. แต่สมาคม อบต.ประสานงานไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องนานแล้ว ต้องให้ความเป็นธรรมกับ
นายกรฐัมนตรีด้วย” 

“ทุกฝ่ายไม่ควรน�าเร่ืองน้ี ไปเป็นประเด็น
ทางการเมอืง เพราะแต่ละพรรคต่างกม็นีโยบาย
ที่จะกระจายอ�านาจ พรรคก้าวไกลเองก็เช่นกัน 
แต่คนของพรรคยงัไม่รู้เลยหรือว่า บทบาทหน้าที่
และภารกจิของท้องถิน่ ต่อการใช้งบประมาณเพือ่
พฒันาชวีติความเป็นอยูข่องคนท้องถิน่และชมุชน
เป็นอย่างไร พดูเหมอืนไม่รูท้ีม่าทีไ่ป ไม่รูจ้กัขัน้ตอน 
ทีเ่ขาด�าเนนิการกนัมาตามล�าดบั”

 การข้ึนค่าตอบแทนคน อบต. 
 คาดจะส�าเร็จก่อนถงึวนัเลอืกตัง้

ผศ. (พเิศษ) ดร.วริะศักดิ ์กล่าวอกีว่า การขึน้
เงินค่าตอบแทนนี้ ตนเองมั่นใจในการตัดสินใจ
ของนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย อีกทั้งการด�าเนินการต่างๆ ก็เป็นไป
ตามระบบราชการ ไม่ควรสะดดุหยดุลง เพราะเหตุ
การเมอืงแทรก เชือ่มัน่ว่า ก่อนการเลอืกตัง้ รฐับาลนี้ 
จะท�าส�าเรจ็ ซึง่ในการประชมุสมาคม อบต.แห่ง
ประเทศไทยทีจ่งัหวดัอดุรธาน ีในวันที ่1-3 มนีาคม 
2566 สมาคม อบต.ได้เรียนเชญิ พล.อ.ประยทุธ์ 

“หมาเฝ้าบ้าน” จ้องจบัผดิท้องถิน่
จดัซือ้เครือ่งเล่นสขุภาพสงูเกนิจรงิ
Facebook ปฏิบตักิารหมาเฝ้าบ้าน ของ

องค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) ได้
เผยแพร่ภาพ/ข่าว ชดุเครือ่งเล่นสขุภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทีจ่ดัซือ้ 
ในราคาสูงและบางแห่งใช้งานไม่คุ ้มค่า  
โดยน�าเสนอรายละเอียดในประเด็นต่างๆ 
อย่างต่อเนือ่ง

เริ่มจากการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.สีคิ้ว 
จ.นครราชสมีา ซ่ึงในช่วง ปี 2556-2557 จัดซ้ือ 
เครื่องเล่น 2 โครงการ 33 ช้ิน วงเงินรวม 
1,693,200 บาท รอบแรกซือ้เครือ่งออกก�าลงักาย 
เพื่อสุขภาพ 19 ชิ้น 996,000 บาท ติดตั้ง 
ไว้ที ่ ม.11 บ้านถนนคต จากนัน้จัดซ้ือเพิม่อีก  
14 ช้ิน 697,200 บาท ติดตั้งบริเวณ ม.12  
บ้านโคกสะอาด และ ม.13 บ้านบุง่ล�าใย 

ประกอบด้วย เครื่องออกก�าลังกายขา 
ราคาสูงสุด ชุดละ 68,800 บาท เครื่องลด
ไขมันเสริมกล้ามท้อง ชุดละ 58,800 บาท  
เครือ่งบดิเอว 3 สถานี ชุดละ 51,800 บาท  
เคร่ืองบรหิารกล้ามแขน 4 สถาน ีชดุละ 51,800 บาท  
เครือ่งบรหิารขาและข้อสะโพก ชดุละ 49,800 บาท  
ชดุเครือ่งบรหิารกล้ามแขนแบบโหนตวัคู ่ราคา 
42,800 บาท เครื่องซิทอัพบริหารหน้าท้อง  
ชุดละ 34,800 บาท และชุดโยกสปริง
มอเตอร์ไซค์ ตวัละ 48,800 บาท โดยเป็นการ
ซื้อแบบสอบราคา จากเอกชนรายเดียว ซึ่ง
เคยติดตั้งเคร่ืองออกก�าลังกายกลางแจ้งกับ 

ทต.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบรุ ีและพบว่าฮัว้ประมลู
กบักรมพลศกึษา

“ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” ยังได้น�าเสนอ
ประเดน็ชดุเครือ่งเล่น ท่ีลานกีฬาชมุชนภาสว่าง 
ซอย 4 เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ ของ อบจ.สงขลา  
ซึง่ด�าเนินการในปี 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริม 
การออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ งบ 25 ล้านบาท 
จดัซือ้เครือ่งออกก�าลงักายกลางแจ้ง แจกจ่ายไป 
ตดิตัง้ตามจดุต่างๆ ใน จ.สงขลา โดยมอบให้ 
อปท. ในพืน้ทีด่แูล โดยแต่ละจดุมเีคร่ืองออก
ก�าลงักาย 8 แบบ 12 ชิน้ ราคา 339,500 บาท 
ทัง้หมด 73 จดุ เป็นเงนิ 24,783,500 บาท ราคา
เครือ่งเล่นต�า่สดุอยูท่ีช่ิน้ละ 26,500 บาท สงูสดุ
ชิน้ละ 28,500 บาท

“ปฏบิตักิารหมาเฝ้าบ้าน” ยงัได้เผยแพร่ภาพ  
ชุดเครื่องเล่นและออกก�าลังกายของเทศบาล
ต�าบลเชงิทะเล จ.ภูเกต็ ซึง่จดัซ้ือเม่ือปี 2558 
ราคารวม 835,450 บาท/ชดุ ประกอบด้วย โยก
สปรงิหรรษา, ฮปิโป, เคร่ืองบนิ, ฉลามหัวค้อน 
และสงิโตทะเล ซ่ึงจัดซ้ือมาทัง้หมด 8 ตวั ราคา
รวมตวัละ 65,000 บาท 

การน�าเสนอเรือ่งราวดงักล่าวของ “ปฏบิตัิ
การหมาเฝ้าบ้าน” ท�าให้จงัหวดั/ส.ต.ง./ป.ป.ช. 
ต้องติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดซื้อ
ชุดออกก�าลังกายดังกล่าว เพื่อความโปรงใส 
ในโครงการนัน้ๆ ต่อไป

จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี เป็นประธาน ทกุคน 
ต่างคาดว่า นายกรัฐมนตรีจะมีข่าวดไีปบอกกับพ่ีน้อง  
อบต. ทีม่าจากทุกจงัหวดัในภาคอีสาน 

“ถามว่า ท�าไมเราต้องไปหานายกรัฐมนตรี  
กเ็พราะท่านนายกฯ ก�ากบัดูแลทกุกระทรวง ทบวง กรม  
ถ้าผมไปหา ส.ส.ฝ่ายค้าน หรอืพรรคการเมอืงต่างๆ 
คิดว่า จะได้ไหมครับ ผมต้องไปหาผู้ที่มีอ�านาจ
ในการตัดสินใจ และสิ่งที่เราเรียกร้องนอกจาก
เรื่องค่าตอบแทนแล้ว ยังมีเรื่องการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนด้วย อย่างเช่น กรณพีืน้ทีท่บัซ้อน
ทีป่ระชาชนเดอืดร้อน ท่านพีระพนัธ์ุ กร็บัปากว่า 
จะตามเรือ่งให้ ท่านรูปั้ญหาต่างๆ ว่า การทีน่ายก 
อบต. ได้น�างบประมาณของ อบต. ไปสร้างถนน 
ในทีด่นิของกรมชลประทาน หรอืหน่วยราชการอืน่ๆ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่ถูก ป.ป.ช.แจ้ง 
ข้อกล่าวหา ให้หยดุปฏบิติัหน้าที ่โดนศาลอาญาฟ้อง  
กต้็องมาหาทางแก้ไขปัญหากนัต่อไป”

 เป้าหมายการประชมุใหญ่ของสมาคม อบต.
 ที ่จ.อุดรธาน ี

ผศ. (พเิศษ) ดร.วริะศกัดิ ์กล่าวว่า นโยบายของ
สมาคม อบต. จะจดัประชมุสมาชกิในทกุภาค แบ่งเป็น 
5 ภาค คอื เหนอื, อสีาน, ใต้, กลาง, ตะวนัออก 
การประชุมคราวก่อน จัดประชุมที่ภาคเหนือ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ คราวนีจ้ดัทีภ่าคอสีาน จ.อดุรธานี 

ประเดน็ในการประชมุ คอื การตดิตามความคบืหน้า 
ของการประชุมที่ภาคเหนือว่า และรับทราบ
ปัญหาใหม่ๆ ทีเ่กิดข้ึน จากน้ันก็จะน�าปัญหาของ
แต่ละจงัหวดั แต่ละภาค มารวบรวมเป็นปัญหา
ของสมาคมฯ เพื่อหาทางแก้ไข ให้การท�างาน
ของ อบต. สามารถสนองต่อนโยบายรฐับาลและ 
แก้ปัญหาท้องถ่ินได้เต็มที่ 

ประเดน็ส�าคญัทีจ่ะหยบิยกมาพดูคุยกนัในการ
ประชุมคร้ังน้ี คือโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ยงัถกูครอบง�าโดยกระทรวงมหาดไทย 
และมีผู้ว่าราชการจงัหวัด นายอ�าเภอ ก�ากบัดูแล 
สมาคมฯ จงึต้องผลกัดนัให้มกีารจดัตัง้ส�านกังาน
ของท้องถ่ินแห่งชาติ ข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตร ี
เหมือนกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติท่ีขึ้นตรง 
ต่อนายกรัฐมนตร ี ไม่ได้ขึน้ตรงกบัปลัดกระทรวง 
มีการก�ากับดูแลผ่านคณะกรรมการบริหารระดับ
อ�าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ ซึง่ตวัแทน
ของบอร์ดจะมาจากผูบ้รหิารท้องถิน่ ปลดัท้องถิน่ 
และผูท้รงคณุวฒิุ รวมทัง้ตวัแทนทีน่ายกรฐัมนตรี
ส่งเข้ามา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุาร 

เรือ่งน้ี มีการศกึษาผ่านสภาผูแ้ทนราษฎรมาแล้ว 
มนีกัวชิาการมาร่วมพจิารณาเรือ่งโครงสร้างของ
ส�านักงานท้องถิน่ว่า ควรมอีะไรบ้าง มียทุธศาสตร์
อย่างไร ซ่ึงเป ็นเรื่องใหญ่ สมาคมท้องถิ่น 
ทัง้ 3 สมาคมกจ็ะผลกัดนัเรือ่งน้ีมาตลอด เป็นเร่ือง
ใหญ่ เรือ่งยาก แต่ต้องท�า เพราะเป็นเป้าหมายส�าคญั 
ถ้าท�าส�าเร็จ ประชาชนก็จะได้ประโยชน์เต็มที่ 
เพราะปัจจบุนั เงินงบประมาณส่วนท้องถิน่ มทีัง้
เงนิอุดหนนุทัว่ไปซึง่รัฐจดัสรรให้ อปท. ตามเกณฑ์
ประชากรและรายได้ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ก�าหนด โดยให้
ท้องถ่ินเข้าไปของบเพือ่ไปท�าโครงการ 

“ถ้ามีส�านักงานท้องถ่ินแห่งชาติ เราก็จะน�า
เงนิเฉพาะกจิมารวมเป็นงบเงนิอดุหนนุทัว่ไป หรอื
ก�าหนดให้งบเฉพาะกจิ มไีด้ไม่เกนิ 10 เปอร์เซ็นต์ 
ของงบทัว่ไป ท้องถิน่จะได้มงีบมาใช้ในการบรหิาร 
และพัฒนาพ้ืนทีม่ากข้ึน เป้าหมายอกีอย่างคือ ตอนนี้  
อบต. 5,300 แห่ง มีงบประมาณแห่งละ 5 ล้านบาท, 
10 ล้านบาท, 20 ล้านบาท, และ 50 ล้านขึน้ไป  
ต่อไปก็จะขอให้รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณทั่วไป 
ให้ อบต.อย่างน้อย 50 ล้านบาท ซึ่งงบส่วนน้ี 
จะดึงมาจากงบเฉพาะกิจ เพื่อมาเพิ่มเป ็น 
งบอุดหนุนทั่วไป เหล่านี้ เป ็นเป ้าหมายเชิง
ยทุธศาสตร์ของสมาคมฯ ทีจ่ะไปขบัเคลือ่นต่อไป
ข้างหน้า” ผศ. (พเิศษ) ดร.วริะศกัด์ิ กล่าวปิดท้าย

วุฒิชัย สนุทรนนท์

สัง่ถอดถอน ‘วุฒิชัย’ นายก ทต.ย่านตาขาว 
เหต ุ‘ใช้รถหลวง’ เลอืกตัง้ใหม่ 26 มีนาคม น้ี
กระทรวงมหาดไทยออกค�าสั่งถอดถอน 

“นายกวุฒชิยั” เทศบาล ต.ย่านตาขาว พ้นจาก 
ต�าแหน่งแล้ว หลังถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด  
ใช้ ‘ฟอร์จนูเนอร์หลวง’ เสมอืนรถส่วนตัวยาวนาน
นบั 16 ปี ส่วน ผอ.การเลอืกต้ัง ต.ย่านตาขาว 
เคาะ 26 ม.ีค. 66 เลอืกต้ังนายกเทศมนตรีต�าบล
ย่านตาขาว คนใหม่ 

สบืเนือ่งจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติช้ีมูลความผิด 
นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีต�าบล
ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั กรณนี�ารถยนต์
ส่วนกลางของเทศบาล ต.ย่านตาขาว ยีห้่อโตโยต้า  
รุ ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน  
กค 5093 ตรัง ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวและน�า
รถยนต์ไปจอดที่บ้านพัก แต่ได้เบิกน�้ามันและ 
ค่าซ่อมบ�ารงุจากเทศบาล ต.ย่านตาขาว เป็นระยะ
เวลายาวนานถงึ 16 ปี

ส�านักข่าวอิศรา (www.isranews.org) 
รายงานว่า เม่ือวันที ่ 17 ก.พ. 2566 ทีผ่่านมา 
กระทรวงมหาดไทย ได้มคี�าสัง่ถอดถอนนายวฒิุชยั  
สุนทรนนท์ พ้นจากต�าแหน่งนายกเทศมนตรี 
ต.ย่านตาขาว เป็นทางการแล้ว หลงัจากส�านกังาน 
ป.ป.ช.ประจ�า จ.ตรัง ได้ส่งรายงาน ส�านวนการ
ไต่สวน เอกสารหลกัฐาน ส�าเนาอิเลก็ทรอนกิส์ ไปยัง  
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้พิจารณาโทษ 
ตามฐานความผดิทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มมีติ  
โดยไม่ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนอีก 
ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบ
ปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ
มาตรา 98

ก่อนทีท่างกระทรวงมหาดไทยจะส่งเรือ่งมายงั 
นายขจรศักด์ิ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง 
เพือ่ให้มคีวามเหน็ ซ่ึงนายขจรศกัดิฯ์ ได้รายงาน 
ตามมต ิป.ป.ช. กลับไป จนกระท่ังมคี�าสัง่ให้นายวฒุชิยั  
สุนทรนนท์ พ้นจากต�าแหน่งดังกล่าว ซึ่งอยู่ใน
ห้วงระยะเวลาภายใน 30 วัน นับจากกระทรวง
มหาดไทยได้รับหนงัสอืรายงานจาก ป.ป.ช.

ขณะเดียวกนั นายสวุวิ มณโีชติ ผอ.การเลอืกตัง้ 
ประจ�า เทศบาล ต.ย่านตาขาว ได้ออกหนังสือ  
ผ.ถ. 1/1 เรือ่งให้มกีารเลอืกตัง้นายเทศมนตรฯี ใหม่ 

หลงัจากนายวุฒชัิย สนุทรนนท์ ได้สิน้สดุสมาชกิ
ภาพตามมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552  
และมาตรา 73/1 แห่งพระราชบญัญติั เทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562  
ประกอบกับมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบ
ปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 เมือ่วันที ่31 ม.ค. 66  
ซึง่เป็นเหตใุห้ต้องจดัให้มกีารเลอืกตัง้ภายใน 60 วนั  
นบัแต่วันทีส่มาชิกสภาท้องถิน่พ้นจากต�าแหน่ง

เบื้องต้น ได้มีการก�าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 
26 มนีาคม 66 และจะมกีารรบัสมัครผูเ้ข้ารบัการ
เลอืกตัง้ระหว่างวนัที ่20-24 ก.พ. 66 โดยล่าสดุ 
มีผู้ที่สนใจจะลงรับสมัครเลือกตั้งมีทั้งหน้าเก่า 
และหน้าใหม่แล้วประมาณ 3-4 ราย

ก่อนหน้านี ้ส�านักข่าวอศิราได้รายงานว่า ในช่วง 
ก่อนหยุดปีใหม่ 2566 ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่เร่ือง
หนึง่ปรากฏต่อสาธารณชน ได้รบัความสนใจจาก
คนในพืน้ที ่ อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั เป็นอย่างมาก
คือ กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด  
นายวฒุชิยั สนุทรนนท์ นายกเทศมนตรี ต.ย่านตาขาว  
อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั กรณนี�ารถยนต์ของเทศบาล 
ต.ย่านตาขาว ยีห้่อโตโยต้า รุน่ฟอร์จนูเนอร์ สขีาว 
หมายเลขทะเบยีน กค 5093 ตรงั ไปใช้ในภารกจิ

ต.ย่านตาขาวเป็นประจ�า และน�ารถยนต์คนัดงักล่าว 
ไปจอดที่สมาคมชาวย่านตาขาว (หลังเก่า)  
ซ่ึงตั้งอยู่ฝั ่งตรงข้ามกับบ้านพัก ทั้งที่เทศบาล 
ต.ย่านตาขาวมสีถานทีจ่อดรถยนต์อยู่แล้ว และไม่มี
เหตจุ�าเป็นหรอืเร่งด่วน และไม่มกีารขออนญุาต
น�ารถยนต์ไปจอดที่อื่นแต่อย่างใด ใช้เดินทางไป 
ร่วมงานสังคมต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช  
งานแต่งงาน และงานประเพณต่ีางๆ ใช้เดนิทางไป
ดแูลบ่อนไก่ของตน ซึง่เป็นธรุกิจ และใช้เดนิทาง
ไปรับประทานอาหารกลางวนั โดยไม่มีสมุดบนัทกึ
การใช้รถส่วนกลาง

ขณะที ่จากการตรวจสอบรถยนต์คนัดงักล่าว 
พบว่าระยะทางทีข่บัขี ่ หรอืเลขไมล์ทีใ่ช้งานอยูท่ี่ 
521,878 กโิลเมตร และมกีารเบกิค่าน�า้มนัจากทาง
ราชการเป็นความเสยีหายทัง้หมด 965,189 บาท

เกี่ยวกับกรณีนี้ ภายหลังปรากฏข่าว คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. มมีตช้ีิมลูความผดิเป็นทางการ 
ผูส้ือ่ข่าวส�านกัข่าวอศิรา ได้พยายามตดิต่อ นาย
วฒุชิยั เพือ่ขอสัมภาษณ์ให้ชีแ้จงข้อเทจ็จริงอกีด้าน 
แต่นายวุฒิชัย ปฎิเสธไม่ขอให้สัมภาษณ์และให้ 
ข้อมูลใดๆ กับส�านกัข่าวอศิรา ระบุเพยีงสัน้ๆ ว่า  
“ไม่ขอพดูดกีว่า เนือ่งจากคดยีงัไม่สิน้สดุ เป็นเพยีงการ 
ชีม้ลูของ ป.ป.ช. เท่านัน้”

ส�านกัข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบนัรถ
ฟอร์จนูเนอร์คนัดงักล่าว ถูกจอดไว้ภายในโรงจอดรถ 
หน้าอาคารบรรเทาสาธารณภัย ติดกับอาคาร 
ส�านกังานเทศบาลต�าบลย่านตาขาว ขณะทีแ่หล่งข่าว 
จากเทศบาล ต.ย่านตาขาว ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ส�านกัข่าวอิศราว่า นายวฒุชิยั เคยมรีถยนต์เก๋ง  
บีเอ็มดับบิว และ เมอร์เซเดส-เบนซ์ แต่มักจะ
พบเหน็การใช้งานรถฟอร์จนูเนอร์คนัดงักล่าวอยู่
เป็นประจ�า 

แหล่งข่าวระบุว่า นายวุฒิชัย มักจะขับรถ
ด้วยตัวเอง และให้คนขับรถ ซ่ึงเป็นคนสนิท
และพนกังานเทศบาลฯ เป็นคนขบั เพือ่เดนิทาง
ไป-กลบั ระหว่างบ้านพกั กบัส�านกังานเทศบาล 
ต.ย ่านตาขาวเป ็นประจ�า และน�ารถยนต  ์
คันดังกล่าวไปจอดที่สมาคมชาวย่านตาขาว  
(หลังเก่า) ซ่ึงอยู่ฝั ่งตรงข้ามกับบ้านพัก ทั้งที่
เทศบาล ต.ย่านตาขาวมสีถานทีจ่อดรถยนต์อยู่แล้ว  
และมักจะใช้เดนิทางไปร่วมงานสังคมต่างๆ เช่น 
งานศพ งานบวช งานแต่งงาน และงานประเพณี
ต่างๆ ใช้เดินทางไปดูแลบ่อนไก่ของตน ซึ่งเป็น
ธรุกจิ และใช้เดนิทางไปรบัประทานอาหารกลางวนั  
เป็นต้น

ส่วนตวัและน�ารถยนต์ไปจอดทีบ้่านพัก แต่ได้เบกิ
น�า้มันและค่าซ่อมบ�ารุงจากเทศบาล ต.ย่านตาขาว 
เป็นระยะเวลายาวนานถึง 16 ปี

พฤติการณ์ความผิดตามรายงานผลการ
สอบสวน ป.ป.ช. ระบวุ่า นายวฒุชัิย ผูถ้กูกล่าวหา 
ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีต�าบลย่านตาขาว 
จ.ตรงั ตัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพันธ์ 2547 มหีน้าทีก่�าหนด
นโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบ 
ในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั เทศบัญญตั ิและ
นโยบาย สัง่ อนญุาต และอนมุตัเิก่ียวกบัราชการ
ของเทศบาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู ้บังคับ
บญัชามอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ เทศบัญญัติ พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และเป็นผูมี้อ�านาจอนญุาตให้ใช้รถยนต์
ส่วนกลาง อนญุาตให้น�ารถยนต์ส่วนกลางไปเกบ็ 
รักษาที่อื่นเป็นการช่ัวคราวหรือเป็นครั้งคราว 
และเป็นผู้อนุมัติจ่ายค่าน�้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ส่วนกลางของเทศบาล ต.ย่านตาขาว ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรกัษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 

กลบัน�ารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5093  
ตรัง ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล 
ต.ย่านตาขาว ใช้เป็นยานพาหนะในการเดนิทาง
ไป-กลับ ระหว่างบ้านพักกับส�านักงานเทศบาล 

 ผศ. (พเิศษ) ดร.วริะศักดิ ์ฮาดดา



ปีที่ 17 ฉบับที่ 399 วันที่ 1-15 มีนาคม 2566สงัคม/ซบุซบิ4 

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 ป่ีกลองการเมืองดงักระหึม่ขึน้เร่ือยๆ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละ รมว.กระทรวงกลาโหม 
ประกาศออกมาชดั จะยบุสภาฯ ต้นเดอืนมนีาคมนี ้และจะให้เกดิการเลอืกตัง้ไปตามของ กกต. คอืวนัที ่7 พ.ค. 66  
เพือ่ให้เวลาภาคส่วนต่างๆ ได้ด�าเนนิการให้การเลอืกตัง้เกดิความเรยีบร้อยมากทีส่ดุ  บรรดานกัการเมืองต่างก็ 
เปิดยุทธการหาเสียงกนัอย่างถ้วนหน้า ทีเ่ห็นคกึคกัในทนัทกีหั็วหน้าพลงัประชารฐั พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรัฐมนตร ีแม้ในวยัจะปาเข้าไป 70 กว่าแล้ว แต่กเ็ริม่ตะเวนหาเสยีง พบปะประชาชนอย่างเป็นกันเอง 
ชนดิทีไ่ม่เคยได้เหน็มาก่อน  แต่พลพรรคกย็งัดไูม่นิง่ เมือ่มข่ีาว “สมศกัดิ ์ เทพสุทนิ” รฐัมนตรยีตุธิรรม  
จาก “กลุ่มสามมติร” ก�าลงัหลกัของพรรค ฉายแววขน ส.ส.เลอืดสโุขทยั ย้ายเข้าซบพรรคเพือ่ไทย เพราะหย่ังรู้
กระแสไม่เอา 3 ป.มาแรง โดยเฉพาะ “พรรณสริ ิกลุนาถศริิ” ส.ส. สุโขทยั น้องสาวแท้ๆ ของ “สมศกัดิ”์ อย่างไรก็ตาม  
ก่อนหน้านี ้พรรคเพือ่ไทยเปิดตวัผูส้มคัร ส.ส.สโุขทยั อย่างเป็นทางการไปแล้ว 2 คน คอื เขต 3 “ประภาพร ทองปากน�า้”  
และเขต 4 “จกัรวาล ชัยวรัตน์นกุลู”  ส่วนทีจ่งัหวดัพษิณโุลก “ดร.หมิาลยั ผวิพรรณ” หรือ “เสธ.ห”ิ  
อดีตนายทหารคนดงั ผูป้ระสานงานพรรครวมไทยสร้างชาต ิแถลงข่าวเปิดตวัว่าทีผู่ส้มคัรพรรครวมไทยสร้างชาติ  
พษิณโุลก 4 ใน 5 ทีเ่พิง่ลงตัว คอื เขต 1 คอื “ธนทิ กติติจารรุกัษ์” (ลกูชายเศรษฐา กิตตจิารรัุกษ์ อดตีผูส้มคัร  
ส.ส.พลงัประชารฐั) เขต 2 “พัฒนปกรณ์ ดอนตุม้ไพร” (จ่าเจ๊ียบ) อดตีผูส้มัครพลงัประขารฐั เขต 3 “วเิชยีร ภกัด”ี  
ส.จ.เขตอ�าเภอวังทอง และเขต 5 “ชนะชน อ่อนอ้าย” ลูกชาย “มนัส อ่อนอ้าย” ส.ส.พลังประชารัฐ  
ทีป่ระกาศปักธงในจงัหวดัพษิณโุลกให้ได้  ขณะทีก่ลุม่พลังพษิณุโลก น�าโดย “มนต์ชยั ววิฒัน์ธนาฒย์”  
นายก อบจ.พิษณุโลก และหัวหน้ากลุ่มพลังพิษณุโลก จัดแสดงความยินดีกับ “อดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์” 
และ “ศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์” เพื่อก้าวสู่สนามการเมืองใหญ่ เป็น ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ  

 ลงมาดูทางใต้ สนามสงขลา มข่ีาวว่า “ภวูดล วงษ์โสภณากลุ” เลขานกุารนายก อบจ.สงขลา “ไพเจน มากสวุรรณ์”  

ลาออก เพือ่ไปลงสมคัร ส.ส.เขต 6 สงขลา พรรครวมไทยสร้างชาต ิซึง่มี “ถาวร เสนเนยีม” ประธานทีป่รกึษา
พรรคไทยภกัดใีห้การสนบัสนนุ  ขณะทีว่่าทีผู่ส้มคัร ส.ส. ทีเ่ปิดตวัแล้ว คอื “สภุาพร ก�าเนดิผล” จาก
ประชาธปัิตย์ “อนกุลู พฤกษนศัุกดิ”์ จากพลงัประชารฐั “ธวิชัร์ ด�าแก้ว” จากก้าวไกล “เปรม สนัติชานนท์”  
จากเพือ่ไทย “พงศธร สวุรรณรกัษา” จากชาติพฒันากล้า  มาดูตวัเลขผูม้สีทิธิล์งคะแนนเสียงในการเลอืกตัง้ใหญ่  
2566 นี ้ตวัเลขจ�านวนประชากรทีมี่ชือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านกว่า 64,867,433 คน หากแยกช่วงอายอุอกเป็นแต่ละ 
เจเนอเรชนั แบ่งออกได้ดงันี ้Generation Z : ผูท้ีเ่กดิปี 2540-2555 หรอืมช่ีวงอาย ุ11-26 ปี แต่หากนบัเฉพาะ 
ผูท้ีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้ 18-26 ปี มจี�านวนทัง้สิน้ 7,670,354 คน Generation Y : ผูท้ีเ่กดิปี 2524-2539 หรอืมช่ีวงอายุ  
27-42 ปี มจี�านวน 15,144,468 คน Generation X : ผูท้ีเ่กดิปี 2508-2523 หรอืมช่ีวงอาย ุ43-58 ปี  
มจี�านวน 16,091,150 คน Baby Boomer : ผูท้ีเ่กดิปี 2489-2507 หรอืมีช่วงอาย ุ 59-77 ปี  
มีจ�านวน 11,153,133 คน Silent Gen : ผู้ที่เกิดปี 2468-2488 หรือมีช่วงอายุ 78-98 ปี  
มจี�านวน 2,227,540 คน และปิดท้าย ผูท้ีม่อีาย ุ 99-100 ปีข้ึนปี มจี�านวน 36,179 คน   

เม่ือดูตัวเลขประชากรในแต่ละ 
เจเนอเรชนั พบว่า คน Gen X  
มีจ�านวนมากที่สุด ตามมาด้วย
คนเจน Y ท้ัง 2 กลุ่มนี ้มปีระชากร
รวมกนัราว 31,235,618 คน หาก
เปรียบเป็นชิ้นขนมเค้ก นี่คือ
ช้ินเค้กก้อนใหญ่ที่สุด และถ้า
พรรคการเมืองใด สามารถกุม
ฐานเสยีงนีไ้ว้ได้ นัน่หมายถึงการ
มีโอกาสชนะในการเลือกต้ังสูง 
แต่ทัง้นี ้ทัง้น้ัน ตวัแปรส�าคญัคง
อยูที่ก่ารออกนโยบายท่ี “ถกูใจ” 

คนวัยท�างานเหล่านี ้ ซึง่เป็นการบ้านข้อใหญ่ทีพ่รรคการเมืองเลยทเีดียว  ส่วนประชากร Gen Z ซึง่เป็น
คนรุน่ใหม่ทีมี่อาย ุ18 ปีไปจนถงึ 26 ปี มฐีานเสยีงกว่า 7,670,354 คน แยกเป็นกลุม่ทีเ่รยีกว่า “New Voter”  
จ�านวนกว่า 811,607 คน กลุม่นีแ้ม้จะน้อยกว่ากลุม่อืน่ๆ แต่กม็คีวาม “ชดัเจน” ในการเลอืกพรรคการเมอืง  
รวมทั้งเลือกนโยบายที่สอดคล้องกับแนวคิด ดังนั้น พรรคการเมืองที่สามารถสื่อสารกับประชากรกลุ่ม 
ดงักล่าวนีไ้ด้ชดัเจนมากเท่าไร คะแนนเสยีงทีไ่ด้ก็ยิง่ชดัเจนมากเท่านัน้  การเลอืกตัง้ปี 2566 ทีจ่ะถงึนี ้ 
แม้จะยังไม่อาจสรุปได้ว่า “คนเจนฯ ใด” จะเป็นผู้กุมชะตาทิศทางการเลือกตั้งหนนี้ แต่ท่ีสุดคงเป็นเรื่อง 
การสื่อสาร “นโยบาย” ของบรรดาพรรคการเมือง ท่ีนอกจากจะต้องโดนใจ ยังต้องมั่นใจได้ว่า สามารถ 

ท�าได้จริง และประการทีส่�าคญั ต้องยกระดบัคณุภาพชวีติคนไทยได้จรงิเช่นกนั ถ้าท�าได้ถงึจุดนัน้ 
รบัประกนัได้ว่า คะแนนเสียงไหลมาเทมาแน่นอน!

 อบจ.พษิณโุลก จดักฬีาสมัพนัธ์ผูส้งูวัย 
มนต์ชัย ววิฒัน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณโุลก เป็นประธาน

ในพธิเีปิดโครงการกฬีาสมัพนัธ์ผูส้งูวยั “สขุภาพกายใจแขง็แรง” 
ประจ�าปี พ.ศ. 2566 ณ โรงยมิเนเซียม 2,500 ทีน่ั่ง สนามกีฬา 
จังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จัดโดย 
กองสวัสดกิารสงัคม อบจ.พษิณโุลก โดยมผีูสู้งอายุในพืน้ทีจ่งัหวดั
พษิณโุลกทัง้ 9 อ�าเภอ 700 คน เข้าร่วมการแข่ง 

 รองนายก อบจ.มกุดาหาร น�าทมีแก้ปัญหาชาวบ้าน
กลัยกร สขุสานต์ รองนายก อบจ. มกุดาหาร น�าทีมกองช่าง

พร้อมประสานเจ้าหน้าทีก่ารไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัมกุดาหาร 
ลงพื้นท่ีด�าเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่
เทศบาลต�าบลค�าอาฮวน และถนนสายหลักระหว่างบ้านนาเตย-
บ้านโคกสงูน้อย เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผูใ้ช้เส้นทางคมนาคม 
ได้รบัความสะดวกในการสญัจร

 ปภ.-อบจ.ภเูกต็ MOU ใช้ประโยชน์เครือ่งจกัรกล
เชาวลิต นิฒรรัตน์ ผู้อ�านวยการศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต  

ปฏบิตัริาชการแทนอธบิด ีปภ. กับ เรวัต อารรีอบ นายก อบจ.ภเูกต็  
และ เฉลมิศกัดิ ์มณศีร ีนายกเทศมนตรีเมอืงป่าตอง ร่วมลงนาม 
บนัทกึความเข้าใจความร่วมมือในการใช้ประโยชน์เครือ่งจักรกล
สาธารณะ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย 
และสาธารณภยัอืน่ๆ 

สมศักด์ิ เทพสุทิน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา  สุภาพร ก�าเนิดผลพรรณสิร ิกุลนาถศิริ 

 กรมธนารักษ์เข้าร่วมงาน นิทรรศการ เหรยีญธนบตัร และเงินตราโบราณ 
กรมธนารักษ์เข้าร่วมงานนิทรรศการเหรียญ ธนบัตร และเงินตราโบราณ THAILAND  

INTERNATIONAL NUMISMATIC FAIR 2023 โดยมี สนัต ิพร้อมพฒัน์ รมช.กระทรวงการคลงั  
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ยทุธนา หยิมการณุ อดตีอธบิดีกรมธนารกัษ์ ประธานกรรมการ 
ทีป่รกึษา “สมาคมเหรยีญกษาปณ์และเงนิพดด้วง” วชัรย์ี รวกีานต์ ผูอ้�านวยการกองบรหิารเงนิตรา  
วริชั เกตนุวม ผูอ้�านวยการกองกษาปณ์ และ ฐติริตัน์ อมรวสธุนัย์ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านนโยบาย
และแผน (งานภัณฑารกัษ์) เข้าร่วมพธิเีปิดงาน

 ออมสนิปันน�า้ใจให้ปันหยี จงัหวดัพังงา
ธรัีชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการธนาคารออมสนิ และ วทิยั รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคาร

ออมสนิ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บรหิารธนาคารออมสิน ร่วมกจิกรรมออมสนิปันน�า้ใจ ส่งก�าลงัใจ 
ให้ปันหย ี โดยสนบัสนนุการปรบัปรงุป้ายบอกสถานทีส่�าคญัในชมุชมเกาะปันหย ี มอบอปุกรณ์
ทางการแพทย์ เคร่ืองมือในการท�างาน ชุดยาสามัญ มอบทุนการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์กีฬา 
และอุปกรณ์ตดัผม ในโอกาสจดัการประชมุคณะกรรมการธนาคารออมสนิสัญจร ครัง้ที ่2/2566  
โดยม ีมฮู�าหมาด ประสานพนัธ์ ก�านันต�าบลเกาะปันหย ีคณะครนูกัเรียน และประชาชนในพืน้ท่ี
เข้าร่วมกจิกรรม ณ เกาะปันหยี อ.เมอืง จ.พงังา

 ธ.ก.ส.มอบเงนิบรจิาค “ศูนย์วทิยาการเวชศาสตร์ผู้สงูอายุระดบัชาต”ิ 
พงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

ส่งมอบเงินบริจาค ทั้งในส่วนของ ธ.ก.ส. และส่วนของพันธมิตรที่มาร่วมแสดงความยินด ี
และร่วมบริจาค เนือ่งในโอกาสวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสูปี่ที ่57 เพ่ือน�าไปสมทบทนุการก่อสร้างอาคาร 
และการจดัซือ้เคร่ืองมือทางการแพทย์ ส�าหรบั “ศนูย์วทิยาการเวชศาสตร์ผูส้งูอายรุะดบัชาต”ิ  
โดยม ี ศ.นพ.อภชิาต ิ อศัวมงคลกุล คณบดคีณะแพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล เป็นผูร้บัมอบ  
และตวัแทนพนกังาน ธ.ก.ส. เข้าร่วม ณ ตกึมหดิลบ�าเพ็ญ ศริริาชมลูนธิิ

 ไข่ไก่สด Cage Free และไข่สดปลอดสาร CPF ได้ “ฉลากลดโลกร้อน” 
สมคิด วรรณลกุข ี ผูอ้�านวยการใหญ่ ธรุกจิไก่ไข่ ซพีเีอฟ เข้าร่วมพิธีขอบคณุ และรบัมอบ

ประกาศนยีบตัรการรบัรองเครือ่งหมายคาร์บอร์ฟตุพริน้ท์ (Carbon Footprint of Product)  
และเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ “ฉลากลดโลกร้อน” ของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด  
Cage Free และไข่ไก่สดปลอดสาร จาก เกยีรติชาย ไมตรวีงษ์ ผูอ้�านวยการ องค์การบรหิารจดัการ 
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื อบก. นับเป็น ไข่ไก่สด และ ไข่ Cage Free รายแรกของไทย 
ทีไ่ด้รับรองเป็นสนิค้าช่วยลดโลกร้อน และเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการบริหารจดัการและลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกตลอดห่วงโซ่คณุค่าควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชน  
ภายใต้ วสิยัทศัน์ “สร้างบ้าน สร้างสขุ เพือ่คณุภาพชวีติทีด่”ี 

 “ศกัด์ิสยาม” เทคอนกรตีจดุเชือ่มต่อสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9
ศกัด์ิสยาม ชดิชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม เป็นประธานพธิเีทคอนกรตีจดุเชือ่มต่อสะพาน 

คูข่นานสะพานพระราม 9 โครงการทางพเิศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานครด้านตะวันตก พร้อมด้วย ชยธรรม์ พรหมศร ปลดักระทรวงคมนาคม พศิกัดิ์ 
จติวริยิะวศนิ รองปลดักระทรวงคมนาคม สรพงศ์ ไพฑรูย์พงษ์ รองปลดักระทรวงคมนาคม 
และประธานกรรมการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย และผูบ้รหิารหน่วยงานในสงักัดกระทรวง
คมนาคม โดยมี สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานการทางพเิศษแห่งประเทศไทย

 คปภ.ตวิเข้ม “ผู้ไกล่เกล่ีย” ชดุใหม่ ถอดบทเรียนข้อพิพาทประกันภัย 
ดร.สทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั  

(เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
เพือ่พฒันาทกัษะและถอดบทเรยีนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านการประกนัภยั พร้อมเตมิองค์ความรู ้
ก่อนรบัฟังข้อเสนอแนะจากผูไ้กล่เกลีย่ เพือ่ปรบัปรงุกลไกการไกล่เกลีย่ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
ณ คุม้ด�าเนนิ รสีอร์ท จังหวดัราชบรุี

 การเคหะแห่งชาต ิผนกึ กปน. ยกระดับบริหารจัดการน�า้ในชมุชน
ทวีพงษ์ วชิยัดิษฐ ผูว่้าการการเคหะแห่งชาต ิ ลงนามบนัทกึความร่วมมอืกับ การประปา

นครหลวง เพือ่ยกระดบัการให้บรกิารประชาชน และส่งเสรมิการสร้างคณุค่าให้กบัสงัคม ชุมชน
และสิง่แวดล้อม โดยมเีป้าหมายลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรอืบ�ารงุรกัษาระบบน�า้ประปาภายใน
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัของการเคหะแห่งชาต ิ รวมทัง้ดแูลถงัพกัน�า้ในอาคารให้สะอาด ลดปรมิาณ 
การใช้น�า้และค่าน�า้ประปา โดยการเคหะแห่งชาติ มภีารกจิในการจดัสร้างทีอ่ยูอ่าศยัให้กบัประชาชน 
ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในชมุชน ภายใต้ วสัิยทศัน์ “สร้างบ้าน สร้างสขุ  
เพือ่คณุภาพชีวติทีด่”ี 

 สธ.จัดกิจกรรม “ปกป้องกลุม่เปราะบาง เสริมสร้างภมูคิุม้กัน” เชงิรุก
อนทุิน ชาญวีรกลู รองนายกรฐัมนตรแีละ รมว.กระทรวงสาธารณสขุ เปน็ประธานเปิด

กจิกรรม “ปกป้องกลุม่เปราะบาง เสรมิสร้างภมิูคุม้กนั” รณรงค์สร้างเสริมภมูคิุม้กนัโรคโควดิ-19  
ด้วยการฉดีภมูคุ้ิมกนัส�าเรจ็รปู (LAAB) เชงิรกุให้กบัผู้สงูอายุซ่ึงเป็นกลุม่เส่ียงสงูทีจ่ะป่วยอาการหนัก 
และเสยีชวีติ โดยม ีนายแพทย์โอภาส การย์กวนิพงศ์ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ นายแพทย์ธเรศ  
กรษันยัรววิงค์ อธบิดกีรมควบคมุโรค ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ ผู้บรหิารสมาคมการค้า 
และการบรกิารสขุภาพ และผูบ้รหิารศนูย์ดแูลผู้สงูอายุ เดอะ ซีนเิซ่นส์ ร่วมงาน

 กลุม่บริษทับางจากปันน�า้ใจ ช่วยผู้ประสบภยัแผ่นดนิไหว ตรุก-ีซีเรยี
กลอยตา ณ ถลาง ผูช่้วย กก.ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานส่ือสารองค์กรและกิจการเพือ่ความย่ังยืน 

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรช่ัน ปรยีดา วฒุภัิกด ีผอ.อาวโุสฝ่ายสือ่สารองค์กร บมจ.บซีพีีจ ีสพุงศ์ 
พงศ์ปรติร ผูช่้วย กก.ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานยทุธศาสตร์องค์กรและสนับสนนุธรุกิจ บมจ.บีบจีไีอ 
และ วษิณุ วงศ์สมุติร กก.ผูจ้ดัการ บรษิทั บางจาก รีเทล จ�ากดั มอบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
เหตุแผ่นดนิไหวในประเทศตรุกแีละซเีรีย ผ่านสภากาชาดไทย โดยม ี ขรรค์ ประจวบเหมาะ 
ผอ.ส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย และ จนัทร์ประภา วชิติชลชยั รอง ผอ.ส�านกังาน
จดัหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผูร้บัมอบ

ส
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ลบช่ืออดีตผูช่้วยเลขารอง ปธ.สภา
จากท�าเนียบจบ เสธ. เหตเุคยตดิคุก

เพจเฟซบุ๊ก วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เผยแพร่
ข่าว จากกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ไทย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียน ต่อ 
ผูบ้ญัชาการวิทยาลยัเสนาธกิารทหาร สถาบนั
วชิาการป้องกันประเทศ เมือ่วันที ่20 ก.พ. 66  
เพื่อขอให้ตรวจสอบอดีตนักศึกษาหลักสูตร
เสนาธกิารทหาร รุ่นที ่61 ปีการศึกษา 2563 
ซึง่เป็นอดตีผูช่้วยเลขานุการรองประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร คนทีส่องว่า ผ่านการตรวจสอบ
คณุสมบตัใิห้เข้าเรยีน โดยชอบหรอืไม่น้ัน

ทั้งนี้ การด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว  
ทางวทิยาลัยเสนาธิการทหารฯ ได้เปิดประชุม
สภาการศึกษา วทิยาลยัเสนาธิการทหาร (วาระ
พเิศษ) เมือ่วันที ่ 31 ม.ค. 66 เพือ่พิจารณา
สถานภาพการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
เสนาธกิารทหาร รุน่ท่ี 61 ของบคุคลดงักล่าว 
เน่ืองจากไม่มีคุณวุฒิการส�าเร็จการศึกษา 
ในระดบัปริญญาตรีขึน้ไป จากสถาบันการศึกษา 
ที ่ก.พ. รับรองตามคณุสมบตัทิีก่�าหนด จงึท�าให้ 
ขาดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลกัสตูร

จากนั้น จึงได้ออกค�าสั่งฯ เพ่ือถอดถอน
บุคคลดังกล่าว จากการเป็นผู้ส�าเร็จการฝึก
อบรมหลกัสตูรเสนาธกิารทหาร รุน่ที ่61 แล้ว 
เมือ่วนัที ่2 ก.พ. 66 พร้อมทัง้ถอดถอน รางวัล
นักศึกษาดีเด่น และรางวลัเอกสารวจัิยดีเด่น 
ที่บุคคลดังกล่าวเคยได้รับในระหว่างการฝึก
อบรม และได้มหีนังสอืแจ้งมตกิารประชมุสภา
การศึกษาฯ พร้อมท้ังส�าเนาค�าส่ังฯ ถอดถอน
บุคคลดังกล่าวให้ได้รับทราบ และได้ก�าหนด
ระยะเวลาในการอทุธรณ์ โดยท�าเป็นหนงัสือ
ยืน่ต่อผูอ้อกค�าสัง่ฯ ได้ภายใน 15 วนั นบัต้ังแต่
ได้รบัหนงัสอื

โดยบุคคลดังกล่าว ได้รับหนังสือเม่ือวนัท่ี  
4 ก.พ. 66 และปัจจุบนัได้ครบก�าหนดระยะ

เวลาอุทธรณ์ และบุคคลดังกล่าวมิได้ย่ืน
อทุธรณ์ จงึถอืได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้รบัทราบ
โดยชอบ และยอมรบัมตสิภาการศึกษาฯ ค�าสัง่ 
เพิกถอนฯ และไม่ประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ ์
แต่อย่างใด วทิยาลยัเสนาธกิารทหารฯ จะได้มี 
หนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวได้รับทราบ 
ต่อไปนัน้ 

รายงานล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 
วทิยาลัยเสนาธิการทหารฯ ได้ท�าหนงัสือแจ้ง
ไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมขอให้ด�าเนินการ
ยกเลิก และเพิกถอนการน�าเข้าข้อมูลที่เป็น
ภาพ วดิโีอ หรอืสือ่ประสม ทกุประเภท ทีท่�าให้
เข้าใจได้ว่าเป็นผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม และได้รบั
รางวลัการศึกษาของหลักสูตรเสนาธกิารทหาร 
รุ่น 61 ทั้งการน�าเข้าข้อมูล ตั้งแต่ก่อนและ 
หลงัมีค�าสัง่ดังกล่าว

การที่นายศรีสุวรรณ เข้าร้องเรียนครั้งนี้ 
เนื่องจากเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เคยถูกศาล
พิพากษาให้จ�าคกุเป็นนักโทษเดด็ขาดในเรอืนจ�า 
คลองเปรมเป็นเวลากว่า 4 ปี 10 เดือน 26 วัน 
ในข้อหาปล้นทรัพย์โดยมีอาวธุฯ ร่วมกันข่มขืน 
ใจและหน่วงเหน่ียวกกัขงัผู้อ่ืน ร่วมกนัมอีาวุธปืน 
และพาตดิตวัไป และยงัถกูแจ้งความด�าเนินคดี
เป็นกรณพีพิาทอีกหลายคดี 

ซึ่งน่าจะไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของ 
ผูท้ีจ่ะผ่านเกณฑ์เข้ารบัการศกึษาตามหลกัฐาน
การอนมุตัหิลกัสตูร ตามค�าสัง่ บก.ทท. (เฉพาะ) 
ที ่400/44 ลงวนัที ่5 พ.ค. 44 จากภาคเอกชน
ในข้อ ค. 3. (3.2 และ 3.7) ทีก่�าหนดว่าต้อง
เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจที่มีความส�าเร็จฯ และ 
มีประสบการณ์ในการท�างานที่เกี่ยวข้องกับ 
ความมั่นคงแห่งชาติฯ หรือเป็นบุคคลที่ท�า
ประโยชน์แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับของ
สงัคม แต่เมือ่เทยีบเคยีงกบัคณุสมบัตขิองอดตี 
ผช.เลขาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 ทัง้หมด 
ไม่น่าจะตรงกับคุณสมบัติที่จะผ่านเกณฑ์การ
เข้ารบัการศกึษาในหลกัสตูรดงักล่าวแต่อย่างใด

 ดร.มานะ นมิติมงคล ศรสีวุรรณ จรรยา

เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นปลอมบัตรประชาชน

วสัดีครบัท่านผูอ่้านทีเ่คารพ ช่วงน้ีเข้าหน้า
ร้อนแล้วนะครับ ระวงั PM 2.5 ไว้บ้างกดี็ 

ย่ิงอณุหภมูกิารเมอืงใกล้เลือกตัง้กนัอกีกค็งราวต้น
เดอืนพฤษภาคม พวกเราคงได้ใช้สทิธกินัอกีครัง้  
กเ็ลอืกคนท่ีรกัพรรคทีช่อบนะครบั และอย่าเลือก
คนโกงกนิเข้าไปอกีละท่าน ไม่งัน้บ้านเมอืงบอบช�า้
อกีหลายปีนะครับ 

ข่าวช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราชการ
มากมาย โดยเฉพาะเรือ่งคนต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�ามา
หากนิจนได้สญัชาตไิทย แถมมธีรุกจิใหญ่โต ทีน่่ากลวั 
ที่มาประกอบธุรกิจสีเทานั่นยิ่งน่ากลัว ก็เชียร์  
คณุชวูทิย์ กมลวศิษิฐ์ นะครบัว่า เปิดโปงกนัให้มาก
เถดิครบั คนไทยจะได้หตูาสว่างกนับ้าง หาไม่แล้ว 
อนาคตข้างหน้าประเทศเราอาจมผีูบ้รหิารท้องถิน่ 
เป็นคนต่างด้าว หรืออาจเป็นนายกรัฐมนตรี 
กเ็ป็นได้นะครบั

พูดถึงเรื่องสวมตัวปลอมบัตรประชาชน 
จนคนต่างด้าวเป็นคนไทยกันมากมายแล้ว ไม่ใช่เพิง่ 
เกิดเร่ืองน้ีนะครับ มีความเป็นมาช้านานแล้ว  
เจ้าหน้าทีเ่รานีล่ะตัวดี เราอาจมองเวลานีว่้า ต�ารวจ
อาจมส่ีวนเรือ่งต่างด้าวมาก แต่ยงัมีอกีหน่วยนะครับ 
ที่ เกี่ยวข ้องโดยตรงก็มหาดไทยและท้องถิ่น 
นี่ละครับ ที่มีการสวมตัวปลอมบัตรกันมาตลอด 
ทัง้ ป.ป.ช และ ป.ป.ท.กมี็การด�าเนินคดกีนัมากมาย 
เพียงแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวดังกันเท่านั้น มาเล่ากัน 
สกัเร่ืองนะครับ 

เหตุเกิดที่อ�าเภอในจังหวัดชายแดนแห่งหนึ่ง 
มีคนต่างด้าวเป็นคนลาวสัญชาติทางอเมริกา 
เกิดอยากได้บัตรประชาชนไทยขึ้นมา ก็เลยไป 
ติดต่อนายหน้าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีอาชีพหา 
คนต่างด้าวไปท�าบตัรประชาชนไทย โดยหญงิคนนี้
รู้จกักับเจ้าหน้าทีอ่�าเภอเป็นอย่างด ี โดยเฉพาะกบั
ปลดัอ�าเภอทีเ่ป็นฝ่ายทะเบยีนในอ�าเภอแห่งนีแ้ละ
ปลดัคนนีแ้กจะคมุงานห้องส�านกัทะเบยีนคนเดยีว 
เพราะช่วงนัน้หวัหน้าฝ่ายทะเบยีนของอ�าเภอป่วย
ไม่ได้ไปนัง่ท�างานโดยตลอด และเจ้าหน้าท่ีทกุคน 
ทราบดว่ีา ปลดัคนนีจ้ะเป็นคนสวมตวัปลอมบตัรให้
คนต่างด้าวทีม่าตดิต่อสวมตวัปลอมบตัรแทบทกุคน 

หญิงนายหน้าคนน้ีไปรู้จักกับหญิงชาวบ้าน 
คนหนึ่ง นายหน้าสาวรู้ว่าหญิงชาวบ้านคนนี้มี
น้องชายสมมติชื่อนาย บ. ไปท�างานที่กรุงเทพฯ  
หลายสิบปีแล้ว ไม่เคยส่งข่าวหรือกลบัมาบ้านอกีเลย  
พี่สาวมารู้ภายหลังว่า นาย บ.น้องชายของตน 
เสยีชีวติทีก่รุงเทพฯ หลายปีแล้ว ตนเองกเ็ป็นชาว
บ้านยากจน หญงินายหน้าแกรู้จดุอ่อนว่า ชาวบ้าน
อยากได้เงนิไปเลีย้งชพีตวัเองกบัครอบครวั แกกไ็ป
ติดต่อท�าความรู้จักและบอกช่องทางท�ามาหากิน  
โดยการท�าบตัรประชาชนให้คนต่างด้าว หญงิชาวบ้าน 
ก็ตอบตกลงจะให้ชื่อ นาย บ.น้องชายตัวเอง 
แก่คนต่างด้าวทีต้่องการบตัรประชาชน หญงินายหน้า 
จึงโทรศัพท์ติดต่อกับปลัดอ�าเภอที่ท�าหน้าที่ฝ่าย
ทะเบยีน 

หลงัจากนัน้ มวีนัหน่ึงกไ็ด้นัดหมายไปพบกนัที ่
ที่ว่าการอ�าเภอ ก็มีหญิงชาวบ้านพ่ีสาวนาย บ. 

ส
ผู้ที่ถูกสวมตัวปลอมบัตรแล้วยังมีหญิงนายหน้า 
กับคนต่างด้าวไปตามที่นัดหมายกันเพ่ือพบกับ 
ปลัดอ�าเภอฝ่ายทะเบยีน เม่ือเข้าไปนัง่ทีฝ่่ายทะเบยีน  
ปลดัผูถู้กกล่าวหาก็ให้ลกูน้องของตนท่ีเป็น อส.ช่วยงาน 
ทะเบียนจัดพิมพ์เอกสารให้หญิงชาวบ้านเซ็น 
ในฐานะบคุคลผูน่้าเช่ือถือ และให้คนต่างด้าวเซ็นชือ่ 
และพิมพ์นิ้วมือในเอกสารที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว โดย
ระบวุ่าชือ่นาย บ. ท�าบตัรประชาชนหาย ขอท�าบตัร
ใหม่ในชือ่นาย บ.น้องชายของหญงิชาวบ้าน แล้วให้ 
คนต่างด้าวถ่ายรูปเป็นหลักฐาน โดยมีเจ้าหน้าที ่
อกีคนช่วยถ่ายบตัรให้ 

ลกัษณะนีเ้ป็นท�างานเป็นขบวนการในเครอืข่าย 
เดียวกัน และคนที่รู้ขั้นตอนก็คือปลัดอ�าเภอผู้ถูก
กล่าวหานั้นเอง โดยเริ่มแต่เสียบบัตรประจ�าตัว 
และใส่รหัสของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นการเฉพาะตัว ซึ่งต้องเก็บ 
เป็นความลับ เร่ืองนี้ปลัดอ�าเภอเป็นผู้รับค�าขอ  
ผูต้รวจสอบ ทร.14 ถ่ายรปู พมิพ์ลายนิว้มอืและเป็น
เจ้าหน้าทีผู้่อนญุาตท�าบตัรและมีหลักฐานเป็นแบบ
ค�าขอมีบัตรใหม่หรอืเปล่ียนบตัรประชาชน ซึง่ต้อง
พมิพ์ออกจากคอมพวิเตอร์ของงานทะเบยีน 

นอกจากนี้ ตัว อส.และเจ้าหน้าที่คนอื่น 
กใ็ห้การสอดรบัว่า ปลดัอ�าเภอเป็นผู้จดัท�าบตัรให้ 
คนต่างด้าวรายนี ้นอกจากนัน้ หลกัฐานกร็บัฟังได้ว่า  
นอกจากหญงิชาวบ้านพีส่าวรับรองฐานะผูน่้าเชือ่ถอื 
และได้รับค่าจ้างไปสองหมื่นบาทเท่าน้ันแล้ว  
ปลัดอ�าเภอรายนี้ก็ไม ่ได ้ตรวจสอบหลักฐาน 
โดยละเอียด คงมีเพียงหลักฐานการรบัแจ้งหาย 

บนัทกึการรบัรองบคุคลและบนัทกึเปรยีบเทยีบปรบั  
รวมถงึหลกัฐานเดมิทีม่ ี ซึง่จะทราบได้ว่านาย บ. 
ผู้ถูกปลอมบัตรเคยท�าบัตรมาก่อนแล้ว ทั้งไม่ได้
ตรวจใบหน้าของนาย บ.ตัวจริงและคนต่างด้าว 
ซึง่ไม่เหมือนกันอนัจะทราบได้ว่าไม่ใช่คนเดยีวกัน 
เพือ่ใช้ดลุพนิิจในการพจิารณาจดัท�าบตัรประชาชน
กรณีบตัรหายแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม 

คือการขอมีบัตรกรณีบัตรหายหรือถูกท�าลาย
ให้เรียกหลักฐานแจ้งความบัตรหาย หรือบัตร 
ถูกท�าลายและหลักฐานที่มีรูปถ่ายผู้ขอหรือเป็น
เอกสารทีท่างราชการออกให้อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น 
ใบอนุญาตขบัรถ ใบประกนัสังคม หนงัสือเดนิทาง 
เป็นต้น กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้สอบสวน
เจ้าของบ้านหรือผูน่้าเช่ือถือแทน ซ่ึงหากใช้เพียง 
ใครก็ได้มาเซ็นในฐานะผู้น่าเชื่อถืออย่างเดียว  
ย่อมเป็นช่องว่างในการทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะทจุรติสวมตวั 
คนอืน่ท�าบตัรได้โดยง่าย อนัจะก่อให้เกดิความเสียหาย 
แก่ทางราชการและประเทศเป็นอย่างยิง่ 

แม้ว่าจะไม่สามารถตรวจพบใบหน้าก็ยัง
สามารถตรวจสอบฐานข้อมลูภาพถ่ายทางทะเบยีน
ที่จัดเก็บด้วยระบบไมโครฟิล์ม เพื่อตรวจเปรียบ
เทียบภาพใบหน้าได้ ทั้ง อส.ที่ช่วยงานก็รับว่า  
ตนตรวจเอกสารแต่ไม่พบภาพใบหน้านาย บ. ใน
ฐานข้อมลูแต่อย่างใด ทัง้ปลดัอ�าเภอผู้ถกูกล่าวหา
สัง่ให้ตนท�าและถ่ายบตัรให้คนต่างด้าวทีอ้่างนาย บ.  
ตนเหน็ว่า คนต่างด้าวเองเขยีนชือ่ตนเองไม่ถนัด 
เหมอืนเพิง่ฝึกเขยีนหนงัสอื แต่กไ็ม่เหน็ปลดัอ�าเภอ
สอบปากค�าผู้ขอหรือพยานบุคคลประกอบการ
พจิารณาแต่อย่างใด เรือ่งน้ีจงึได้ชีมู้ลปลัดอ�าเภอ
ผูถ้กูกล่าวหาทัง้วนิยัและอาญาครับ

ป.ป.ท.เขต 8 ตรวจถนน อบต.หินตก
ช้ีแนะให้ผูร้บัจ้างเร่งรดัด�าเนนิการ

ป.ป.ท.เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ 
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี ณ ต.หนิตก  
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมให ้
ข้อสังเกตให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด�าเนินการตาม
สญัญา

นางสาวณฐพร สิทธิชัย ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงาน ป.ป.ท.เขต 8 พร้อมด้วยนายธรรมนญู 
คงรตัน์ นกัวิชาการยติุธรรมช�านาญการ นางสาว
วลัภา บุศนกุลู นักวชิาการยติุธรรมช�านาญการ 
ลงพืน้ทีต่รวจโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรตี รหัสสายทาง นศ.ถ.181-01 สายปลาย
ราง หมูท่ี ่ 10-วัดถลงุทอง หมูท่ี ่ 1 ต�าบลหนิตก 
อ�าเภอร่อนพบิลูย์ จังหวดันครศรธีรรมราช ขนาด
ผวิจราจรกว้าง 8 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 
2,500 เมตร พืน้ทีผ่วิจราจรไม่น้อยกว่า 20,000 

จากการลงพื้นที่ พบว่า โครงการดังกล่าว 
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) วงเงินงบประมาณตามสัญญา 
7.588 ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่  
26 มกราคม 2566 ระยะเวลาการก่อสร้าง 60 วนั  
การด�าเนินโครงการไม่ซ�้าซ้อนกับโครงการอื่น 

ตารางเมตร ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนิตก  
อ�าเภอร่อนพิบลูย์ จงัหวดันครศรีธรรมราช

และเป็นโครงการที่อยู่ในแผนของหน่วยงาน  
สถานะปัจจุบันผู ้รับจ้างยังไม่เริ่มด�าเนินการ  
คณะตรวจได้ให้ข้อสังเกตให้เร่งรัดผู ้รับจ้าง
ให้ด�าเนินการตามสัญญา และเนื่องจากเป็น 
การเร่งรัดด�าเนินการในช่วงท้ายของสัญญา  
จึงก�าชับให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการ
ตรวจรับ ต้องติดตามการท�างานของผู้รับจ้าง
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้งานจ้างแล้วเสรจ็ตามสญัญา 
และเป็นไปตามรายละเอยีดคณุลกัษณะทีก่�าหนด 

ในส่วนของความกว้างท่ีถนนเดิมกว้าง
ประมาณ 7 เมตร ขณะที่ตามสัญญานี้กว้าง  
8 เมตร ในส่วนท่ีขยายจากเดมิให้ด�าเนนิการปรบั
พืน้ที ่บดอดั และลาดแอสฟัลท์ตกิให้มคีวามหนา
ระดับเดียวกันตลอดเส้นทาง และมีข้อแนะน�า
ในการบรหิารสัญญา การควบคมุงานการตรวจ
รับงานจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด โดยจะมีหนังสือแจ้ง 
ข้อสังเกตในการด�าเนินการให้หน่วยงานทราบ 
และตดิตามการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งต่อไป

มุมคิดแก้โกงของ ดร.มานะ-ศรสีวุรรณ
แนะใช้ ACT/AI-เลกิอวยประเมินโปร่งใส

ในยคุท่ีม ี พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี น่ังบริหารประเทศมาแล้ว 8 ปี  
เรือ่งราวฉาวโฉ่ ทีเ่กีย่วกบัการทจุรติ ประพฤตมิชิอบ 
ของข้าราชการและพนักงานของรฐัในทกุระดบั 
ดเูหมอืนจะเกดิขึน้มากทีสุ่ด ซ่ึงองค์กรตรวจสอบ 
ภาครัฐที่มีอยู ่ก็มะงุมมะงาหรา กลายเป็น
เสือกระดาษกันไปหมด ซึ่งนับว่าเป็นอันตราย
ต่อการพฒันาประเทศอย่างย่ิง 

อปท . นิ ว ส ์  ไ ด ้ มี โ อ ก า ส สั มภ าษณ ์  
ดร.มานะ นมิิตมงคล เลขาธกิารองค์กรต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) และนายศรสุีวรรณ จรรยา 
เลขาธกิาร สมาคมองค์การพทิกัษ์รฐัธรรมนญูไทย 
ถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในยุคนี้ ซึ่งแม้ว่า
หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมภาครัฐ
ในระดบัทีส่งูยิง่ อย่างเช่นกรมอทุยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่าและพันธุ ์พืช ยังเกิดประเด็นปัญหา 
การทจุรติในระดับอธบิด ีแล้วอย่างนีส้ือ่ความหมาย 
ว่าอย่างไร ?!

ดร.มานะ นมิติมงคล เลขาธกิารองค์กรต่อต้าน 
คอร์รปัชัน่(ประเทศไทย) หรอื ACT เปิดเผยว่า  
ปัญหาการทจุริตคอรปัชัน่ในประเทศไทย ยงัเป็น
ปัญหาทีร่นุแรงและเรือ้รงัต่อเนือ่ง ดังน้ัน ในปี 
2566 นี ้ACT จะมีการรณรงค์ในเร่ืองการทุจรติ 
คอร์รปัชัน่ไปสูภ่าคประชาสงัคมให้มากยิง่ขึน้ โดย 
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย มูลนธิเิพือ่คนไทย  
ซึง่เข้าโหมดการเลอืกตัง้ใหญ่พอด ีโดยจะปลกูฝัง
ให้เยาวชนคนรุน่ใหม่หันมาตระหนกัว่า ต้องการ
เลือกนักการเมือง พรรคการเมืองแบบไหน  
คนทีโ่กงกนิบ้านเมอืง ไม่สมควรจะเข้ามานัง่เป็น 
ผู้แทนของประชาชนอีกต่อไป อีกทั้งการโกง 
ทีผ่่านมา อย่างกรณทีีเ่กดิขึน้ในกรมอุทยานฯ หรอื  
เร่ืองของต�ารวจ เรื่องการท�าฝนเทียม ต้องท�า
อย่างไร 

อย่างทีส่อง เราเหน็ว่า การจะชนะคอร์รปัชัน่ 
ได้น้ัน ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการ
เปิดเผยข้อมลูของภาครฐัมาสู่ประชาชน เรือ่งนี้ 

ต้องท�าจริงจัง กฎหมายข้อมูลข่าวสารน�ามา
ใช้ได้ ทางเราเองได้พฒันาระบบ AI ท่ีเรยีกว่า  
ACT AI ระบบนี้สามารถเปิดเผยข้อมูลของรัฐ  
เรือ่งการจดัซือ้จัดจ้าง ทยอยให้ประชาชนรบัทราบ  
เดือนเมษายนน้ีจะพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ 
ฉะนั้น ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้อ�านาจ 
พวกพ้อง ทัง้ในระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ต้ังแต่ กทม. จนถงึระดับชาติ ระบบนีเ้ป็นเครือ่งมอื 
คอยตรวจสอบ เน้นที่การจัดซื้อ จัดจ้าง เรื่อง
งบประมาณภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบ  
อย่าง ป.ป.ช., ป.ป.ง. นกัวจิยั สามารถน�าไปใช้ 
เป็นข้อมูลในการตรวจสอบเช็กข้อมูลย้อนหลัง
กลบัไปนานถงึ 8 ปี โดยได้มีการรวบรวมข้อมลู
การจัดซื้อ ตั้งแต่ปี 2558-2564 มีมากถึง 
22,182,987 โครงการ และจากข้อมูลเหล่าน้ี 
พบว่ามคีวามผิดปกตมิาก ถงึ 80,866 โครงการ 

“ยงัมอีกีตวั คอืการใช้งบเยยีวยากรณีโควดิ  
คร้ังนั้นใช้งบมากถึง 4 แสนล้าน ตัวระบบนี้ 

จะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐ 
และยงัมข้ีอมลูของงบประมาณท้องถิน่ งบอืน่ๆ 
ทีต้่องตรวจสอบต่อเนือ่ง ซึง่ช่วงทีผ่่านมา องค์กร
เราได้รับเรื่องร้องเรียนมากเช่นกัน แต่องค์กร 
ไม่มีอ�านาจตามกฎหมาย มีข้อมูลการทุจริต
มากมายหลายรปูแบบท่ีเกิดข้ึน ส่งเข้ามาทางเพจ
เยอะมาก รวมท้ังท่ีผ่านมา ทางสภาหอการค้าไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปรากฏว่า 
ปัญหาการทุจรติ ประพฤติมิชอบ ไม่ได้ลดน้อย 
ถอยลงเลย อย่างเช่น ข้อมลูการขนส่งมกีารรดีไถ
ตลอดเส้นทาง เรือ่งการขอใบอนญุาต ประกอบ
การอาหารแช่แขง็ หรอือ่ืนๆ ทุกอย่าง มเีบีย้บ้าย
รายทางทัง้สิน้ ตรงนีถ้้าหากพลงัประชาชนเข้มแขง็  
มพีลงัมากขึน้จะจดัการในสิง่เหล่านีใ้ห้น้อยลงได้”

ดร.มานะ กล่าวเสรมิว่า ความจรงิแล้ว เรือ่ง
รดีไถขององค์กรของรัฐ “ทดีีอาร์ไอ” ได้วจัิยแล้ว
พบว่า ภาคราชการเป็นตัวถ่วงความเจริญหรือ
การพฒันาในทุกๆ ด้าน ด้วยระบบทีเ่ป็นราชการ 
อย่างเช่น เรือ่งการสร้างบ้าน ต้องท�าอะไรบ้าง 
หากลดทอนลงได้ในเรื่องกฎ ระเบียบ เปล่ียน
มาต้ังภาคเอกชนให้เข้าไปตรวจสอบ จะเรยีกว่า  
“ผูต้รวจการเอกชน” ก็ได้ น่าจะรบัได้ ซึง่จะมี
ความคล่องตวัสงูและท�างานได้อย่างรวดเรว็ นีค่อื
ทางออกทีอ่าจจะเป็นรปูธรรมต่อไป เพราะเวลานี้ 
การสร้างบ้านแต่ละหลงั จะต้องมกีารยืน่เงนิใต้
โต๊ะ หลักพันถึงหลักหมื่น ไม่ว่ายื่นขออนุญาต 
ก่อสร้าง ต่อเตมิ เรยีกว่า “กินทกุเมด็”

“ยังมีตวัอย่างหนึง่ ท่ีน่าชืน่ชมคอืกรณีแบบอย่าง 
ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ที่ออกมาเรียกร้อง
ให้คนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต้องมาแก้ไขลูกน้อง 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานคุณ ปล่อยไว้ไม่ได้ ฉะนั้น  
คนที่มีความพร้อมของข้อมูล กล้าพูด ตรงไป 
ตรงมา มีแหล่งข้อมูลส�าคัญ มีการระบุชื่อคน 
ต�าแหน่งชัดเจน ซึ่งน้อยคนท่ีจะกล้าออกมา 
เปิดโปง และเจ้าตัวที่ท�าทุจริตเองก็ไม่เชื่อว่า  
จะมีใครกล้าออกมาแฉ เพราะมีสี มีอ�านาจ  
ซึง่ก็เป็นไปแล้วว่า มคีนกล้า”

ดร.มานะ กล ่าวถึงเรื่องการประเมิน 
ความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐว่า ส�าหรบัสงัคมไทย 
แล้วเรือ่งใหญ่มาก เพราะคนใหญ่คนโตไม่ยอมรบั

และหลอกตัวเอง ที่ส�าคัญขาดความโปร่งใส 
ในการใช้เงนิและอ�านาจ นอกจากนัน้เป็นเรือ่ง
ของข้อมลูไม่ชดัเจน ไม่ทนัการ ทีส่�าคญัยงัมรีะบบ
พวกพ้องเส้นสาย มากกว่าความสามารถ ท้ังนี้
เพื่อปกป้องพรรคพวกแทนท่ีจะค�านึงประโยชน์
ส่วนรวม ตรงนีเ้องท่ีความยตุธิรรมมนัได้หายไป  
ระบบราชการไม่พัฒนาตามโลก เขาเรียกว่า 
เป็นภาระ ทกุวนัน้ีประชาชนเองตืน่ตัวอย่างมาก  
แต่ภาคราชการกลบัเป็นตัวถ่วง 

ในระบบเศรษฐกิจเสรี การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ หากมีรัฐหรือราชการ 
เข้ามายุง่ จะไม่ทนัต่อโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว นี่คือประเทศไทย สังคมไทย จะบอก
ว่าการประเมินความโปร่งนั้นแค่เป็นการเล่น
ละคร เพราะคนทีป่ระเมนิเป็นแค่ระดบัเจ้าหน้าที่ 
หรอืหวัหน้างาน 2-3 คนเท่านัน้ ท�าการประเมนิ
องค์กร โดยทีผู่บ้รหิารเองไม่รบัรูแ้ต่อย่างใด หาก
ย้อนดขู้อมูลของกรมอทุยานฯ ทีม่กีารทจุรติกนั
มโหฬาร จรงิๆ แล้ว ข้อมลูมีมาก่อนแล้วว่า เป็น
องค์กรทีม่กีารทจุรติโกงกนิ ซึง่ทราบกันด ีแต่พอ
มาประเมินเป็นองค์กรท่ีได้อนัดบัต้นๆ “เอบวก” 
ซึง่ไม่สอดคล้องความเป็นจรงิและเป็นการแสดง
ถงึความผดิพลาดของข้อมลูและคนทีป่ระเมนิ ซึง่
กรณีเช่นนีจ้ะเกดิแบบนีอี้ก หลายองค์กรเหมือน
กนัหมด

“สิ่ งที่ น ่ าห ่ ว งกว ่ านั้ น  เมื่ อประ เมิน 
ความโปร่งใสเสรจ็ กจ็บ ไม่ได้น�าไปใช้หรอืรณรงค์
กันต่อในองค์กร อย่าลืมประเมินความโปร่งใส
แต่ละแห่งใช้งบประมาณจ�านวนมากเช่นกัน 
ท�าไมข้อมลูของ ป.ป.ช. ไม่เปิดเผยจากการประเมนิ 
กรมอทุยานฯ โดยคนในองค์กรได้รับข้อมูลว่า ท่ีนี่
มกีารทจุรติคอร์รปัชัน่กนัมาตั ้งแต่ปี 2552-2553-
2554 เรือ่ยมา ท�าไมประชาชนไม่เห็น แต่ต่อไปนี้  
ประชาชนต้องเหน็เรือ่งแบบนีก่้อนเจ้าหน้าทีร่ฐั 
อย่างนี้ประเมินองค์กรโปร่งใสแทบไม่ได้อะไร 
เงนิสูญเปล่า แก้ปัญหาทจุรติก็ไม่ได้” เลขาธกิาร
องค์กรต่อต้านคอร์รปัช่ัน(ประเทศไทย) กล่าว

ด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ 
สมาคมองค์การพทิกัษ์รฐัธรรมนญูไทย กล่าวให้ 
ความเห็นถึงผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment: ITA) ของส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ซึง่ 
ทีผ่่านมา ในหลายหน่วยงานไม่ตรงกับส่ิงท่ีปรากฎ 
ขึ้นให้เห็นในสังคม เช่น กรณีกรมอุทยาน 
แห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื ได้คะแนนดเียีย่ม 
แต่ต่อมากลบัพบว่า อธบิดกีรมอทุยานฯ เรยีกรบั 
ผลประโยชน์

“เรือ่งนีท้างสมาคมฯ ได้เคยร้องไปยงั ป.ป.ช. 
เพื่อไปด�าเนินการสอบถามประธาน ป.ป.ช.ว่า 
ผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เกีย่วกบัการปรามปรามทจุรติ ท�าไมกรมอทุยาน 
แห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื ถึงได้คะแนนเตม็ 100  
ท้ังๆ ท่ีผลปรากฏว่า การเข้าจับกมุของ ป.ป.ป. 
ร่วมกบัหน่วยงานของ ป.ป.ช. ด้วย ในการจบักมุ
อธิบดีฯ ซึ่งพบเงินในห้องท�างาน แสดงให้เห็น
ว่า การประเมนิของ ป.ป.ช. น่ามจีะหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งเบื้องต้น ป.ป.ช. 
ได้มคี�าตอบว่า ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณะ
อนุกรรมการเรื่องนี้ไปด�าเนินการแล้ว โดยได้
ไปวางกรอบเก่ียวกับการประเมินให้รัดกุมขึ้น  
ซึ่งต้องขอให้ทางอนุกรรมการได้ท�าหนังสือแจ้ง
ไปยงัประธาน ป.ป.ช. แล้วท�าหนงัสือตอบมาทาง
ประชาชนอกีคร้ัง” 

ต่อข้อถามถึง จะเก่ียวกับท่ีไปทีม่าของคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ท่ีอาจดูไม่โปร่งใสหรือไม่
อย่างไร นายศรสีวุรรณ กล่าวว่า “ผมคดิว่าต้อง
แยกส่วนกนั คณะกรรมการประเมนิฯ ซึง่จะม ี
บคุคลภายนอกด้วย วธิกีารและหลกัเกณฑ์ทีว่างไว้ 
แต่เรื่องการท�างาน ผมว่าจะโปร่งใสหรือไม่
อย่างไร ขึน้อยูก่บัมมุมองของแต่ละคน หลายเรือ่ง 
ป.ป.ช.ก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แต่หลายเร่ือง 
ก็ยังคลมุเครอื แล้วก็ท�าให้ประชาชนสงสยั เรือ่งนี ้
เราจะไปฟันธงไม่ได้ว่า จะโปร่งใสหรือไม่ชอบ
อย่างไร ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของประชาชน 
และควรที่จะร่วมกันตรวจสอบการท�าหน้าท่ี 
ของ ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิดและเข้มงวดดีกว่า”  
นายศรีสวุรรณ กล่าว
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ไพโรจน์ โชตกิเสถยีร

กรมหางานแจงส่งคนงานเกบ็ผลไม้ป่า
ค่าจ้าง-สวัสดกิาร-อบรม “โปร่งใส”

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการ 
จัดหางาน เป ิดเผยถึงการอภิปรายทั่วไป 
แบบไม่ลงมตติามมาตรา 152 ของนายจรสั คุม้ไข่น�า้  
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ชลบุรี พรรคก้าวไกล 
เมือ่วันที ่16 กมุภาพนัธ์ ทีผ่่านมา ซึง่ได้ระบถุงึ
การจัดส่งแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน
และฟินแลนด์ กรณปีระเดน็กรมการจดัหางาน
ปล่อยให้มกีารจดัส่งแรงงานไทยไปเกบ็ผลไม้ป่า
ที่สวีเดนและฟินแลนด์มากจนเกินไป รวมทั้ง
แรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่า ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ดูแล กรมการจัดหางานสร้างความน่าเชื่อถือ 

ให้เอกชนโดยจัดอบรมให้แรงงานก่อนไปเก็บ 
ผลไม้ป่า และแรงงานทีไ่ปเกบ็ผลไม้ป่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากค่าจ้างและสวสัดกิารน้ัน 

“ในเรื่องนี้ผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การที่
แรงงานไทยจะได้ไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนและ
ฟินแลนด์ จ�านวนกีค่น ใครได้รบัอนุญาตบ้างนัน้ 
ในแต่ละปีจะต้องมีการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย
คอื สถานทตูไทยประจ�าประเทศฟินแลนด์และ
สวเีดน ประเทศต้นทาง และกรมการจดัหางาน 
ถงึจ�านวนแรงงานทีต้่องการจดัส่ง โดยประเทศ
ต้นทางจะเป็นผู้อนุมัติและมีหนังสือขอโควตา
จ�านวนคนงานที่จะให้ไปเก็บผลไม้ป่า ซึ่งในป ี
ทีผ่่านมาประเทศฟินแลนด์และสวเีดนแจ้งมายงั
ประเทศไทยว่า ปีนีผ้ลผลติเบอร์รีอ่อกมาจ�านวน
มาก เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควดิ-19 ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ไม่มคีนงานไปเกบ็
ผลไม้ป่า ประกอบกบัเกิดภาวะสงครามระหว่าง
ยเูครน รสัเซีย ท�าให้คนงานยูเครนไม่สามารถ 
ไปเกบ็ผลไม้ป่าได้ ท�าให้สวเีดนและฟินแลนด์จงึต้อง 
ร้องขอให้ไทยจดัส่งแรงงานมากขึน้กว่าปกติ

ส่วนกรณีการคุ้มครองดูแลคนงานที่ไปเก็บ
ผลไม้ป่านัน้ ส�าหรบัประเทศฟินแลนด์ไม่มสีญัญา
จ้างให้กบัคนงาน เนือ่งจากกฎหมายในประเทศ

ฟินแลนด์ไม่เอ้ือ กรมการจดัหางาน จงึได้ผลกัดัน 
ให้บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทยจัดท�า
สญัญาจ้างงานให้คนงานไทยทกุราย ก่อนเดนิทาง 
ออกจากประเทศไทย และแจ้งให้สถานทูต
ฟินแลนด์ประจ�าประเทศไทยทราบ เพื่อยืนยัน 
การปรับรูปแบบวิธีการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า 
ในฟินแลนด์ ให้เป็นรปูแบบนายจ้างในประเทศไทย 
ขออนญุาตพาลูกจ้างไปท�างานในต่างประเทศ แต่
ส�าหรบัประเทศสวเีดน กฎหมายก�าหนดให้บรษิทั
สามารถท�าสัญญาจ้างงานระหว่างนายจ้างกับ 
คนงานได้ ทัง้นี ้หากบรษิทัผูป้ระสานในประเทศไทย 
ผิดสญัญา กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
จะเข้าไปด�าเนินการตรวจสอบสัญญาจ้างตาม
กฎหมาย เพ่ือให้มีการดูแลคนหางานอย่าง
ครอบคลมุเข้มงวดยิง่ข้ึน 

นอกจากนี ้ในเรือ่งสวสัดิการ กรมการจัดหา
งานได้ก�าหนดมาตรการให้บรษิทัผูร้บัซือ้ผลไม้ป่า
ฟินแลนด์/บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทย 
ต้องจดัเตรยีมสวสัดกิารทัง้ทีพ่กั ห้องน�า้ ห้องสขุา 
ห้องรับประทานอาหาร อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว 
และอปุกรณ์ป้องกนัโควดิ-19 ให้คนงานไทยทกุคน  
รวมทั้งต้องท�าประกันการเดินทาง ประกัน
อุบัติเหตุ และประกันสุขภาพและได้มีหนังสือ
แจ้งให้สถานทูตฟินแลนด์ประจ�าประเทศไทย
ทราบแล้ว 

ส่วนเรื่องของการประกันรายได้ ในส่วน
ของฟินแลนด์ก�าหนดให้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่า
ฟินแลนด์/บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทย 
ต้องประกันรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายให้คนงานไทย 
โดยวางหลกัประกนัทางการเงนิตามจ�านวนทีก่รม
การจดัหางานก�าหนด ณ ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร และหลงัสิน้สดุฤดกูาล
ต้องด�าเนินการให้คนงานไทยมีรายได้หลังหัก 
ค่าใช้จ่าย ไม่ต�า่กว่า 30,240 บาท ส่วนการประกนั 
รายได ้ของคนงานที่สวีเดน กรณีคนงาน 
ทีไ่ปท�างานทีส่วีเดน สหภาพแรงงานของสวเีดน
ได้มีเงินประกันรายได้ให้คนงานคนละ 24,000 

โครน คิดเป็นเงินไทยกว่า 80,000 บาท ทั้งนี้ 
หากรายได้คนงานไม่ถึงจ�านวนดังกล่าว บริษัท 
ผูป้ระสานงานในประเทศไทยจะต้องรบัผดิชอบ 
ในการจ่ายคนงานให้ครบ

นายไพโรจน์ ยงักล่าวถงึ กรณกีรมการจดัหางาน 
สร้างความน่าเช่ือถือให้เอกชน โดยจัดอบรม 
ให้แรงงานก่อนไปเกบ็ผลไม้ป่านัน้ โดยปกตแิล้ว 
กรมการจัดหางานมีการจัดอบรมให้ความรู ้
แก่แรงงานไทยทุกคน ก่อนเดินทางไปท�างาน 
ต่างประเทศทกุประเทศอยูแ่ล้ว อาท ิ อสิราเอล  
ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ เป็นต้น ซึง่การอบรมนีเ้พือ่ให้
แรงงานได้เรียนรูภ้าษา วฒันธรรม วิถชีวีติความ
เป็นอยู่ รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ของ
ประเทศนั้นๆ ที่จะไปท�างานเพื่อให้แรงงานได้
ปฏิบติัตัวอย่างถกูต้อง แต่ในส่วนของสวเีดนและ
ฟินแลนด์ บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทย 
เป็นผูจ้ดัอบรมเอง และบรษิทัฯ ได้เชญิข้าราชการ
กระทรวงแรงงานไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
แรงงานด้วย ไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่
เอกชนแต่อย่างใด

ทัง้นี ้ทีผ่่านมาในปี 2565 บรษิทัผูป้ระสานงาน 
ในประเทศไทยได้จัดส่งคนงานไปเก็บผลไม้ป่า 
ที่สวีเดนและฟินแลนด์ประมาณ 10,000 กว่า 
คน ในจ�านวนนีม้แีรงงานไทยทีม่ปัีญหาในเรือ่ง
รายได้ต�า่กว่า 30,000 บาท อยูป่ระมาณ 375 คน 
ซึง่ 80 เปอร์เซน็ต์ เป็นแรงงานไทยทีเ่ดนิทางไป
เก็บผลไม้ป่าเป็นครั้งแรก ยังไม่มีประสบการณ์ 
ความช�านาญในการเกบ็ผลไม้ป่า จงึเกบ็ได้น้อยท�าให้
มรีายได้น้อย โดยกรมการจดัหางานได้เชญิบรษิทั 
ผูป้ระสานงานในประเทศไทย มาด�าเนนิการน�า
เงินประกันรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่บริษัท 
ผูป้ระสานงานในประเทศไทย วางหลกัประกนัไว้
ทีธ่นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จ่ายเงินชดเชยให้แรงงานตามสัดส่วนครบ 
ทกุรายแล้ว

“ขอยนืยนัว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่อง
กรมการจดัหางานมุง่มัน่ท�างานเพือ่คุม้ครองสทิธิ
ประโยชน์ของคนไทยทีไ่ปท�างานต่างประเทศมา
โดยตลอด จากนีจ้ะยิง่เพิม่ความเข้มงวดในการ
ตรวจติดตาม การประพฤติปฏิบัติต่อแรงงาน
ของบริษัทนายจ้างในประเทศไทย หากพบว่า 
มกีารเรยีกรบัค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ถกูต้อง หรอืสนบัสนนุ
ให้แรงงานก่อภาระหนีส้นิ จากเงนิกู้นอกระบบ/
เครอืข่ายผดิกฎหมาย ผูเ้กีย่วข้องทัง้ระบบจะต้อง 
ได้รับโทษขั้นสูงสุด” อธิบดีกรมการจัดหางาน  
กล่าวทิง้ท้าย

รฐัวิสาหกจิเฮ ครม.ไฟเขยีว
เพิม่สวัสดิการ-วันหยุดพเิศษ-วันลาคลอด

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีตเิหน็ชอบหลักการ  
ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานวิสาหกิจ
สมัพนัธ์ 3 ฉบบั ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ 
โดยเพิม่สวสัดิการในด้านต่างๆ และยกระดับ
มาตรฐานสภาพการจ้าง ให้เหมาะสมมากยิง่ขึน้  
ตามข้อเรยีกร้องของสมาพนัธ์แรงงานรฐัวสิาหกิจ 
สมัพนัธ์

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการ
ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานวิสาหกิจ
สมัพนัธ์ 3 ฉบบั ตามทีก่ระทรวงแรงงานเสนอ 
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานขัน้ต�า่ของสภาพการจ้าง 
ในรัฐวิสาหกิจในบางประเดน็ ให้มีความเหมาะสม 
มากยิง่ขึน้ ตามข้อเรยีกร้องของสมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และอตัราค่ารกัษาพยาบาล  
กรณผีูป่้วยโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการก�าหนดค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนนิการผูป่้วยฉกุเฉนิวิกฤต

ส�าหรบัร่างประกาศคณะกรรมการแรงงาน
วสิาหกจิสมัพันธ์แต่ละฉบบั มสีาระส�าคญัดงันี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงาน
วสิาหกจิสัมพนัธ์เรือ่งมาตรฐานขัน้ต�า่ของสภาพ
การจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) มีเพ่ิมเติม
ประเด็นส�าคญั อาทเิช่น

- ก�าหนดเพิ่มเติมให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง 
มวีนัหยดุพเิศษตามมต ิครม. ตามความเหมาะสม 
และจ�าเป็นของกิจการ

#ก�าหนดเพิ่มสิทธิลาคลอดบุตร จากเดิม 
90 วัน เป็น 98 วนั

- ก�าหนดเพ่ิมเตมิให้เงนิทดแทนทีน่ายจ้าง 
จะต้องจ่ายให้ลกูจ้างกรณปีระสบอนัตราย เจบ็ป่วย  
หรือสูญหาย เนื่องจากการท�างานไม่อยู ่ใน 
ความรบัผดิแห่งการบงัคับคดี

2. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงาน
วิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่าทดแทนการขาดรายได้กรณทีพุพลภาพ และ
ค่าทดแทนการตายอนัมิใช่เน่ืองจากการท�างาน 
เพิม่เตมิประเดน็ส�าคญั อาทิ

“พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
และคณะรฐัมนตร ีให้ความส�าคญักบัสวสัดกิาร 
ลูกจ้างทุกกลุ ่มและรับฟังความคิดเห็นของ 
ผูม้ส่ีวนได้เสียโดยตรง ดงันัน้ ร่างประกาศคณะ
กรรมการแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ 3 ฉบับนี้
เป็นการเพ่ิมสวัสดกิาร ยกระดบัมาตรฐานสภาพ
การจ้าง ให้เหมาะสมมากยิง่ขึน้และเป็นไปตาม
ข้อเรียกร้องของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สมัพนัธ์” น.ส.ทพิานนั กล่าว

คณะกรรมการแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพนัธ์ 
พิจารณาปรับปรุงและก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่า
ของสภาพการจ้างในรฐัวสิาหกิจ รวมทัง้ให้เพ่ิม
สทิธปิระโยชน์ต่างๆ โดยออกเป็นประกาศคณะ 
กรรมการแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพันธ์ รวม 4 ฉบบั  
ได้แก่ 1. ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย หรือ 
เจบ็ป่วย ค่าท�าศพกรณตีาย อันมใิช่เนือ่งจาก 
การท�างาน ค่าช่วยเหลือบตุรและค่าช่วยเหลอื
การศึกษาของบุตร 2. หลักเกณฑ์การจ่าย 
ค่ารกัษาพยาบาลกรณปีระสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย  
ค่าท�าศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการท�างาน 
3. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตรและ
ค่าช่วยเหลอืการศกึษาของบตุร 4. หลกัเกณฑ์
และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน 
โรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  
กรณโีรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ-19 

ซึง่ท�าให้ลกูจ้างได้รบัสทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้ 
เช่น สทิธใินการได้รบัค่าใช้จ่ายเพ่ือการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ และการป้องกันโรค ค่าใช้จ่ายเพื่อ 
การตรวจสขุภาพ ปรับสิทธใินการได้รบัค่ารกัษา 
พยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนประเภทผูป่้วยใน 
ให้สูงข้ึน และให้ลูกจ้างเบิกค่ารักษาพยาบาล
โดยใช้ระบบการเบิกจ่ายตรง ได้รับค่าท�าศพ 
ในอตัรา 3 เท่าของค่าจ้างรายเดือนเดือนสุดท้าย 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 40,000 บาท ทัง้ยงัได้ปรบั
เงนิช่วยเหลอืบตุรจากเดอืนละ 50 บาท เป็น
เดอืนละ 200 บาท เพิม่สทิธกิารเบิกค่าช่วยเหลอื 
การศกึษาบตุรรวมถึงการศกึษาในระดับปรญิญา
ตรี และสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากการตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันโรคสิทธิได้รับ 
ค่าใช้จ่ายจากการรกัษาส�าหรบัตนเอง คูส่มรส 
หรือบุตรตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�าหนด และให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่าย
ให้แก่สถานพยาบาลภายใน 15 วัน รวมถึง 
กรณีรัฐวิสาหกิจใดมีข้อก�าหนดให้สิทธิการ
รกัษาพยาบาลแก่บิดา มารดา กใ็ห้มสีทิธติาม
ประกาศนีด้้วย

โฆษก กสร. ได้กล่าวเพิม่เตมิว่า รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามในประกาศ 
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
ทัง้ 4 ฉบับ เมือ่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 และ 
ราชกจิจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศดงักล่าว 
เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2564

- ก�าหนดเพิม่เตมิให้ลกูจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกัน 
ครบ 10 ปีข้ึนไป และถึงแก่ความตายอันมิใช่
เนือ่งจากการท�างานในปีทีจ่ะเกษยีณอายุ มสีทิธิ
ได้รบัค่าทดแทนในอตัราเดยีวกันกับเงนิทีจ่ะได้รบั
กรณีเกษยีณ

- ก�าหนดให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน 
ดังกล่าวกรณีที่ลูกจ้างตายด้วยเหตุละทิ้งหน้าที ่
เป็นเวลา 3 วันตดิต่อกันโดยไม่มีเหตอุนัสมควร, กระท�า 
ความผิดอาญาโดยเจตนา, เสพของมึนเมาหรือ 
สิง่เสพตดิอืน่ และฆ่าตวัตาย

3. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานวสิาหกจิ
สัมพันธ์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษา
พยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรค 
โควิด-19) เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
อัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19  
ให้สอดคล้องกับสิทธิ UCEP ตามมติ ครม.  
วนัท่ี 8 ม.ีค. 65

นางมนัสนนัท์ หมืน่สวัสดกิรู
ผูอ้�านวยการกองการศกึษา เทศบาลต�าบลป่าตนันาครวั จ.ล�าปาง

“ทางเทศบาลโดยกองการศกึษาทีด่แูลรบัผดิชอบ 
ในเรื่องศูนย์เด็กเล็ก ได้ให้ความส�าคัญกับ 
การแก้ไขปัญหาฝุน่ละอองโดยรบันโยบายมาจาก
ทางจงัหวดัมอบหมายให้ทุกพืน้ที ่สือ่สาร สร้างการ
รบัรูข้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสีย่งเด็กเล็ก  
ผู้สูงอายุ เทศบาลต�าบลป่าตันนาครัว ก�าหนด
วิสัยทัศน์ของนายกฯ คือ คนในพื้นที่เทศบาล 
มีสขุภาพด ีเมือ่ไม่มีไฟป่า หมอกควนั ส�าหรบัห้อง

ปลอดฝุน่ในศูนย์เดก็เล็ก นับเป็นต้นแบบแห่งแรก
ท่ี สสส.และกรมอนามยัได้เข้ามาส่งเสรมิสนบัสนุน
อย่างจรงิจงั เพราะก่อนหน้าน้ี เป็นการให้ความรู ้
ผ่านทางเสยีงตามสายไปถงึชมุชน โรงเรียน ต่อมา 
มกีารวดัค่าฝุน่ PM 2.5 ในแต่ละวนั โดยมคีรตูดิตาม
สถานการณ์ 

หากวนัไหนมค่ีาฝุน่เกินมาตรฐานจะปักธงสส้ีม 
ให้นกัเรยีนอยูใ่นห้องและปิดหน้าต่าง ส�าหรบัศนูย์
เดก็เล็ก ทางโรงเรยีนได้รับงบประมาณจาก สสส.
พัฒนาห้องปลอดฝุ่น โดยติดตั้งระบบความดัน
อากาศพร้อมเครือ่งฟอกอากาศ เดก็เล็กท่ีอยูใ่นศูนย์
ขณะน้ีประมาณ 27 คน อาย ุ2-3 ขวบ จะมอีากาศ 
ทีบ่ริสุทธ์ิปลอดฝุ่น และให้ครูเฝ้าระวังอาการของเดก็เลก็ 
ทกุวนั รวมทัง้เน้นย�า้ให้มกีารท�าความสะอาดภายในห้อง 
เพือ่ลดฝุน่ละอองทกุวนั และได้ท�าการตดิสปรงิเกอร์ 

น�้าพ่นละอองฝอยดักฝุ ่นพีเอ็ม 2.5 ไม่ให้ 
เข้าไปในห้องอกีด้วย ต่อไปจะขยายไปสู่อนบุาล 

ส่วนมาตรการในเรื่องงดเผาซังข้าว ทาง
เทศบาลเองพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงอันตรายของฝุ่นละอองที่จะเกิดกับชาวบ้าน  
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง แต่วถิชีวีติของชาวบ้าน 
ทีต้่องท�ามาหากนิกเ็ป็นเรือ่งทีย่ากท่ีจะปรบัเปลีย่น 
พฤตกิรรม ยิง่ช่วงนีจ้ะมกีารเผากนัมาก ท่ีนีเ่ป็น
พื้นท่ีเสี่ยงมากเพราะโดยรอบเป็นพ้ืนที่ทุ ่งนา
ปลกูข้าวเสรจ็จะเผา เพือ่จะมรีายได้จากเหด็และ
ผกัหวานทีจ่ะงอกหลงัจากนี ้ คดิว่าเดก็เลก็จะมี 
คณุภาพทีด่ขีึน้จากการทีม่ห้ีองปลอดฝุน่ท่ีสนบัสนนุ 
โดย สสส. และพร้อมท่ีจะเป็นต้นแบบให้กับ 
ศนูย์เดก็เลก็อืน่ๆ ทีเ่สีย่งอนัตรายอยูก่บัฝุน่ละออง 
PM 2.5 ในขณะนี”้

ทิพานัน ศิรชินะ 

ทั้งนี้ ก�าหนดให้ลูกจ ้างที่ เป ็นผู ้ป ่วยโรค
โควิด-19 ที่มีลักษณะเป็นผู ้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  
(ผู ้ป่วยกลุ ่มสีเหลืองและสีแดง) มีสิทธิได้รับ 
ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับตนเอง หรือคูส่มรสหรือ
บตุรของตนเอง ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด 
(สทิธิ UCEP) ส่วนในกรณท่ีีไม่เข้าลักษณะผูป่้วย
ฉกุเฉินวกิฤต (ผูป่้วยกลุม่สเีขียว) ให้มสีทิธไิด้รบัค่า
รกัษาพยาบาลตามทีส่�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ 
แห่งชาต ิ(สปสช.) ก�าหนด

คอื 1. ลดการป้องกัน ซึง่ก�าลังด�าเนนิการอยูเ่ช่น 
ส่งเสรมิ เฝ้าระวงั ให้ความรูก้บักลุม่ต่างๆ เพือ่ 
หาทางป้องกนัตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ จนถงึปลายน�า้  
2. คือการบริการทางการแพทย์ มาตรการนี ้
ทกุสถานพยาบาลโรงพยาบาลมคีวามพร้อมอยูแ่ล้ว  
แต่หากป้องกันไว้ก่อนการที่จะมาถึง เรื่องการ
รักษาจะน้อยลงและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
ไปด้วย และ 3. ในเร่ืองของการบริหารจดัการ 
ซึง่จะพจิารณาความรนุแรงการแพร่กระจายมากน้อย 
เพียงใดก็จะมีการบริหารจัดการในระดับ
นโยบาย ระดบักระทรวง ระดบักรม ระดบัพืน้ท่ี 
จดัโครงสร้างการท�างาน แล้วมหีน้าทีร่บัผดิชอบ
เช่นไร ซึง่จะเป็นกรอบใหญ่เตรยีมพร้อมอยูแ่ล้ว

ดร.จอส ฟอนเดลาร์ ผูแ้ทนองค์การอนามยั
โลก ประจ�าประเทศไทย (WHO Thailand) 
กล่าวว่า มลพษิทางอากาศ โดยเฉพาะ PM 2.5 
เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ส�าคัญเป็นสาเหตุของการ
เสียชีวติก่อนวยัอนัควร ไทยเป็นประเทศท่ีมีการ
ด�าเนินงานอย่างเข้มแข็งในการรับมือกับมลพิษ
ทางอากาศ เพือ่ลดการเจบ็ป่วยและเสียชวีติจาก
สาเหตุดังกล่าว ตามเป้าหมายวาระการพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนื (SDG) ทัง้การขบัเคลือ่นในระดบันโยบาย 
การปรับปรุงค่ามาตรฐานมลพิษทางอากาศที่
ค�านงึถงึสขุภาพ และการสือ่สารสร้างความรอบรู้
ในระดบัชมุชน ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่
การคุ้มครองสุขภาพประชาชน ซึง่ในปีนี ้ WHO 
ร่วมกบักรมอนามัย รวบรวมและเผยแพร่ต้นแบบ 
(Best Practice) ทัง้นวตักรรมห้องปลอดฝุน่และ
แนวทางการขบัเคลือ่นชุมชน ทีมี่การจัดการและ
ป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพทีด่ ีเพือ่เป็นแนวทาง
ให้แก่ประเทศอืน่ๆ ต่อไป

สสส.+ภาคฯี ดีไซน์ ห้องปลอดฝุ่น PM 2.5
น�าร่องศนูย์เดก็เลก็ท้องถิน่ 30 แห่ง
ประเด็นเรือ่งฝุน่ PM 2.5 ในเวลาน้ี ได้ส่งผลกระทบ 

ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันของประชาชน 
ขึน้มาอกีครัง้ หลงัจากสูภ้ยัโควดิ-19 กนัมาถงึ 3 ปี  
รฐับาลถงึกบัประกาศเรือ่งฝุน่ขนาดเลก็เป็นวาระ
แห่งชาต ิ หน่วยงานทีด่แูลรบัผดิชอบต้องรบีไป
ท�าการบ้านบรูณาการแก้ปัญหาเพือ่ลดผลกระทบ 
เพราะปัญหาหลักเกดิจากมนุษย์ 

เมือ่เรว็ๆ น้ี ทางส�านกังานกองทนุสนับสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) องค์การอนามยัโลก 
ประจ�าประเทศไทย จงัหวดัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศใน
อาคาร และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “นวัตกรรมห้องปลอดฝุ ่น 
และขับเคล่ือนชมุชนเพือ่ลดและป้องกนัผลกระทบ 
ต่อสขุภาพจากฝุ่นละอองขนาดเลก็อย่างย่ังยนื” 
สาระส�าคญัเน้นแก้ไขปัญหาฝุน่ PM 2.5 ในศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ ซึง่เป็นกลุม่เปราะบางทีต้่องเข้ามา
ดแูลอย่างเร่งด่วน

นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อ�านวยการส�านัก
สนบัสนนุการควบคมุปัจจยัเส่ียงทางสขุภาพ สสส. 
กล่าวว่า มลพษิทางอากาศมแีนวโน้มรนุแรงมากข้ึน 
ในหลายพื้นท่ีทั่วโลก จากข้อมูล WHO พบว่า 
มปีระชาชนทีต้่องเสยีชวีติจากมลพษิทางอากาศ
ทั้งในบรรยากาศและในครัวเรือนทั่วโลก ปีละ
ประมาณ 7 ล้านคน โดยฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
เป็นหนึง่ในสาเหตขุองโรคหวัใจและหลอดเลอืด 
โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็งปอด 
ส�าหรับไทย พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ
กรงุเทพมหานคร สถานการณ์ฝุน่ PM 2.5 อยูใ่น 
ระดับสีแดงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จากฐาน
ข้อมูลสขุภาพของ สธ. พบว่า ตัง้แต่ ม.ค. 2566 
เป็นต้นมา มกีารเจบ็ป่วยด้วยโรคทีเ่กีย่วข้องกบั
มลพษิทางอากาศเพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะโรคระบบ 
ทางเดินหายใจ สอดคล้องกับสถานการณ  ์
ฝุน่ละอองทีเ่กนิค่ามาตรฐานในหลายพืน้ที่ 

สสส.สานพลงักับ กรมอนามยั เปิดตวั “ห้อง
ปลอดฝุ่น” เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อ
สขุภาพประชาชนจากฝุน่ PM 2.5 โดยเริม่สร้าง
ต้นแบบทีศ่นูย์พฒันาเดก็เลก็ในพืน้ทีเ่สีย่ง และ
จะขยายความร่วมมือด�าเนินการในสถานท่ีท่ีมี
กลุม่เสีย่งจากมลพษิทางอากาศต่อไปอืน่ๆ ต่อไป

ทาง สสส.เดินหน้าบูรณาการในเรื่องห้อง
ปลอดฝุน่ส�าหรบัศนูย์เดก็เลก็ โดยเริม่น�าร่องใน
พื้นท่ีที่เกิดผลกระทบจากฝุ่นขนาดเล็กจ�านวน 
ประมาณ 30 แห่งในพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ ประกอบด้วย 
เชียงใหม ่ เชียงราย น ่าน แพร ่ พะเยา 

ล�าปาง แม่ฮ่องสอน ล�าพูน กาฬสินธุ์ รวมถึง
กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลจากกรมอนามัย 
พบว่าเป็นพื้นท่ีเสี่ยงส�าหรับเด็กเล็กในอนาคต  
หากไม่ได้รบัการแก้ปัญหาทีต้่นเหตจุะมคีวามเป็นห่วง 
ในอนาคตส�าหรับเด็กเล็กเหล่านี้ ห้องปลอดฝุ่น 
จะได้รบัการออกแบบมาเพือ่สร้างน�าซ่อม ระดับ
ความปลอดภัยจะมีทั้งระดับความปลอดภัยมาก
จนถงึระดบัความปลอดภัยท่ีสดุ ซึง่นวตักรรมท่ีจะ
มาตดิตัง้ในห้องปลอดฝุน่ในศนูย์เดก็เลก็ ทาง สสส. 
มีความพร้อมในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ
ส่วนการตดิตามดแูลและประเมนิผลจะเป็นหน้าท่ี
ของกรมอนามัยท่ีมีกลไกในการตรวจสอบและ
ประเมินผลในระยะสัน้ จนถึงระยะยาว

“ห้องปลอดฝุน่ (Clean air Shelter) เป็น
นวัตกรรมหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดโอกาสการ
สัมผัสมลพิษทางอากาศภายในอาคารในภาวะ
ทีเ่กดิฝุน่ละอองสงูในบรรยากาศ โดยมีตัวอย่าง 
ในหลายประเทศ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย 
ซึ่งใช้ห้องปลอดฝุ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ส�าคัญ 
ที่จะช่วยปกป้องกลุ่มเปราะบางให้ได้รับบริการ 
ในสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภยั (Environmental Health  
Service) ลดปัญหาความเหลือ่มล�า้ด้านสขุภาพ 
(Health inequity) และลดความเสีย่งต่อสุขภาพ” 
นายชาตวิฒุ ิกล่าว

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรม
อนามัย กล่าวว่า สธ.ได้ยกระดบัปฏิบัติการเพ่ือ
ดูแลและคุ้มครองสุขภาพประชาชน หนึ่งใน 
มาตรการส�าคญั คอื การผลกัดนัให้มห้ีองปลอดฝุน่ 
ในพืน้ทีเ่สีย่ง เพือ่ให้ประชาชนได้อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมี
อากาศสะอาดอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ในช่วงทีฝุ่น่ PM 2.5 สงู มหีลกัการคอื “กันฝุ่นเข้า 
กรองฝุน่ภายในห้อง และดนัฝุน่ออก” ซึง่สามารถ
ท�าได้ทัง้ในทีอ่ยูอ่าศยัและสถานทีส่าธารณะท่ัวไป 
โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรต้องมีห้อง
ปลอดฝุน่ เนือ่งจากเดก็มอีตัราการหายใจเรว็กว่า
ผูใ้หญ่ และปอดยงัพฒันาไม่เตม็ที ่ ส่งผลกระทบ 
ต ่อสมรรถนะของปอดและคุณภาพชีวิ ต 
ในระยะยาว ซึง่ปัจจบุนัพบว่า มีเดก็อายุ 0-6 ปี 
กว่า 2.6 ล้านคนอยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งจากฝุน่ PM 2.5 

กรมอนามัย จึงด�าเนินร่วมกับ สสส. ด�าเนิน
โครงการขบัเคลือ่นห้องปลอดฝุ่นเพือ่ป้องกนัและ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ในพ้ืนท่ีเส่ียง พัฒนาแนวทางและสร้างต้นแบบห้อง 
ปลอดฝุน่ในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ท่ัวประเทศ อกีทัง้ 
ยงัได้ร่วมกบักบัภาคเีครอืข่าย ทัง้ภาครฐัสถาบนั
การศึกษา แกนน�าชุมชน สมาคม และภาคเอกชน  
แลกเปลีย่นเรียนรูน้วัตกรรมการจัดท�าห้องปลอดฝุ่น  
แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพและร่วมจดัการ
ปัญหาฝุน่ PM 2.5 อย่างยัง่ยนื

จากข้อมูลพบว่าการเสียชีวิตท่ีเกดิจากมลพิษ 
ทางอากาศนั้นปีละประมาณ 30,000 คน  
ซึ่งหากเทียบประชากรทั้งประเทศ 70 ล้านคน
ของประเทศนั้นอาจจะดูน้อยอยู่ แต่แนวโน้ม
ด้านมลพิษทางอากาศจะมีมากขึน้และรุนแรงขึน้ 
อย่างเช่นฝุน่ขนาดเลก็ 2.5 ไมครอน ซึง่เกดิจาก
มนษุย์เป็นหลกัจะแก้ปัญหากนัอย่างไร ยงัไม่รวม 
มลพษิทางอากาศอย่างอืน่ทีส่ดุท้ายแล้วจะรวมตวักนั 
เป็นฝุ่นขนาด 2.5 ทีต้่องเผชิญกนัทกุคนโดยรวม 
ดงันัน้มาตรการหลกัทีว่างไว้จะมี 3 ประการใหญ่
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นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 
และ รมว.สาธารณสขุ (สธ.) ในฐานะประธานคณะ 
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า  
ภายหลงัทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัที่  
20 ธ.ค. 2565 มมีตเิหน็ชอบ “ธรรมนญูว่าด้วยระบบ 
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565” และ 
วนัที ่ 24 ม.ค. 2566 เหน็ชอบเอกสารประกอบ 
ธรรมนูญฯ เพิม่เติมตามข้อเสนอแนะของสมาชกิ 
สภาผูแ้ทนราษฎรไปแล้วน้ัน ล่าสดุทีป่ระชมุวุฒสิภา  
และสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติรับทราบไปแล้ว 
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566 และ 9 ก.พ. 2566  
ตามล�าดับ ข้ันตอนหลังจากนี้จะประกาศลงใน 
ราชกจิจานเุบกษาเพือ่บังคบัใช้ต่อไป

ส�าหรบัธรรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ 
ฉบับที ่3 นัน้ เปรยีบได้กบั “แผนทีน่�าทาง” หรอื 
เขม็ทศินโยบายสขุภาพของประเทศไทย ทีจ่ดัท�า
ขึน้ด้วยกระบวนการการมส่ีวนร่วมอย่างกว้างขวาง 
ทัง้หน่วยงานรฐั องค์กรธรุกิจ เอกชน ประชาชน 
เยาวชน-คนรุ่นถดัไป โดยมี ดร.สวุทิย์ เมษนิทรย์ี 
อดตี รมว.อดุมศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(อว.) เป็นประธานยกร่าง ภายใต้แนวคดิ “ระบบ
สุขภาพที่เป็นธรรม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ
ช่วยพลิกฟื้นประเทศไทย” โดยก�าหนดให้มีการ
ทบทวนทกุ 5 ปี เพือ่ให้เท่าทนักบัสถานการณ์และ 
ความเปลีย่นแปลง

นายอนุทิน กล่าวว ่า ยุทธศาสตร์และ 
การด�าเนินการด้านสุขภาพของประเทศไทย ใน
ระยะ 5 ปีต่อจากน้ี จะมทีศิทางท่ีมุง่ให้เกดิ “ระบบ
สุขภาพที่เป็นธรรม” ทั้งในระบบบริการสุขภาพ 
(healthcare system) และระบบการสร้างเสรมิ 
สุขภาพและการจัดการปัจจัยสังคมที่ก�าหนด
สขุภาพ (Social Determinants of Health: SDH) 
โดยให้ความส�าคัญกบักลุม่คนเปราะบาง รวมไปถงึ 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลไก 

ครม.ไฟเขยีวธรรมนูญสขุภาพ ฉบบั 3
แผนทีน่�าทางสขุภาพของคนไทย

ทางสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม อนัจะน�าไปสู ่
สุขภาวะของประชาชนคนไทยและความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพได้อย่างยัง่ยนื ตามจดุมุ่งหมายสูงสดุ
ของธรรมนญูฯ ฉบบัที ่3 นี้

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิกล่าวว่า การน�าเสนอ
รายงานธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบบัที ่3 ต่อทีป่ระชมุวฒิุสภา และสภาผูแ้ทนราษฎร 
นอกจากมีมติรบัทราบแล้ว ยังได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อการพัฒนาและขับเคล่ือนระบบสุขภาพ 
ทีเ่ป็นธรรมตามธรรมนญูฯ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างมาก 
โดยธรรมนญูฯ ไม่ต่างไปจาก “ร่ม” ทีแ่สดงให้เหน็ 
ถงึเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสขุภาพ
ของประเทศ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน 
น�าเอาแนวคิดและทิศทางไปใช ้เป ็นกรอบ 
ในการท�าแผนด�าเนนิงานและขบัเคลือ่นงานให้มี
ประสิทธภิาพ มีทศิทางร่วมกนัมากข้ึน

นพ.ณรงค์ศกัด์ิ องัคะสุวพลา ประธานคณะ
กรรมการสนับสนุน และติดตามการขับเคล่ือน 
ธรรมนูญว ่ าด ้ วยระบบสุขภาพแห ่ งชาติ  
ฉบบัท่ี 3 กล่าวว่า ปัจจบุนัสงัคมโลกถกูคกุคาม 
โดยการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญของบริบท 
ทางสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม รวมถึง
ระบบสุขภาพของแต่ละประเทศ สถานการณ์ 
ดังกล่าวท�าให้ปัญหาความเหล่ือมล�้าหรือไม่ 
เป็นธรรมด้านสุขภาพเด่นชดัมากขึน้ ดงันัน้การสร้าง 
ความแขง็แกร่งของระบบสขุภาพไทยในระยะ 5 ปี  
ต่อจากนี้ตามธรรมนูญฯ จึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพของไทย  
เพือ่ออกแบบกลไกให้สนบัสนนุการฟ้ืนคนื ตอบสนอง  
และก้าวเดนิไปข้างหน้าอย่างมัน่คง เพือ่มุง่ไปสูเ่ป้าหมาย 
ทีพ่งึประสงค์ คอื “ระบบสขุภาพทีเ่ป็นธรรม”

ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 

ฉบบัที ่3 พ.ศ. .... โดยได้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ 
จากภาคส่วนต่างๆ และสมัชชาสขุภาพ โดยสาระ
ส�าคัญของร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ 
แห่งชาต ิฉบบัที ่3 พ.ศ. .... มสีาระส�าคญัแบ่งออก 
ได้เป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผล
ต่อระบบสุขภาพ ในระยะ 5 ปี เป็นการสรุป
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อ
ระบบสุขภาพในระยะ 5 ปี ภายใต้แนวคิดว่า 
การสร้างความแข็งแกร่งของระบบสุขภาพไทย
ในระยะ 5 ปี ต่อจากนี้ จ�าเป็นต้องค�านึงถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพของไทย 
เพื่อออกแบบกลไกให ้สนับสนุนการฟ ื ้ นคืน  
ตอบสนอง และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
มุง่ไปสูเ่ป้าหมายทีพ่งึประสงค์ คือ “ระบบสขุภาพ 
ที่ เป ็นธรรม” โดยสถานการณ์และป ัจจัย 
ดังกล่าว ประกอบด้วย (1) การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรและความแตกต่างระหว่างวยั  
(2) การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของโรค
และปัญหาสขุภาพ (3) การเปลีย่นแปลงสูค่วาม
เป็นเมือง (4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย ่างรวดเร็ว (5) การเปลี่ยนแปลงของ 

สิง่แวดล้อม สภาพภมิูอากาศและภาวะโลกร้อน 
(6) การขาดแคลนทรัพยากรและงบประมาณ 
และ (7) การแบ่งขั้วทางการเมืองของโลกและ 
การค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ แนวโน้มสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ 
ข้างต้นได้ส่งผลให้เกิดปัญหากับประชาชนและ
ระบบสุขภาพที่ล้วนเป็นไปในทิศทางที่ท�าให้เกิด 
ช่องว่างทางสงัคมเพิม่ข้ึน และได้ทวคีวามรนุแรงขึน้ 
ในช่วงการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทิศทาง 
การพฒันาควรให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหา
เชิงระบบที่มุ ่งไปสู ่การขจัดความยากจนและ 
ลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล  
(good governance) และการปกครองด้วยหลกั
นติธิรรม (rule of law)

ส่วนที่  2 กรอบแนวคิด ปรัชญาและ 
เป้าหมายร่วมของระบบสขุภาพ คอื การด�ารงชวีติ 

ม.ราชภฏั 38 แห่ง ‘ช้ีทศิผลติคร’ู
รปูแบบ 17 สมรรถนะบัณฑิตครู

คณะครศุาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏ 38 แห่ง  
ร่วมกันถอดบทเรียน ท่ีได้ด�าเนินการกันมาตลอด
ระยะเวลา 3 ปี จนเกิดเป็นรปูแบบร่วม ในการ 
ผลิตบัณฑิต และพัฒนาครูฐานสมรรถนะ  
เพือ่ทีจ่ะยกระดบัคณุภาพการศกึษา และสร้างครู 
ทีจ่ะไปท�าให้เดก็และเยาวชนของชาตมิคีณุภาพ 
พร้อมพฒันาก�าลงัคน ส�าหรบัศตวรรษที ่21 ของ
กลุม่มหาวทิยาลัยราชภฏั หรอื PTRU Model 
: Professional Teacher of Rajabhat  
University 

เมือ่เรว็ๆ นี ้ท่ีประชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมแถลงข่าวรูปแบบร่วม 
ในการผลติบณัฑติและพัฒนาครฐูานสมรรถนะ 
เพื่อพัฒนาก�าลังคนส�าหรับศตวรรษที่ 21  
หรอื PTRU Model : Professional Teacher  
of Rajabhat University ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กจิกรรม “วนัราชภฏั” ณ โรงแรมอศัวนิ แกรนด์  
คอนเวนชัน่ กรงุเทพมหานคร จดัโดยทีป่ระชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดย
ได้รบัเกียรตจิาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสวุรรณ 
องคมนตรี ประธานท่ีปรึกษา (กิตติมศักดิ์)  
ท่ีประชมุอธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภฏั (ทปอ.
มรภ.) เป็นประธานในพิธี โดยมี น.ส.ตรีนุช 
เทยีนทอง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 
พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลนิดา เกณฑ์มา อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ในฐานะท่ีประชุม ทปอ.มรภ. ผศ.ดร.อมลวรรณ 
วรีะธรรมโม เลขาธกิารครุุสภา และนายอัมพร 
พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ร่วมงาน 

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี
มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า  
คณะครศุาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏัท้ัง 38 แห่ง 
ได้ร่วมกันถอดบทเรียน ส่ิงที่ได้ร่วมด�าเนินการ 
กันมาตลอดระยะเวลา 3 ปี จนเกิดเป็น 
รปูแบบร่วมในการผลิตบณัฑิตและพฒันาครฐูาน
สมรรถนะ เพือ่พฒันาก�าลังคน ส�าหรบัศตวรรษ
ที ่21 ของกลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏั” หรอื PTRU  
Model : Professional Teacher of Rajabhat  
University ประกอบด้วย 17 สมรรถนะ  
บณัฑิตคร ูได้แก่ 1. ปฏบัิตงิานครูอย่างมอือาชพี 
2. ภาวะผูน้�าและสัมพนัธ์ชมุชน 3. การบรหิารจดัการ 
ชัน้เรียน 4. การท�างานเป็นทีม 

5. การใช้เทคโนโลยี 6. การสือ่สารอย่างมี
กลยทุธ์ 7. บคุลิกภาพความเป็นครแูละทัศนคต ิ: 
การปรับตวั 8. จติอาสา จติสาธารณะ 9. ศิลปะ
การใช้สือ่ 10. การอ�านวยการเรยีนรู้ 11. การวดั 

และประเมิน 12. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 13. การออกแบบและพฒันา
หลกัสตูร 14. การเป็นพลเมอืงด ี15. การบรูณาการ 
ศาสตร์สู่การสอน 16. นวัตกรทางการศึกษา  
และ 17. จติวญิญาณความเป็นครู 

“ซึ่งเราม่ันใจว่า รูปแบบร่วมในการผลิต
บณัฑิตและพฒันาครฯู ดงักล่าว มคีวามสมบรูณ์
และสอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตคร ู
ในศตวรรษที ่21 ทีจ่ะท�าให้ครุสุภาในฐานะผูก้�ากบั 
มาตรฐานวชิาชพีครู มัน่ใจได้ว่าจะได้ครมูอือาชพี
ตามมาตรฐานอย่างแน่นอน”

น.ส.ตรนุีช เทียนทอง รมว.ศึกษาธกิาร กล่าว
ว่า รูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ครฐูานสมรรถนะ เพือ่พฒันาก�าลงัคน ส�าหรบั 
ศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หรอื PTRU Model : Professional Teacher  
of Rajabhat University ถือเป็นกลไกการ
พัฒนาครูได้อย่างชัดเจนและได้เห็นถึงบริบท
ความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะเราต้องยอมรับว่า
โลกเปล่ียนแปลงไปมาก วนัน้ีท�ายงัไงให้การศกึษา
หรือผลลัพธ์เยาวชนของเรา ได้สามารถปรับ
เปล่ียนอยูใ่นโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ัน ครจูงึ
เป็นส่วนส�าคญัของการขับเคลือ่นในการพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งระบบการผลิตครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นระบบใหญ่ที่ดูแลระบบการศึกษา
ชาติ เนื่องจากทุกวันนี้องค์ความรู้ต่างๆ ไม่ได้
หยดุนิง่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึง่เราจะ
ท�าอย่างไรให้ครสูามารถใช้เทคโนโลยต่ีางๆ ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคนอยากให้ครทู�าหน้าที่
โค้ชมากยิง่ขึน้ และดงึความรูต่้างๆ นอกห้องเรยีน
มาประยุกต์ใช้ในการสอน เพือ่ให้สอดรบักับบรบิท
ของการศึกษายคุปัจจบุนั

ผศ.ดร.อมลวรรณ วรีะธรรมโม เลขาธกิาร
ครุสุภา กล่าวว่า มหาวทิยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
ได้พยายามออกแบบหลักสูตรผลิตครู เพื่อที่จะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างครูท่ีจะ
ไปท�าให้เดก็และเยาวชนของชาตมิคีณุภาพ ซึง่
โมเดลดงักล่าวทีก่ลุม่ราชภฏัผลติออกมานัน้ถอืว่า
สอดคล้องกบันโยบายการศกึษาในเรือ่งการผลิต
ครแูละเป็นนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ทีม่สีขุภาวะ
ดงันัน้ ร่างธรรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ  

ฉบบัที ่3 พ.ศ. .... จงึมกีรอบแนวคดิท่ีมุง่สู ่“ระบบ
สขุภาพทีเ่ป็นธรรม” ซึง่หมายถึง “ระบบสุขภาพที่
มุง่ให้เกดิ “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ” ไม่เลอืก
ปฏบิติั ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั คอื ภาวะท่ีประชาชน
กลุ่มต่างๆ ตลอดทุกช่วงวัย ไม่มีความแตกต่าง
กนั ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุม่ทางสงัคม เศรษฐกจิ 
ลกัษณะ ประชากร เชือ้ชาต ิถิน่ทีอ่ยู่อาศยั พืน้ที ่
หรือการเข ้าถึงสิทธิหน้าที่ด ้านสุขภาพตาม 
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 หาก
ความแตกต่างน้ันๆ เป็นความแตกต่างทีส่ามารถ
หลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้” โดยมีแนวคิดหลักว่า  
“ระบบสุขภาพมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว  
ปรับเปลี่ยน คงอยู่ได้ ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นระบบสุขภาพที่มีการด�าเนินงานอย่างมี 
ธรรมาภบิาล” ซึง่ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน 

เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้  
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซ่ึงประกอบด้วย
มาตรการ ต่างๆ เช่น การสร้างการพฒันาท่ียัง่ยนื
ผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะจากชุมชน
และนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ การส่งเสริม 
บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการสังคม 
และสขุภาพในประเทศและระดบัพืน้ที ่สร้างกลไก  
เคร่ืองมอื และพืน้ทีก่ลาง เพือ่ให้ประชาชนทกุภาคส่วน 
มีความร่วมมือกันและสร้างความเป็นเจ้าของ 
ในสังคมและสุขภาพทกุระดบัอย่างกว้างขวางมากขึน้  
เป็นต้น

การสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการปัจจัย
สงัคมทีก่�าหนดสขุภาพ มเีป้าหมายให้ระบบสขุภาพ
ของประเทศไทยเป็นระบบสุขภาพที่ก�าหนด
นโยบายสนบัสนนุให้มสีภาพแวดล้อมและปัจจยั 
สังคมที่ก�าหนดสุขภาพที่เอื้อให้ประชาชนทุกคน 
บนผนืแผ่นดนิไทยทีเ่กดิ เติบโต ท�างาน ด�ารงชวีติอยู่  
จนถงึวาระสดุท้ายแห่งชวีติ สามารถด�ารงตนและ
พฒันาสขุภาพตนเองอย่างสมดลุทัง้กาย จิต ปัญญา 
และสงัคม อย่างมศีกัยภาพและศักดิศ์รคีวามเป็น 
มนษุย์ ได้รบัและเข้าถงึสทิธด้ิานสขุภาพ (นอกเหนือ 
จากเรื่องการรับบริการสุขภาพ) มีความรอบรู ้
ด้านสขุภาพ มพีฤตกิรรมด้านสขุภาพทีเ่หมาะสม  
สามารถสร้างเสรมิสขุภาพ ป้องกนัควบคมุโรคและ
ปัจจยัคุกคามสขุภาพได้ในระดบับคุคล ครอบครวั 
และชุมชน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ตระหนักถงึสทิธิและหน้าท่ี 

รวมทั้ งสามารถเข ้ ามามีส ่ วนร ่ วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือสุขภาพ
ได้อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องตามบริบท  
ซึง่ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การส่งเสรมิ
แนวคดิการสร้างทนุสงัคมและความเป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกันของสังคมสู ่การสร้างชุมชนและ
เมืองสุขภาวะ (healthy city) การส่งเสริม 
การสร้างชุมชน นโยบายและพื้นที่สาธารณะ 
ทัง้ทางกายภาพ และโลกเสมอืนจรงิ ทีส่่งเสรมิและ 
ตระหนกัถงึความส�าคญักบัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชวีภาพ สร้างการรบัรูแ้ละตระหนักรูใ้นหน้าที่
ของประชาชนในการดแูลสุขภาพ เป็นต้น

อย่างยั่งยืน หรือ sustainable livelihoods  
ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดตามแนวคิดในเรื่องของ 
การพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่การด�ารงชวีติอย่างยัง่ยนืนี้ 
หมายรวมถงึ ความสามารถ ทักษะ ทนุ (ท้ังทาง
วตัถุและสงัคม) และวธิหีรอืกิจกรรมท่ีบคุคลและ
ชุมชนน�าไปใช้เพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืน โดย 
“สุขภาพ” ถือเป็นเง่ือนไขอย่างหนึ่งส�าหรับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดล้อม และในขณะเดยีวกนั สขุภาพกย็งั
จดัเป็นผลลพัธ์ของการพฒันาอย่างยัง่ยนือกีด้วย 
โดยเชือ่ว่าหากมีการจัดการได้ดใีนเรือ่งของปัจจัย
ที่ก�าหนดสุขภาพ (Determinants of Health)  
ในกลุม่ประชากรต่างๆ โดยเฉพาะกบักลุม่ประชากร
ที่ยากจนและกลุ ่มประชากรที่อยู ่ ในสภาวะ 
เปราะบางแล้ว กจ็ะเกดิสงัคมทีไ่ม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั  
เป็นธรรม มสีภาพเศรษฐกจิทีพ่ฒันา และเป็นสงัคม 

‘สภาพฒัน์” แนะ 8 แนวทาง
บรหิารเศรษฐกิจในภาวะเส่ียง

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) แถลงถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ หรือจีดีพีไทยว่า ปี 65 
เศรษฐกจิไทยขยายตวัได้เพยีง 2.6% ต�า่กว่า
ที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.2% เนื่องจากเศรษฐกิจ

โลกชะลอตวัเร็วกว่าทีค่าด จนท�าให้การส่งออก
ในไตรมาสที่ 4 หดตัวอย่างหนัก โดยติดลบที่ 
10.5% ขณะทีเ่ศรษฐกจิในไตรมาสที ่ 4 ปี 65 
ขยายตวัได้เพยีง 1.4% ชะลอตัวลงจากไตรมาส 3  
ที่ขยายตัว 4.5% ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์
ชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก สอดคล้องกบัหลาย
ประเทศอาเซียน ทีม่ส่ีงออกชะลอตวัลงเช่นกนั  
ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนๆ ยังปรับตัวดีและเศรษฐกิจ 
ยงัคงมเีสถยีรภาพ

ทั้งน้ี สศช.ได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทย 
ปี 66 เหลอืเพียง 2.7-3.7% หรอืมค่ีากลางที ่3.2%  
จากเดมิคาดว่าจะเตบิโตได้ 3-4% ซึง่ต้องฝาก
ความหวังเร่ืองการฟื ้นตัวของการท่องเที่ยว 
เพือ่ให้ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเป็นหลกั ควบคูไ่ปกบัการ 
บริโภคภายในประเทศ โดยคาดว่าจะมีจ�านวน 
นักท่องเทีย่วอยู่ที ่28 ล้านคน จากเดิมคาดว่าอยูท่ี่  
23 ล้านคน มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

สินในภาคครัวเรือนและเอสเอ็มอี, การดูแล 
การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร,  
การรกัษาแรงขบัเคลือ่นจากการส่งออกสนิค้า  
โดยเฉพาะอ�านวยความสะดวกให้กับภาค
เอกชน การขยายตลาดส่งออกไปตลาดใหม ่
ท่ีมีก�าลังสูง เป็นต้น รวมท้ังการสนับสนุน 
การฟื ้นตัวของการท่องเท่ียวและบริการ 
เกีย่วเนือ่งอย่างจรงิจงั

นอกจากนี ้ยังต้องให้การส่งเสรมิการลงทนุ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะเอกชนที่ได้รับบัตร 
ส่งเสรมิแล้ว ต้องมีการลงทนุจรงิเกิดขึน้ การ
เดินหน้าผลักดันการลงทุนในอีอีซี และเขต
พฒันาเศรษฐกิจพเิศษต่างๆ ขณะเดียวกนัต้อง 
เร่งขบัเคลือ่นการใช้จ่ายและการลงทนุภาครฐั  
ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่ทางการคลัง เพ่ือ
รองรับความเสี่ยงจากความผันผวนในระยะ
ปานกลาง และเพิม่ศกัยภาพการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ต้องตดิตาม เฝ้าระวงั และ
ประเมนิสถานการณ์ความผนัผวนของเศรษฐกจิ
และการเงนิโลก ทีส่�าคญัต้องรกัษาบรรยากาศ
ทางเศรษฐกจิและการเมืองภายในประเทศให้ดี

1.31 ล้านล้านบาท ขณะทีเ่งนิเฟ้อคาดว่าอยูใ่น
กรอบเป้าหมายที่ 2.5-3.5% ส่วนค่าเงินบาท 
น่าจะเคลือ่นไหวในกรอบ 32.30-33.30 บาทต่อ
ดอลลาร์ ส่วนการส่งออกคาดว่าจะตดิลบ 1.6% 
จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวได้ 5.5% จากภาวะ
เศรษฐกจิโลกถดถอยทีจ่ะเกดิขึน้ 

“ปัจจัยสนับสนุนส�าคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจ 
เตบิโตในปีนี ้มาจากการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่ว  
การขยายตัวของการลงทุน ทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ การขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของ 
การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน และการขยายตวั 
ในแก้หนี้สินเกณฑ์ดีของภาคเกษตร ขณะท่ี 
ในไตรมาสแรกนี ้ ยังต้องติดตามความเสีย่งจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวน
ของระบบการเงินและบรรยากาศทางการเมือง
หลังเลือกต้ัง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี 67 ทีอ่าจต้องล่าช้าไปจากเดมิ จากการจัดตัง้
รฐับาลใหม่”

ในปี 66 การบรหิารนโยบายเศรษฐกจิ ต้อง
ให้ความส�าคัญใน 8 เรือ่งส�าคัญ คือ การดแูล
แก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้รายย่อย ท้ังหนี้

ดนชุา พชิยนนัท์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิม่ส�าราญ

กรมแพทย์เตอืนอันตราย PM 2.5
เสีย่งดวงตาถกูท�าลายระยะยาว

นายแพทย์วรีวุฒิ อิม่ส�าราญ รองอธบิดกีรม
การแพทย์ เปิดเผยว่า ดวงตาเป็นอวยัวะส�าคญั
ที่ละเอียดอ่อนถูกกระทบได้ง่ายจากการสัมผัส
โดยตรงกับฝุ่นมลภาวะในอากาศ โดยเด็กและ
ผู้ใหญ่ในช่วงอายุ 20-40 ปี เป็นกลุ่มที่มีความ
เสีย่งมากทีส่ดุทีจ่ะเกดิปัญหาทางตาจากมลภาวะ
ทางอากาศ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเลก็หรอืฝุน่ PM 2.5 อาจส่งผลให้ดวงตา
เกิดการระคายเคือง แต่อาการผิดปกติเหล่านี้ 
มักเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่ส่งผลให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงกบัดวงตา 

ยกเว้นเด็กที่มีความผิดปกติกับดวงตา เช่น  
มปีระวตัเิดมิเป็นภมูแิพ้ ภมูแิพ้ขึน้ตา อาจท�าให้ 
มอีาการเคอืงตาหรอืตาแดงมากกว่าปกต ิโดยจะมี 
การระคายเคืองเล็กน้อยจนถึงระคายเคืองมาก 
รู้สกึไม่สบายตาเรือ้รัง เช่น เคืองตา คันตา รูส้กึ
เหมอืนมอีะไรอยูใ่นตา ตาแห้ง เด็กอาจจะขยีต้า
บ่อยๆ กระพรบิตาหรือขยบิตาถี่ๆ  ตาแดงเป็นๆ 
หายๆ หรอืรนุแรงถงึขัน้เย่ือบตุาอักเสบ กระจกตา
อักเสบ และกระจกตาถกูท�าลายในระยะยาว ซึง่
ไม่ได้เกดิขึน้ทนัททีนัใด แต่เกดิจากการสมัผสัฝุน่
มลภาวะอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ส่วน
ภาวะตาแห้ง ถ้าเป็นในระยะเวลาต่อเนือ่งนานๆ 

อาจท�าให้เกดิการท�าลายกระจกตาได้เช่นกัน และ 
ส่งผลต่อการมองเหน็ในระยะยาว เช่น ตาพร่ามวัลง  
มปัีญหาเรือ่งการมองเหน็ส ีเป็นต้น

นายแพทย์อคัรฐาน จตินยุานนท์ ผูอ้�านวยการ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า 
หากพบเดก็มอีาการแสบตาหรอืเคอืงตามาก โดย
สนันษิฐานว่ามาจากฝุ่นละออง หรือฝุน่ควนัต่างๆ 
ควรปฏิบัตดิงันี ้1. ใช้น�า้สะอาดล้างดวงตา อาจเป็น
น�า้ต้มสุกทีเ่ยน็แล้ว หรือใช้น�า้เกลอืล้างแผล โดยให้ 
น�้าไหลผ่านดวงตาล้างเอาเศษฝุ่นออก 2. ถ้ามี
น�า้ตาเทยีมส�าหรบัหยอดตา สามารถใช้ล้างบริเวณ

ควรใช้แว่นตาแทน เพราะการใส่คอนแทคเลนส์
อาจเพิม่ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ทีด่วงตาได้ 

นอกจากน้ี ควรปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่นละออง
และมลพษิทางอากาศ ผูป้กครองควรงดการเผา
ใบไม้ เผาขยะ และไม่ควรตดิเครือ่งยนต์เป็นเวลา
นานในบรเิวณบ้าน อย่างไรกต็าม หากพบว่าเดก็
มอีาการเหล่านี ้เช่น ตาแดงมาก ข้ีตาสเีขยีวหรอื
สีเหลืองแสดงว่ามีการติดเชื้อ เจ็บหรือปวดตา
รนุแรง มปัีญหาการมองเห็น ตามวัลง เหน็ภาพ
ไม่ชดั เหน็ภาพซ้อน มองเหน็แสงกระจายเป็นรศัมี
รอบๆ มเีลอืดออกในตา ควรรีบมาพบจกัษุแพทย์
เพือ่รบัการรักษาอย่างเร่งด่วน

ดวงตาได้ ซึง่จะปลอดภยักว่าการใช้น�า้ยาล้างตา 
ทีเ่ป็นสารเคมี 3. ให้เดก็กระพริบตาถี่ๆ  เพือ่ช่วยให้
ฝุน่หลดุออกมาเรว็ขึน้ หลกีเลีย่งการขยีต้า ไม่ควรใช้
ส�าลหีรอืของมคีมอืน่ๆ มาสมัผสัลกูตาหรอืคบีออก 
เพราะอาจท�าให้ผวิกระจกตาถลอกได้ ส�าหรบัการ
ป้องกนั เนือ่งจากดวงตาเป็นอวยัวะทีย่ากต่อการ
ป้องกันการสัมผสัฝุน่มลภาวะ ต่างจากจมกูหรอื
ปากทีส่ามารถใส่หน้ากากอนามัยป้องกนัได้ ดงันัน้ 
ควรหลกีเล่ียงเดก็จากการอยูใ่นบริเวณทีม่ฝีุน่ควนั 
หนาแน่น หลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมนอกบ้าน 
ในช่วงปรมิาณค่าฝุน่ PM 2.5 ตัง้แต่ระดบัสีเขยีว 
(26-37 ไมโครกรมั/ลกูบาศก์เมตร) ข้ึนไป และหาก
ค่า PM 2.5 อยูใ่นระดบัสีแดง (91 ไมโครกรมั/
ลกูบาศก์เมตร) ขึน้ไป ไม่ควรออกนอกบ้าน 

ผู้ปกครองสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้จากเว็บไซต์กรม
อนามัย (www.anamai.moph.go.th) หรือ  
Application Air4Thai จากกรมควบคุมมลพิษ  
หากมอีาการระคายเคืองหรอืแสบตาไม่ควรขยีต้า
ให้ล้างตาด้วยน�า้สะอาดหรือใช้น�า้ตาเทยีมหยอดตา  
ให้เด็กสวมใส่แว่นกนัแดด เพือ่ป้องกนัฝุ่นและลม
เป็นประจ�าเม่ือออกจากบ้าน โดยเฉพาะเด็กที่มี
โรคประจ�าตวัภมิูแพ้ หรือมีภมิูแพ้บริเวณดวงตา 
ควรสวมใส่แว่นตาชนิดมีขอบด้านบนและด้าน
ข้าง เนื่องจากแว่นตาทั่วไปไม่สามารถป้องกัน
ฝุ่นควันที่เข้าตาจากด้านข้างได้ส�าหรับเด็กที่ใส่
คอนแทคเลนส์ หากต้องอยู่ในที่มีฝุ่นควันเยอะ 

อนทุนิ ชาญวรีกูล 

สูเ่ป้าหมายในระยะ 5 ปี ได้แก่ การให้ความส�าคญั
กบัการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน การท�าสภาพ
แวดล้อมให้เอือ้ต่อการมีสขุภาพด ีและการให้ความ
ส�าคญักับการพฒันาศกัยภาพมนษุย์ในทกุกลุม่วยั
และทกุระดบั

ส่วนท่ี 3 มาตรการส�าคญัสูเ่ป้าหมายระบบ
สขุภาพทีพ่งึประสงค์ มีเป้าหมายให้ระบบสุขภาพ
ของประเทศไทยเป็นระบบสุขภาพที่สร้างเสริม
ให้เกิดความเป็นธรรมด้วยกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ค�านึงถึงผล
ต่อสุขภาพตามหลักทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ 
มีการจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาลที่ดี โดยให้
ความส�าคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ทีเ่ท่าเทยีมอย่างแท้จรงิของทกุภาคส่วนในสงัคม 
โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการเข้าถึง
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างทั่วถึง มีชุมชน

ส�ำหรบัธรรมนญูว่ำด้วยระบบสขุภำพแห่งชำติ ฉบบัที ่3 นัน้ เปรยีบได้กบั  
“แผนทีน่�ำทำง” หรอื เขม็ทศินโยบำยสขุภำพของประเทศไทย ทีจ่ดัท�ำขึน้
ด้วยกระบวนกำรกำรมส่ีวนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง ท้ังหน่วยงำนรฐั องค์กร
ธรุกจิ เอกชน ประชำชน เยำวชน-คนรุน่ถดัไป
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ  
เผยแพร่แนวทางการแก้ปัญหาหน้ีครัวเรือน 
อย่างยัง่ยนื หลงัจากหนีค้รวัเรือนก�าลงัเป็นปัญหา
มากขึน้และทวีความรุนแรงขึน้ในอนาคต จงึต้อง 
เร่งแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะหน้ีท่ีเกิดในช่วง 
โควดิ-19 เพิม่ขึน้มาก แม้ทีผ่่านมาจะมมีาตรการเน้น 
การแก้หนีร้ะยะยาวแล้วกต็าม

ดังนั้น หากไม่ท�าอะไรเพิ่มเติม คาดว่าหนี้ 
ครัวเรือนจะสูงกว่า 80% ของ GDP ทีเ่ป็นระดบั 
ควรเฝ้าระวงั และอาจฉดุรัง้การขยายตวัของเศรษฐกิจ 
สร้างความเส่ียงต่อเสถียรภาพระบบการเงนิ และ
อาจลกุลามไปเป็นปัญหาสังคม ซึง่จะย่ิงแก้ไขได้
ยากข้ึน

แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีครัวเรือนจาก 
“แบงก์ชาติ” น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักด์ิ ผู้ช่วย 
ผู้ว่าการ สายก�ากับสถาบนัการเงนิ 1 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.มแีนวทาง
แก้หนี้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
โดยต้องการให้หนีค้รัวเรือนไม่เกิน 80% ต่อจดีพีี 
จากปัจจบุนัอยู่ท่ี 86.8% ในไตรมาส 3 ปี 65 และ
คาดว่าในปี 70 หนีค้รวัเรอืนจะอยูท่ี ่ 84% โดย
แนวทาง เช่น ทบทวนเกณฑ์เพดานดอกเบีย้ให้มี 
ความยืดหยุ ่นตามความเส่ียงของผู ้กู ้ หากมี 
ความเสีย่งมากดอกเบีย้จะสงูและหากความเสีย่งต�า่ 
ดอกเบี้ยจะน้อย ซ่ึงได้พูดคุยกับธนาคารและ 
นอนแบงก์แล้ว จะให้มีทดลองดรููปแบบการปล่อย 
สินเช่ือและการคิดดอกเบี้ย ก่อนจะไปหารือ 
กระทรวงการคลังอีกครั้ง คาดว่าจะเปิดรับฟัง 
ความเหน็ในกลางปี และมีผลบงัคบัใช้ส้ินปี 66 นี้

นอกจากนี ้ในช่วงต้นไตรมาส 2 จะเปิดรับฟัง
ความเหน็เกณฑ์การให้สนิเชือ่เท่าทีล่กูหน้ีสามารถ 
จ่ายคืนได้และมีเงินเหลือพอด�ารงชีพ เช่น  
การโฆษณาต้องไม่ไปกระตุน้การกูเ้งนิจนเป็นหนีเ้กนิตวั  
ห้ามโฆษณากระตุ้นใช้จ่ายกับค�าว่าของมันต้องมี  
และการให้ข้อมูลครบถ้วนชัดเจน รวมทั้งการ 
ผลักดันให้เจ้าหนี้อื่นเห็นพฤติกรรมดีของลูกหนี้ 
เพือ่ให้เกดิรไีฟแนนซ์ โดยเจ้าหนีใ้นระบบทกุราย
ควรรายงานข้อมลูเครดติ เป็นต้น คาดว่าจะมผีล
บงัคบัใช้ในไตรมาส 3 น้ี

ขณะทีข้่อมลูในช่วงโควดิ พบว่าลกูหน้ีก่อหนี้
เพ่ิมขึ้นมาก ท�าให้ ธปท.จะเร่งติดตาม และให้
ธนาคารปรับโครงสร้างหนี้ โดยเฉพาะหนี้เสียที่ 
เกดิจากโครงการสินเชือ่นโยบายรฐัของธนาคารรฐั  
เช ่น ผลักดันให ้มีกฎหมายช ่วยให ้ลูกหนี้ 
รายย่อยสามารถเข้าสูก่ระบวนการฟ้ืนฟ ูหรอืเข้าสู่
กระบวนการขอล้มละลายตนเองด้วยความสมคัรใจ 
ซึง่อาจจะต้องมกีารแก้ไขกฎหมายล้มละลายนีด้้วย

หนีเ้สยีในปัจจบุนัส่วนใหญ่เป็นหนีส่้วนบคุคล
และหนี้เกษตร มีสัดส่วนของธนาคารรัฐมากถึง 
70% นอนแบงก์ 20% และธนาคารพาณชิย์ 10% 
ท�าให้ต้องเร่งแก้ไขหนี้เสียในส่วนของแบงก์รัฐ 

แบงก์ชาตเิสนอแนะ 4 แนวทาง
แก้ปัญหาหน้ีครวัเรอืนให้หมดไป

เร่งด่วน, หนีท้ีเ่ป็นปัญหาเร้ือรัง เช่น กูห้นีใ้หม่ไป
จ่ายหนี้เก่า จ่ายแต่ขั้นต�่าบัตรเครดิต กู้สหกรณ์
เพิม่ตามเงนิเดอืนทีเ่พิม่จนเกษียณ, หนีใ้หม่เพิม่ขึน้
เรว็ อาจส่งผลเสยีในอนาคต ทัง้บตัรเครดติ สนิเชือ่ 
บุคคลและหนี้เกษตร และยังมีหนี้ที่ไม่รวมหน้ี 
ครัวเรือนเช่น หนี ้กยศ.และสินเชือ่สหกรณ์  7 แสนล้านบาท  
หรอื 4.3% ของจีดพี ี รวมทัง้หนีน้อกระบบ ซึง่
ทัง้หมดจะต้องได้รับการแก้ไขต่อไป

“การทีห่น้ีครวัเรอืนเกนิ 80% ต่อจดีพีจีะส่งผลเสยี  
เพราะเป ็นระดับที่ควรเฝ ้าระวัง และอาจ 
ฉดุรัง้การขยายตวัของเศรษฐกจิ สร้างความเสีย่ง 
ต่อเสถียรภาพระบบการเงิน และอาจลุกลามไป 
เป็นปัญหาสงัคมซึง่จะแก้ไขได้ยากขึน้ แต่ความร่วมมอื 
จะต้องเร่งแก้ไขผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วน 
ทัง้ภาครัฐ เจ้าหนีแ้ละลูกหนี”้

ส�าหรบัแนวทางการด�าเนนิการส�าหรบัลกูหนี้
กลุม่ทีต้่องเร่งแก้ไข ดังนี้

1. หนีเ้สียท่ีมอียู่ในปัจจบัุน : เร่งรดัการปรบั 
โครงสร้างหนี้ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาว  
การก�าหนดให้เจ้าหนีต้้องมบีรกิารให้ค�าปรึกษาแก้หนี ้
ทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์ของลกูหนี ้การสร้างตวั
ช่วยลกูหนี ้โดยให้มีคนกลางท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�า
ด้านการแก้หนีแ้ละไกล่เกลีย่หนี ้ และการผลกัดนั
ให้มีกฎหมายทีช่่วยให้ลกูหนีร้ายย่อยทัว่ไปทีไ่ปต่อ
ไม่ไหวได้เข้ากระบวนการฟื้นฟูหรือขอล้มละลาย
ได้ด้วยตนเอง

2. หนีท่ี้เป็นปัญหาเรือ้รงั : ให้ลกูหนีเ้หน็ทาง
ปิดจบหน้ีได้ โดยจะผลักดันให้มีแนวทางแก้ไข
ปัญหา เริม่จากหนีบ้ตัรกดเงนิสดท่ีเป็นหนีเ้รือ้รงั
ของลูกหนีก้ลุ่มเปราะบาง มีอายมุากและมปัีญหา
ทางการเงนิรุนแรงก่อน

3. หนี้ใหม่ที่เพ่ิมขึ้นเร็วและอาจเป็นหน้ีเสีย
หรอืเรือ้รงัในอนาคต : ธปท.จะออกเกณฑ์เพ่ือให้ 
เจ้าหนีป้ล่อยสินเชือ่ด้วยความรับผดิชอบ (responsible  
lending) และก�าหนดให้เจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่อ 
โดยค�านึงถึงความสามารถในการจ่ายหนี้คืนและ
ลกูหนีย้งัมเีงนิเหลอืพอด�ารงชพี (macroprudential  
policy) รวมถงึสร้างแรงจงูใจให้เจ้าหนีสิ้นเช่ือราย
ย่อยคิดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้
แต่ละราย (risk-based pricing) พร้อมผลกัดันให้
เจ้าหนีอ้ืน่เหน็พฤตกิรรมดขีองลกูหนี ้ เพือ่กระตุน้
การรีไฟแนนซ์หนีไ้ปยังดอกเบีย้ท่ีถกูลง

4. หนีท่ี้ยังไม่อยู่ในตัวเลขหนีค้รัวเรือน อาทิ 
หนี ้กยศ. สินเช่ือสหกรณ์อ่ืน และหนีน้อกระบบ 
: จะมีการตดิตามข้อมูลให้ครอบคลมุลกูหนีต่้างๆ 
มากข้ึน และผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จาก 
ฐานข้อมูลต่างๆ ในการประเมินและติดตามสนิเชือ่ 
อาท ิ ข้อมูลพฤตกิรรมการจ่ายเงนิ เพ่ือให้ลกูหนี้ 
เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากข้ึนและด้วยต้นทุน 
การกู้ยืมทีต่รงตามความเส่ียงของตน.

300 องค์กรเดก็ ดงึ 8 พรรคชูเด็กเล็ก 0-6 ปี
ตรานโยบายสวัสดกิาร 3,000 บาท อปั

ปรบัเปลีย่นไป ท�าให้พรรคต้องขอไปศกึษาเพือ่ที่ 
จะได้เขียนนโยบายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
โดยค�านึงถึงงบประมาณของประเทศที่มีอยู่ด้วย  
โดยพรรคเน้นให้ทกุนโยบายต้องด�าเนนิการได้จรงิ  
ขอใช ้งบประมาณการจัดการความไม ่สงบ 
ใน 3 จว.ชดต. เพือ่มาท�าให้สวัสดิการถ้วนหน้าเป็นจริง 
 “พรรคภมูใิจไทย พดูแล้วท�า ข้อมลูจากเวทวีนัน้ี 
จะน�าไปวางเป็นนโยบายของพรรค ในขณะที่
นโยบายของพรรคในขณะนี้ เป็นการเอื้อให้กับ
ครอบครัวอย่างย่ิง เช่นการผ่อนค่าไฟ การพัก
การช�าระหนี ้ ซึง่เราจะพดูถงึเดก็อย่างเดยีวไม่ได้ 
เราต้องพดูทัง้ระบบเพือ่แก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ 
นอกจากนีอ้าจจะมนีโยบายเฉพาะพืน้ทีใ่นภาคใต้
และนโยบายภาพรวม”

 พลงัประชารฐั เน้นสร้างระบบ
 จดัการฐานข้อมูล

ผศ.ดร.วลยัพร รัตนเศรษฐ์ คณะกรรมการ
นโยบายพรรคพลังประชา รัฐ  กล ่ าวว ่ า  
มี 3 โครงการใหญ่ สวสัดกิารประชารฐั สงัคมประชารัฐ  
ท�าอย่างไรเด็กทุกคนจะเข ้าถึงสวัสดิการที่ 
เกีย่วข้องได้ถ้วนหน้า ถ้าเดก็ได้รบัสวสัดกิารจะได้รบั 
อย่างมีคุณภาพหรือไม่ จะมีใครตกหล่นหรือไม่  
เราจะขบัเคลือ่นอย่างไร 0-6 ปี มกีารจัดระบบฐาน
ข้อมลูเพือ่เชือ่มข้อมลูให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่จะก�าหนดนโยบายทีช่ดัเจน สวสัดกิารไม่ใช่
เรือ่งยาก

“เรือ่งสวสัดิการเด็ก พรรคฯ ให้ความส�าคญั 
อยู่แล้ว เพือ่เราจะได้สร้างสงัคมประชารฐั ตัง้แต่เกดิ  
เตบิโต และท�างาน คดิได้ ท�าเป็น และจะท�าต่อไป 
ลกูของทกุคนเป็นก�าลงัของประเทศชาติ ไม่ว่าใคร
จะเป็นรฐับาลต้องสร้างคนให้มคีณุภาพ”

 เพ่ือไทย คดิใหญ่-ท�าเป็น 
ดร.ณหทยั ทวิไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค 

เพือ่ไทย กล่าวว่า ไทยรกัไทยเป็นพรรคแรกทีผ่ลกัดนั 
ให้นโยบาย 30 บาทเป็นจริงและมคีณุภาพชวีติ
ทีด่ ี โดยเริม่ตัง้แต่ในท้องแม่ จนถงึเรยีนหนังสอื 
และมีอาชีพ ท�าอย่างไรจะให้เด็กเติบโตอย่างมี
คณุภาพทีส่ดุ ดงันัน้เงนิสนบัสนนุทีจ่ะให้ จะปรับ
ไปตามอตัราเงินเฟ้อ ดงัน้ัน 0-6 ปี ท่ี 3,000 บาท 
จงึไม่ใช่เรือ่งยาก นอกจากนี ้พรรคเพ่ือไทยจะร่วม
ลงทนุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพฒันา
ศนูย์เดก็เล็กให้มีคณุภาพมากขึน้ และร่วมกับนคิม
อตุสาหกรรมให้มศีนูย์เลีย้งเดก็ แก้กฎหมายเพือ่ให้
เดก็ทกุเชือ้ชาตใินผนืแผ่นดนิไทยได้รบัสทิธเิท่ากนั 
ดแูลเร่ืองค่าใช้จ่ายค่ารับ-ส่งฟรี เสรมิเศรษฐกจิ
รายได้ ขยายลาคลอด 180 วนั

สวุรรณี เจษฎาศกัดิ์

“พรรคเพือ่ไทยจะมนีโยบาย Learn to Earn 
เรยีนแล้วดมีีรายได้ เพือ่เรยีนแล้วจบัคูใ่ห้ได้ และ
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการท�างานให้กบัเดก็ๆ พรรคฯ
จะไม่ได้มองแค่เด็ก แต่จะมองภาพรวมไปถึง 
วยัท�างานด้วย”

 สงัคมประชาธิปไตยไทย ขานแจกเลย
 3,000 บาท

สุคม ศรีนวล เลขาธิการพรรคสังคม
ประชาธิปไตยไทย กล่าวว่า การสนับสนุน
สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ไม่ใช่การแข่งขัน 
ทางการเมอืง แต่เป็นเรือ่งส�าคญัของประเทศ 0-6 ปี  
เป็นวัยที่ต้องสร้างพัฒนาการเพ่ือให้ตัวตนของ 
เดก็ได้เตบิโตอย่างมีคณุภาพ และเป็นฐานรากที่ 
ส�าคัญ การทีร่ฐัจะต้องจดังบประมาณ และเหน็ด้วย 
กับสวัสดิการเด็กถ้วนหน้า 3,000 บาท ซึ่งรัฐ 
น่าจะจัดได้ในเบื้องต้น เป็นเงินประมาณ 1.5  
แสนล้านบาท/ต่อปี และหากรฐัมมีากกว่านี ้ควรจะให้ 
มากกว่านี ้ โดยจัดเป็นนโยบายเร่งด่วนและไปลด
งบประมาณทีไ่ม่จ�าเป็นลง

 ก้าวไกล เคาะ 1,200 บ.แต่ 3,000 บ.
 เป็นข้อมลูทีท้่าทาย

ฌาฆภีตัฐ์ เพชรคง พรรคก้าวไกล กล่าวว่า  
จากการลงพื้นที่คูเต ่า เด็กส่วนใหญ่อยู ่กับ 
ปูย่่า และไม่ได้รบัการพฒันา สวสัดกิารของรฐัที่
ตกหล่น เพราะต้องเร่งหาหลกัฐานความยากจน 
นโยบายพรรคก้าวไกล คอืทกุคนต้องเท่ากนั และ
รัฐสวัสดิการแบบก้าวหน้าและถ้วนหน้า ใช้งบ
ประมาณ 6.5 แสนล้านบาท มีทัง้เดก็เลก็ ผูช้รา  
คนพกิาร ผูดู้แลคนพกิาร สวสัดิการเดก็เลก็ถ้วนหน้า  
ก�าหนดไว้ที ่1,200 บาท คนชรา 3,000 บาท คน 
พกิาร 3,000 บาททกุเดอืน ผูด้แูลคนพกิาร 9,000 
บาท เพือ่เป็นการสร้างอาชพี ช่วงคลอดให้คปูอง 
3,000 บาท ขยายวนัลาคลอด 180 วนั นอกจาก
นี้พรรคยังจะมีนโยบาย ให้งบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่พฒันาศนูย์เดก็เลก็ ให้ 
สอดคล้องกับเวลาท�างานพ่อแม่ ในขณะที่  
ข้อเสนอจากคณะท�างานฯ ทีก่�าหนดไว้ที ่3,000 บาท  
เป็นข้อมลูทีท้่าทายส�าหรบัพรรคก้าวไกล

“พรรคก้าวไกล ยืนยันความเสมอภาค 
เท่าเทียมของคน ทุกคนต้องเท่ากัน เรายืนยัน
ความถ้วนหน้า ต้องถ้วนหน้าตัง้แต่เกดิจนตาย โดย 
งบประมาณมาจากการตัดงบจากส่วนต่างๆ  
ที่ไม่ส�าคัญ และพรรคก้าวไกลจะพยายามท�า 
ทกุข้อเสนอจากภาคประชาชนมาจดัท�าเป็นนโยบาย”

 รวมไทยสร้างชาต ิรบั 3,000 บ.
 เข้านโยบายในพรรค

สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรครวมไทย 
สร้างชาต ิกล่าวว่า วนิยัการเงนิการคลงัของประเทศ 
เป็นเรื่องส�าคัญ การจะจัดงบประมาณเป็นเรื่อง 
ส�าคัญ ความเป็นไปได้จะท�าได้หรอืไม่ พรรครวมไทย 
สร้างชาติจะต้องน�าไปศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
และเหมาะสม กบัทัง้ประชาชนและงบประมาณ
ของประเทศ ข้อมูลจากสวัสดกิารเดก็เลก็ถ้วนหน้า 
3,000 บาท จะเป็นข้อมลูให้พรรครวมไทยสร้าง
ชาต ิ น�าไปเสนอเพือ่ให้พรรคได้ศกึษาและจัดท�า
เป็นนโยบายต่อไป

“พรรคจะพยายามศึกษา แก้ไข ระเบียบที่
ตดิขดัและตกหล่น เพือ่ให้ได้สวสัดกิารถ้วนหน้า 
แค่สวัสดิการเด็กเล็กอาจจะไม่ได้ท�าให้ประเทศ
ชาตมีิความสขุได้ แต่ต้องทกุคนในครอบครัว”

TDRI เปิดวิจยัตลาดแรงงานหลงั โควิด-19
วิธีปรบัตวัทุกช่วงวัยสู่ความย่ังยืน

ก้าวสู ่ป ี 2566 ตลาดแรงงานท่ัวโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากปัจจัย 
ด้านโครงสร้างประชากรและการปรบัใช้เทคโนโลยี  
แต่ตลาดแรงงานของประเทศไทยยงัวนเวยีนกบั
ปัญหาเดมิ เช่น ปัญหาการว่างงาน ในบณัฑิต
จบใหม่และการว่างงานช่วงโควดิ ปัญหาจับคู่
ระหว่างแรงงานจบใหม่และความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ ระบบการเยยีวยาและให้ความ 
ช่วยเหลอืแรงงานไม่มปีระสิทธิภาพ การบรหิาร
จดัการแรงงานต่างด้าวทีล้่มเหลว เป็นต้น 

แม้ว่าที่ผ่านมา ภาครัฐพยายามใช้นโยบาย 
แก้ปัญหาเหล่านี ้แต่ไม่ประสบความส�าเรจ็ จงึเป็น 
สาเหตสุ�าคัญของการพฒันาแรงงานเพือ่ยกระดบั 
รายได้ท�าได้ยาก และการน�าพาประเทศไปสู่ 
ประเทศรายได้สงูภายใน 20 ปี ตามเป้าหมาย 
ในแผนยทุธศาสตร์ชาติทีก่�าหนดไว้ตัง้แต่ปี 2560 นัน้  
จงึดไูกลออกไป

เพื่อสร้างความเป็นไปได้และวางแผนให ้
ประเทศไทยก้าวผ่านผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 ในด้านแรงงานและเดินหน้า 
ไปสู ่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืน  
คณะผู้วิจัย ทีดีอาร์ไอ โดยการสนับสนุนทุน
วจิยัจากส�านักงานการวจัิยแห่งชาต ิ จึงได้ศกึษา 
จดัท�าโครงการ “นโยบายและมาตรการเพือ่รองรับ 

และป้องกันผลกระทบของ COVID-19 ต่อ
แรงงานและการจ้างงาน” เพ่ือวเิคราะห์เจาะลกึ 
ตลาดแรงงาน

โดยต่อยอดจากการศึกษาภาพอนาคต
ประเทศไทยในทิศทางที่ควรจะเป็น ด้วยการ
เปลีย่นผ่านโครงสร้างประเทศด้านการกระจาย 
อ�านาจและการการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว  
(Green Economy) ของ ศ.ดร.ม่ิงสรรพ ์ 
ขาวสะอาด ผูอ้�านวยการสถาบนัศกึษานโยบาย
สาธารณะ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่และทมีวิจยั

งานศึกษาของ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ และคณะ 
ได้นิยามฉากทัศน์แห่งความส�าเร็จของการเป็น

เทคโนโลยี และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมี
อตุสาหกรรมดิจทิลัเป็นตัวช่วย

ผ่านการเสรมิเติมทกัษะให้คนไทยทกุช่วงวัย 
มีความพร้อมในการปรบัตัว เริม่ต้ังแต่การเพิม่พนู
ทักษะความเป็น ผู้ประกอบการผ่านการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตแบบบูรณาการ ตามข้อเสนอแนะ 
เชงินโยบายส�าหรบัคนทุกช่วงวยั

ส�าหรับวัยอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น  
งานศึกษาได้เสนอให้ยกเลิกการสอบ กลาง 
ภาค-ปลายภาค และแทนด้วยการให้น�้าหนัก
กับการเล่นปนเรียนเพื่อบ่มเพาะทักษะพื้นฐาน
ทีจ่�าเป็น อาท ิการค�านวณ การจดัการด้านการ

ความคิดแบบผู้ประกอบการและการสร้าง 
รายได้ เตรียมความพร้อมในการค้นหาตนเอง 
และเข้าสูต่ลาดแรงงาน

ส�าหรบัผูเ้รยีนระดบัอดุมศกึษา ในงานศกึษา
ได้เสนอให้เพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษาและ
การสร้างทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เชือ่มโยงการศึกษาและการท�างาน
โดยรับรองการนับหน่วยกิตจากการท�างานจริง 
โดยรัฐสมทบเงินออมในส่วนของนายจ้างให้กับ
นกัศกึษาฝึกงาน

ส�าหรับผูส้งูอาย ุงานศกึษาได้เสนอให้ สร้าง 
การมีส ่วนร ่วมระหว่างผู ้สูงอายุกับชุมชน 
ผ่านกิจกรรมจติอาสา ฝึกอาชพี แบ่งปันประสบการณ์  
ควบคู ่ไปกับการรักษาสุขภาพกายและจิต  
รวมทัง้มกีารอดุหนนุเงนิฝึกอบรม แบบมเีงือ่นไขให้ 
แรงงานรบัการพัฒนาทกัษะทีต่ลาดแรงงานต้องการ

การด�าเนินการพัฒนาคนในทุกช ่วงวัย 
ทั้งวงจรชีวิตนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
ผู้รบัผิดชอบหลากหลายด้าน โดยไม่อาจแยกส่วน
การท�างานระหว่างบทบาทการศึกษา การพฒันา 
ทักษะ การท�างาน การดูแลสุขภาพ และ 
การจดัการด้านรฐัสวัสดกิารออกจากกนัได้

ในทางปฏิบัติ ความยุ่งยากซับซ้อนในการ 
บูรณาการการท�างานระหว่างภาครัฐ วิชาการ 
สถานศึกษาและเอกชน เป็นสิง่กีดขวางทัศนวสิยั 
แห่งความส�าเรจ็ในการพฒันาประเทศ ท�าให้นกัพฒันา 
จ�านวนมากเกิดความท ้อถอยและไม ่อาจ 
เดนิหน้าต่อไปได้

เครือ่งมอืส�าคญัท่ีจะท�าให้เราสามารถก้าวข้าม 
อุปสรรคในการสร้างความร่วมมือ คือ การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลแรงงาน อาทิ ข้อมูลแรงงาน
ในระบบ-นอกระบบ ทักษะแรงงาน ข้อมูล

สวัสดิการแรงงาน และความต้องการแรงงาน
ของนายจ้าง

การศึกษาน้ี นอกจากมีข้อเสนอ เสริมเติม
ทักษะให้คนไทยทุกช่วงวยัแล้ว ยงัได้เสนอสร้าง
วิสัยทัศน์ด้านข้อมูลแรงงานที่ชัดเจน ร่วมกัน
ระหว่างภาครฐั วชิาการ สถานศกึษาและเอกชน  
เพื่อมุ่งยกระดับรายได้ต่อหัว และเปิดโอกาส 
ให้ผูด้�าเนนิงานได้เหน็ภาพรวมของการใช้งานข้อมลู 
ทัง้ระบบ ไม่จ�ากัดเฉพาะข้อมลูทีต่นเองเกีย่วข้อง 
บนพืน้ฐานด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านข้อมูลกลาง 
อาทิ คลาวด์กลางภาครฐั และระบบธรรมาภบิาล
ด้านข้อมลู

เมื่อมีวิสัยทัศน์ด ้านข้อมูลร ่วมกันแล้ว  
ความท้าทายคอืการท�าให้เกดิผลสมัฤทธิจ์ากการใช้งาน 
ข้อมลูเกดิขึน้ได้จรงิซึง่ควรค�านงึถึงผลประโยชน์
ของประเทศเป็นท่ีต้ัง และใช้จุดแข็งของการ
ท�างานทั้งในภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ 
ร่วมกนั

ในอดีต โครงสร้างทะเบียนแรงงานอาจอยู่
เพยีงในอุดมคตหิากเราพดูถงึแนวคดินี ้ แต่การ
ขึน้ทะเบยีนข้อมลูภาครฐั และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีข้อมูล ขนาดใหญ่ในภาคเอกชน ควบคู่
ไปกับการตื่นตัวในการใช้งานระบบดิจิทัลในวง
กว้างของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศในปัจจบุนั  
ก�าลังเปิดโอกาสส�าคัญให้ประเทศก้าวไปสู่  
การบรูณาการการท�างานร่วมกนั สร้างความหวงั 
ให้นกัพฒันา และท�าให้ทศันวสัิยแห่งความส�าเรจ็
ของการเป็นประเทศรายได้สูง “บัวพ้นน�้าไทย
ววิฒัน์” ชดัเจนและเป็นไปได้ยิง่ขึน้

 โดย :  “อลงกรณ์ ฉลาดสขุ” นกัวิจยัทดีอีาร์ไอ /  
 “นครินทร์ อมเรศ” ธนาคารไทยพาณชิย์

ประเทศรายได้สงูนีว่้า “บวัพ้นน�า้ ไทยววิฒัน์” 
โดยการศึกษาของทีดีอาร์ไอ ได้น�าแนวคิด 
ดงักล่าวมาเป็นกรอบวิเคราะห์เสนอกลไกการพฒันา 
ประเทศเพื่อการยกระดับไปสู่การมีรายได้สูง  
ภายใต้การช้ีน�าของอตุสาหกรรมเป้าหมายเศรษฐกจิ 
สเีขยีวทีค่รอบคลมุด้านพลงังาน เกษตร อาหาร 

เงนิ การใช้ภาษา และการใช้เทคโนโลย ีภายใต้ 
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจให้ม ี
ความยดืหยุน่ทางความคิดเรยีนรูจ้ากความผดิพลาด  
มคีวามรบัผดิชอบในตวัเอง

ส�าหรับวัยประถมศึกษาตอนปลายและ
มธัยมศกึษาตอนต้น งานศกึษาได้เสนอให้ปลกูฝัง 

“กำรพัฒนำคนในทกุช่วงวยัทัง้วงจรชีวตินี ้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัหน่วยงำน 
ผู ้รับผิดชอบหลำกหลำยด้ำน ในทำงปฏิบัติ ควำมยุ ่งยำกซับซ้อน 
ในกำรบรูณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำงภำครัฐ วชิำกำร สถำนศึกษำและเอกชน  
เป็นสิ่งกีดขวำงทัศนวิสัยแห่งควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำประเทศ ท�ำให ้
นกัพฒันำจ�ำนวนมำกเกิดควำมท้อถอย”

เมื่อเร็วๆ น้ี มีโครงการขับเคลื่อนนโยบาย
สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ได้จัดเวที “อนาคต
ของหนู อยู่ที่สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” โดย 
นักวิชาการที่ศึกษาด้านเด็ก และคณะท�างาน 
ขบัเคลือ่นนโยบายสวสัดกิารเด็กเลก็ถ้วนหน้า ได้น�า 
เสนอข้อมลู ท�าไมต้องเสนอ “สวสัดกิารเดก็เลก็
ถ้วนหน้า 0-6 ปี” น�าโดย สนุ ี ไชยรส ในฐานะ
ประธานคณะท�างานขบัเคลือ่นนโยบายสวสัดกิาร
เด็กเล็กถ้วนหน้า พร้อมแนวร่วมคณะกรรมการ
เด็กเล็กถ้วนหน้า 300 กว่าองค์กรทัว่ประเทศ ฝาก
ความหวงัไว้กบัพรรคการเมอืงทุกพรรค 

ซ่ึงครัง้น้ี ทกุพรรคการเมอืงได้รบัปากไว้ใน 
นโยบายเรื่องนี้แล้วหากเข้าไปเป็นรัฐบาลว่า 
ขอให้ร่วมผลักดันนโยบายสวัสดิการเด็กเล็ก 
ถ้วนหน้าด้วย

ประธานคณะท�างานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 
ท�าไมเราต้องน�าเสนอประเด็นเด็กเล็กถ้วนหน้า 
เนื่องจากหากเราพิจารณาและศึกษาสวัสดิการ
ของช่วงวัยต่างๆ ของคนหนึ่งคน จะเห็นได้ว่า  
ทกุช่วงวยัได้รบัการสนบัสนนุจากรฐั แม้จะไม่มาก
กต็าม เช่น การเรยีนฟรตีามช่วงวัย หรอื สวัสดกิาร
ค่ารกัษาพยาบาล รวมไปถงึเบ้ียคนชรา แต่ทีย่งั
เป็นช่องว่าง คอื เดก็เลก็ตัง้แต่ 0-6 ปี ทีย่งัไม่มี
สวสัดกิารสนับสนนุจากรฐั

“การเสนอประเด็นเด็กเล็กถ้วนหน้า ตั้งแต่ 
0-6 ปีนัน้ เนือ่งจากช่วงวยันีเ้ป็นช่วงส�าคญัของ
ชวีติคน ทีท่ัว่โลกให้ความส�าคญัและสวสัดิการใน
เรือ่งนี ้แต่ประเทศไทยยังไม่มนีโยบายในประเดน็
ดังกล่าว ซึง่งานวิจยัจาก TDRI ระบวุ่า ค่าใช้จ่าย
เดก็แรกเกิด ถึง 6 ปี เงนิอดุหนนุเพือ่การเลีย้ง
ดูเด็กแรกเกดิ “ถ้วนหน้า 0-6 ปี นัน้ควรจะอยูท่ี่ 
3,000 กว่าบาท” 

มาดูพรรคการเมืองว่าให้ความใส่ใจเรื่องนี้ 
กันมากน้อยแค่ไหน ซึง่เลอืกต้ังครัง้หน้าจะได้ตดิตามกนั 
ต่อไป

 พรรคประชาชาตชิเูด็กถ้วนหน้า
 0-6 ปี 4,500 บาท

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค
ประชาชาต ิ กล่าวว่า มนุษย์ทกุคนมศีกัดิศ์รีและ 
ความเป็นมนุษย์เท ่ากัน ดังนั้นพรรคจึงให้ 
ความส�าคัญกบัการสร้างคน ประเทศไทยควรจะใช้ 

ประโยชน์จากคนมากที่สุด เราจะต้องกล้าหาญ 
ในการเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศ และให้ 
ความส�าคญักบัเด็ก พรรคประชาชาตจิงึได้มีนโยบาย  
ดงันี ้ตัง้แต่เกดิ 0-6 ปี จะให้สวสัดกิารเดก็ถ้วนหน้า 
4,500 บาท เพ่ือให้พ่อและแม่ได้เล้ียงเดก็ จงึขยายให้ 
ลาพักหลังคลอดจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน  
ส่วนเดก็อาย ุ6-15 ปี จะก�าหนดให้ 3,000 บาท รวมถงึ 
นโยบายกระจายอ�านาจในการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ดูแลเดก็ 

 “ท้องปุบ๊ รบัป๊ับ” 3,000 บาท
 จนคลอด นโยบาย ปชป.

ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี พรรค 
ประชาธปัิตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ให้ความส�าคญั 
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากนโยบาย  
สร้างคน สร้างชาติ ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ 
ขอรับข้อเสนอแนะจากคณะท�างานฯ เราจะท�าให้
ถ้วนหน้า ให้เกิดขึ้น ภายใต้นโยบาย “ท้องปุ๊บ  
รบัป๊ับ” เพ่ือให้คณุแม่ทุกคนไม่กังวลในการทีจ่ะมีลูก  
พร้อมรับ 3,000 บาท ตลอด 9 เดือน ส่วน
สวสัดกิารเดก็ถ้วนหน้า 0-6 ปี พรรคประชาธปัิตย์
ก�าหนดไว้ที ่1,000 บาท

“พรรคประชาธปัิตย์ ยนืยนัว่า จะท�าให้ถ้วนหน้า  
0-6 เป็น 1,000 บาท/ปี แบบถ้วนหน้า ในส่วน 
ของพ่อแม่เด็ก ต้องเพ่ิมศักยภาพทั้งรายได้และ
เวลา และการให้ได้รบัโอกาสอย่างเตม็ที ่นโยบาย 
เพิม่ศกัยภาพครอบครวั โดยจดัท�านโยบายการถอืครอง 
ทีด่นิให้กบัครอบครวั”
 ภมูใิจไทย + ไทยสร้างไทย บรรจเุป็น 

 Policy
พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคภมูใิจไทย กล่าวว่า ข้อมูลทีไ่ด้รับฟังจากคณะ
ท�างาน ระบวุ่า ข้อมูลโครงสร้างทรพัยากรบคุคล
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ต่างจับตาถึงแรงสั่นสะเทือนแวดวงสีกากี  
เมือ่ “เฮียช”ู นายชวูทิย์ กมลวศิษิฏ์ ท้าชนลยุเปิดโปง 
กลุ่มคนสีเทาอย่างต่อเน่ือง รอบนี้พุ่งเป้าไปที่ 
ผู ้พิทักษ์สันติราษฏร์ มีเอ่ียวพัวพันเว็บพนัน 
“มาเก๊า 888” จากเครือข่ายการพนันออนไลน์ 
“สารวัตรซัว” รุกลามเชื่อมต่อไปโป๊ะแตกที่  
นายพล “จ.” อดตีต�ารวจไซเบอร์ “เฮยีชู” รกุฆาต 
จน “บิก๊เด่น” พล.ต.อ.ด�ารงศักดิ ์ กิตตปิระภสัร์  
ผบ.ตร. นั่งไม่ติดสั่ง “บ๊ิกหิน” พล.ต.อ.วิสนุ  
ปราสาททองโอสถ จเรต�ารวจแห ่งชาติ  
เร่งกู ้ภาพลักษณ์ยุทธจักรสีกากี ท�าความจริง
ให้ปรากฏ ตั้ง 12 อรหันต์ คลี่ปมเอี่ยวพนัน
ออนไลน์ ขีดเส้นตาย 15 วันสรุปผล @@@  
มลูนธิกิ�ามะลอ “บิก๊โจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หกัพาล  
รอง ผบ.ตร. ลุยปราบสมาคมเถือ่น มาเฟียจนีแก๊ง 
14 เค แอบตัง้เกลือ่นเมอืง รุกคบืจีม้หาดไทยช่วย
ตรวจสอบ จดัการให้ส้ินซาก @@@ ผลงานเป็นที่
ประจกัษ์ “บ๊ิกจ๋อ” พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสุธร์ี ผบก.
สส.บช.น. น�าทมี พ.ต.อ.วิชติ ถริขจรวงศ์ ผกก.สส.1  
บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน 
ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.จกัราวุธ คล้ายนิล  
ผกก.วเิคราะห์ข่าวฯ บก.สส.บช.น. สยบ 3 คดี 
รวบสาวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตุ๋นเหยื่อสูญเงิน
กว่า 100 ล้าน แกะรอยตะครุบ “ตัม้ ร่มเกล้า”  
ตระเวนลกั จยย. ทัว่เมืองกรงุ ปิดท้ายรวบเจ้าแม่
บญัชม้ีาเครอืข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจนี หลอก
เหยื่อไม่ต�่ากว่า 20 ราย @@@ อาหารปลอม 
พล.ต.ต.อนนัต์ นานาสมบติั ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.สพุจน์  
พุม่แหยม ผกก.4 บก.ปคบ. สนธิก�าลงัส�านกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา บกุทลายโรงงานเถือ่น 
ลักลอบผลิตลูกชิ้นหมูปนเปื ้อนสารบอแรกซ์  
ส่งขาย กทม.-ปริมณฑล @ แสดงความเสียใจ  
“บิก๊เด่น” สัง่ถอดบทเรยีน เหตลุอบบึม้รถต�ารวจ
ท�าให้ พ.ต.ต.ประสาน พรมประสิทธิ์ สว.สส.

 

การศึกษาของลกูมงักร
ระวัติศาสตร์จีนที่ยาวนานนับพันปี
สะท้อนให้เห็นว่า สังคมจีนให้ความ

ส�าคญัในด้าน “การศกึษา” มาอย่างต่อเนือ่ง 
กษัตริย ์หรือฮ่องเต้ ผู ้ปกครองอาณาจักร  
นอกจากต้องการแม่ทัพที่เชี่ยวชาญการศึก 
เพือ่รกัษาหรอืขยายดนิแดนแล้ว ยงัต้องการผูม้ ี
ความฉลาดรอบรู้มาช่วยเป็นที่ปรึกษาในการ
บรหิารบ้านเมือง 

ราชส�านกัจีนในสมัยโบราณจึงมีการจัดสอบ 
“จอหงวน” ทุกๆ 3 ปี โดยมีการคัดกรอง 
คนเก่งจากทั่วแผ่นดินโดยไม่เลือกว่าจะยากดี 
มีจนมาแข่งขันทดสอบความฉลาด ความรู้ 
ความแขง็แรง และความมคีณุธรรม เอาผูไ้ด้
คะแนนอันดับ 1 หรือหัวกะทิเข้ารับราชการ
เป็นขุนนางใกล้ชดิฮ่องเต้

ประวัติศาสตร์จีนบันทึกไว้ว่า มีการสอบ
จอหงวนมามากกว่า 700 ครั้ง จึงมีคนเก่ง
จากหลากหลายครอบครัว หลากหลายฐานะ  
ทั้งลูกขุนนาง ลูกพ่อค้า ลูกชาวนาที่ยากจน  
ได้เข้าวงัรบัใช้ฮ่องเต้ เท่ากบัเป็นโอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว 
เป็นหน้าเป็นตาของวงศ์ตระกลูของชมุชนทีอ่ยู่
อาศยั ดงัน้ัน คนจีนสมัยโบราณจึงให้ความส�าคญั 
ต่อการศกึษามาก

ความรูส้กึน้ียงัตกทอดจากรุน่สูรุ่น่มาถงึยคุ
ปัจจบุนั และดเูหมือนจะรนุแรงยิง่ข้ึนทกุวนั

จีนในยุคสังคมนิยมภายใต ้  “พรรค 
คอมมวินสิต์จนี” ทีต้่องการแก้ปัญหาความยากจน 
และความเหลื่อมล�้าในสังคม ไม่ต้องการให้
ความร�่ารวยกระจุกอยู่เฉพาะในวังและใน
หมู่ขุนนาง เคยยึดทุกอย่างเป็นของรัฐ เคย
ท�าระบบ “นารวม” แบ่งผลผลิตเท่าเทียม 
ต่อมาได้เปิดรับระบบทุนนิยมมาผสมผสาน
กับสังคมนิยมเพื่อสร้างผลผลิต จนในที่สุด
รฐับาลสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ แต่
ปัญหาความเหลือ่มล�า้ระหว่างคนรวยกบัคนจน  
คนเมืองกบัเกษตรกรในชนบท กบัคณุภาพชวีติ
ที่แตกต่างก็ยังเป็นโจทย์ให้ต้องแก้ต่อไป ใน
ขณะทีป่ระชาชนมองเหน็ว่า “การศกึษา” คอื
ช่องทางพาตวัเองให้พ้นจากความเหลือ่มล�า้ได้

วนัน้ีแม้จะไม่มฮ่ีองเต้จดัสอบจอหงวน แต่
พรรคคอมมวินสิต์จีนจัดสอบ “เกาเข่า” หรอืการ
สอบแข่งขนัเข้าเรยีนต่อในระดบัมหาวทิยาลยั
ของนกัเรยีนทีจ่บระดับมัธยมศกึษาทัว่ประเทศ
ปีละประมาณ 10 ล้านคน แต่มหาวิทยาลัย 
มโีควตาทีน่ัง่รวมแล้วประมาณ 7 ล้านคน 

ใน 7 ล ้านคนนี้จะกระจายไปอยู ่ ใน
มหาวิทยาลัยท่ีคนจีนมองว่ามี 3 ระดับคือ  
ชื่อเสียงดีที่ มีบริษัทห้างร้านจองตัวตั้งแต ่
ยงัไม่จบ ช่ือเสียงปานกลางทีเ่รยีนจบแล้วหางาน 
ไม่ยาก และชือ่เสยีงทีร่อเตะฝุน่

ส่วนอกี 3 ล้านคนทีส่อบไม่ตดิ มทีางเลอืก
คอืเตรยีมตวัรอสอบใหม่ปีต่อไป หรอืหาทีเ่รยีน 
ต่างประเทศดัง เช่น ประเทศไทย ที่เด็กจีน 
ที่พลาดจากสนามสอบในบ้านตัวเอง หรือ
ตั้งใจเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญา 
เอก ช่วงหลงันยิมมาเรยีนต่อในมหาวทิยาลัยไทย 
ซึ่ ง มี ม า ต ร ฐ า น ท่ี ท า ง ก า ร จี น รั บ ร อ ง  
มีค ่าใช ้จ ่ายถูกกว่าปลอดภัยกว่าไปเรียน 
ในฝั่งยุโรปหรืออเมริกา แถมยังท�ามาหากิน 
ในระหว่างเรยีนได้ด้วย 

แม้การศึกษาจะเป ็นโอกาสยกระดับ
คุณภาพชีวิต การศึกษาของเด็กจีนยุคสมัยนี้
มีการแข่งขันสูงมาก จนกลายเป็นแรงกดดัน
ทางสังคม แรงกดดันต่อสถาบันครอบครัว 
โดยเฉพาะครอบครัวเกษตรกรในชนบท 
หรือครอบครัวชนชั้นกลางที่คาดหวังว ่า  
หากลูกหลานสามารถสอบเข้าเรียนในระดับ
มหาวทิยาลยัทีด่ไีด้ กค็อืการเปลีย่นชะตาชวีติ 
หรอืการสร้างอนาคตทีด่กีว่าของครอบครัว

ป เพือ่นจีนคนหน่ึงให้ข้อมลูว่า ด้วยนโยบาย
ของรัฐบาลที่ป้องกันการเคลื่อนย้ายประชากร  
ป้องกันคนชนบทหรือภาคเกษตรเข้าหางาน 
ในเมือง ป้องความแออดัในเขตเมอืงใหญ่ จึงม ี
ระเบยีบควบคมุทะเบยีนบ้าน ซ่ึงเชือ่มโยงกบั
สิทธิด้านสวัสดิการประกันสังคม การรักษา
พยาบาล โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าเรียน 
ในสถานศกึษาของบตุรหลาน

อธิบายความว่า แต่ละเขตการศึกษาจะมี
โควตาในการรับคนของท้องถิ่นไว้ก่อน หากม ี
โควตาว่างจงึจะรบัคนจากต่างถิน่ ส่วนในระดับ
มหาวิทยาลัยต้องสอบเข้า หากสอบได้แล้ว 
เดิมมีทะเบียนบ้านในชนบทจะได้รับสิทธิ 
ในการเปลีย่นทะเบยีนบ้าน เพราะมหาวทิยาลยั
ส่วนใหญ่อยูใ่นเมอืง และทีจี่นถือว่านกัศึกษา
ไม่ใช่เกษตรกร

การย้ายทะเบยีนบ้านเข้าเมืองใหญ่นัน้ยากมาก  
ต้องการคนท่ีมี วุฒิการศึกษาดีๆ เข ้าไป
ร่วมพฒันาเมอืง เพราะเมอืงใหญ่มปัีญหาการ
บริหารจัดการเมืองยากล�าบากอยู่แล้ว เช่น 
หางโจว เซ่ียงไฮ้ ไม่ใช่แค่ท�างานหรอืซือ้บ้าน 
แต่ปัจจุบันจะพิจารณาวุฒิการศึกษาประกอบ
ด้วย ไม่ใช่แค่ปริญญาตรี แต่หากปริญญาโท
หรอืปรญิญาเอกจะมคีะแนนให้ หรอืมเีงือ่นไข
อืน่ๆ เช่น ท�างานแล้วกีปี่ จ่ายภาษกีีปี่ มคีะแนน
สะสมถงึหรอืไม่ จึงจะมสิีทธย้ิายทะเบยีนบ้าน
เข้าเมอืงใหญ่

สภ.บันนงัสตา พลชีพี สัง่ พล.ต.ท.นนัทเดช ย้อยนวล  
ผบช.ภ.9 จัดทีมเร ่งสืบสวนติดตามคนร้าย
ให้ได้โดยไว @@@ ปิดบัญชี “โต้งพระขนง” 
พล.ต.ท.สมประสงค์ เยน็ท้วม ผบช.ภาค 3 ควง 
พล.ต.ต.อทิธพิล นาคค�า ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา 
แจงเหตุยิงสายตรวจ สภ.ปากช่องดับ ก่อนส่ง
ทมีไล่ปิดล้อมจบัตวั แต่ขดัขนืยิงต่อสู ้ จงึจบัตาย  

พบประวตัอิาชญากรรมอือ้ ทัง้ยาเสพตดิ-อาวธุปืน  
เข้าออกคุกเป็นว่าเล่น @@@ ยานรกล๊อตใหญ่  
พล.ต.ท.สรายทุธ สงวนโภคยั ผบช.ปส. พล.ต.ต.ธนรชัน์  
สอนกล้า ผบก.ปส.2, พล.ต.ต.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์  
ผบก.ปส.4 โชว์ผลงานระดมกวาดล้างยาเสพติด  
ยดึยาบ้า 12 ล้านเมด็ ไอซ์ 200 กโิลกรมั เตรยีมล�าเลยีง
ไปภาคตะวันออกขายให้ลูกค้าในบ่อนการพนัน 

จว.ลพบรุ ีแล้วโยกกลบัเป็น สว.สภ.ต.บางแม่นาง  
จว.นนทบรุ ี เลือ่นชัน้เป็น รอง ผกก(ป.) สภ.อ. 
หนองแสง จว.อดุรธาน ีแล้วโยกมาเป็น รอง ผกก.
หน.สภ.ต.ปลายบาง จว.นนทบรุ ีแล้วย้ายมาเป็น 
รอง ผกก.กลุม่งานสบืสวน ภ.จว.นนทบุร ีเลือ่นชัน้ 
เป็น ผกก.กลุม่งานสบืสวน ศสส.ภ.1 เลือ่นชัน้
เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ชยันาท ก่อนจะโยกมาเป็น  
รอง ผบก.สส.บช.น. บช.น. ย้ายไปเป็น รอง ผบก. 
ภ.จว.อ่างทอง ย้ายไปเป็น รอง ผบก.สส.ภ.3  

ฉบบัน้ี เปิดตวันายต�ารวจมอืปราบยาเสพตดิ  
นามเรยีกขนาน “อยธุยา 1” ทีรู่จั้กในวงการ 
สกีากี “ผูก้ารหน่อง” พล.ต.ต.ชยานนท์ มสีติ 
ผบก.ภ.จว.พระนครศรอียธุยา

เกดิวันที ่5 เมษายน 2508 
 การศึกษา

คณุวฒุ ิรปบ.ตร. (นรต.) ศศ.ม. (สังคมวิทยา
ประยุกต์ ม.เกษตรศาสตร์)

 ประวัตริบัราชการ 
บรรจเุป็น รอง สว.สส.สภ.ต.พทัยา จว.ชลบุรี 

ย้ายมาเป็น รอง สว.สส.สภ.ต.คลองหลวง 
จว.ปทมุธาน ีเลือ่นช้ันเป็น สวป.สภ.อ.ไทรน้อย  
จว.นนทบุรี ก่อนจะย้ายไปเป็น สว.สภ.ต.ม่วงค่อม 

สมชาย จรรยา...รายงาน

พล.ต.ต. ชยานนท์ มสีติ

ก่อนจะโยกกลับมาเป็น รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง 
และโยกมาเป็น รอง ผบก.สส.ภ.1 เลือ่นชัน้เป็น 
ผูบ้งัคับการต�ารวจภธูรจังหวดัสระบรุ ีปัจจบัุน
ด�ารงต�าแหน่ง ผู้บงัคบัการต�ารวจภธูรจังหวดั
พระนครศรอียธุยา

 เกยีรติประวัติ
- รางวลัป้องกนัยาเสพตดิดเีด่น อันดบั 1 

ระดบั สว.- ผกก. ของ สตช. ประจ�าปี 2545
- รางวลัป้องกนัยาเสพตดิดเีด่น อันดบั 1 

ระดบั สว.- ผกก. ของ สตช. ประจ�าปี 2548
- รางวลัป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ  

ของ สนง.ปปส.ภาค 1 ประจ�าปี 2554
- โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเป็นผู้มี

ความรู ้ความสามารถ ด้านสืบสวนจับกุมปราบ
ปรามยาเสพตดิ จากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2562

- โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวลัปราบปราม 
ยาเสพตดิดเีด่น จาก ส�านกังาน ป.ป.ส. ประจ�า
ปี 2562

- รางวัลข ้าราชการพลเรือนดีเด ่น 
จากนายกรฐัมนตร ีประจ�าปี 2565

ตามตะเขบ็ชายแดน @@@ ปิดท้ายงานเลีย้งสงัสรรค์ 
ที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ พล.ต.ต.กรกต สาริยา  
ประธานรุน่ นรต.30 จัดเตม็ให้เพือ่นๆ “พราน 30”  
และคู ่ชีวิต อาทิ พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา 
พล.ต.ท.ค�ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง พล.ต.ท.ภาณุ  
เกิดลาภผล พล.ต.อ.อ�านาจ อันอาตม์งาม 
พล.ต.ต.ปรชีา ธมิามนตร ีส�าลกัความสขุกนัถ้วนหน้า

มใีครสอน ตดิจากการใช้วินโดว์ทีเ่ป็นมลัติทาสก์  
จงึท�างานหลายอย่างในเวลาเดยีวกนั อ่านหนงัสอื  
ท�าการบ้านพร้อมฟังเพลง ดูทีวี เล ่นเน็ต 
ในเวลาเดยีวกันได้

ชาวดิจิทัลอยู่ในสังคมก้มหน้า ใช้เครือข่าย
สงัคม คยุกนัทางแชต ไลน์ ใช้ภาษาออุ ิงงุ ิส่งอารมณ์ 
ด้วยอิโมติคอน สตกิเกอร์ ชอบด ู มีจนิตภาพสงู 
ไม่ชอบอ่านหนังสือ ทนการอ่านได้ไม่เกินเจ็ด
บรรทดั มจีนิตนาการในไซเบอร์แบบเสมอืนจรงิ 
จึงอวตารเป็นอาร์วาร์ต้าแทนตนได้ เป็นบุคคล 
มีสองโลก โลกจริงกับโลกไซเบอร์ ชอบพบกัน 
ในโลกไซเบอร์ เมื่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้น 
จงึมคีวามรูส้กึท�าอะไรต้องได้รบัการตอบสนองเรว็  
จงึทนต่อการรอคอยได้ต�า่ งานบรกิารคนเหล่านี้
ต้องเรว็ รอคอยนานเกินเจด็นาทไีม่ได้

ชาวดจิทิลัโดยก�าเนดิมกัออนไลน์ตลอดเวลา 
ใช้สมาร์ทโฟน 5G เชือ่มเนต็ต้องเรว็ แรงและ
ตลอดเวลา ท�างานผ่านออนไลน์ได้ด ีชอบของใหม่ 
เป็นสมนุพวกของแบรนเนม เช่น สมนุแอปเปิล  
แอนดรอยด์ เป็นพวกวัตถนุยิม มลีกัษณะ want 

ชาวดิจิทัลกับโลกใบใหม่ ที่ไม่ทิ้งใครไว้อย่างหลัง

วัสดีครบัสัปดาห์น้ี ขอพดูถงึโลกดจิทิลั 
ทีอ่ยูไ่ม่ไกลหลายปีแสงเหมอืนไปดวงจนัทร์  

คนไทยพร้อมแค่ไหนกับสังคมโลกดิจิทัล
ในอนาคตอันใกล้ ยุคการเปลี่ยนผ่านสู่โลก
ดิจทัิลได้มาถึงแล้ว ด้วยนวตักรรมนบัไม่ถ้วน 
ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออ�านวยความสะดวก
สบาย ทุกคนต้องปรับตัวและน�าเทคโนโลยี
มาใช้เพราะยุคน้ี ผูค้นเหล่านัน้คอืชาวดิจทิลั 
ทีอ่ยูใ่นโลกใบใหม่หรือโลกดจิทิลั แลัวชาวดิจทิลั  
คอืใคร...?

ขออธิบายดังนี้ ชาวดิจิทัลโดยก�าเนิด 
หมายถงึ ผู้ทีเ่กดิในยคุดจิิทลั ซึง่ปัจจบุนัมอีายุ
ประมาณ 10-29 ปี คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
ที่เกิดหลังปี 2537 ปีที่อินเทอร์เน็ตบูม  
มกีารใช้เวบ็ และวินโดว์อย่างแพร่หลาย จะเรียนรู ้
ดจิทิลัได้เอง เล่นเกมได้ ใช้เน็ตได้ ใช้คอมเป็น 
ใช้เวร์ิด ใช้กราฟิก น�าเสนองาน โดยไม่ต้อง 

มากกว่า need ดงันัน้ถ้ามรุ่ีนใหม่ออก อยากได้
มากๆ แถมยังชอบอยู่กับข้อมูลข่าวสารจ�านวน
มาก อยูก่บักลุม่คลาวด์ ชอบเกบ็ข้อมูลข่าวสาร
ไว้บนก้อนเมฆ จะไม่จดจ�าอะไร อยากได้อะไร 
กเ็รยีกจากคลาวด์เอาได้ เนือ่งจากท�าอะไรได้รวดเรว็ 
คนเหล่านีจ้งึชอบความเรว็ เขยีนแบบสัน้ๆ เหมือน 
ภาษา SMS เขียนอธบิายอะไรยาวๆ ไม่เป็น

เมือ่สงัคมชาวดจิทัิลถอืก�าเนดิขึน้อย่างเข้มแข็ง 
จนเกิดเป็นโลกใบใหม่อย่างโลกดิจิทัล การที่
ประเทศไทยเข้าสู่สงัคมพลเมอืงดจิทิลัอย่างเต็ม
รูปแบบ ท�าให้ต้องปรับการใช้ชีวิตหลายอย่าง  
ทัง้การดแูลตนเอง การใช้ดจิทิลัออนไลน์ เพือ่การ
ท�ากจิกรรมต่างๆ การเรยีนรูท้กัษะทีจ่�าเป็นต่อการ

ส

ปรบัตวัในกจิกรรมออนไลน์ เช่น การท�างาน
ท่ีบ้าน การเรียนท่ีบ้าน การสั่งของออนไลน์  
การใช้เงนิแบบดิจทิลั 

อย่างไรกด็ ี คนรุน่ใหม่ หรอืชาวพืน้เมอืง 
ดิจิทัล สามารถเข้าถึง อ่าน เขียนดิจิทัล 
สารสนเทศได้มากและเร็ว ใช้ออนไลน์ ใช ้
สมาร์ทโฟน เพื่อการรับรู้ข่าวสารได้อย่างดี  
จึงแตกต่างกับคนรุ่นเก่าที่ไม่ถนัดและอาจ 
ไม่ช�านาญ ท�าให้คนรุน่ใหม่ต้องช่วยเหลอื ช่วยสอน  
ให้ความรู ้ การรู้เท่าทนัส่ือ การสร้างสรรค์สือ่  
ใช้สื่อ เพื่อการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และ
สร้างคณุค่าให้กบัตวัเอง สงัคม แยกแยะสือ่ท่ี
เป็นความจรงิ (Fact) และความเหน็ (Opinion) 
ออกจากกันได้ รูผ้ลกระทบ และผลท่ีติดตาม
มาจากการใช้สื่อ ท้ังทักษะความสามารถ 
ในการใช้ดจิทัิล เสรมิกบัอาชพีแห่งตน จดัการ
ดูแลอตัลกัษณ์ความเป็นตัวตนในโลกไซเบอร์ 
เช่น รหสัผ่าน ลายนิว้มือ เลขบตัรประชาชน  
มีความรู้เร่ืองพื้นฐานความม่ันคงปลอดภัย 
และป้องกนัความเสีย่ง 

โดยคนรุน่ใหม่ชาวดิจิทัลจะไม่ทิง้คนรุน่เก่า 
ไว้ข้างหลงัในโลกใบใหม่อย่างโลกดิจทิลันี้

พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี พล.ต.อ.วิสน ุปราสาททองโอสถ พล.ต.ต.กรกต สาริยา

พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ

“สวัสดี ชวนคณุมาแฮปป้ีท่ีไห่หนาน”
ความร่วมมอืการท่องเทีย่วไทย-จีน

ศูนย ์วัฒนธรรมแห ่งประเทศจีนและ
ส�านักงานการท ่องเที่ยวแห ่งประเทศจีน  
ณ กรุงเทพฯ จัดงานแลกเปลี่ยนเผยแพร่
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลไห่หนาน 
เมือ่วันที ่20 กุมภาพนัธ์ 2566 

งานแลกเปล่ียนเผยแพร่วัฒนธรรมและ 
การท ่องเที่ ยวมณฑลไห ่หนาน ป ี  2023 
(กรุงเทพมหานคร) “สวัสดี ชวนคุณมาแฮปปี้ที่ 
ไห่หนาน” ถกูจดัข้ึนทีก่รุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
โดยการสนบัสนุนของรัฐบาลมณฑลไห่หนาน 

ท้ังนี้ มณฑลไห่หนาน หรือเกาะไหหล�า  
เป็นมณฑลแรกของจีนที่มาไทย เพื่อส่งเสริม 

ภายในงาน ได้มีการแนะน�าเก่ียวกับผลติภณัฑ์
การท่องเที่ยวไห่หนาน ที่มีส่ิงน่าสนใจมากมาย 
ทัง้ด้านท่องเทีย่วและวัฒนธรรม และยงัมไีฮไลท์ 
ส�าคัญคอื หนึง่เทีย่วหลายปลายทาง โดยเดนิทาง 
จากไห่หนานไปยงัเมอืงอ่ืนในประเทศจนี พร้อม
กันนี้ ก็ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ว (Thai Travel  
Agents Association) และ สมาคมเอเจนซี่

ท่องเทีย่วไห่หนาน
หลงัจากทีส่ายการบนิไห่หนาน แอร์ไลน์เส้น

ทางไหโข่ว-กรุงเทพฯ กลบัมาด�าเนนิการอีกครัง้  
หลังจนีผ่อนคลายมาตรการโควดิ-19 โดยเทีย่วแรก  
ลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่  
20 กมุภาพันธ์ 2566 ทีผ่่านมา พร้อมนกัท่องเทีย่ว  
131 คน ลูกเรือ 6 คน ซึ่งช่วยให้ก�าลังใจ 

การท่องเทีย่วและวฒันธรรมหลงัการแพร่ระบาด
โควดิ-19 กจิกรรมภายในงานเตม็ไปด้วยความสขุ
ของการกลบัมาพบกนัอกีครัง้หลังจากห่างหายไป
นานเพราะโควิด-19

โดยสถาน เอกอั ครราชทู ตจี นประจ� า
ประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน 
และส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน  
ณ กรุงเทพฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม การท ่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย สมาคมการค้าไทยไหหล�า  
ตลอดจน บรษัิทน�าเทีย่ว สือ่ต่างๆ และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วมงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เส้นทางไห่โข่ว-
กรงุเทพฯ จะด�าเนนิงานด้วยเครือ่งบนิโบอิง 738 
จ�านวน 2 เที่ยวต่อสัปดาห์ ในทุกวันพฤหัสบดี
และวันเสาร์

นายเชว่ เสีย่วหวั ผูอ้�านวยการศนูย์วฒันธรรม
แห่งประเทศจีนและส�านกังานการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศจีน ณ กรงุเทพฯ ระบวุ่า งานกจิกรรม
ดังกล่าว ส่งเสริมรูปแบบความร่วมมือด้านการ
ท่องเทีย่วและกระตุ้นอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ระหว่างไทยและไห่หนาน

ด้าน นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายก 
สมาคมไทยธรุกิจการท่องเทีย่ว (ATTA) กล่าวว่า  
ผลติภัณฑ์การท่องเทีย่วของไห่หนาน ทีส่ร้างเป็น
พิเศษส�าหรับคนไทยได้กระตุ้นและสนับสนุน
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วอย่างลกึซึง้

ขณะที ่นายสมชาย ชมระกา อุปนายกสมาคม
ไทยบรกิารท่องเทีย่ว ระบ ุหวงัว่าการเดนิทางแบบ 
หนึ่งเที่ยวหลายปลายทาง ที่ เดินทางไปยัง 
เมอืงอืน่ๆ ของจนี จากไห่หนาน จะเป็นผลติภณัฑ์
พเิศษทีเ่ป็นทีช่ืน่ชอบของนกัท่องเทีย่วจากจนีและ
ไทยในอนาคต

เมื่อการศึกษาคือใบเบิกทางของชีวิตที่ดี
กว่า พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในสังคมจีน 
จงึยอมทุม่เทเพือ่อนาคตของลกูหลาน มจี�านวน
ไม่น้อยที่วางแผนลูกตั้งแต่ชั้นอนุบาลให้เข้า
เรยีนโรงเรยีนดีๆ  เพือ่ปพูืน้ฐานต้ังแต่ยงัเลก็ เมือ่
เข้าชัน้มัธยมก็ให้เรยีนกวดวชิากบัครูเก่งๆ ทีแ่ม้ 
ราคาแพงกส็ู ้ยิง่ในปีสดุท้ายกย็ิง่ให้ตวิอย่างเข้มข้น 
ก่อนเข้าสนามสอบ 

แต่ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มากจน
เกินไป บางครั้งก็น�ามาซ่ึงผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง 
เช่น ข่าวพ่อจนีใช้ดาบซามไูรแทงลกูชายวยั 13 ปี 
เสยีชวีติ เนือ่งจากโกรธและเกดิอารมณ์ชัว่วบู
ทีส่อบได้คะแนนไม่ดี

หรอืข่าว “เด็กฆ่าตวัตาย” ในช่วงสอบ ซึง่
ทางต�ารวจสันนิษฐานว่า เครียดจากการท�า
ข้อสอบไม่ได้ แล้วไม่สามารถแบกรบัแรงกดดนั
จากครอบครวัได้อกีต่อไป

ความกดดันด้านการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนจีนที่นับวันจะยิ่งรุนแรงกลายเป็น
ปัญหาสงัคม ท�าให้รัฐบาลจนีต้องออกมาตรการ 
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ทั้งจัดระเบียบสถาบัน 
กวดวิชา ให้ครูทุ่มเทกับการสอนในห้องเรียน  
ลดภาระการเรียน ลดการบ้าน เพิ่มวิชา 
พละศกึษาในหลกัสตูรเรยีนให้มากขึน้ 

ทีน่่าตดิตามคอืการออก “กฎหมายส่งเสรมิ
การศกึษาในครอบครวั” ทีก่�าหนดให้ผู้ปกครอง
ต้องจัดสรรเวลาส�าหรบัการเรยีนของลกูภายใต้
การดูแลให้เหมาะสม ไม่ให้เรียนและมีความ
กดดันที่มากเกินไป และต้องดูแลพฤติกรรม
ของเยาวชนจีน ไม่ปล่อยปละละเลยให้ลูก 
มพีฤตกิรรมเสพตดิโลกออนไลน์

เรือ่งแบบนีว้ดักนัยากจริงๆ 

 “แม้กำรศกึษำจะเป็นโอกำสยกระดบั
คุณภำพชีวิต กำรศึกษำของเด็กจีน 
ยคุสมัยนีมี้กำรแข่งขนัสงูมำก จนกลำย
เป็นแรงกดดันทำงสังคม แรงกดดนัต่อ
สถำบนัครอบครวั โดยเฉพำะครอบครวั
เกษตรกรในชนบทหรือครอบครัวชนชั้น
กลำง ท่ีคำดหวงัว่ำ หำกลกูหลำนสำมำรถ
สอบเข้ำเรียนในระดับมหำวิทยำลัยที่ดีได้  
กค็อืกำรเปลีย่นชะตำชีวติ หรือกำรสร้ำง
อนำคตทีด่กีว่ำของครอบครวั”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 399 วันที่ 1-15 มีนาคม 256610 เศรษฐกจิชมุชน

ธ.ก.ส. สนับสนุนธุรกิจชมุชน 
อดัฉดีสนิเชือ่ 50,000 ล้านบาท

โครงการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การเกษตรของหน่วยงาน 
ภาครัฐหรือเอกชนเพื่อให้มีแหล่งน�้าส�าหรับใช ้
ในกิจกรรมการผลติภาคการเกษตร และมกีารจดัท�า 
ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันความเสี่ยง 
ในการผลติ วงเงนิสนิเชือ่รายละไม่เกิน 100 ล้าน
บาท ภายใต้กรอบวงเงนิรวม 50,000 ล้านบาท โดย
เกษตรกรจ่ายดอกเบีย้เพยีงร้อยละ 0.01 ต่อปี และ
รฐับาลจ่ายชดเชยดอกเบ้ียแทนร้อยละ 3.50 ต่อปี 
ในช่วง 3 ปีแรกนบัแต่วนักู ้ และปีต่อไปคดิอตัรา
ดอกเบีย้ตามประเภทลกูค้า ได้แก่ MRR (ปัจจบุนั 
MRR เท่ากบัร้อยละ 6.625) หรอื MLR (ปัจจบุนั 
MLR เท่ากบัร้อยละ 5.125) โดยก�าหนดระยะเวลา 
ช�าระคนืเงนิกูต้ามทีม่าแห่งรายได้ สูงสดุไม่เกนิ 15 ปี  
พเิศษ ไม่เกนิ 20 ปี

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 
ได้สนับสนุนชุมชนในการขับเคลื่อนธุรกิจไปแล้ว
จ�านวน 6,294 ราย วงเงินสินเชื่อ 27,670.69 
ล้านบาท ส�าหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วม 
โครงการฯ สามารถติดต่อได้ที ่ ธ.ก.ส. ทกุสาขา
ทัว่ประเทศ หรอืสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่Call 
Center 0 2555 0555 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  
30 พฤศจกิายน 2568

เกษตรมาปรับใช้และพัฒนากระบวนการผลิต  
รวมถึงการส่งเสริมการบริหารจดัการน�า้เพ่ือการเกษตร 
อย่างย่ังยืน เพือ่พฒันาประสิทธิภาพการผลติและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อันน�าไปสู ่
การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  
ภายใต้กรอบวงเงนิรวม 50,000 ล้านบาท

ส�าหรับเงื่อนไขผู ้ขอใช้สินเชื่อ ต้องเป็น
เกษตรกร บคุคล กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง 
สถาบันการเงินประชาชน สถาบนัการเงนิชมุชน 
สหกรณ์การเกษตร กลุม่เกษตรกร วสิาหกจิชมุชน 
วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  
และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่เป็น 
หวัขบวนธรุกจิชมุชน ทีม่คีวามพร้อมด�าเนนิธรุกจิ 
ในลกัษณะตลาดน�าการผลติ มกีารจดัท�าแผนธรุกจิ
ชมุชน มีการจดัสรรประโยชน์ให้แก่สมาชกิและ
ชุมชน สามารถเพิม่ประสิทธิภาพและลดต้นทนุ 
ในการผลติให้แก่เกษตรกรในชมุชน เช่น การรวบรวม 
หรอืรบัซือ้ผลผลติทีใ่ห้ราคาสงูกว่าตลาด การจดัหา 
ปัจจยัการผลติมาจ�าหน่ายในราคาถกูเพือ่ช่วยเหลอื 
เกษตรกรในชุมชน และการสนับสนุนสินเชื่อ 
ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกจิ BCG Model 

ในกรณีขอสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการบริหาร
จดัการน�า้เพือ่การเกษตรอย่างย่ังยนื ต้องเข้าร่วม 

ธนารตัน์ งามวลัยรตัน์

ธ.ก.ส.จัดสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชน 
สร้างไทย ระยะท่ี 2 ตามนโยบายรฐับาล หนนุ
ผู้ประกอบการเป็นหัวขบวนขับเคลื่อนธุรกิจ
ชุมชน และสร้างมลูค่าเพิม่ผลผลติ เพือ่กระตุน้ 

ให้เกดิการจ้างงาน สร้างรายได้ในชมุชน สูก่ารยกระดับ 
เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน อัดฉีดวงเงิน  
5 หมืน่ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.01 ต่อปี 
ใน 3 ปีแรก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ร้อยละ 
3.50 ต่อปี สามารถตดิต่อขอรบัสินเชือ่ได้ตัง้แต่
บดันีถึ้งวนัที ่30 พฤศจกิายน 2568

นายธนารตัน์ งามวลยัรัตน์ ผูจ้ดัการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.พร้อมด�าเนินโครงการสินเชื่อ 
ธรุกจิชมุชนสร้างไทย ระยะที ่ 2 เพือ่สนับสนนุ 
หวัขบวนให้เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นธรุกจิชมุชน
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจตามโมเดล BCG  
ภายใต้หลกั SDGs และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง พร้อมเชือ่มโยงธรุกจิตลอดห่วงโซ่สนิค้า
เกษตร ตัง้แต่ต้นน�า้จนถึงปลายน�า้ อนัน�าไปสูก่าร
จ้างงาน สร้างอาชพี สร้างรายได้ ให้กบัเกษตรกร
ในชุมชน การสนบัสนนุการแปรรปูและสร้างมลูค่า
เพิม่ให้ผลผลติ การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี

นอกจากนี ้ ส�านักงานพฒันาชมุชนจังหวดัลพบรีุ ยงัได้จดักิจกรรม
ตลาดย้อนยุค และตลาดสนิค้าโอทอปของจงัหวดัลพบรุ ีมาให้นักท่องเทีย่ว 
ได้เลือกซ้ือได้อย่างจุใจ มีทั้งประเภทอาหาร เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทอมือของจังหวัดลพบุรีที่ได้รับความสนใจ 
เป็นอย่างมาก

ลพบุรี : นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  
พร้อมด้วย นางประภารตัน์ เกตพุนัธุ ์รองนายกเหล่ากาชาดจงัหวดัลพบรุี  
นายปรชัญา เปปะตงั รองผูว่้าราชการจงัหวดัลพบรุ ีหวัหน้าส่วนราชการ  
ภาคเอกชนและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมเดินแบบ  
“ผ้าไทยใส่ให้สนกุ” สบืสานอนรัุกษ์ศลิป์ผ้าถิน่ไทย ด�ารงไว้ในแผ่นดนิ  
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ�าปี 2566 ทั้งนี้ 
เป็นการส่งเสรมิการใช้ผ้าทอมอืจากกลุม่ทอผ้าในจงัหวดัลพบรุ ีเพือ่สร้าง
รายได้ให้กบัชุมชนและพ่ีน้องประชาชนของจังหวดัลพบุรี

กจิกรรมพฒันาชุมชนจงัหวัดลพบุรี
เดนิแบบผ้าไทย อนุรกัษ์ศิลป์ผ้าถิน่ไทย

ทต.หาดค�า ส่งเสรมิท่องเทีย่วชุมชน
“เมอืง 3 ธรรม” สร้างรายได้ในพืน้ท่ี

หนองคาย : นายราชนัย์ ซุ้นฮัว้ ผูว่้าราชการจงัหวดัหนองคาย 
มอบหมายให้ นายชาญชยั คงทัน รองผูว่้าราชการจังหวัดหนองคาย 
เป็นประธานเปิดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อสร้าง 
รายได้ของชมุชนตามโครงการท่องเทีย่ววถิถีิน่ คนืชวีติสูช่มุชน ประจ�าปี 
2566 ซึง่เทศบาลต�าบลหาดค�า อ�าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
ชมุชนตามแนวทาง “เมอืง 3 ธรรม” (ธรรมะ ธรรมชาต ิ วัฒนธรรม) 

โดยมี นายประยูร อรัญรุท นายอ�าเภอเมืองหนองคาย หัวหน้า 
ส่วนราชการ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีอ่�าเภอ สถานศกึษา  
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อสารมวลชนและพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม 
ณ ทุง่ทานตะวันเทศบาลต�าบลหาดค�า อ�าเภอเมอืงหนองคาย จงัหวัด
หนองคาย

กิจกรรมภายในงาน ชมธรรมชาติดูดอกทานตะวันกับบรรยากาศ 
รมิแม่น�า้โขง การแสดงศลิปวฒันธรรมของชมุชนและสถานศกึษาในพ้ืนที่  
การเดนิแบบผ้าไทย การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชนและจ�าหน่ายอาหาร
ของท้องถิน่ให้รบัประทาน กิจกรรมครัง้นีส้ามารถสร้างรายได้ให้ชมุชน 
เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมของท้องถิน่ ท�าให้ชมุชนมคีวามรักความสามคัคี
และอนรุกัษ์ สบืสาน รกัษา ต่อยอดศลิปวฒันธรรมของท้องถิน่และ 
การส่งเสรมิการสวมใส่ผ้าไทยของชมุชน

ผูต้รวจราชการคลังลงพืน้ท่ี จ.เลย
ตดิตามปัญหาการบุกรกุท่ีราชพสัดุ

เลย : นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผล 

การปฏบิตังิานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกจิทีร่บัมอบหมาย  
ตลอดจนรบัฟังปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิาน 

ในการนี ้ ได้เข้าเยีย่มคารวะ นายทว ี เสรมิภักดกีลุ ผู้ว่าราชการ
จังหวดัเลย และประชุมหารอืข้อราชการทีเ่กีย่วข้องกบักระทรวงการคลงั 
ร่วมกบัภาคเอกชน พร้อมกันนี ้ ได้ตรวจเยีย่มให้ก�าลงัใจการปฏบิติังาน 
ของเจ้าหน้าที่ส�านักงานคลังจังหวัดเลย และด่านศุลกากรเชียงคาน  
พร้อมลงพืน้ทีติ่ดตามการแก้ไขปัญหาการบกุรกุทีร่าชพสัด ุและตดิตาม 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ระหว่างวนัที ่14-16 กมุภาพันธ์ 256

พาณชิย์ จ.เพชรบรุ ีร่วมเกษตรจ.เพชรบุรี 
ตรวจสอบมะพร้าว น�าเข้าจากอินโดนีเซยี

เพชรบรุ ี: ส�านักงานพาณิชย์จงัหวัดเพชรบรีุ พร้อมด้วยส�านกังาน
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าตรวจสอบการขนย้ายมะพร้าวผลแก่  
น�าเข้าจากประเทศอินโดนเีซีย ภายใต้กรอบ WTO ของบริษทัอ�าพลฟูดส์ 
โพรเซสซิง่ จ�ากดั ซ่ึงขนย้ายมะพร้าวมากะเทาะทีล้่งนายธรีพงษ์ ต�าบล
ท่ายาง อ�าเภอท่ายาง จงัหวัดเพชรบรีุ จ�านวน 27.39 ตนั ตามหนงัสอื
อนญุาตขนย้ายฯ มาถงึปลายทางจงัหวัดเพชรบรีุในวนัที ่8 กมุภาพันธ์ 
2566 เวลา 07:00 น ผลการตรวจสอบปรมิาณมะพร้าวแก่น�าเข้า ตรง
ตามใบอนญุาตขนย้าย และให้ผู้รบัจ้างจดัท�าบัญชีคุมมะพร้าวทีรั่บจ้าง
กะเทาะและเนือ้มะพร้าวขาวทีส่่งคนืโรงงานอ�าพลฟดูส์โพรเซสซิง่ เพ่ือ
ประกอบการตรวจสอบต่อไป สถานะการณ์ด้านการตลาด ล้ง และผูค้้า
มะพร้าว จะรับซือ้มะพร้าวจากเกษตรกรในพ้ืนทีจ่งัหวัดเพชรบรุ ีน�าไป
จ�าหน่ายให้กับโรงงานผลติน�า้กะทิ ราคาทีร่บัซือ้ ณ วันที ่9 กมุภาพนัธ์ 

2566 ราคาหน้าล้ง ลกูใหญ่ ราคาลกูละ 14-15 บาท ลกูเลก็ ราคา 
ลกูละ 7 บาท ราคาหน้าสวน แบบคละ ราคาลกูละ 10 บาท (รวมค่าข้ึน  
ค่าขน 3 บาท) เทยีบกบัช่วงต้นเดอืนมกราคม เกษตรกรขายได้ 6 บาท 
ราคาเพิม่ข้ึน 4 บาท เนือ่งจากเป็นช่วงฤดทูีผ่ลผลิตออกสู่ตลาดน้อย 
(มกราคม-เมษายน) โดยผลผลติจะออกสูต่ลาดมากในช่วงฤดฝูน

จ.ขอนแก่น กระตุน้ ศก.ฐานราก จดังาน
“ตลาดนัดผกัปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง”

ขอนแก่น : ทีเ่ฮอืนโบราณวิถไีทบ้านขอนแก่น สนามศาลากลาง
จงัหวดัขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจงัหวัดขอนแก่น 
เป็นประธานในพธิเีปิดงาน “ตลาดนัดผกัปลอดภยั ผ้าไหม ไก่ย่าง จงัหวดั
ขอนแก่น” เพือ่เพิม่ช่องทางการกระจายสนิค้าท้องถิน่ กระตุน้เศรษฐกิจ
ฐานราก กระจายรายได้สูช่มุชน

นายไกรสร กองฉลาด ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น กล่าวว่า จงัหวดั
ขอนแก่น มนีโยบายทีจ่ะพฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิการประกอบอาชีพ 

เสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาด เพื่อการเขา้ถึงผู้บริโภคและ
กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เป็นการเพิม่ช่องทางการกระจายสนิค้า 
ท้องถ่ิน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างงาน  
สร้างรายได้ น�าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนา รวมทั้ง
เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในจงัหวดัขอนแก่น ซึง่มคีวามสอดคล้อง
กบัวฒันธรรมและวถิชีวีติของท้องถิน่ น�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิระดบั
ชมุชนอย่างย่ังยนื

ตลาดนัดผกัปลอดภยั ผ้าไหม ไก่ย่าง จงัหวดัขอนแก่น เป็นความร่วมมือ 
ของส่วนราชการในจงัหวดัขอนแก่น ทีไ่ด้น�ากลุม่ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ  
น�าผลผลิตทางการเกษตร ผ้าไหม อาหาร ผลิตภัณฑ์จากชุมชน  
และสินค้าอ่ืนๆ มาร่วมแสดงและจัดจ�าหน่าย มากกว่า 100 ราย 
ซึง่งานดงักล่าว จดัข้ึนระหว่างวนัที ่10-26 กมุภาพันธ์ 2566 (เฉพาะ
วนัศกุร์ เสาร์ และอาทติย์) ระหว่างเวลา 09.00-21.00 น. โดยในช่วง
เวลา 17.00 น. จะมกีารแสดงวฒันธรรม จากเดก็และเยาวชน สถาน
ศกึษา กลุม่อาชพี หมนุเวียน สบัเปลีย่นกนัขึน้ท�าการแสดง ที ่บริเวณ
เวทกีลางของการจดังาน

นอกจากนี้ ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นยังได้น�ากลุ่ม 
ผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย น�าผลติภณัฑ์ 
ผ้าไหม ผ้าพืน้ถิน่ มาร่วมจดัแสดงและจ�าหน่าย ภายใต้ธมี “เฮอืนผ้าไหม 
ไทขอนแก่น”

ธนาคารกรงุไทย ‘ปล้ืม’ คว้ารางวัล 
Digital Organization of The Year

ออมสินปันน�า้ใจให้ปันหยี จ.พงังา

พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายก
รัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Prime  
Minister’s Digital Award 2022 ภายใต้โครงการ  
DIGITAL INFINITY จัดโดยส�านักงาน 
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (DEPA) เพือ่มอบให้กบั 
หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยดีจิิทลั โดย นายผยง ศรวีณิช 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  
รบัรางวลั “องค์กรนวตักรรมแห่งปี” หรอื “Digital  
Organization of The Year” จากความส�าเรจ็
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงนิ ตอบโจทย์คนไทยทกุกลุ่มทกุมติิ 

ครอบคลุม 5 Ecosystems ส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน ท้ังด้านการช�าระเงิน 
ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ท้ัง แอปพลิเคชัน 
Krungthai NEXT เป๋าตงั และถงุเงนิ ด้าน
บรกิารภาครฐั น�าเทคโนโลยเีพิม่ประสิทธภิาพ
บรกิารภาครฐั อ�านวยความสะดวกภาคธรุกจิ
และภาคประชาชน ให้เข้าถึงบริการภาครัฐ 
ได้สะดวก ทัว่ถึง เท่าเทยีม ลดความเหลือ่มล�า้  
ด้านสุขภาพ พัฒนา Health Wallet ใน 
แอปฯ เป๋าตงั ช่วยให้ประชาชนเข้าถงึสทิธด้ิาน

สขุภาพ ทัง้การตรวจคดักรองโรค และการฉดี
วคัซีน ด้านการขนส่งมวลชน ร่วมกบัพนัธมิตร
พฒันาช่องทางการช�าระเงนิทีม่คีวามทนัสมยั 
เชื่อมต่อทุกการเดินทางอย่างสะดวก และ 
ด้านการศกึษา น�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมยกระดบั 
สถาบันการศึกษาสู ่ Smart University  
ตอบโจทย์การศึกษายคุใหม่

ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างไม่หยุดย้ัง เพื่อยกระดับ
ชวีติคนไทยให้ดีขึน้ในทกุวนั ขับเคล่ือนสังคม 
และเศรษฐกจิสูค่วามยัง่ยนื สอดคล้องวสัิยทัศน์  
“กรงุไทย เคยีงข้างไทย สูค่วามยัง่ยนื”

ธนาคารออมสิน โดยกรรมการและ 
ผู้บริหารธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคารออมสินสัญจร  
ครัง้ที ่2/2566 ทีจ่งัหวัดพงังา พร้อมจดักจิกรรม 
ออมสนิปันน�า้ใจ ส่งก�าลงัใจให้ปันหยี

นายธรีชัย์ อตันวานชิ รองปลดักระทรวง
การคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร
ออมสิน นายวิทัย รัตนากร ผู้อ�านวยการ 
ธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ  
ผู้บรหิารธนาคารออมสนิ ร่วมกิจกรรมออมสนิ
ปันน�า้ใจ ส่งก�าลงัใจให้ปันหย ีโดยได้สนบัสนุน
การปรบัปรงุป้ายบอกสถานทีส่�าคญัในชมุชน
เกาะปันหยี มอบอปุกรณ์ทางการแพทย์ เครือ่งมอื 
ในการท� างาน ชุดยาสามัญ มอบทุน 
การศกึษา รวมถงึอุปกรณ์กฬีาและอปุกรณ์ตดัผม 

 พร ้อมเ ย่ียมชมวิ ถีชุมชนเกาะป ันหยี  
ในโอกาสจดัการประชมุคณะกรรมการธนาคาร
ออมสนิสญัจร ครัง้ท่ี 2/2566 ทีจ่งัหวดัพงังา 
โดยม ีนายมฮู�าหมาด ประสานพนัธ์ ก�านนั
ต�าบลเกาะปันหยี คณะครูนักเรียน และ
ประชาชนในพืน้ท่ี เข้าร่วมกจิกรรม ณ เกาะ
ปันหยี อ�าเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่  
18 กุมภาพนัธ์ 2566

ทศพล ทงัสบุตุร

กรมพฒัน์ จดัสัมนาเชิงปฏิบัตกิาร
ยกระดับผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์
กรมพฒันาธรุกจิการค้า จดัสมัมนาหลักสูตร 

“ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า 
ทีเ่น่าเสยีง่าย” (Introduction to Perishable  
CargoTransportation) เสริมสร้างความรู้ ทกัษะ  
และหลักการจัดการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย 
(Perishable Cargo Transportation) อย่าง
ครบวงจร ช่วยลดโอกาสความเสียหายทาง
ธรุกิจ พร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยเีพือ่การ
จดัการกระบวนการด�าเนินธุรกจิ เพือ่ให้ธรุกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีความเข้มแข็งและ
สามารถแข่งขนัได้ 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนา
ธรุกจิการค้า เปิดเผยว่า การขนส่งสนิค้าควบคมุ 
อุณหภมูนิบัเป็นอกีภาคส่วนส�าคญัทีค่อยขบัเคลือ่น 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม โ ล จิ ส ติ ก ส ์  ซึ่ ง ต ้ อ ง ใ ช ้ 
ความเชีย่วชาญพเิศษเฉพาะทางในการขนส่งสนิค้า 

ควบคุมอุณหภูมิแบบไร้รอยต่อตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง การมรีะบบหรอืเทคโนโลยท่ีีจะช่วยให้ 
การขนส่งมีประสิทธิภาพ จะสามารถคงคุณภาพ
ของสินค้านัน้ได้ตลอดการขนส่ง

ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อม 
ตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกัน
ความเสยีหายของสินค้าทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
อุณหภูมิในระหว่างการขนส่ง การขนส่งที่ได ้
มาตรฐานและมปีระสทิธิภาพนัน้ จะท�าให้การจดัส่ง 
สินค้าถึงผู ้รับได้อย่างปลอดภัย และรวดเร็ว  
ดงันัน้แนวทางการปฏบิตัทิีถ่กูต้อง รวมถงึอปุกรณ์ทีใ่ช้ 
เพือ่ป้องกนัสนิค้าไม่ให้เกดิความเสยีหายในระหว่าง
การขนส่ง จงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัและจ�าเป็นอย่างมาก 
ช่วยลดโอกาสความเสยีหายทางธุรกจิ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้การส่งเสริม
สนบัสนนุผู้ประกอบธุรกจิให้บรกิารโลจิสตกิส์และ

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“พฒันาและเพิม่ขดีความสามารถแข่งขนัธรุกจิให้ 
บรกิารโลจสิตกิส์” หลกัสตูร ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบั 
การขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย (Introduction  
to Perishable Cargo Transportation) ในวันที่ 
1 มนีาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดย
เชิญผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้รับ
จดัการขนส่งสนิค้าและระหว่างประเทศ (TIFFA) 
และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่าง

ประเทศ (ITBS) ทีม่คีวามรู้ความเชีย่วชาญด้าน
โลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ มาให้ความรูผ่้านการ
บรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 6 ชัว่โมง ประกอบด้วย  
Introduction to Perishable Cargo Transportation,  
Perishable handing procedures และ  
Air Transport of frozen พร้อมทัง้ฝึกปฏบิตั ิเช่น  
Suitable package and label techniques 
และ How to Avoid the Loss of Perishable 
Goods When Shipping by Air เป็นต้น

“ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 
2566) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการ 
โลจิสตกิส์ทัว่ประเทศ จ�านวนทัง้ส้ิน 33,353 ราย  
ผลการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ 
ความรูแ้ละความเข้าใจในการขนส่งสินค้าทีเ่น่าเสีย 
ง่าย มีความช�านาญครอบคลุมเฉพาะทางการ
ขนส่งสนิค้าทีเ่น่าเสยีง่าย รวมถงึส่งเสรมิธรุกจิ
ให้บรกิารโลจสิตกิส์สามารถยกระดบัมาตรฐาน
วชิาชพีธรุกิจด้านโลจสิตกิส์เฉพาะทางการขนส่ง
สินค้าทีเ่น่าเสียง่ายได้” อธบิดกีล่าว

ผยง ศรีวณชิ
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นายฉตัรชยั ศิรไิล กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพือ่ด�าเนินการ 
ตามนโยบายของรฐับาล ในการแก้ไขปัญหาหนีส้นิ 
ให้กบัประชาชน ธอส. ในฐานะสถาบนัการเงนิของรัฐ  
ที่มีพันธกิจ “ท�าให้คนไทยมีบ้าน” จึงสานต่อ
ความช่วยเหลอืดงักล่าว ไปยงัข้าราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา ทีถ่อืเป็นทรพัยากรบคุคล 
ทีส่�าคญัในการพฒันาด้านการศกึษาของประเทศ
ให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ผ่านการแก้ไขปัญหาหน้ีสนิ  
ทั้งที่อยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
และการปรบัโครงสร้างหน้ี ด้วยการน�ามาตรการ
แก้หนี้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมงาน
มหกรรมการเงนิเพือ่ครไูทย 4 ภมูภิาค ทีจ่ดัขึน้
โดยกระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบัสถาบนัการเงนิ 
ของรัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาทกุภูมิภาคทัว่ประเทศให้ได้รับความ
ช่วยเหลอือย่างครบวงจร โดยการจัดงานคร้ังที ่1 
ระหว่างวันที ่18-19 กมุภาพนัธ์ 2566 ณ โรงเรยีน
กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ โดย ธอส. น�ามาตรการ
แก้หนี้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมงาน  
ประกอบด้วย

ธอส.เดินหน้าช่วยแก้หน้ี ครรูฐั-เอกชน
จดัมหกรรมการเงินเพือ่ครไูทย 4 ภาค

มาตรการช่วยเหลอืลกูค้าปัจจบุนัของธนาคาร 
มาตรการ 22 [M22] ส�าหรบัลกูค้าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
ทีย่งัคงรบัราชการและ/หรอืเป็นข้าราชการบ�านาญ  
สถานะ NPL หรือ ลูกค้าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยัง
คงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบ�านาญ 
สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/
ปรับโครงสร้างหนี้ท่ีกู ้เงินกับธนาคารมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ผ่อนเงนิงวดต�า่พร้อมลดอตัรา
ดอกเบีย้เงนิกูพ้เิศษ 2 ปี เดอืนที ่ 1-10 ช�าระ
เพียงงวดละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0%  
ต่อปี (ตัดช�าระเงินต้นทั้งหมด) เดือนที่ 11-18  
คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบ้ีย 1.99% ต่อปี  
(กรณีเงนิต้นคงเหลอื 1 ล้านบาท เงนิงวดในการผ่อน 
ช�าระ 1,800 บาท) เดือนที ่ 19-21 คดิเงนิงวด
จากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี (กรณีเงินต้น 
คงเหลือ 1 ล้านบาท เงนิงวดในการผ่อนช�าระ 3,500 
บาท) เดอืนที ่22-24 คดิเงนิงวดจากอตัราดอกเบีย้ 

ารยกระดับเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ในการสร้างความเข้มแข็งทาง 

เศรษฐกจิในรปูแบบทีย่ัง่ยนื คงหนไีม่พ้นทีจ่ะ 
พฒันาเศรษฐกจิฐานรากหรอืชมุชนในย่าน EEC  
เนือ่งจากถอืเป็นฐานรากทางเศรษฐกจิทีส่�าคญั 
และอาจเป็นการหัวใจส�าคัญในการต่อยอด 
เมด็งานให้กบั EEC อกีทางหนึง่ด้วย

ซึง่ทาง นายธนกร วงับญุคงชนะ รฐัมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป ิดเผยว ่า 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมาย 
ให้ลงพืน้ทีต่รวจราชการจงัหวดัชลบุร ี ในวนัที ่ 
9 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อติดตามความคืบหน้า 
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก หรือ Eastern 
Economic Corridor : EEC ในหลากหลายมติิ
ทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันา อาท ิการพฒันาด้าน
การท่องเทีย่ว โครงสร้างพืน้ฐาน อตุสาหกรรม 
บคุลากร การศกึษา การวจิยั ธรุกจิ การเงนิ 
เทคโนโลยี ตลอดจน การสนับสนุนการลงทุน

ก

MRR-2% ต่อปี หรือเท่ากับ 4.40% ต่อปี  
(กรณีเงนิต้นคงเหลอื 1 ล้านบาท เงนิงวดในการ
ผ่อนช�าระ 3,900 บาท) (อตัราดอกเบีย้ MRR 
ธอส. ปัจจบุนัเท่ากบั 6.40% ต่อปี)

นอกจากนี้ ได้น�าบ้านมือสอง ธอส. จาก 
ทัว่ประเทศ มากกว่า 1,700 รายการ มาจ�าหน่าย
พร้อมส่วนลดสดุ 50% จากราคาประเมนิ พร้อมสทิธ์ิ 
ผ่อนดาวน์ 0% นานสงูสดุ 36 เดอืนทุกรายการ
ทรัพย์ โดยสามารถจองซื้อทรัพย์ออนไลน์และ 
วางเงนิประกนั 5,000 บาท ในวนัท�าสญัญาจะซ้ือ 
จะขาย (เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารก�าหนด) 
พเิศษ!! รบัฟรขีองสมนาคณุส�าหรบัลกูค้าทีจ่องซือ้
บ้านมือสอง ธอส. สามารถจองสทิธิซ้ื์อและเลอืก
ดทูรพัย์ได้ที ่Application : GHB ALL HOME

ส�าหรบัผูท้ีส่นใจเข้ามาตรการความช่วยเหลือฯ 
จะต้องเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ของรฐั สงักดัส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร และสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็น
ข้าราชการบ�านาญ รวมถึงครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โดยจะต้อง
แสดงหลกัฐาน เอกสาร บตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าที่ 
หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อม
ทั้งแสดงหลักฐานการได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบอาชพีหรอืผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ 
เช่น หลักฐานรายได้ หรือหนังสือรับรองจาก 
หน่วยงานจากต้นสงักัด 

ทัง้นี ้ การจดังานมหกรรมการเงนิเพือ่ครไูทย 
4 ภมิูภาค จะจดัขึน้ทัง้หมด 5 ครัง้ ประกอบด้วย 
ครัง้ที ่1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื : วันที ่18-19 
กมุภาพนัธ์ 2566 ณ โรงเรยีนกมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์ 
ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู 
ใน จ.กาฬสินธุ ์ขอนแก่น มหาสารคามและ ร้อยเอ็ด,  
ครัง้ที ่ 2 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื : วนัที ่ 4-5 
มีนาคม 2566 ณ จ.อุดรธานี ครอบคลุมการ
ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูใน จ.อุดรธานี 
บึงกาฬ เลย หนองคาย และ หนองบัวล�าภู,  
คร้ังท่ี 3 ภาคตะวนัออก : วันท่ี 11-12 มีนาคม 2566  
ณ จ.สระแก้ว ครอบคลมุการให้ความช่วยเหลอื
ข้าราชการครูใน จ.สระแก้ว ปราจีนบุรี และ
นครนายก, ครัง้ที ่ 4 ภาคเหนอื : วนัที ่ 18-19 
มีนาคม 2566 ณ จ.พิษณุโลก ครอบคลุมการ
ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูใน จ.พิษณุโลก 
ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ และ  
ครัง้ที ่5 ภาคใต้ : วนัที ่25-26 มนีาคม 2566 จดัที่ 
จ.สรุาษฏร์ธาน ีครอบคลมุการให้ความช่วยเหลอื
ข้าราชการครูใน จ.สรุาษฏร์ธาน ีนครศรธีรรมราช 
ชมุพร กระบี ่พังงา ระนอง และ พทัลุง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.
ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center 
โทร 0-2645-9000 หรอื Facebook Fanpage 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสาร
ของธนาคารได้ที ่ Mobile Application : GHB 
ALL, GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

รฐัห่วงเศรษฐกจิชุมชนเขต EEC
ตดิตามผลคืบหน้า “สตัหีบโมเดล”

ให้กับพื้นที่และชุมชนโดยรอบ จากนั้นจะไป
เยี่ยมชมและติดตามโครงการสัตหีบโมเดล 
ซึ่งเป็นการพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาสู่ตลาด
แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) ณ วทิยาลยัเทคนคิสัตหบี 
จ. ชลบรุ ีก่อนทีจ่ะไปร่วมกจิกรรมสือ่สร้างสรรค์ 
รฐั-ประชาชน 

ซึง่เป็นการเปิดพืน้ทีพ่ดูคยุรบัฟังความคดิเหน็ 
ในหลากหลายประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา 
จังหวัดชลบุรี และ EEC อาทิ ประเด็น 
ความพร้อมด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
รองรับการขยายตัวของ EEC การส่งเสริม 
การลงทนุและประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับ ตลอดจน 
การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
หลกัใน EEC อาท ิ โครงการรถไฟความเรว็สงู 
เช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- 
อูต่ะเภา) โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาต ิ
อูต่ะเภาและเมืองการบนิภาคตะวันออก โครงการ 
พฒันาท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะท่ี 3 
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 
และโครงการศูนย์ซ่อมบ�ารงุอากาศยานอู่ตะเภา

โดย จงัหวัดชลบรุ ีเป็นจงัหวดัทีม่ศัีกยภาพ
สูงท้ังในแง่การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และ
อตุสาหกรรม อกีทัง้ยังเป็นหนึง่ในทีต่ัง้ของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่ง
รัฐบาลภายใต้การน�าของท่านนายกฯ มุ่งหวัง
เป็นอย่างยิ่งที่จะวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไปสู่อนาคต ดังนัน้ จ�าเป็นอย่างย่ิง 
ทีจ่ะต้องมกีารวางแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
การพัฒนาก�าลังคน การพัฒนาเทคโนโลย ี
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าประเทศไทย 
ให้พัฒนาเจริญก้าวหน้า เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ ซึง่ทีผ่่านมา รฐับาล
ผลักดันและเร่งรัดการลงทุน เกิดการอนุมัต ิ
งบลงทนุสูงถึง 1.92 ล้านล้านบาท เกนิเป้าหมาย 
1.7 ล้านล้านบาท

ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย และผลกัดนัการลงทนุ
นวตักรรมใหม่

นายธนกร กล่าวต่อว่า จะไปเยี่ยมชม 
การด�าเนินงานชมุชนเข้มแขง็และย่ังยืนของชมุชน 
เก่าชายทะเลบางเสร่ อ.สัตหบี จ. ชลบรุ ี ซึง่
จะเป็นการเข้าไปหารือและรับฟังความเห็น
จากชาวบ้านในพืน้ที ่ ซึง่ยงัคงอตัลกัษณ์วิถชีาว
ประมงแบบดัง้เดมิเอาไว้ อีกทัง้ยงัมกีารส่งเสรมิ 
เศรษฐกิจชมุชนและการท่องเทีย่วเพือ่สร้างรายได้ 

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 
2566 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) พร้อม
ด้วย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพตดิ (ส�านกังาน ป.ป.ส.) กรมศลุกากร  
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ และเจ้าหน้าทีท่หาร 
ตรวจยึดสารเบนซลิไซยาไนด์ จ�านวน 120 ถงั 
น�้าหนักรวม 24,000 กิโลกรัม บรรจุภายใน 
ตูค้อนเทนเนอร์ ทีด่่านศลุกากรแม่สอด จังหวัด
ตาก ก่อนจะถกูส่งข้ามไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน 
ซึ่งสารเคมีดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรม
โรงงานอตุสาหกรรมรับผดิชอบ 

จากการตรวจสอบไม่ปรากฏว่า การน�าผ่าน 
สารดังกล ่าวได ้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมแต่อย่างใด จงึเป็นความผดิ ในข้อกล่าวหา 
“น�าของเข้าเพื่อการผ่านแดนโดยหลีกเลี่ยง 
ข้อห้ามข้อก�ากบั ตาม พ.ร.บ.ศลุกากร พ.ศ. 2560” 
และ “ไม่ปฏบิัตติาม มาตรา 20/2 วรรคสอง  
ซึง่เป็นความผดิตามมาตรา 70/2 แห่ง พ.ร.บ.วตัถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”  
เจ้าหน้าที่ฯ จึงร่วมกันตรวจยึดสารเบนซิล 
ไซยาไนด ์ไว ้ เป ็นของกลาง พร ้อมอายัด 
ตู้คอนเทนเนอร์ น�าส่งด่านศุลกากรแม่สอด
เก็บรักษา และแจ้งความเพื่อด�าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป ทัง้นี ้ผูน้�าผ่านวัตถอัุนตรายชนดิ 
ที ่3 โดยไม่ได้รบัอนุญาตจะมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี  
ปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

นายจุลพงษ์ กล่าวต่อว่า กรอ.ได้ออก 
ประกาศ เรื่อง ระงับการส่งออกและชะลอ
การน�าเข้า วัตถอุนัตรายบางรายการไว้ชัว่คราว 
เพือ่ด�าเนนิการก�าหนดแนวทางการควบคมุมใิห้
มกีารน�าวัตถอุนัตรายไปใช้ในกระบวนการผลติ

กรอ.คุมเข้มวัตถอัุนตราย ชนดิท่ี 3
หว่ันหลดุลอดไปใช้ผลิตยาเสพตดิ

ยาเสพตดิ เมือ่วันที ่21 พฤศจิกายน 2565 เพือ่
ระงับการอนุญาตส่งออกและชะลอการน�าเข้า
สารโซเดยีมไซยาไนด์และสารเบนซิลไซยาไนด์ 
โดยให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนยืนยันตัวตน 
ผ่านระบบแจ้งข้อมลูการซือ้-ขาย วัตถอัุนตราย
ควบคุมพิเศษ และจะพิจารณาอนุญาตให้น�า
เข้าสารดงักล่าวตามปริมาณการใช้จรงิเป็นรายๆ 
พร้อมทัง้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ของผูน้�าเข้า-ส่งออก
และผู้ซื้อ (End user) สารโซเดียมไซยาไนด์  
สารเบนซิลไซยาไนด์ และสารเบนซิลคลอไรด์ 
เพ่ือให้สามารถควบคุมและติดตามการใช้สาร 
ดงักล่าวตัง้แต่การน�าเข้าจนถงึผู้ใช้ปลายทาง

“ทัง้น้ี กรอ.ได้ออกประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
การพิจารณาอนุญาตให้น�าเข้าสารโซเดียม
ไซยาไนด์ สารเบนซลิไซยาไนด์ และสารเบนซิล 
คลอไรด์ เข้ามาใช้หรือจ�าหน่ายเพื่อใช้ภายใน
ประเทศ เม่ือวันที ่20 มกราคม พ.ศ. 2566 จงึ
ขอให้ผูน้�าเข้า และผูซ้ือ้ (End user) ปฏิบตัติาม
ประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยต้องแจ้ง
ข้อมูลการซื้อ-ขายวัตถุอันตรายควบคุมพิเศษ  
ผ่านระบบออนไลน์ที ่ https://haz7.diw.go.th/ 
h-chem/page.jsp ทกุครัง้ทีม่กีารซ้ือ-ขาย และ
ผูซ้ือ้ (End user) ต้องจัดท�ารายงานการใช้สาร
เป็นประจ�าทกุเดอืน เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ภายหลัง รวมทั้งต้องแจ้งข้อเท็จ
จรงิฯ วอ./อก.7 ผ่านระบบออนไลน์ที ่ https://
cutly.fun/woaoaoko7 ปีละ 2 รอบโดยรอบแรก  
ตั้งแต่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน ให้แจ้ง  
1-30 กรกฎาคม ของปีเดยีวกนั และรอบสอง ตัง้แต่  
1 กรกฎาคม-31 ธนัวาคม ให้แจ้ง 1-31 มกราคม 
ในปีถัดไป” อธิบดกีรมโรงงานฯ กล่าวทิง้ท้าย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดแคมเปญอุ่นใจได้ช้อป 
ส�าหรับลูกค้าที่สมัครหรือเปล่ียนบัตรทดแทน 
ทุกประเภท เป็นบัตรเดบิต A-Green หรือ 
A-Smart แล้วแสกน QR Code ลงทะเบียน 
เข้าร่วมแคมเปญ ณ ธ.ก.ส. สาขาทีท่�าธรุกรรม 

รบัเลย ! บตัรของขวญั Lotus’s มลูค่า 100 บาท 
จ�านวน 1,700 รางวลั มลูค่ารวม 170,000 บาท 

ธ.ก.ส.จดัแคมเปญ ‘อุ่นใจ ได้ช้อป’ 
(จ�ากัดสทิธิ ์1 ท่านต่อ 1 รางวลั ส�าหรบั 1,700 
ท่านแรก) โดย ธ.ก.ส. จะท�าการตรวจสอบสทิธิ์
และประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง 
www.baac.or.th

หรอื Facebook page : ธกส. บรกิารด้วยใจ 
และจดัส่งของรางวลัภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุด
แคมเปญ ลงทะเบยีนเข้าร่วมแคมเปญได้ตัง้แต่
บดันี ้จนถงึ 28 กมุภาพันธ์ 2566

ใ

เลอืกตัง้ท่ัวไป ปี 66
เดมิพนัเศรษฐกจิไทย

 โดย : ไข่เจียวฟู

ก่อนท่ีขยายตัว 4.5% หลังจากการส่งออก
สินค้า หดตัวมากถึง 10.5% ซึ่งเป็นไป
ตามสถานการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
สอดคล้องกบัหลายประเทศอาเซยีนทีม่อัีตรา
การส่งออกชะลอตัวลงเช่นกัน ส่วนตัวชี้วัด 
อื่นๆ ยังปรับตัวดีและเศรษฐกิจยังคงมี
เสถยีรภาพ 

“ท้ังนี ้ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 
คาดว่า จะขยายตวัในช่วง 2.7-3.7% (ค่ากลาง
ของการประมาณการอยูท่ี ่3.2%) โดยมปัีจจยั 
สนับสนุนท่ีส�าคัญจากการฟื ้นตัวของภาค 
การท่องเที่ยว การขยายตัวของการลงทุน 
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การขยายตัว 
ในเกณฑ์ดีต่อเนือ่งของการอปุโภคบรโิภคภาค
เอกชน และการขยายตวัในเกณฑ์ดขีองภาค
เกษตร” เลขาธกิาร สภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิกล่าว

นอกจากนี้ อีกหนึ่งสัญญาณที่จะบอกได้
ว่าเศรษฐกจิในปี 2566 จะรุ่งหรอืร่วง คอืการ
เลอืกตัง้ทัว่ไปทีจ่ะเกดิในเรว็ๆ นี ้เพราะผลของ
การเลือกตั้งครั้งหน้า จะสร้างแรงกระเพื่อม
ด้านความเชือ่ม่ันทางเศรษฐกจิและการลงทนุ
ไม่มากกน้็อย จงึต้องมาดกูนัต่อไปว่า แคนดเิดต
ของนกัการเมอืงทีจ่ะข้ึนมาเป็นผูน้�าของเรานัน้ 
มีนโยบายอย่างไร และสร้างผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิอย่างไร ?!

นปี 2566 ถือเป ็นป ีที่หลายฝ่ายยัง 
ถกเถยีงกนัไม่เลิก ถงึโอกาสและอปุสรรค

ในการเตบิโตทางเศรษฐกจิในปีนี ้เพราะจาก
สถานการณ์โรคภัยโควิด-19 แม้ว่าจะเริ่ม 
คลี่คลาย แต่พิษของเศรษฐกิจที่ผ ่านมา 
ที่ไทยต้องอัดเม็ดเงินเพื่อพยุงปากท้อง
ประชาชนตลอด 2-3 ปีทีผ่่านมา กย็ากท่ีจะ
ฟ้ืนได้ง่ายๆ 

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ หรือ จีดพี ี(GDP) ของไทย ว่า 
ในปี 2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง 
2.6% ต�่ากว่าประมาณการเดิมที่ สศช. 
ประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะขยายตัวได้ถึง 
3.2% หลงัได้รบัผลประทบจากการส่งออกที่
ชะลอตวัอย่างหนกัในช่วงไตรมาสที ่4 ปี 2565

ส่วนไตรมาสที ่4 ของปี 2565 เศรษฐกจิ
ขยายตวัเพยีง 1.4% ชะลอตวัลงจากไตรมาส

 ฉตัรชัย ศริิไล

DITP ชวนเชิญผูป้ระกอบการไทย
ร่วมงาน CAEXPO นครหนานหนิง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 
จับมือส�านักงานเลขาธิการการจัดงานแสดง
สนิค้าอาเซียน-จนี จดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์
การจดังาน CAEXPO ครัง้ที ่20 ทีจ่นีก�าหนด 
จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 16-20 ก.ย.นี ้ทีน่ครหนานหนงิ  
เผยอยูร่ะหว่างการเปิดรบัสมัครผูป้ระกอบการไทย 
เข้าร่วมงาน มัน่ใจปีนี ้ งานคกึคักแน่ หลงัพ้น
สถานการณ์โควดิ-19

นางอารดา เฟ่ืองทอง รองอธิบดกีรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ 
ได้ร่วมกบัส�านกังานเลขาธกิารการจดังานแสดง
สนิค้าอาเซยีน-จนี จัดกจิกรรมประชาสมัพนัธ์งาน
แสดงสินค้า China-ASEAN Expo (CAEXPO) 
ครัง้ที ่ 20 ทีก่�าหนดจัดขึน้ระหว่างวนัที ่ 16-20 
กนัยายน 2566 ณ นครหนานหนงิ เขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมี
นางเหวย จาวฮยุ เลขาธกิารส�านกังานเลขาธิการ 
การจดังานแสดงสนิค้าอาเซยีน-จนี และนางสาวจาง  
เซียวเซียว ทูตท่ีปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและ
พาณชิย์ ประจ�าสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ประจ�าประเทศไทย เข้าร่วม
โดยการจัดงาน CAEXPO ในปีนี ้กรมฯ จะน�า 

ผู ้ประกอบการไทยเข้าร ่วมจัดแสดงสินค้า 
บนพืน้ที ่1,230 ตารางเมตร (ตร.ม.) มีคูหาหน่วยงาน 
และผู้ประกอบการประมาณ 50 คูหา สินค้า 
จัดแสดง ได้แก่ อาหารและเครื่องด่ืม แฟช่ัน
และเครือ่งประดบั สุขภาพและความงาม ของใช้
และของตกแต่งบ้าน และขณะนี้อยู่ระหว่าง

เปิดรับสมัครผู ้ประกอบการ 
เข้าร่วมงาน โดยผูป้ระกอบการ
ทีส่นใจจะขยายตลาดสินค้าไทย 
ในจนี สามารถยืน่สมคัรเข้าร่วมงาน 
แสดงสินค้าดังกล่าวได้ ซึ่ง
ก�าหนดเปิดรบัสมคัรต้ังแต่วันที่ 
30 มกราคม-15 มนีาคม 2566

“การจัดงาน The 20th 
China-ASEAN Expo เป็นงานทีร่ฐับาลจีนให้
ความส�าคัญ และจัดงานเป็นประจ�าทุกปี โดย
กระทรวงพาณชิย์จนีและอาเซยีน 10 ประเทศ 
ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมา กรมฯ ได้เข้าร่วมงาน 
ต่อเนือ่งเป็นครัง้ที ่19 และปีนี ้ซึง่จดัเป็นครัง้ที ่20 
เชือ่ม่ันว่าจะเป็นงานทีม่ผีูส้นใจเป็นจ�านวนมาก  
เพราะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ 
ไม่มโีอกาสไปเยอืนจนี จากสถานการณ์โควดิ-19  
การจดังาน CAEXPO ครัง้ที ่20 ในเดอืนกนัยายนนี้ 

จึงเป็นที่รอคอยของผู้ประกอบการทั้งจีนและ
อาเซียน และมั่นใจว่าการจัดงานจะประสบ 
ความส�าเรจ็ด้วยด”ี นางอารดากล่าว

ส�าหรบัการเข้าร่วมงาน CAEXPO ปีท่ีผ่านมา  
มีผู ้ประกอบการไทยเข ้าร ่วมงานจ�านวน 
52 บรษิทั/คูหา มมีลูค่าการซือ้ขายทันที 5.25 ล้านบาท  
และคาดการณ์มูลค่าการซื้อขายภายใน 1 ปี 
40 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่  
น�้ามันนวด ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว ขนมขบเค้ียว 
บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รูป สาหร่ายปรงุรส เครือ่งแกงกึง่
ส�าเร็จรปู หมอน/ทีน่อนยางพารา ทเุรยีน/ล�าไย
อบแห้ง เป็นต้น

ส�าหรบัผู้สนใจสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู
เพิม่เติมได้ท่ี กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณชิย์ www.ditp.go.th หรือ
สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

 จลุพงษ์ ทวศีรี 

 อารดา เฟ่ืองทอง 
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หมายรวมถงึการแก้ปัญหาหนีภ้าคธรุกิจ ซึง่ข้อมูล 
ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2565 พบว่า หนีภ้าคธรุกจิ
อยูใ่นระดบักว่า 13.1 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้ 16%  
จากช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ซ่ึงอยูท่ี ่11.4 ล้านล้านบาท  
โดยวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ซ�้าเติมภาคธุรกิจ 
ยิง่ขึน้ไปอีก ท�าให้ NPLs ของ SMEs ณ สิน้ไตรมาส 3  
ปี 2565 อยู่ในระดับสูงถึง 6.8% สวนทางกับ  
NPLs ของธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีเริ่มลดลงมาอยู่ท่ี 
1.9% สาเหตสุ่วนหนึง่มาจาก SMEs ไทย ขายแต่
ในประเทศเป็นหลกั ซึง่เศรษฐกจิไทยมขีนาดเลก็ 
โตเฉลีย่ 10 ปีเพยีง 2.3% หนีค้รวัเรอืนของไทย 
อยูร่ะดบัสงูถงึ 88.2% ต่อ GDP ยิง่บัน่ทอนก�าลงัซือ้ 
ภายในประเทศข้ึนไปอีก 

นอกจากนี ้EXIM BANK มโีครงการอบรมบ่ม
เพาะความรูแ้ละทักษะของผูป้ระกอบการ ประกอบ
กับการพัฒนาช่องทางใหม่ๆ อาทิ แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เพือ่เป็นช่องทางลดัให้ผู้ประกอบการไทย
ที่มีศักยภาพสามารถเข้าสู่การค้าไร้พรมแดนได ้
โดยเรว็ ตลอดจนเครือ่งมอืทางการเงนิทีห่ลากหลาย 
และครบวงจร ทัง้สนิเช่ือและบริการประกนัการส่งออก 
เพื่อเสริมสภาพคล่องและคุ ้มครองความเส่ียง
ทางการค้าระหว่างประเทศให้ธุรกจิ SMEs ไทย 
เดนิต่อไปได้อย่างไม่สะดดุ เตบิโตอย่างมัน่คงและ
ยั่งยืน ท่ามกลางปัจจัยท้าทายทั้งทางการค้าและ
การเมอืงระหว่างประเทศ

ดร.รกัษ์ กล่าวว่า ภายใต้โครงการ EXIM เพือ่คน
ตวัเล็ก EXIM BANK จะเร่งเดนิหน้าป้ันคนตัวเลก็ 
เป็นผูส่้งออก อาท ิกลุม่วสิาหกจิชุมชน ซึง่ผลติและ 
จ�าหน่ายสินค้าในประเทศหรือจ�าหน่ายให้แก่ 
ผูส่้งออกอยู่แล้ว แต่ยงัไม่เคยเร่ิมต้นส่งออกเอง และ
กลุม่ผูส่้งออกทางอ้อม (Indirect Exporters) อาทิ 

EXIM BANK ฉลองก้าวสูปี่ท่ี 30
เปิดโครงการ “EXIM เพือ่คนตวัเลก็”

EXIM BANK ฉลองครบรอบ 29 ปี ก้าวข้ึน 
สูปี่ที ่30 เปิดตวัโครงการ “EXIM เพือ่คนตัวเลก็” 
ตอกย�้าบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย” โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง เร่งสร้าง 
SMEs ให้แขง็แกร่ง ขบัเคลือ่นภาคการส่งออก
และเศรษฐกจิไทย

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
(EXIM BANK) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 29 ปี 
ก้าวขึน้สูปี่ที ่30 ของการเปิดด�าเนนิงาน EXIM BANK 
ได้เปิดโครงการ “EXIM เพ่ือคนตัวเลก็” ซึง่เป็น 
โครงการที่จะช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพ
ของผูป้ระกอบการไทยให้สามารถเริม่ต้นหรอืขยาย
ธุรกิจระหว่างประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นบคุคลธรรมดา 
วสิาหกิจชมุชน หรอืผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีท�า
ธรุกจิเชือ่มโยงกบั Supply Chain การส่งออก 

โดย SMEs ถอืเป็นรากแก้วของประเทศไทย
ทีม่จี�านวนมากถงึ 99.6% ของผูป้ระกอบการไทย
ทัง้หมด สร้างการจ้างงานได้มากถงึ 12.6 ล้านราย 
คดิเป็นสดัส่วน 72% ของทัง้ระบบ และมีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจไทยอยู่ท่ี 35% ของ GDP  
ดังน้ัน EXIM BANK จงึให้ความส�าคัญในการดแูลให้ 
รากแก้วของประเทศเตบิโตอย่างแข็งแกร่ง โดยใช้
เครือ่งมอื “3 เตมิ” ได้แก่ “เตมิความรู ้เตมิโอกาส 
และเติมเงนิ” และชบูทบาทธนาคารเพือ่การพฒันา
แห่งประเทศไทย โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั ดแูลให้
ค�าปรึกษา บ่มเพาะ สร้างโอกาส และเตมิเงินทนุ
อย่างใกล้ชดิและครบวงจร

กรรมการผูจ้ดัการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไป 
ว่า EXIM BANK เริ่มต้นจากการให้ค�าปรึกษา
แนะน�า ทั้งทางออนไลน์และการสัญจรลงพื้นที่  
แก้ไขปัญหาให้ธุรกิจระดับครัวเรือนและชุมชน 

พ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ  
นอกจากจะสร้างรายได้จากการขายแล้ว ยังเป็น 
การสร้างพลงั Soft Power ให้สินค้าไทยเป็นทีรู่จั้ก
และนยิมในตลาดโลกมากข้ึนด้วย โดยรูปแบบของ
การให้ค�าปรกึษาจะมทีัง้ทางออนไลน์และลงพืน้ที่
ในตลาดหรอืชมุชน 

ซึ่งที่ผ่านมาเราได้น�าร่องจัด “คลินิก EXIM  
เพือ่คนตวัเลก็” ไปแล้ว เพือ่ต่อยอดจากมหกรรม 
ร่วมใจแก้หนี้ที่กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยและสถาบนัการเงนิของรฐั 9 แห่ง
เพิง่จัดเสรจ็ไปท้ังส้ิน 5 ครัง้ในช่วงปลายปี 2565-
2566 โดยมีเป้าหมายเพ่ือตรวจสุขภาพทางการเงนิ 
และให้ค�าปรึกษาด้านการปรับแผนธรุกจิ การบริหาร 
จัดการทางการเงนิ การปรับโครงสร้างหนีแ้ละแก้ไข
หนีเ้สีย และการเตมิเงนิทนุ ในระยะข้างหน้า EXIM 
BANK มีโครงการจะพัฒนาแพลตฟอร์มการค้า
ออนไลน์ใหม่ๆ เพือ่สร้างโอกาสให้คนตวัเลก็เข้าสู่
ตลาดโลกได้มากขึน้ รวมทัง้เร่งใช้โมเดล “พีจ่งูน้อง” 
เชือ่มโยง Supply Chain การค้าระหว่างประเทศ

“จากจุดยืนใหม่สู ่บทบาทธนาคารเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั EXIM 
BANK วันนีจึ้ง Go the Extra Mile จัดท�าโครงการ
ที่ก้าวข้ามข้อจ�ากัด นอกเหนือจากภารกิจหน้าที่
โดยตรง เป็นมากกว่าธนาคาร (Beyond Banking) 
รบัฟังและแก้ไขปัญหาทางการเงนิให้แก่ประชาชน 
กระตุน้ให้เกดิธรุกจิทีแ่ขง็แรงพอจะเข้าร่วม Supply 
Chain การส่งออกได้ น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิ
ตัง้แต่ระดบัฐานรากให้แขง็แกร่ง สร้างมลูค่าและ
การพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
อย ่ า งสมดุ ลและยั่ ง ยื น  โดย มีคนตั ว เล็ ก 
ร่วมขบัเคลือ่น” ดร.รกัษ์ กล่าว

อนุมัติ 20,000 ล. / ธอส.ปล่อยกู้
โครงการบ้านล้านหลงั ระยะท่ี 3

นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รมว.กระทรวง
การคลัง เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบ 
โครงการสินเชื่อเพื่อ ท่ีอยู ่อาศัยแห ่งรัฐ 
(โครงการบ้านล้านหลงั ระยะที ่3) ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) วงเงินโครงการ 
20,000 ล้านบาท โดย ธอส. สนบัสนนุสินเชือ่
ให้แก่ประชาชนท่ีต้องการมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง ในอตัราดอกเบีย้คงที ่3% ในช่วง 5 ปีแรก  
วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท 
ต่อรายต่อหลักประกันและมีระยะเวลากู้ยืม 
สูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม 

โครงการสามารถยืน่ค�าขอกูกั้บ ธอส. ได้ตัง้แต่
วนัน้ีถงึวนัที ่30 ธนัวาคม 2568 หรือจนกว่า 
ธอส. ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของ
โครงการแล้ว

โครงการนี ้เพือ่ให้ผู้มีรายได้น้อยมีทีอ่ยูอ่าศัย
เป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูงและเหมาะสม 
กับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดย
เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึง
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มวัยท�างาน 
หรือประชาชนที่ก�าลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว 
รวมถึงกลุ ่มผู ้สูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการต่อ
เนือ่งจากโครงการบ้านล้านหลงั ระยะที ่2 ที่
มยีอดค�าขอสนิเชือ่เตม็กรอบวงเงนิแล้ว โดย
มยีอดอนมุตัสินิเชือ่แล้วจ�านวน 22,240 ราย 
เป็นจ�านวนเงิน 19,937.46 ล้านบาท

ส�าหรับสัดส่วนผู ้ที่ได้รับการอนุมัติสิน
เชือ่ภายใต้โครงการบ้านล้านหลัง ระยะท่ี 2 
กระจายตวัอยู่ในช่วงวงเงนิ ได้แก่ 1) ต�า่กว่า 
500,000 บาท 2) 500,001-1,000,000 บาท 
และ 3) 1,000,001-1,500,000 บาท คดิเป็น 
11% 47% และ 42% ตามล�าดบั และอยู่
ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครและปริมณฑล และ
จังหวัดภูมิภาค คิดเป็น 36% และ 64%  
ตามล�าดบั

‘ออมสนิ’เชิญชวนผูป้ระกอบการ
ใช้สนิเช่ือ Soft Loan Re-Open

อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ

นายวทัิย รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคาร
ออมสนิ เปิดเผยว่า ปัจจบุนัสถานการณ์โควดิ-19 
ได้ผ่อนคลายลง บรรยากาศทางเศรษฐกิจดีข้ึน 
และกลับมามีกิจกรรมทางธุรกิจมากข้ึน  
โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ว มนีกัท่องเทีย่ว
ต่างชาตเิดนิทางเข้าประเทศไทยเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเทีย่ว สามารถด�าเนนิกจิการและให้บรกิาร
อย่างราบรืน่ คล่องตวั ไม่ต้องกงัวลเรือ่งเงนิทนุ
หรอืสภาพคล่อง 

ธนาคารออมสนิ ขอเชญิชวนผูป้ระกอบการ 
ธุร กิจโรงแรม และ Supply Chain 
ของโรงแรม ร้านอาหาร และกลุม่ผูป้ระกอบการ 
ที่มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
ใช้บริการสนิเชือ่ Soft Loan Re-Open อตัรา
ดอกเบีย้ต�า่มาก 1.99% คงที ่ 2 ปีแรก และ
สวนกระแสของภาวะดอกเบีย้ขาขึน้ในขณะนี้ 

เพื่อน�าเงินไปปรับปรุงสถานประกอบ
การ จดัซือ้เครือ่งมอือปุกรณ์ หรอืเป็นเงนิทนุ 
หมุนเวียนในการท�าธุรกิจ โดยผู้กู้ต้องเป็น 
ผู้ประกอบการบคุคลธรรมดาและนติบุิคคลทีม่ี
บคุคลสญัชาตไิทยถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของ
ทนุจดทะเบยีน วงเงินกูต่้อรายสงูสดุ 5 ล้าน
บาท และมีระยะเวลากูไ้ด้นาน 10 ปี สามารถ
ใช้ทัง้หลกัทรัพย์ หรอื บสย.ค�า้ประกันได้เตม็
วงเงินกู ้คดิอตัราดอกเบีย้คงที ่2 ปีแรก เพยีง 
1.99% ต่อปี โดยปีที ่3-10 คดิอตัราดอกเบีย้
ตามประเภทหลกัทรพัย์ทีใ่ช้ค�า้ประกนั และได้
รบัสทิธพิเิศษปลอดช�าระเงนิต้นเป็นเวลานาน
สงูสดุถึง 2 ปี รบัข้อเสนอและเง่ือนไขพเิศษ
ได้ทีเ่วบ็ไซต์ธนาคารออมสนิ www.gsb.or.th

วทิยั รัตนากร

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีทักษะและศักยภาพ 
ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากนักบัญช ี
เป็นผูมี้บทบาทส�าคญัในภาคธุรกิจ หากมกีารบรหิาร 
จดัการธุรกจิด้วยการจดัท�าบญัชทีีถ่กูต้อง รวมถงึ 
มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  อยู่เสมอ สามารถปรบัตวั 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ก็จะท�า
ธรุกจิไม่หยุดนิง่อยูก่บัที ่ ซึง่กรมพัฒนาธรุกจิการ
ค้า ได้ด�าเนนิการจดัอบรมให้กบัผู้ประกอบวิชาชพี
บญัชมีาอย่างต่อเนือ่ง แม้ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็มีการจัดอบรม
ผ่านช่องทาง Online เพือ่เป็นการอปัเดตความรู้
ใหม่ๆ ในทกุๆ ปี 

จนมาถึงปี 2566 น้ี สถานการณ์โควิดเบาบาง
ลงไปมากแล้ว กรมฯ จึงไม่พลาดทีจ่ะด�าเนินการ
จดัอบรมแบบ Onsite ในหลักสตูร “การวางระบบ
บัญชีแบบมืออาชีพ และ กฎหมายบัญชีพร้อม 
ระบบงานทีเ่กีย่วข้อง” เพ่ือให้พีน้่องนกับัญชทีัง้หลาย 
ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู ้ร ่วมกัน 
แบบใกล้ชิดมากขึ้น โดยจัดไปแล้วครั้งแรก 
ทีจ่งัหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันที ่ 2 กมุภาพนัธ์ 
ทีผ่่านมา และครัง้ที ่2 นีจ้ะจดัขึน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 

กรมพฒัน์ฯ ล่องใต้ลงพืน้ท่ีสงขลา 
อบรมนักบัญชีฟร!ี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมล่องใต้ 
ลงจงัหวดัสงขลาจัดอบรม “การวางระบบบัญชี
แบบมอือาชีพ และกฎหมายบญัชพีร้อมระบบงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง” ให้กบัผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี ทัง้ 
ผูท้�าบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เพือ่อัปเดต
ความรู้ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�าหรบักจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีสาธารณะ และ
การวางระบบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติอย่างไร 
ให้ถกูต้องตามกฎหมาย 

โดยจดัอบรมให้แบบฟรีๆ  ไม่มค่ีาใช้จ่าย แถม
ยงันบัชัว่โมง CPD ได้อกีด้วย ในวันพฤหสับดีที่ 
9 มนีาคม 2566 ณ โรงแรมบุรศีรภี ูคอนเวนชัน่
เซน็เตอร์ จังหวดัสงขลา โดยจะเปิดรบัสมคัรใน
วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2566 ไปจนกว่าทีน่ั่งจะเตม็ 
รบัจ�านวนจ�ากดัเพยีง 180 ทีน่ัง่เท่านัน้ ขอเตอืน
ทกุท่านว่าอย่าช้า เพราะทีผ่่านมาเปิดปุ๊บ...เตม็ป๊ับ 
อย่าพลาดโอกาสดีๆ  เพราะมปีีละไม่กีค่รัง้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนา
ธรุกจิการค้า เปิดเผยว่า กรมพฒันาธรุกจิการค้า 
มีภารกิจส�าคัญในการก�ากับดูแลการจัดท�าบัญชี
ของภาคธรุกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพือ่ยกระดบั

ในวันพฤหัสบดทีี ่9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบรุศีรภีู  
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา ตั้งเป้ามี 
ผูส้นใจทัง้ทีอ่ยูใ่นจังหวดัสงขลาและจังหวดัใกล้เคียง 
สมคัรเข้ารบัการอบรมไม่น้อยกว่า 180 คน

“การอบรมหลกัสตูร “การวางระบบบญัชแีบบ
มอือาชพี และ กฎหมายบญัชพีร้อมระบบงานที่
เก่ียวข้อง” ในครัง้นี ้ ผู้ท�าบญัชแีละผูส้อบบญัชทีี่
เข้าร่วมการอบรมดงักล่าว สามารถนบัเป็นช่ัวโมง
พฒันาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพีบญัชไีด้ด้วย จงึ
ขอเชญิชวน ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีอ่ยูใ่นจังหวดั
สงขลาและจงัหวดัใกล้เคยีง สมคัรเข้ารบัการอบรม
ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตัง้แต่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 
2566 เป็นต้นไป หรอืจนกว่าทีน่ั่งจะเตม็ 

ดรูายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการอบรมครัง้นี้ 
และครัง้ต่อไปได้ท่ีเวบ็ไซต์กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
www.dbd.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพนัธ์ หรอื
สอบถามเพิม่เติมได้ทีส่่วนส่งเสรมิพฒันาวชิาชพี 
บญัช ีกองก�ากบับญัชธีรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิการค้า  
โทร. 0 2547 4408 และ e-mail dbd3814@
gmail.com” อธบิดกีล่าวในตอนท้าย

ทศพล ทงัสบุตุร 

สมาคมธนาคารไทย ผนึก รฐั-เอกชน 
แนะ ปชช. รูว้ธิป้ีองกันภยัจาก APP ดดูเงิน

สมาคมธนาคารไทย เผยข้อมูลกลโกง
มจิฉาชีพใช้แอปพลิเคชนั (APP) ทีดู่ดเงนิสร้าง 
ความเสียหายต่อประชาชนเป็นมูลค่าราว 500 ล้านบาท 
แนะน�า วิธีสั ง เกตและวิ ธีการตรวจสอบ 
ความผิดปกติ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 
พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพือ่ยกระดบัมาตรการป้องกนัภัย
จากมิจฉาชีพ ท้ังการพัฒนาความปลอดภัย 
อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างกนั  
เพื่อให ้สามารถป ิดกั้นหรือลดผลกระทบ 
ได้อย่างทนัท่วงที

นายยศ กิมสวสัด์ิ ประธานส�านกังานระบบ
การช�าระเงิน สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า 
ปัจจบุนัมจิฉาชพีหลอกลวงเอาเงนิจากประชาชน
แนบเนยีนขึน้ และมีเทคนิคทีห่ลากหลาย ส่งผล 
ให้มีผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อจ�านวนมาก 
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายราว 500 ล้านบาท 
และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สมาคมธนาคารไทย
จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ยกระดับมาตรการป้องกันภัยจาก
มจิฉาชพีเพือ่ช่วยประชาชน โดย ส�านกังานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ให้
บรกิารสญัญาณโทรศพัท์มือถอื ได้แก่ True AIS 
DTAC และ NT ผูใ้ห้บรกิารโซเชยีลมเีดยีต่างๆ 
อย่าง LINE ได้ร่วมกนัด�าเนินการดงันี้

• ตรวจสอบปิดไลน์ปลอมของธนาคาร
• ควบคมุและจดัการ ชือ่ผู้ส่ง SMS (SMS 

Sender) 
• ปิดก้ัน URL ทีเ่ป็นอนัตราย
• หารือธนาคารสมาชิกพัฒนาระบบ 

จะสามารถเข้าถึงและควบคุมการส่ังงานมือถือ
แทนผูใ้ช้งานได้ ฟังก์ชนันีจ้งึเป็นกลไกหลกัของ
มจิฉาชพีในการควบคมุมือถอืของเหยือ่

3. ควบคมุมอืถือของเหยือ่และใช้ประโยชน์ 
ด้วยการใช้แอปฯ ปลอมเชือ่มต่อไปยงัเคร่ืองของ
มจิฉาชพี เพือ่เข้าควบคมุและสัง่การมือถือของ
เหยือ่ เพือ่โอนเงนิ และขโมยข้อมลูต่างๆ โดย
รูปแบบของแอปฯ ดูดเงินที่มิจฉาชีพใช้หลอก
ประชาชนม ี3 รูปแบบ คอื

1. หลอกให้เหยือ่ติดต้ังแอปพลเิคชนัจ�าพวก
รีโมทจาก Play Store เช่น TeamViewer,  
AnyDesk เป็นต้น จากนัน้มิจฉาชีพจะรโีมทเข้ามาด ู
และควบคุมมือถอืของเหยือ่เพือ่โอนเงนิออกทนัที 
(เกดิขึน้มากในช่วงกลางปี 2565)

ความปลอดภยัแชร์เทคนคิและแนวทางป้องกันภยั 
ร่วมกัน เช่น พัฒนาการป้องกันและควบคุม 
Mobile Banking Application กรณีมือถือ 
มกีารเปิดใช้งาน Accessibility Service เพิม่ระบบ 
การพิสจูน์ตวัตน (Authentication) ด้วย Biometrics  
Comparison

นอกจากนี ้หากร่างพระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) 
มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลย ีมผีลบังคบัใช้ จะช่วยให้การดแูล
ช่วยเหลอืประชาชนทีต่กเป็นเหยือ่มจิฉาชพีท�าได้
รวดเรว็ขึน้ ระงบัความเสียหายได้อย่างทนัท่วงที 
สามารถบลอ็กบญัชต้ีองสงสยัได้ โดยไม่ต้องรอ
แจ้งความ

นายชชัวฒัน์ อัศวรกัวงศ์ ประธานกรรมการ 
ศูนย์ประสานงานด้านความม่ันคงปลอดภัย  
เทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT)  
กล่าวเพ่ิมเตมิว่า การหลอกลวงประชาชนให้ได้รบั
ความเสยีหายจากแอปฯ ดดูเงนิ ส่วนใหญ่ด�าเนนิการ 
ใน 3 รปูแบบ ดงันี้

1. หลอกล่อด้วยรางวัลและความผดิปกตขิอง
บญัชแีละภาษ ี โดย Call Center โทรมาหลอก
ด้วยสถานการณ์ทีท่�าให้กงัวล SMS เป็นการใช้
ช่ือเหมือนหรือคล้ายหน่วยงานต่างๆ และ Social 
Media หลอกให้เงินรางวลัและเงนิกู ้หรอืโน้มน้าว 
ชวนคยุหาคู ่และให้เพิม่ (Add) บญัชไีลน์ปลอม
ของมิจฉาชพี

2. หลอกให้ตดิตัง้โปรแกรม หลอกขอข้อมลู 
และให้ท�าตามขั้นตอนเพื่อติดต้ังแอปฯ ปลอม 
(ไฟล์ติดตัง้นามสกลุ .apk) โดยใช้ความสามารถ
ของ Accessibility Service ของระบบปฏบิตักิาร 
Android ทีเ่มือ่แอปพลเิคชนัใดๆ ได้รบัอนญุาต
ให้ท�างานภายใต้ Accessibility Service แล้ว 

เทคโนโลยสีารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) 
แนะแนวทางการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพว่า  
มจีดุสงัเกตทีต้่องระวงั คอื

1. มจิฉาชพีจะแนะน�าให้เหย่ือ Copy link 
ไปเปิดใน Chrome Browser เพือ่เข้าเวบ็ปลอม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจาก
แอปพลิเคชนัทีด่ดูเงนิ แนะน�าให้ปฏิบตั ิดงันี้

1. ตรวจสอบมือถือว่าเปิดแอปพลิเคชันที่
ท�างานภายใต้ Accessibility Service หรอืไม่ โดย
ตรวจดใูห้แน่ใจว่าเรารูจ้กัและทราบเหตผุลของ
การเปิดใช้งานทุกโปรแกรม หากไม่ทราบให้รบีปิด

2. เปิดใช้งาน Google Play Protect  
เพื่อตรวจสอบการติดตั้งแอปพลิเคชันอันตราย 
หากเจอให้ Uninstall ทนัที

3. ตดิตัง้แอปพลเิคชนั Endpoint Protection 
หรอื Antivirus บนมือถอืเพ่ือดกัจบั และป้องกนั
แอปพลิเคชนัอนัตราย หรือมลัแวร์ต่างๆ 

ส�าหรบัผูท้ีห่ลงกลตกเป็นเหยือ่ของมจิฉาชพี 
ให้รีบด�าเนินการปิดเครื่องทันที ด้วยวิธีกด 
Force-Reset คอื การกดปุม่ Power และปุม่
ลดเสยีง พร้อมกนัค้างไว้ 10-20 วนิาท ี แต่ถ้า
ท�าวธินีีไ้ม่ส�าเรจ็ ให้ตัดการเชือ่มต่อของโทรศพัท์
ด้วยการถอดซิมการ์ด ปิด Wi-Fi หลังจากน้ัน 
ให้ตดิต่อธนาคาร แจ้งความทนัที

ทัง้น้ี รปูแบบกลโกงของมจิฉาชพีมหีลากหลาย 
และมีวธิกีารใหม่ๆ เสมอ ดงัน้ัน เพือ่ให้ปลอดภยั
จากกลโกงประชาชนควรพึงระลึกเสมอถึง 
8 พฤติกรรมปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจาก 

การถกูมจิฉาชีพหลอกดงันี้
1. อปุกรณ์ปลอดภยั-ห้ามใช้โทรศพัท์มอืถอื 

ท่ีไม่ปลอดภัยมาท�าธุรกรรมทางการเงิน อาทิ  
เครื่องที่ถูกปลดล็อก (root/jailbreak) หรือใช้
เครื่องที่มีระบบปฏิบัติการล้าสมัย และต้ังล็อก
หน้าจอ

2. ตวัตนปลอดภยั-ไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนตวั
ในส่ือสาธารณะเกนิความจ�าเป็น

3. รหัสปลอดภัย-ตั้งค่ารหัส (Password)  
ทีไ่ม่ง่ายเกนิไป ไม่ซ�า้กบัรหัสการใช้ทัว่ไป และ
ไม่บอกผูอ้ืน่

4. สื่อสารปลอดภัย-ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับ 
คนแปลกหน้า และไม่แสดงตวัก่อน หากถกูถาม 
ให้ตรวจสอบคู่สนทนาให้แน่ชดั

5. เชือ่มต่อปลอดภยั-ไม่ท�าธรุกรรมทางการเงิน 
ผ่านสญัญาณ Wi-Fi สาธารณะ หรือฟรี

6. ดาวน์โหลดหรอืติดตัง้โปรแกรมจากแหล่ง
ทีไ่ด้รบัรองโดยผูพ้ฒันาระบบปฏบิตักิาร (Off ificial 
Store) เช่น Play Store หรอื App Store เท่านัน้ 
โดยไม่คลิกจากลิงก์ และตรวจเช็กการอนุญาต 
หรอื Permission ของแอปพลเิคชันและสงัเกต 
การขออนุญาตเข้าใช้งานอุปกรณ์หรือข้อมูล 
ทีไ่ม่สมัพนัธ์สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์การใช้งาน 
และกบัประเภทการท�างานของแอปพลิเคชนั

7. มสีตริอบคอบก่อนการท�าธรุกรรมทกุครัง้ 
อ่านข้อความทีข่ึน้เตอืนบนเครือ่งโทรศพัท์มอืถอื
ให้ถีถ้่วน ไม่คลกิลงิก์จาก SMS, Chat หรอือีเมล
ทีถ่กูส่งมาจากแหล่งทีไ่ม่รูจ้กัหรอืไม่น่าเชือ่ถอื

8. ศึกษาและติดตามข่าวสารการใช้งาน
เทคโนโลยีเป็นประจ�าสม�า่เสมอ โดยหมัน่ตรวจ
เชก็การตัง้ค่า ไม่ให้ตดิตัง้แอปพลเิคชนัทีไ่ม่รูจ้กั 
(Install Unknown Apps) และใช้งาน Antivirus 
Software

ตดิตามข่าวสาร โดยสามารถศึกษาข้อมลูและ
แนวทางป้องกนักลโกงมจิฉาชพีได้ท่ี Facebook: 
TB-CERT

2. แอปพลเิคชนัอนัตราย (.apk) เมือ่ตดิตัง้
แล้วจอมือถือของเหยื่อจะค้าง โจรจะรีโมทมา
ควบคุมมือถือของเหยื่อ และโอนเงินออกทันที 
เช่น แอปพลเิคชนั DSI, สรรพากร, Lion-Air, 
ไทยประกนัชวีติ, กระทรวงพาณชิย์ (ยงัคงเป็น
รปูแบบท่ีมจิฉาชพีใช้มากท่ีสดุ)

3. แอปพลเิคชันอนัตราย (.apk) ทีค่วบคมุมอืถอื 
ของเหยือ่ รอประชาชนเผลอแล้วค่อยแอบโอนเงนิ 
ออกภายหลงั เช่น แอปพลเิคชัน หาคู ่Bumble, 
Snapchat (ยงัคงเป็นรูปแบบทีม่จิฉาชพีใช้)

นายกติติ โฆษะวสิทุธิ ์ ทีป่รกึษากติติมศกัดิ์ 
ศูนย์ประสานงานด้านความม่ันคงปลอดภัย  

2. ขณะท�าการติดตั้งแอปพลิเคชันของ
มิจฉาชีพ มือถือจะขอสิทธิ์ในการติดต้ังแอปฯ 
ทีไ่ม่รู้จกั

3. มจิฉาชพีพยายามให้ตัง้ PIN หลายครัง้ 
หวงัให้เหย่ือเผลอตัง้ PIN ซ�า้กับ PIN ท่ีใช้เข้า 
Mobile Banking Application ของธนาคาร

4. หลอกให้เหยือ่เปิดสทิธิ ์การช่วยเหลอืพเิศษ 
(Accessibility) โดยชวนคยุจนไม่ทนัอ่านเนือ้หา
ทีข่ึน้มาเตอืนทัง้นี ้ ควรดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั
ผ่าน App Store หรือ Play Store เท่าน้ัน และ
ไม่ควร Add LINE หรือช่องทาง Chat อืน่ๆ คยุ
กบัคนแปลกหน้า 

หำกร่ำงพระรำชก�ำหนด (พ.ร.ก.) มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลย ีมีผลบงัคบัใช้ จะช่วยให้กำรดูแลช่วยเหลอืประชำชน
ทีต่กเป็นเหยือ่มจิฉำชพีท�ำได้รวดเรว็ขึน้ ระงบัควำมเสยีหำยได้อย่ำงทนัท่วงที 
สำมำรถบล็อกบัญชต้ีองสงสยัได้ โดยไม่ต้องรอแจ้งควำม
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“สทนช.วางมาตรการรับมือแล้ง เร่งส�ารวจ-เตรียมแหล่งน�้าส�ารอง 
แก้ปัญหาขาดแคลนน�้า พร้อมรองรับอีอีซี จ.ตราด วางแผนงาน/โครงการ  
ภายใต้แผนงานบรูณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ ตาม พรบ.งบประมาณปี 66 
จ�านวน 6 โครงการ ครอบคลมุพืน้ที ่3 อ�าเภอ พืน้ทีรั่บประโยชน์ 3,060 ไร่ ประชาชน
ได้รับประโยชน์ 608 ครัวเรือน และเพ่ิมปรมิาณน�า้เกบ็กกั 0.03 ล้าน ลบ.ม.” ดร.สรุสห์ี กติติมณฑล 

เลขาธิการ สทนช.

นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทน
อธบิดกีรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื กล่าวถงึ 
การจดัการอทุยานฯ ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอทุยานฯ 
ทางทะเล ว่า ในอนาคตการด�าเนินงานด้านอทุยานฯ 
ทัง้ 150 กว่าแห่ง ไม่ว่าจะเป็นอทุยานฯ ทัง้ทางบก
หรอืทางทะเล จะต้องเน้นเรือ่งความโปร่งใส รวมถงึ
ต้องรกัษาสิง่แวดล้อม ระบบนิเวศควบคูไ่ปด้วย โดย
เฉพาะอทุยานฯ ทางทะเล แน่นอนทีส่ดุตามเกาะต่างๆ 
ท่ีมคีวามสวยงาม ท�าให้จะมเีอกชนเข้าท�าธรุกจิในพืน้ที่
เป็นจ�านวนมาก แต่อย่างไรกต็าม การเข้ามาท�าธรุกิจ 
ในพื้นที่ใกล้อุทยานฯ ต้องค�านึงถึงความถูกต้อง  
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและทีส่�าคญัต้องค�านงึ 
ถงึสิง่แวดล้อมด้วย 

แน่นนอนที่สุด การเข้ามาท�าธุรกิจโรงแรมและ
รีสอร์ทที่ใกล้พื้นที่ของอุทยานฯ น้ัน สิ่งที่ตามมาคือ  
ปัญหาน�า้เสยีและขยะ ซึง่เร่ืองน้ีเป็นปัญหาทีใ่หญ่มาก  
ดังนั้น จ�าเป ็นจะต ้องมีการบังคับใช ้กฎหมาย 
กับผู้ประกอบการ ต้องท�าเป็นแผนงานเรื่องของการ
จัดการบ�าบัดน�้าเสียและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
การจดัเกบ็และการก�าจัดอย่างไร เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหา
ขยะล้นเกาะ 

หลังจากนี้ต้องมีการจัดการพื้นที่ใหม่ ร่างเป็น
กฎหมายออกมา ให้มกีารผ่อนปรน การเข้ามาท�ากนิ
สร้างรายได้ มกีารปรบัภมูทิศัน์ใหม่ จัดโซนน่ิงต่างๆ ซึง่
จากเดมิมแีต่การเข้ามาท�ามาหากนิ มากอบโกยรายได้  
แต่บางครัง้ท�าให้เกดิผลกระทบกบัชาวเล เกดิการขดัแย้ง 
ทางธุรกิจและชาวเล เมื่อชาวบ้านอยู่ไม่ได้ก็จะเกิด
ปัญหา หลงัจากนีจ้ะนบัหน่ึงกนัใหม่ 

“เราอยากเห็นเกาะหลีเป๊ะเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชงิวฒันธรรม ไม่ต้องหรหูรา แต่นกัท่องเทีย่วได้เข้ามาด ู
วถิวัีฒนธรรมของชาวเลในพืน้ที ่ปัจจบุนัแหล่งท่องเท่ียว
จ�านวนมากถูกทุนหลายชาติครอบง�า ขณะเดียวกัน
สถานประกอบการเหล่านี ้ ควรมบ่ีอบ�าบัดน�า้เสยีและ
มท่ีีทิง้ขยะถกูสุขลกัษณะ เพราะอย่าลมืว่า ชายหาด 
หลีเป๊ะสวยงามมาก แต่สิ่งปฎิกูลเหล่านี้ขัดกับ 
ความสวยงาม เรือ่งนีเ้ป็นนโยบายของผูใ้หญ่ในรฐับาล 
ทีส่ัง่การมาด้วย”

ส�าหรับเร่ืองระบบไฟฟ้านัน้ ยกตัวอย่างจากกรณี
ที่เกาะหลีเป๊ะ อ.เมือง จ.สตูล นั้น ที่ได้มีสั่งการให้
ส�านกัป้องกันปราบปรามและควบคมุไฟป่าและส�านกั 
บริหารพื้นที่อนุรักษ ์ที่  5 (นครศรีธรรมราช)  
หน่วยปฏิบตักิารพเิศษท่ี 3 ส�านกังานสนบัสนนุการป้องกนั 
และปราบปรามที ่ 4 (ภาคใต้) และเจ้าหน้าทีอ่ทุยาน
แห่งชาตติะรเุตา เข้าตรวจสอบพ้ืนที ่บรเิวณโรงไฟฟ้า
โซลาร์เซลล์ ท้องทีห่มู ่7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมอืงสตลู 
จ.สตูล พบเป็นการบุกรุกพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ อุทยาน
แห่งชาตติะรเุตา

โดยมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เนื้อที่ 
0-0-73.75 ไร่ เจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความกล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ 
จ.สตลู เพ่ือท�าการสบืสวนสอบสวนหาตัวผูก้ระท�าผดิ
มาด�าเนนิคดตีามกฎหมาย ข้อหากระท�าผดิฐานยดึถอื
ครอบครองที่ดิน ก่นสร้างแผ้วถางท�าลายป่า ท�าให้
เสื่อมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมในเขต
อทุยานแห่งชาต ิกระท�าการให้เป็นอนัตรายท�าให้เสือ่ม
สภาพทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ๆ

“อรรถพล” ล้างกระดานจดัการอทุยานฯ ทางทะเล
เน้น โปร่งใส รกัษาส่ิงแวดล้อม ธรุกจิควบคูชุ่มชน

จากนัน้ได้ลงพืน้ทีบ่รเิวณหมู ่ 7 ต.เกาะสาหร่าย 
อ.เมอืง จ.สตลู ในเขตอทุยานแห่งชาตติะรุเตา พบมี
การบกุรุกพืน้ทีเ่พิม่เติมอกี โดยมกีารก่อสร้างร้านซ่อม
มอเตอร์ไซค์ ชือ่ร้านช่างดนี และสิง่ปลูกสร้างหลาย
รายการ รวมเน้ือที ่0-2-6.75 ไร่ ซึง่ประกอบด้วยแปลง
ทีด่นิจ�านวน 4 แปลง

โดยแปลงที ่ 1 ก่อสร้างร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์ 
และพกัอาศยั แปลงที ่2 ก่อสร้างบ้านพกัอาศยั แปลง
ที ่ 3 มกีารเช่าทีด่นิ เพือ่ก่อสร้างเป็นบ้านพกัคนงาน 
ห้องน�า้ และห้องอาบน�า้ แปลงที ่ 4 มสิีง่ปลกูสร้าง

เป็นอาคารเปิดโล่ง จ�านวน 1 หลัง และกระท่อมไม้ไผ่ 
จ�านวน 3 หลัง โดยทัง้ 4 แปลง อ้างแบบแจ้งการ
ครอบครอง (ส.ค.1) 

ความคืบหน้าในกรณีน้ี ทางกรมอุทยานฯ ได้
มอบให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หกัพาล รองผูบ้ญัชาการ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการคณะตรวจสอบข้อมลูและข้อเทจ็จรงิฯ หาก
มีความผิดก็จะต้องมีการเจรจาพูดคุย หาทางออก
ร่วมกันและท�าอย่างถูกต้องต่อไป ส�าหรับเรื่องการ
สร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่ท�าได้
และทางอุทยานฯ ไม่ได้ปิดกัน้มองว่าเป็นทางออกทีด่ ี
ที่น�าพลังงานทดแทนมาใช้ แต่ต ้องอยู ่ภายใต  ้
ความถกูต้องด้วย

“ซึ่งยอมรับว่า จากการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยวท�าให้มีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า 
ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ รวมไปถึงไฟฟ้า 

ไม่กระทบต่อปะการงั และสิง่ทีเ่น้นทีส่ดุคอื ความโปร่งใส 
ในการท�างานของอทุยานฯ กค็อืการน�าระบบ E-Ticket  
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบออนไลน์  
มาใช้เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียว 
ทีเ่ข้าไปใช้บรกิารในอทุยานแห่งชาต ิน�าร่อง 6 อุทยาน 
แห่งชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน 
แห่งชาตเิอราวณั อุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ อทุยาน 
แห่งชาตอ่ิาวพงังา อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสมิิลนั และ
อทุยานแห่งชาตหิาดนพรัตน์ธารา-หมูเ่กาะพพีี

โดยผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัตรค่าบริการผ่าน
เข้าไปในอทุยานแห่งชาตแิละช�าระเงนิผ่านบตัรเดบิต 
บัตรเครดติ และช�าระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank 
Bill Payment) หรือพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เมือ่
ช�าระเงินแล้วจะได้ใบยืนยันการช�าระเงินผ่านทาง  
E-mail ที่ ได ้ลงทะเบียนในระบบฯ และรหัส 
ควิอาร์ (QR Code) ในแอปพลเิคชนั เพือ่น�าไปแสดงต่อ 
เจ้าหน้าทีใ่นการตรวจสอบข้อมลูและยนืยนัการเข้าไปใน 
อทุยานแห่งชาต ิ และผูใ้ช้บริการสามารถขอใบเสรจ็
รับเงิน และ/หรือใบแสดงรายการและจ�านวนเงิน 
ค่าใช้จ่ายในแอปพลเิคชนั ส�าหรับใบเสร็จรบัเงินจะจัดส่ง 
ในภายหลัง

อย่างไรกต็าม E-ticket จ�าเป็นต้องใช้สญัญาณ
โทรศพัท์ทีค่รอบคลุมแหล่งท่องเทีย่ว เพือ่ตรวจสอบ 
QR code ของนักท่องเทีย่ว จงึไม่สามารถด�าเนนิการ
ได้ทกุอทุยานฯ ในขณะน้ี ส�าหรับพืน้ที ่ทีไ่ม่สามารถใช้
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ได้จริงๆ อาจจะต้องมีการใช้ระบบ
เข้าแอปพลิเคช่ันควิควิ ใช้รูปแบบโอนเงนิ หรอืจ่ายเงนิ
ตามตู ้รวมไปถงึระบบฉีกตัว๋ แต่ต้องมาดวู่าตัว๋จะเป็น
ในรูปแบบไหน ตัว๋เป็นอย่างไรต้นขัว้ต้องตรงกนั และ
ทีส่�าคญัต้องหาคนทีด่ ี ไว้ใจได้มาดแูลตรงนี ้ อย่างไร
กต็าม ระบบ E-ticket จะต้องมใีช้อย่างน้อยไม่ต�า่กว่า 
70% ภายในส้ินปีน้ี

อรรถพล เจรญิชนัษา

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลาย
ทางชวีภาพและทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เข้าไปด�าเนนิกจิการ เพ่ือหาผลประโยชน์โดยมไิด้รบั
อนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าที ่ กระท�าการก่อให้เกดิ 
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยาน 
แห่งชาติ วนอทุยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์หรือสวน 
รกุขชาติ ตามพระราชบญัญตัป่ิาไม้ พทุธศกัราช 2484 
และพระราชบญัญัตอิทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

นอกจากนี ้ยงัเป็นการกระท�าผดิตามประมวลกฎหมาย 
ทีด่นิ กฎหมายว่าด้วยการเหมอืงแร่และการป่าไม้อกีด้วย

ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึ โดยเฉพาะในพืน้ทีอ่ทุยานทางทะเล
หรือในอทุยานทีอ่ยูพ่ืน้ทีห่่างไกลน้ัน ยงัมีปัญหาเร่ือง 
การปักเสาพาดสายของทางการไฟฟ้า ในอนาคต 
จะต้องมีการหารือกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ในการน�าไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ เพราะที่สุดประโยชน์  
ไม่ได้อยู่ที่ผู้ประกอบการอย่างเดียว แต่ประชาชน 
ในพืน้ทีก่จ็ะได้ประโยชน์ด้วย”

นอกจากอทุยานฯ จะต้องมคีวามพร้อมในการเตรยีมพร้อม 
รับนักท ่องเที่ ยว และใส ่ ใจสิ่ งแวดล ้อมมาก 
ขึ้น ต้องเคารพกติกา ทั้งการทิ้งขยะ การดูแล 
สิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจเองต้องเคารพกติกา เช่น  
การด�าน�า้ ผูท้ีจ่ะด�าน�า้จะต้องมกีารฝึกอบรมก่อน เพือ่จะ 



ปีที่ 17 ฉบับที่ 399 วันที่ 1-15 มีนาคม 256614 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจบุนัพบว่ามีการท�าลาย
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทัง้โดยเจตนาและ 
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นจ�านวนมาก ในขณะที่ 
เจ้าหน้าทีข่องกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
มไีม่เพียงพอต่อการดูแลทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทั้งประเทศ จึงจ�าเป็นจะต้องอาศัยพลัง 
ของเครือข่ายชุมชนชายฝั ่งและอาสาสมัคร 
พิทักษ์ทะเลในพืน้ท่ีเข้ามามส่ีวนร่วมในการพทิกัษ์รักษา 
ทะเลและชายฝ่ัง

ดงันัน้ อาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเลจงึมคีวามจ�าเป็น 
อย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและ 
ได้รบัผลกระทบโดยตรง ซึง่เป็นไปตามนโยบาย
ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องการให้ภาคประชาชนในท้องถิ่นเข้ามา 
มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรของ 
ตวัเอง โดยมอบหมายให้นายจตพุร บรุษุพฒัน์  
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
คอยก�ากับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
(ทช.) ในการด�าเนินงานด้านการพฒันาศกัยภาพ
เครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์
ทะเลอย่างต่อเนือ่ง 

รวมถึงขับเคลือ่นการท�างานตามกรอบแนวคดิ 
ร ่วมกันในการจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ ั ่ งอย ่างมีประสิทธิภาพ ผสาน 
ความเข้มแขง็ของภาคเีครอืข่ายชมุชนชายฝ่ังและ

“กรมทะเลชายฝ่ัง” พบปะเครอืข่ายทางทะเล 
แลกเปล่ียนองค์ความรู้เสรมิสร้างงานอนุรกัษ์ฯ 

อาสาสมัครพทิกัษ์ทะเลให้เป็นหน่ึงเดยีว ซ่ึงปัจจบุนั 
กรม ทช. ได้ส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง 
ท้ัง 24 จงัหวดัชายฝ่ังทะเล และเครือข่ายอาสาสมัคร 
พทิกัษ์ทะเลทัว่ประเทศเข้ามามบีทบาทในการปกป้อง 
คุ ้มครอง ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง  
อกีท้ังประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้าง 
การรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
แก่สาธารณะ

นายอภิชัย กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ทช.) ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพ 
เครอืข่ายชมุชนชายฝ่ังและอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเล  
เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ความร่วมมอืภาคเีครอืข่ายในการ 
บรหิารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ผ่าน
การประชมุเครือข่ายภาคชีมุชนชายฝ่ัง อาสาสมัคร
พทิกัษ์ทะเล (อสทล.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
คร้ังท่ี 2 ในท้องท่ีจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล  
จัดโดยกองจัดการชุมชนชายฝั ่งและเครือข่าย  
ร่วมกับส�านกังานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 7 
(ตรัง) ซ่ึงในคร้ังนีจ้ดัขึน้ ณ มูลนิธอินัดามัน ต�าบล
ควนปริง อ�าเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยมีนายไมตรี 
แสงอริยนันท์ ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากร 

เกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง ตลอดจนการป้องกนัปราบปราม 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

อย่างไรก็ตาม การประชมุในครัง้ที ่3 กรม ทช.  
จะน�านัก วิชาการ ผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านการ 
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลงพ้ืนทีเ่พ่ือมอบความรู้และช่วยแก้ไขปัญหาด้าน 
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน  
รวมถงึสตัว์ทะเลหายากแก่พีน้่องเครือข่ายฯ ในพ้ืนที ่
กรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งมีก�าหนดจัดขึ้นในห้วงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ พ้ืนทีจ่งัหวัดสมทุรสาคร

ทัง้นี ้กรม ทช. พร้อมเดนิหน้าขบัเคลือ่นการ 
ด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง วางกรอบแผนเพือ่สร้างแนวคดิ 
ใหม่ รวมถึงสนับสนุนสวัสดิการและจัดสรร 
งบประมาณโครงการของเครอืข่ายชมุชนชายฝ่ัง 
ตลอดจนผลักดันแนวเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ประเภท
สตัว์ทะเลหายาก และใกล้สญูพนัธุ ์ แหล่งหญ้า
ทะเล และแหล่งอาศยั หรือหากนิของสตัว์ทะเล
หายากหรือใกล้สูญพันธุใ์นท้องที ่อ�าเภอปะเหลยีน  
อ�าเภอหาดส�าราญ อ�าเภอย่านตาขาว อ�าเภอกนัตรงั  
และอ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2565  
ผ่านการประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังแห่งชาติ

 อีกทั้งเปิดโอกาสให้พี่น้องเครือข่ายชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองทรพัยากร
ป่าชายเลน โดยการขึน้ทะเบยีนป่าชายเลนชมุชน 
ผสานความร่วมมอืกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลระบบนิเวศทางทะเล 
ทั้งด้านการบุกรุกตัดไม้ป่าชายเลน การท�าลาย
ปะการัง หญ้าทะเล การจดัการขยะทะเล และ
สัตว์ทะเลหายากเกยตืน้ โดยเฉพาะพะยูน ซึง่เป็น
สตัว์ประจ�าถิน่ในท้องทีจ่งัหวดัตรงั และจงัหวดั
สตูล ที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักและร่วมมือร่วมใจ
ปกป้อง คุม้ครอง ดูแลพะยนูและหญ้าทะเล ซึง่
เป็นแหล่งอาหารและทีอ่ยูอ่าศยัของพะยูน และ
อยากให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันว่า การอนุรักษ ์
พะยูนไม่เพียงแค่เป็นการอนุรักษ์สัตว์ทะเล 
หายากชนดิหนึง่เท่าน้ัน แต่ต้องรกัษาบ้านของพะยนู 
ซ่ึงหมายถึงแหล่งหญ้าทะเลด้วย และเมื่อใด 
มแีหล่งหญ้าทะเลทีส่มบรูณ์ ย่อมหมายถงึการมี
แหล่งอนบุาลสัตว์น�า้วยัอ่อนและทะเลทีส่มบรูณ์ 
ดงันัน้ มิตขิองการอนรัุกษ์พะยนูจึงเป็นการรกัษา 
ความสมบูรณ ์ของท ้องทะเลไทยอีกด ้วย  
นายอภิชยั กล่าวในทีสุ่ด

อภชิยั เอกวนากุล 

สุรสห์ี กติตมิณฑล 

จากการรายงานของกองจัดการชุมชนชายฝั่ง
และเครือข่าย ทราบว่า จงัหวดัตรังมีกลุ่มเครือข่าย
ชมุชนชายฝ่ัง ทัง้ส้ิน 71 กลุม่/1,401 คน และอาสา
สมัครพิทักษ์ทะเล ท้ังส้ิน 2,005 คน ส่วนจงัหวดัสตลู
มีกลุม่เครือข่ายชมุชนชายฝ่ัง ทัง้ส้ิน 85 กลุม่/1,705 
คน และอาสาสมัครพทิกัษ์ทะเล ทัง้ส้ิน 1,335 คน 
โดยเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์
ทะเลในพืน้ท่ีจงัหวดัตรังและจังหวัดสตลู ส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีการประมง การแปรรปูสนิค้าทะเล 
และการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ ซ่ึงเป็นอาชพีทีส่ร้าง
รายได้ให้กบัชมุชนชายฝ่ังด้วยการน�าทรพัยากรทีม่ี
อยู่ในชมุชนมาพัฒนาสร้างมูลค่าตามแนวคดิ “Save 
Marine for My Life” หรอืการเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม 
และสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั ่ง เพื่อ 
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
“หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน” ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง
ทีเ่ป็นสมาชกิและขึน้ทะเบยีนกบักรม ทช. ในการ 
ด�าเนินการปกป้อง ฟื ้นฟู ทรัพยากรทางทะเล 
หน้าบ้านของตนเองให้กลบัมามคีวามอดุมสมบรูณ์ผ่าน 
กระบวนการต่างๆ ได้แก่ การจัดสร้างแนวเขต 
อนรัุกษ์ การสร้างธนาคารสัตว์น�า้ การวางซ้ังประเภทต่างๆ   

สทนช.ดนัผังน�ำ้ลุ่มน�ำ้โขงตะวนัออกเฉียงเหนอื 
แก้ปัญหำน�ำ้ สร้ำงควำมกินดีอยู่ดีให้คนลุม่น�ำ้โขง

สทนช. เตรยีมเสนอ กนช. พจิารณาเหน็ชอบ 
“ผงัน�า้ลุม่น�า้โขงตะวันออกเฉยีงเหนือ” ฐานข้อมลู 
แก้ปัญหาด้านน�า้อย่างเป็นระบบ สร้างความกนิดอียูด่ี 
ให้คนลุม่น�า้โขง

ดร.สรุสห์ี กติติมณฑล เลขาธกิารส�านกังาน
ทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ(สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช.
ในฐานะส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
ทรัพยากรน�า้แห่งชาต ิ(กนช.) ได้ด�าเนินการจัดท�า 
ผังน�้าลุ ่มน�้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น 
ไปตามพระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้ พ.ศ. 2561 
เสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก�าลังจะน�าเข้าสู่
ขั้นตอนการน�าเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากร
น�้าแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และประกาศก�าหนดผังน�้าลุ่มน�้าโขงตะวันออก
เฉียงเหนือในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ผังน�้าดังกล่าว ได้น�าข้อมูลผังน�้าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์ทีด่นิ
ทีอ่ยูใ่นระบบทางน�า้ การจดัท�าแผนปรับปรุง ฟ้ืนฟู
ทางน�้าและแหล่งน�้าตามธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับ 
ทางน�า้สายหลกั จดัท�าแนวทางการบริหารจดัการน�า้ 
ในลุ่มน�้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือทั้งฤดูน�้าหลาก
และฤดูแล้ง

อกีทัง้น�าไปเชือ่มโยงกบัผงัเมอืงตามกฎหมาย
ว่าด้วยผงัเมืองส�าหรบัใช้เป็นกรอบก�าหนดการใช้
ประโยชน์ทีดิ่นและการใช้ประโยชน์แหล่งน�า้ เพือ่ให้ 
การบรหิารจัดการน�า้ในลุม่น�า้โขงตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ซึ่ ง ส ามารถน� า ไปประกอบการพิ จ า รณา 
พฒันาพืน้ทีใ่ห้เหมาะสมได้ 

ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลความจุของล�าน�้าและ
ทิศทางอัตราการไหลของน�้า สามารถวิเคราะห์ 
ได้ว่าน�า้ไหลผ่านบรเิวณนีป้รมิาณเท่าไหร่ถึงจะอยู่
ในจุดวิกฤตน�้าท่วมหรือน�้าแล้ง น�าไปเป็นข้อมูล 
คาดการณ์พื้นที่น�้าท ่วมและน�้าแล ้งได ้ทันที  
ช่วยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าผงัน�า้ไปใช้ 
วางแผนการระบายน�้าหรือเก็บกักน�้าได้อย่าง
เหมาะสม รวมถงึวางแผนป้องกันและแก้ไขภาวะ

มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพืน้ทีจ่ากภาวะน�า้ท่วมและภยัแล้ง 

ทีผ่่านมา พืน้ทีลุ่่มน�า้โขงตะวันออกเฉยีงเหนอื  
ประสบวกิฤตน�า้ท่วมและภยัแล้งบ่อยครัง้จากหลายปัจจยั  
ได ้แก ่ แหล่งเก็บกักน�้าในพ้ืนที่ ไม ่ เพียงพอ  
การบกุรกุแหล่งน�า้สาธารณะ การบกุรกุพืน้ทีต้่นน�า้
ล�าธาร ตลอดจนความสามารถในการระบายน�้า
ของล�าน�า้มจี�ากดั เกดิการบกุรุกพ้ืนทีชุ่มชน และ
การตืน้เขนิจากการตกตะกอนในล�าน�า้ ปัญหาต่างๆ 
มแีนวโน้มทวีความรนุแรงเพิม่ข้ึน 

ดังน้ัน การจัดท�าผังน�้าลุ่มน�้าโขงตะวันออก 
เฉียงเหนอื จึงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ในการแก้ปัญหา 
น�้าท้ังระบบ เนื่องด้วยผังน�้านี้เปรียบเสมือน 
ฐานข้อมูลน�้าของลุ่มน�้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทีม่ข้ีอมลูการศกึษารองรบัครอบคลุมทกุด้าน และ
ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ เพือ่ให้ข้อมูลผังน�า้มีความสมบูรณ์ 
สามารถน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ได้จรงิ ซึง่หน่วยงาน 
หรือคณะกรรมการลุ่มน�้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สามารถน�าไปต่อยอด ใช้ข้อมลูศกัยภาพแหล่งน�า้ 
ที่มีอยู ่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการน�้าในช่วงน�้าหลาก น�้าแล้ง
ให้สอดคล้องกันทัง้ในด้านปรมิาณและคณุภาพน�า้

ผังน�้าลุ่มน�้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี 
ข้อมลูเชงิลกึและข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ทัง้การ 
จดัระบบเส้นทางน�า้ เพ่ือก�าหนดขอบเขตเส้นทาง
น�้าหลาก พื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วมฉับพลัน น�้าป่า 
ไหลหลาก ดนิถล่ม และพืน้ทีเ่สีย่งภยัน�า้ท่วมโอกาส
ทีเ่กดิขึน้ในรอบ 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี และ 100 ปี  
รวมถึงระดับความลึกน�้าท่วมในแต่ละบริเวณ  

ในการบริหารจัดการน�้า เนื่องจากพื้นท่ีในเขต  
ต.ตองโขบ และใกล้เคยีงมีปัญหาน�า้ในห้วยน�า้พงุ 
มีระดับสูงในฤดูฝนจึงไหลล้นตล่ิงเข้าท่วมพ้ืนที่
เพาะปลูกเป็นประจ�า ส่วนฤดแูล้งก็ขาดแคลนน�า้
เพือ่การเกษตรและอปุโภคบรโิภค 

โดยกรมชลประทาน รบัผดิชอบงานก่อสร้าง
ประตรูะบายน�า้ล�าน�า้พงุ-น�า้ก�า่ ท�าหน้าทีต่ดัยอดน�า้
จากล�าน�้าพุงก่อนไหลลงสู่หนองหาร และผันน�้า
ส่วนเกินลงสูล่�าน�า้ก�า่ ช่วยลดปรมิาณน�า้ทีไ่หลลง
สูห่นองหาร ลดปัญหาน�า้ท่วมบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบ 
ควบคูกั่บงานปรับปรุงเพ่ิมศกัยภาพการระบายน�า้
ของล�าน�า้สายต่างๆ 

อาทิ คลองผนัน�า้ร่องช้างเผอืก-ห้วยยาง และ
คลองผันน�้าห้วยยาง-ล�้าน�้าก�่า ปัจจุบันแล้วเสร็จ 
100% ส่วนคลองผนัน�า้ห้วยทามไฮ-ห้วยสองตอน 

บ้านปฯู ร่วมพัฒนาแบตฯ ลเิธยีมฯ
ใช้ในรถกอล์ฟไฟฟ้าส่งตลาดโลก

บ้านปู เน็กซ์ ร่วมผลกัดนัแผนความร่วมมือ 
ระหว่าง “บียอนด์ กรีน” ผู้น�าธุรกิจรถไฟฟ้า
เอนกประสงค์ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย และ 
“มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในโครงการผลิตและ
ประยุกต์ใช้แบตเตอร่ีชนิดลิเธียมไอออนและ
โซเดียมไอออนส�าหรับรถกอล์ฟไฟฟ้า เดินหน้า
น�าแบตฯ ลิเธียมไอออนไปใช้กับรถกอล์ฟไฟฟ้า
ของ บยีอนด์ กรีน ประมาณ 2,000 ชดุต่อปี และ
สนบัสนนุการพฒันาแบตฯ โซเดยีมไอออนจาก
แร่เกลือหินในภาคอีสานของไทย ตั้งเป้าขยาย
แบตเตอร่ีไทยไปสู่ตลาดโลก

บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงาน
สะอาดชัน้น�าในภูมิภาคเอเชยีแปซฟิิก บริษทัลกู

ของบ้านป ูและบยีอนด์ กรีน เครือข่ายพนัธมิตร
ทีบ้่านป ูเนก็ซ์ เข้าไปร่วมลงทุน ต่างมีความมุ่งม่ัน
และเป้าหมายเดยีวกันคอื ส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยและทัว่เอเชยีแปซิฟิก 

ดงันัน้ การลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื  
(MOA)  ระหว ่ า ง บี ยอนด ์  ก รีน  และ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในโครงการผลิตและ
ประยุกต์ใช้แบตเตอร่ีชนิดลิเธียมไอออนและ
โซเดยีมไอออนส�าหรับรถกอล์ฟไฟฟ้า จะเป็นอกี 
หนึ่งพลังที่ช่วยผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมให้เพ่ิมมากขึน้ รวมถงึช่วย 
รองรับดีมานต์การใช้แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า 
ทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดย Meticulous Research  
คาดการณ์ว่าตลาดแบตเตอร่ียานยนต์ไฟฟ้า
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโต 
(CAGR) อยูท่ี ่23.3% ในช่วงปี 2565-2572

นอกจากนี ้ การผนกึก�าลงัของทัง้ 2 องค์กร 
ยงัช่วยต่อยอดความแขง็แกร่งให้ธรุกจิแบตเตอรี่
ของบ้านปู เน็กซ์ ให้สามารถน�าเสนอโซลูชัน 
ท่ีหลากหลายและครบวงจรย่ิงข้ึนให้กับกลุม่ลกูค้า 

บียอนด์ กรีน เป็นผู ้ให้บริการรถไฟฟ้า
เอนกประสงค์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
ปัจจบัุนมีรถกอล์ฟไฟฟ้าในตลาดประมาณ 20,000 
คนั ซ่ึงเป็นของบยีอนด์ กรีน 5,000 คัน โดยใน
แต่ละปีบริษัทจะมีความต้องการใช้แบตเตอรี ่
สูงถึง 2,000 ชุด จึงมองหาพาร์ทเนอร์ที่เป็น 
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ เพื่อน�าไปใช้กับรถกอล์ฟไฟฟ้า
ของบริษัท ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโรงงาน
แบตเตอร่ีและพลังงานยุคใหม่ที่สามารถผลิต
แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนคุณภาพสงู ปลอดภยั และ
ได้รับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 

รวมถงึเมือ่เร็วๆ นี ้ ยงัได้คดิค้นและพฒันา
แบตเตอรีโ่ซเดยีมไอออนจากแร่เกลอืหนิทีอ่ยูใ่น
พืน้ทีภ่าคอสีานได้ส�าเรจ็เป็นครัง้แรกในอาเซยีน 
ซึ่งบียอนด์ กรีนเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาส
ในการใช้แบตเตอรีท่ีผ่ลติในประเทศ จงึเกดิเป็น
ความร่วมมือคร้ังนี ้โดยมุ่งเน้น 2 เรือ่ง คอื 1. น�า
แบตเตอร่ีลเิธยีมไอออนคณุภาพสูง แบรนด์ kkU-
Volts ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ไปทดลองใช้กบั
รถกอล์ฟไฟฟ้าของบยีอนด์ กรนีในประเทศไทย 
จ�านวน 2,000 ชุด 2. สนับสนุนการพัฒนา 
แบตเตอรีโ่ซเดยีมไอออน พร้อมศกึษาความเป็นไปได้ 
ในการน�าไปใช้กับรถกอล์ฟไฟฟ้าในเครอืข่ายธรุกจิ
ของบียอนด์ กรีนในอนาคต

การร ่วมผลักดันความร ่วมมือในคร้ังน้ี 
ถอืเป็นการต่อยอดความส�าเรจ็และมีส่วนช่วยเสรมิ 
ให้บ้านป ูเน็กซ์ มีพนัธมิตรทีเ่ป็นผูผ้ลติแบตเตอรี่
ในประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือคร้ังน้ี นับเป็น
ความเคลื่อนไหวครั้งส�าคัญของตลาดแบตเตอร่ี
รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก  
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของทีมนักวิจัยไทย 
ที่สามารถพัฒนานวัตกรรมแบตเตอร่ีพลังงาน 
ยุคใหม่ที่มีคุณภาพระดับสากล ช่วยเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขนั และผลกัดนัประเทศไทย 
สู ่ศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่จากพลังงาน 
ทางเลอืกของโลกในอนาคต ขณะเดยีวกนัยงัช่วยลด 
การพ่ึงพาการน�าเข้าวตัถดุบิจากต่างประเทศ ซึง่ใน 
อนาคต บยีอนด์ กรนีจะเดนิหน้าขยายความร่วมมอื 
น�าแบตเตอรีท่ัง้ 2 ชนิดไปใช้กับรถกอล์ฟไฟฟ้า 
ในเครือข่ายธุรกิจ รวมถึงต่อยอดไปใช้กับรถไฟฟ้า
เอนกประสงค์อืน่ ๆ อกีด้วย

อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง และคลองผันน�้า
หนองแซง-ห้วยซัน-ห้วยยาง จะเร่ิมด�าเนนิการในปี  
2567 ซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2569  
มพีืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์มากถงึ 78,358 ไร่ สามารถ 
บรรเทาปัญหาน�า้ท่วมและน�า้แล้งในพืน้ที ่และเป็น 
แหล่งเก็บกักน�้าและเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนเพื่อใช้ 
ในการอุปโภค บรโิภค การเกษตรรวมทัง้รักษาระบบ 
นเิวศ เป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาน�า้จดื สร้างรายได้
ให้กบัประชาชนในพืน้ที่

ทัง้น้ี เม่ือท�าการวิเคราะห์ผลด้วยแบบจ�าลอง
คณิตศาสตร์โครงการประตูระบายน�้าล�าน�้าพุง- 
น�า้ก�า่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเปรยีบเทยีบพืน้ที่ 
น�า้ท่วมก่อนและหลงัมปีระกาศเขตผงัน�า้ลุม่น�า้โขง
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบว่า ก่อนหน้านีจ้ะมพ้ืีนที่
น�า้ท่วม 117.29 ตร.กม. และเมือ่มโีครงการพ้ืนที่
น�า้ท่วมลดลงเหลอื 113.58 ตร.กม. โดยสามารถ
ลดพืน้ทีน่�า้ท่วมใน 5 อ�าเภอ 17 ต�าบลของจงัหวดั
สกลนคร ซึง่เป็นพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบหนองหาร

น�า้ท่วม น�า้แล้ง เช่น ขดุลอกล�าน�า้หรอืปรบัปรงุ 
สิง่กดีขวางล�าน�า้ ประชาชนสามารถน�าข้อเสนอแนะ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู ่ในระบบผังน�้าไป 
ประกอบการตดัสินใจพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัหรอืทีด่นิท�า
กนิ เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

นอกจากนี ้ เลขาธิการ สทนช. ยงัได้ลงพ้ืนที ่
ติดตามความคืบหน้าโครงการประตูระบายน�้า 
ล�าน�า้พงุ-น�า้ก�า่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต.ตอง
โขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที ่
ต้นแบบของการใช้ผงัน�า้ลุม่น�า้โขงตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

ทางทะเลและชายฝ่ังที ่7 พร้อมด้วย ดร.แสงจันทร์ 
วายทกุข์ ผูอ้�านวยการกองจดัการชมุชนชายฝ่ังและ 
เครอืข่าย ตลอดจนผูแ้ทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
และเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง และ
จงัหวัดสตลู เข้าร่วมประชมุจ�านวน 100 คน 

ส�าหรับจงัหวัดตรัง เป็นหนึง่ในจงัหวัดทีมี่พืน้ทีต่ดิ
กับทะเลอนัดามัน มีศกัยภาพและความสวยงามของ 
ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล ทีส่ามารถดึงดดูนกัท่องเทีย่ว 
ให ้เดินทางเข ้ามาท่องเที่ยวได ้ทั้งทางบกและ 
ทางทะเล แต่การท่องเทีย่วทางทะเลจะได้รบัความนยิมสงู 
มากกว่า เหตผุลเพราะจงัหวดัตรงัมเีกาะและแหล่ง
ระบบนิเวศทางทะเลทีส่มบรูณ์และสวยงาม 

การวางปะการังเทียม การท�าธุรกิจโฮมสเตย ์
เยีย่มชมวถิชีวีติชมุชนในพืน้ที ่พร้อมเยีย่มชมแปลง
ปลกูหญ้าทะเล และนัง่เรอืชมพะยนูรอบเกาะลบิง 
จ.ตรัง เป็นต้น 

เพ่ือให้ผู้ทีป่ระกอบอาชพีประมงพ้ืนบ้านได้อาศัย
ท�ามาหากนิบรเิวณหน้าบ้านของตนเอง ด้วยเครือ่งมือ 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างพอเพียงและเพียงพอ  
อันเป็นการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจของ 
ประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การประชุม 
ดงักล่าวได้มกีารพบปะพดูคยุถงึแนวทางการด�าเนินงาน 
ระหว่างกรม ทช. ชมุชนชายฝ่ัง อาสาสมัครพทิกัษ์
ทะเล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

“HMC Polymers” ตอกย�า้ความเป็นผู้น�า PP 
ผ่าน“INNOVATE ENDLESS POSSIBILITIES”
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด หรือ 

HMC Polymers ผูน้�าด้านการผลติและจ�าหน่าย 
เม็ดพลาสตกิโพลโีพรพลินี หรอื PP รายแรกและ 
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยและชั้นแนวหน้า 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถลงข่าว 
เดนิหน้าก้าวสูปี่ที ่40 มุง่ขบัเคลือ่นความม่ันคงทาง 
ธรุกจิ ควบคู่การเติบโตอย่างยัง่ยนื ผ่านแนวคดิ 
“INNOVATE ENDLESS POSSIBILITIES” 
หรอื “นวตักรรมสร้างสรรค์…ไม่สิน้สดุ”

พร้อมเสรมิทพัผู้น�าใหม่ Mr.Corso Uzielli 
(คอร์โซ อูซลีลี)่ ต่อยอดรุกตลาด เป็นฟันเฟือง
ส�าคัญในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรด
พรีเมียม ในการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ขับเคลือ่นท้ังเศรษฐกจิ คุณภาพ
ชีวิต และความยั่งยืน เผยผลประกอบการ 
ปี 2565 รายได้รวม 3.2 หม่ืนล้านบาท เตบิโต
กว่า 4% พร้อมตั้งเป้าปี 2566 กวาดรายได้  
4.5 หมืน่ล้านบาท 

Mr.Corso Uzielli (คอร์โซ อูซีลลี่) 
ประธานบริษัท HMC Polymers เปิดเผยว่า 
การก้าวสู่ปีท่ี 40 HMC Polymers ยังคง 
เดินหน้าคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ  พฒันาสูค่วามเป็นเลศิ 
ทั้งในด ้านฐานการผลิต และการด�าเนิน 
ธุรกิจทุกๆ มิติอย่างต่อเนื่อง มุ ่งผลักดันให ้
สายการผลติที ่4 ของโรงงานโพลโีพรพลินี (PP4)  
ทีก่่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ไตรมาสที ่4 ของปี 2565 
ด�าเนินการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพ เพื่อให้ได้
เมด็พลาสตกิ PP รวมกว่า 1 ล้านตนัต่อปีตาม
เป้าหมาย พร้อมน�าเทคโนโลยี Spherizone อนั
ทนัสมยัทีสุ่ดในการผลติเมด็พลาสติก PP จาก
บริษัท LyondellBasell ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ 
HMC Polymers สูก่ารผลติเมด็พลาสตกิ PP 
เกรดพเิศษ (Specialty) และเกรดคุณภาพสงู 
(Differentiated) ซึง่มีความแตกต่างจากผูผ้ลติ 
รายอื่นๆ ในตลาด เพื่อการน�าไปใช้งานที ่
หลากหลายยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็น กลุม่การแพทย์และ 

สขุอนามยั กลุม่บรรจุภณัฑ์ทัง้แบบแขง็และแบบยืดหยุน่  
และกลุ่มชิน้ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

นายพรชยั พิชติวุฒิกร รองประธานอาวโุส 
สายงานกลยุทธ์ นวัตกรรม และพาณิชยกิจ 
กล่าวเสรมิว่า “หลงัสายการผลติที ่4 ของโรงงาน 
PP4 ก่อสร้างแล้วเสรจ็ HMC Polymers ได้
วางแผนการด�าเนนิงานไว้ 2 เรือ่งหลกั ได้แก่  
หน่ึง การพฒันาผลติภณัฑ์ โดยปี 2566 นีมุ้ง่เน้น 
ที่การผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ 
(Specialty) จากเทคโนโลยีช้ันน�าท่ีเรียกว่า 
Spherizone เพือ่ตอบรบัทุกความต้องการของ 
ลกูค้า ในการสร้างความแตกต่างและความได้เปรยีบ 
เหนือคู่แข่ง รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม  
ลดต้นทุน และเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้น  
ควบคู่กับการขยายโอกาสการขายผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ  
ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
สอง การขยายตลาดสูภ่มูภิาคอืน่ๆ อาท ิเอเชยีกลาง  
แอฟรกิา อเมรกิาใต้ เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมมลูค่า
การส่งออกของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก PP 
เกรดพิเศษ (Specialty) ของ HMC Polymers 
และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และ
เศรษฐกจิของไทยในฐานะผูน้�าคู่แข่งแห่งภมูภิาค
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 

นอกจากนี ้HMC Polymers ยงัให้ความส�าคญั 
กับการน�าหลัก ESG (Env i ronment ,  
Social and Governance) ของสากล 
มาประยกุต์ใช้ในการด�าเนินงานและการบรหิาร
ความยั่งยืน (Sustainability Management) 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่ 1. Carbon  
Neutrality : อยูร่ะหว่างการศกึษาโครงการลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. Connectivity :  
การสร้างความสมดลุของชมุชนและสงัคม ผ่านการ 
ด�าเนินโครงการต่างๆ และ 3. Circularity เน้น
การลดการใช้ทรพัยากรใหม่ตามหลกัเศรษฐกจิ
หมุนเวยีน (Circular Economy) โดยปัจจบุนั
อยูร่ะหว่างการพฒันาเมด็พลาสตกิ PCR หรอื 
Post-Consumer Recycled กล่าวคอื การน�า
พลาสติก PP ทีผ่่านการใช้งานโดยผูบ้รโิภคแล้ว 
มาผ่านกระบวนการท�าความสะอาด ปรับปรุง
คุณสมบัติ ด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ให้
สามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้อกีครัง้ รวมถงึการ
ทดลองจัดท�าโครงการ PP Reborn อันเป็น 
Waste Management Platform ของบรษัิทฯ 
เพื่อกระตุ ้นภาคสังคมให้เห็นความส�าคัญ 
ของเศรษฐกจิหมนุเวยีนในวงกว้างด้วย



ปีที่ 17 ฉบับที่ 399 วันที่ 1-15 มีนาคม 2566   15พลังงาน/สิง่แวดล้อม

กระทรวงพลงังานระบโุรงไฟฟ้าชมุชนอยูข่ัน้ตอน 
พิจารณา เน ้นต ้องรอบคอบ เพื่อสร ้าง 
รายได้วสิาหกจิชมุชนและเกษตรกรในระยะยาว 
ย�้าสัดส่วนผู้ถือหุ้นยังไม่มีข้อจ�ากัด ชี้โรงไฟฟ้า 
ใช้เงินลงทนุค่อนข้างสงู หากให้วิสาหกจิชมุชนเป็น 
เจ้าของเองจะต้องใช้เงนิลงทนุจ�านวนมาก จงึต้อง 
ค่อยเป็นค่อยไป

นายสมภพ พฒันอรยิางกลู โฆษกกระทรวง
พลังงาน ช้ีแจงกรณีที่มีประเด็นการอภิปรายใน
สภาผูแ้ทนราษฎรเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพือ่เศรษฐกจิฐานรากว่า โครงการโรงไฟฟ้าชมุชน
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเป็นโครงการซึ่งเป็นระยะ
น�าร่องที่ร่วมกันหลายภาคส่วน โดยภาคเอกชน
เป็นผู้ลงทนุพฒันาระบบผลติไฟฟ้า ส่วนวสิาหกจิ
ชุมชนจะเป็นผู้รวบรวมเชื้อเพลิงจากเกษตรกร
ที่ปลูกพืชพลังงาน ส่งให้กับโรงไฟฟ้าในรูปแบบ  
Contract Farming ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ ้น 

ของวิสาหกจิชุมชนร้อยละ 10 นัน้ เป็นสดัส่วนใน 
โครงการน�าร่อง เนื่องจากเป็นการด�าเนินการ 
โรงไฟฟ้าที่ต้องอาศัยความรู ้ความเช่ียวชาญ 
เฉพาะด้านและเงนิลงทนุค่อนข้างสงู หากให้วสิาหกจิ 
ชมุชนเป็นเจ้าของเองจะต้องใช้เงินลงทนุจ�านวนมาก  
จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป โดยในระยะเร่ิมแรก 
ให้วสิาหกจิถอืหุน้ในสดัส่วนนีไ้ปก่อน แต่หากชมุชน
มีความพร้อมในอนาคตสามารถถือหุ้นเพิ่มเติม 
ตามความตกลงระหว่างทัง้สองฝ่าย โดยมิได้เป็น
ข้อจ�ากดัแต่อย่างใด

ทัง้นี ้ ภายใต้รปูแบบการบรหิารของโรงไฟฟ้า 
ชมุชน วสิาหกจิฯ จะมีรายได้แน่นอนสม�า่เสมอทกุวนั  
และเกษตรกรมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงพืช 
พลงังานให้โรงไฟฟ้าในสดัส่วนร้อยละ 80 ของปรมิาณ 
เช้ือเพลงิทีโ่รงไฟฟ้าใช้ทัง้หมด อกีทัง้ยงัจะมรีายได้ 
หรือผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ผู ้เสนอ 
โครงการหรอืภาคเอกชนจะต้องท�าความตกลงกบั
ชุมชน เพื่อสามารถน�าเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือ 
ด้านสาธารณูปโภค ด้านการรักษาพยาบาล  
ด้านการศกึษา เป็นต้น 

ในภาพรวมโรงไฟฟ้าชุมชนฯ จะช่วยให้เกิด
เงนิหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิประมาณ 28,000  

ก.พลงังานระบุโรงไฟฟ้าชมุชน
อยู่ข้ันตอนพิจารณา/เน้นต้องรอบคอบ 

ล้านบาท เกษตรกรมีรายได้จากการเช้ือเพลงิระยะยาว  
20 ปี มูลค่าประมาณ 33,800 ล้านบาท และ 
เกดิการสร้างงาน สร้างอาชพีกว่า 23,600 อตัรา 
ลดการย้ายถ่ินฐานของแรงงานและสร้างความ
เข้มแขง็ให้ชุมชน

ส่วนเร่ืองที่มีการระบุว่า ต้องมีเงินประกัน
สัญญา 500 ล้านบาท น้ัน มีความเข้าใจ 
คลาดเคลือ่น เนือ่งจากตามระเบยีบของโครงการระบ ุ
ว่า ผู้ยื่นขายไฟฟ้าต้องวางหลักประกัน จ�านวน  
500 บาทต่อกิโลวัตต์ของปริมาณพลังงานไฟฟ้า 
ที่เสนอขาย ดังนั้นผู้ยื่นจะต้องวางหลักประกัน 
1.5 – 3 ล้านบาทต่อโครงการ เท่านัน้ 

“กระทรวงพลงังานขอให้ม่ันใจได้ว่า โรงไฟฟ้า
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการน�าร่องน้ี 
จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยต้องด�าเนินการ 

สมภพ พฒันอรยิางกลู

“UAC” เดนิหน้าลุยธรุกจิพลงังานสะอาด
เปิดแผนปี 66 ยกระดับองค์กรสู่ความย่ังยนื
บมจ.ยเูอซ ีโกลบอล (“UAC”) กางแผน

กลยุทธ์ ปี 2566 ยกระดบัองค์กร ประกาศ
ขับเคลื่อนองค์กรสู ่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานสะอาด 
“ปิโตรเลยีม - โรงไฟฟ้าชมุชน - โรงงานผลติ  
RDF” ต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทย่อยภายใต้  
“ยเูอซี เอน็เนอร์ยี”่ ผ่านเกณฑ์ประมลูโรงไฟฟ้า 
จากพลงังานหมนุเวยีน แบบ FiT 6 โครงการ 
ขนาดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 
14.25 เมกะวัตต์ ลุ้นผลตัดสินรอบสุดท้าย 
มี.ค.นี้ หนุนเป้ารายได้ปีนี้โต 20% พร้อม 
ตัง้เป้า EBITDA โตมากกว่า 25%  

นายชัชพล ประสพโชค ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
ยเูอซี โกลบอล จ�ากดั (มหาชน) หรือ UAC  
เปิดเผยว่า จากความส�าเรจ็ในปี 2565 ทีผ่่านมา  
ได้สะท้อนให้เห็นถงึความมุง่ม่ันการขบัเคลือ่น 
การพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างการเติบโต 
ให้กบับริษัทฯอย่างย่ังยนื (For Sustainable 
Future) และการด�าเนินธุรกจิแบบเศรษฐกจิ
หมุนเวียน (Circular Economy) โดยโครงการ 
การลงทนุต่าง  ๆของบรษิทัฯ ได้ทยอยเปิดด�าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การด�าเนินการขุดเจาะ
น�า้มันดบิจากแหล่งปิโตรเลยีม L11/43 จงัหวัด
สโุขทยั การเปิดให้บริการสถานอีดัประจไุฟฟ้า 
(EV Charging Station) 4 หวัจ่าย จงัหวัด
นครราชสีมา  ซ่ึงทุกโครงการสามารถด�าเนินการ 
ได้ตรงตามแผนทีว่างไว้ 

ส�าหรับในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเร่ง 
ขบัเคลือ่น ในการขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ 
สร้างการเติบโตทางธุรกิจทั้งด้านพลังงาน 
สะอาด-พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกบัการศึกษา 
การลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง รวมถงึ การร่วมทนุ 

พันธมิตรในระดับชั้นน�า เพื่อยกระดับองค์กร 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู ่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
ในอนาคต โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าอัตรา 
การเติบโตของรายได้รวม เพ่ิมขึน้ 20% เม่ือเทียบ 
จากปี 2565 พร้อมทัง้รักษาระดบัการเตบิโตของ
อตัราก�าไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ภาษี และ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA)  
มากกว่า 25% ของรายได้ยอดขายรวม นอกจากนี้  
ยังได้ตั้งงบลงทุนส�าหรับการขยายธุรกิจ ในปีนี้ 
ประมาณ 200-300 ล้านบาท จากการขบัเคล่ือน 
2 กลุ่มธรุกจิ

1. กลุม่ธุรกจิ Trading ซ่ึงเป็นการจ�าหน่าย 
สารเคมอีปุกรณ์ และเคร่ืองจกัร โดยบริษัทฯ เดนิหน้า 
ขยายฐานลูกค้าทัง้ในกลุ่ม Industrial และกลุ่ม 
Energy เชิงรุก ท้ังลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่  
โดยพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่

2. ธุรกิจ Manufacturing–Energy โดย 
ธุรกิจดังกล่าวถือเป็นดาวเด่นของปีนี้ เนื่องจาก 
จะมหีลายๆ โครงการทีจ่ะทยอยเปิดด�าเนนิการ และ 
รับรู้รายได้เข้ามาอย่างชัดเจนในปีน้ี อาทิ โครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรฐกิจฐานรากขนาดการ
ผลติไฟฟ้า 3 เมกะวตัต์ ต้ังอยูท่ีจ่งัหวดัขอนแก่น 

ทั้งนี้ คาดว่าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ได้ในเรว็ๆ นี ้ซึง่บริษทัฯ มคีวามพร้อมในการ
เดินเครื่องผลิตได้ทันที, โครงการจัดการขยะ 
เพ่ือผลิตพลังงานทดแทน และแปรรูปเป็น
ผลติภณัฑ์ ทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่ทีน่ครเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว ซึ่งเฟสแรกเป็นโครงการบริหาร
จัดการขยะได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และได้มีการต่อยอดการผลิตและจ�าหน่าย 
เชือ้เพลงิจากขยะ หรือ RDF3 โดยการเซน็สญัญา 
ขาย RDF3 ให้กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต ์
ในสปป.ลาว เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในช่วงปีทีผ่่าน 
มา โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครือ่งผลติและ
พร้อมจ�าหน่าย RDF3 ได้ภายในเดอืนมถินุายน 
2566 นี้ 

 ขณะที่ล่าสุด บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่  
จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ UAC สามารถ 
ผ่านเกณฑ์การประมูลโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT)  
ปี 2565-2573 ได้จ�านวน 6 โครงการ ซึง่เป็นการ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 14.25 
เมกะวัตต์ ซ่ึงคาดว่าจะทราบผลการตัดสิน 
รอบสุดท้ายภายในเดอืนมนีาคมน้ี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมการขยาย
การลงทุน ส�าหรับการส�ารวจและขุดเจาะ
ปิโตรเลยีมจากแหล่งผลติปิโตรเลยีมหมายเลข 
L10/43 ต่อ หลังจากในช่วงเดือนตุลาคม 
2565 ทีผ่่านมาได้ประสบความส�าเร็จจากการ
ขุดเจาะปิโตรเลียมล็อตแรกจากแหล่งผลิต 
ปิโตรเลียม L11/43 ซึ่งยังผลิตน�้ามันดิบ 
ได้อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการขยายการให้บริการ
สถานีอดัประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 
ทีไ่ด้ร่วมมอืกับ บมจ.ควิทีซ ีเอน็เนอร์ยี ่(QTC) 
โดยตัง้เป้าจะขยายให้ครบ 50 สถาน ีหรือ 150  
หัวจ่าย ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 2 ป ี
ตามแผนทีว่างไว้

“ส�าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมพลังงาน
ในปีนี้ มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น จาก 
ความต้องการใช้พลงังานทีเ่พ่ิมขึน้ ตามการฟ้ืนตวั 
ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนจาก
ภาคการท่องเที่ยวหลังจากการเปิดประเทศ
ของจีน ส่งผลให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยว 
เข้ามาอย่างต่อเนือ่ง ซึง่สามารถสร้างรายได้ 
ให้กบัประเทศ การจ้างงานให้กับแรงงาน และ
รายได้ให้กบัครวัเรอืนเพิม่สงูขึน้” นายชชัพล 
กล่าวทิง้ท้าย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ  
เอก็โก กรุป๊ โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จดัการ 
ประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้รอบชิงชนะเลิศ  
ส่งเสริมแรงบันดาลใจต่อยอดวัสดุเหลือใช ้
เป็นส่ิงประดษิฐ์ทีม่มีลูค่าเพิม่และสามารถใช้ประโยชน์ 
ได้จรงิ ภายใต้แนวคิด “Transformation for 
Life” Upcycling Design Contest: Zero 
Waste Solution จากโครงสร้างหรอืวสัดุเหลอืใช้ 
จากงาน “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก” สัปดาห์
วทิยาศาสตร์ ศนูย์เรยีนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ประจ�าปี  
2565

โดยมนีสิตินกัศกึษาจากหลายสถาบนัการศกึษา  
ร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด 22 ทีม 
โดยมี 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและ 
มาน�าเสนอผลงาน โดยผลงานออกแบบของนิสติ
นกัศกึษาจากทมีท่ีชนะเลศิจะถูกน�ามาพฒันาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงต่อไปที่ศูนย์เรียนรู้
โรงไฟฟ้าขนอม

นางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่สายบริหารองค์กร เอก็โก กรุป๊ ใน 
ฐานะประธานในกิจกรรมการประกวดรอบ 
ชงิชนะเลศิฯ เปิดเผยว่า ศนูย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม  
อ�าเภอขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ก่อตัง้
และด�าเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อถ่ายทอด 
องค์ความรูด้้านพลงังานไฟฟ้า ส่ิงแวดล้อม และ 
การอยูร่่วมกบัชมุชน ได้จดังานสปัดาห์วิทยาศาสตร์ 
ประจ�าปีมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นพื้นที ่
แห่งการเรียนรู้และแหล่งจุดประกายความคิด 

เอก็โก กรุป๊ เฟ้นสดุยอดไอเดียออกแบบเศษวสัดุเหลอืใช้
ผ่าน “Transformation for Life” Upcycling Design Contest

ทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทาง
และก�าลงัส�าคญัในการพัฒนาประเทศ ตามความ
เชือ่ของเอก็โก กรุป๊ ทีว่่า “ต้นทางดี จะก่อก�าเนดิ
ผลลพัธ์ปลายทางท่ีด”ี

การประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้ ภายใต้
แนวคิด “Transformation for Life” Upcycling 
Design Contest: Zero Waste Solution เป็น
กจิกรรมต่อเนือ่งจากการจดันทิรรศการภายในงาน
สปัดาห์วทิยาศาสตร์ คร้ังที ่4 เม่ือปลายปี 2565 
เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนเหน็คณุค่าและประโยชน์ 
ของเศษวสัดเุหลอืใช้ทีส่ามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่  
(Upcycling) โดยใช้ทรัพยากรให้เกดิความคุ้มค่า 
มากท่ีสุด รวมทั้งเป็นการจัดการขยะให้เป็น 
ศนูย์ (Zero waste) ตลอดจนเพือ่เปิดพืน้ท่ีให้นสิติ
นกัศกึษาได้มเีวทใีนการพฒันาทกัษะเชิงปฏิบัตกิาร
ด้านการออกแบบและการใช้ความคดิสร้างสรรค์ 
ออกแบบและพัฒนาเพ่ิมมูลค่าให้ของเหลือใช้ 
สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งเป็นแนวทาง 
การใช้ทรพัยากรให้คุม้ค่าทีส่ดุและท�าให้เกดิการใช้
ทรพัยากรใหม่น้อยทีส่ดุ

“เอก็โก กรุป๊ และศนูย์เรียนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม 
ขอแสดงความยนิดกีบันิสตินกัศกึษาทีไ่ด้รบัรางวลั
และเข้าร่วมประกวดทุกคน โดยหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้  
พัฒนา และต่อยอดทักษะด้านการออกแบบ  
มาเพ่ิมมลูค่าให้เศษวสัดกุลายเป็นสิง่ประดษิฐ์ใหม่ 
เพือ่ช่วยกนัจัดการขยะให้เป็นศนูย์  ซึง่จะเป็นการ
ร่วมแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืนในอนาคต 

แนวทางดงักล่าวสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของเอ็กโก 
กรุป๊ ในการ “เป็นบรษิทัไทยช้ันน�าทีด่�าเนนิธรุกจิ
พลงังานอย่างยัง่ยนื ด้วยความใส่ใจทีจ่ะธ�ารงไว้ 
ซึง่ส่ิงแวดล้อมและการพฒันาสังคม” นางสาวสลิล  
กล่าว

ส� า ห รั บ ผ ล ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ง วั ล  
“Transformation for Life” Upcycling Design  
Contest มดีงัน้ี 

รางวัลชนะเลิศ ซึ่งได้รับโล่รางวัลและเงิน
รางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Innovative 

Sofa Set จากมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยผลงาน 
ชนะเลิศนี้จะถูกน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
จรงิส�าหรบัใช้ในศนูย์เรียนรูโ้รงไฟฟ้าขนอมต่อไป

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งได ้รับ
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่  
ผลงาน Phaknoi ม้านัง่อเนกประสงค์ จากสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 2 ซึง่ได้รับเกียรตบิตัร 
และเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ผลงาน  
Worm Paradise เรอืนเพาะปลกู จากสถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู ้อ�านวยการ
ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative 
Economy Agency - CEA) หนึง่ในคณะกรรมการ
ตดัสนิการประกวด กล่าวว่า การประกวดครัง้นี้ 

เพ่ือแก้ไขเหตเุร่งด่วน และการบรูณาการความร่วมมอื 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบ 
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัประชาชน

ในด้านความคบืหน้าโครงการเปล่ียนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ ล่าสดุรวม 
มีระยะทางด�าเนนิโครงการทัง้ส้ิน 236.1 กิโลเมตร  
มเีป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ภายในปี 2570 
โดยมแีผนด�าเนนิการในปีนี ้29.2 กโิลเมตร ท�าให้
ภายในปี 2566 จะมีระยะทางแล้วเสรจ็สะสม  
91.2 กโิลเมตร อยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการนนทร ีรวมถงึ 
บางส่วนของถนนสายส�าคัญต่างๆ เช่น ถนน
สีลม ถนนสุขมุวิท ถนนพหลโยธนิ ถนนพญาไท 

MEA ตรวจสอบโครงการน�าสายไฟฟ้าลงใต้ดนิ 
เพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟ้าและทศันยีภาพทีส่วยงาม

นายฐติวิฒุ ิเงนิคล้าย ผู้ช่วยผูว่้าการ MEA 
หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะ ลงพื้นที่
ตรวจสอบความเรยีบร้อยในการท�างาน รวมถงึ 
การคนืสภาพการจราจรในพ้ืนทีถ่นนพระราม 3  
ร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อติดตามการด�าเนินงาน 
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น 
สายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนพระราม 3 ตลอดจน
บูรณาการแนวทางลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การก่อสร้าง ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ถึงเลียบ 
ทางพิเศษเฉลมิมหานคร

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ได้
ด�าเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้าน
ระบบไฟฟ้า ท�าให้เกดิความปลอดภัย และเกดิ
ทัศนียภาพที่สวยงาม ส�าหรับโครงการเปลี่ยน
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ ถนน 
พระราม 3 นับเป็นโครงการหนึ่งที่มีอุปสรรค  
ต่อการท�างานเป็นอย่างมาก เนือ่งด้วยสภาพพืน้ที่  
ลกัษณะชัน้ดนิ อนัเป็นปัญหาทางกายภาพ ส่งผลให้ 
การท�างานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้  
โดยก่อนหน้านี้ MEA ได้บูรณาการร่วมกับ 
หน่วยงาน และผูเ้ชีย่วชาญด้านวศิวกรรม ในการ
จัดการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคดงักล่าว เพ่ือให้ 
การด�าเนินงานเกิดผลกระทบกับประชาชนใน
พืน้ทีน้่อยทีสุ่ด 

ผูช่้วยผูว่้าการฯ กล่าวต่อไปว่า MEA ได้ให้
ความส�าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการ
ก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงานร่วมกับผู้รับจ้าง 
ตลอดจนได้วางมาตรการก�ากับการปฏิบัติงาน 
ของบริษทัผู้รบัเหมา โดยการจดัให้มกีารตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของฝาบ่อ และผิวจราจร 
ตลอดระยะพ้ืนทีข่องโครงการก่อสร้าง 2 ช่วง
เวลาต่อวัน รวมถึงการจัดทีมงานเฉพาะกิจ 

ถนนพระราม 1 ถนนราชด�าริ ถนนราชวถีิ ถนน
ราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก 
ถนนสาธุประดิษฐ์ และสว่างอารมณ์ เป็นต้น 
ขณะเดยีวกนัมโีครงการทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ  
174.1 กิโลเมตร เช่น โครงการพระราม 3 
โครงการรชัดาภิเษก และโครงการก่อสร้างตาม
แนวรถไฟฟ้าสายสต่ีางๆ เพือ่ลดความซ�า้ซ้อน 
ในการก่อสร้าง รวมถงึลดผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึน
กบัประชาชนในคราวเดยีวกนั

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการของ MEA  
รวมถงึพบสายไฟฟ้าหรอือปุกรณ์ไฟฟ้าของ MEA 
ช�ารดุ หรอือยูใ่นสภาพทีไ่ม่ปลอดภยั สามารถ
แจ้งเหตไุด้ที ่ MEA Smart Life Application 
ซึง่เป็นแอปพลเิคชนับนสมาร์ตโฟนระบบ iOS 
และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟร ีคลกิ 
https://onelink.to/measmartlife หรอืช่องทาง 
โซเชยีลมีเดยีต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้า 
นครหลวง MEA, Line : MEA Connect,  
Twitter: @mea_news และศนูย์บริการข้อมลู 
ผูใ้ช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 
1130 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง

ชชัพล ประสพโชค

ฐานันดร แซ่ตัง้ และกรีต ิซีโ่ฮ่

เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการให้เยาวชนได้เรียนรู้
กระบวนการท�างานและข้อจ�ากดัต่างๆ เกีย่วกบั 
การ Upcycling ซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่และมคีวามซบัซ้อน  
เสมือนท�างานอยู่ในสนามจริง เพื่อให้เยาวชน 
เหล่านีเ้ตบิโตไปเป็นนกัออกแบบทีจ่ะช่วยพฒันา
และขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศต่อไป

นายกฤษณ์ พฒุพมิพ์ ผูก่้อต้ัง Dot Design 
Studio หนึง่ในคณะกรรมการตดัสนิการประกวด 
กล่าวว่า ผูเ้ข้าร่วมการประกวดได้น�าเสนอผลงาน
ที่มีแนวคิดแตกต่างหลากหลาย ท�าให้กิจกรรม
สนกุและมสีสีนั ซึง่การประกวดครัง้นีเ้ป็นโอกาส
ให้เยาวชนทีศ่กึษาด้านการออกแบบได้แสดงฝีมือ 
พร้อมช่วยปลกูฝังแนวคดิเรือ่งความยัง่ยนืให้เป็น
เรือ่งใกล้ตวัของคนรุน่ใหม่ ทัง้ในด้านการท�างาน
และการใช้ชวิีตประจ�าวัน

นายฐานันดร แซ่ตั้ง และนายกีรติ ซี่โฮ่ 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ส�านกัวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ กบั 
ผลงาน Innovative Sofa Set ทีไ่ด้รบัรางวัลชนะเลศิ  
กล่าวว่า เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้เพื่อท้าทาย
ความสามารถของตนเอง โดยมองว่าจุดเด่นที่
ท�าให้ได้รบัรางวลัชนะเลศิคอื การน�าเศษวสัดมุา
ออกแบบใหม่โดยใช้เทคนิคการสาน ซ่ึงไม่ผ่าน
กระบวนการทางเคมใีดๆ และสามารถน�าไปใช้งาน
ได้หลากหลายพืน้ที ่ ส�าหรบัการเข้าร่วมกจิกรรม 
ครั้งนี้ ท�าให้ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  
ในการต่อยอดเศษวสัดเุป็นผลติภณัฑ์ และได้เรยีนรู้ 
แนวคิด Upcycling เพื่อพัฒนางานออกแบบ 
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยแนวคิด 
Upcycling เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเป็นการใช้
ทรพัยากรอย่างยัง่ยนืและส่งเสรมิให้เกดิความคดิ
สร้างสรรค์ในการพฒันางานออกแบบใหม่ๆ

อย่างรอบคอบ พจิารณาประเดน็ให้ครบถ้วนรอบ 
ด้านมากที่สุด เพราะเกี่ยวพันกับรายได้และ 
ผลประโยชน์ของพีน้่องเกษตรกรในระยะยาว  ทัง้น้ี  
เหตลุ่าช้าในช่วงทีผ่่านมาเนือ่งจากมกีารร้องเรยีน 
ต ่อคณะกรรมการป ้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ซ่ึง ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบ 
และพิจารณาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพบว่า 
ไม่ปรากฏพฤตกิารณ์ตามข้อกล่าวหา และขณะนีอ้ยู ่
ในข้ันตอนเตรียมลงนามสัญญาระหว่างการไฟฟ้า
ส่วนภมิูภาคกบัผูเ้ข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชมุชน
ต่อไป” โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าว

“ส�าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมพลังงานในปีนี้ มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้น 
ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการขบัเคล่ือนจากภาค
การท่องเที่ยวหลังจากการเปิดประเทศของจีน”

“กระทรวงพลงังานขอให้มัน่ใจได้ว่า โรงไฟฟ้าชุมชนเพือ่เศรษฐกิจ
ฐานรากโครงการน�าร่องนีจ้ะเกดิขึน้อย่างแน่นอน โดยต้องด�าเนนิการ 
อย่างรอบคอบ พิจารณาประเด็นให้ครบถ้วนรอบ”ด้านมากที่สุด 
เพราะเกี่ยวพันกับรายได้และผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร 
ในระยะยาว”  



ปีที่ 17 ฉบับที่ 399 วันที่ 1-15 มีนาคม 256616 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

สิน้สดุแผน ระยะที ่1 กรมควบคมุมลพษิเผย  
ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวกว่า  
1 แสนตนั เดินหน้าแผน ระยะที ่2 ลดขยะพลาสตกิ  
พุง่เป้าขวด-ถ้วย แก้วพลาสตกิ

รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะ
พลาสติก ซึง่เป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม และประเทศไทยได้มีการก�าหนด 
Roadmap การจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-
2573 มี 2 เป้าหมาย คอื 1) การลดและเลกิใช้
พลาสติกเป้าหมายด้วยการใช้วัสดุทดแทนทีเ่ป็น 
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 2) การน�าขยะพลาสติก 
เป้าหมายกลบัมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายใน 

และยังสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน 
ในการช่วยกนัลด และเลกิใช้ถงุพลาสตกิเพ่ือช่วยกนั 
แก้ไขปัญหาขยะพลาสตกิในประเทศ 

จากความร่วมมอืดงักล่าว ท�าให้ต่อมาได้มกีาร 
ยกระดับการด�าเนินงาน โดยร่วมกับเครือข่าย 
ห้างสรรพสนิค้า ซูเปอร์มาร์เกต็และร้านสะดวกซือ้ 
ท่ัวประเทศ รวมท้ังสิน้ 90 บรษิทั ท่ัวประเทศ 
ร่วมงดให้บรกิารถุงพลาสตกิหูหิว้แบบใช้ครัง้เดยีว  
“Everyday Say No To Plastic Bags” ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2563-ธนัวาคม 2565 สามารถ 

ปี 2570 โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้ให้นโยบายและติดตามการด�าเนินงานอย่าง 
ต่อเนือ่งเพือ่แก้ไขปัญหาและสร้างความย่ังยืนในการ 
จดัการขยะพลาสตกิของประเทศ

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม โดย คพ. 
และกรมส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม ได้รณรงค์
การลด เลิกใช้พลาสติก และส่งเสริมให้เกิด
การน�าพลาสตกิกลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรม
รณรงค์ “ท�าความดด้ีวยหวัใจ ลดรบัลดให้ ลดใช้
ถงุพลาสตกิ” ภายใต้โครงการ “ท�าความดด้ีวย
หัวใจ ลดภยัสิง่แวดล้อม” สามารถลดปรมิาณการ 
ใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว และโฟมบรรจุอาหาร ในพืน้ท่ี 
ตลาดสดเทศบาลและเอกชน รวมถึงพื้นที่ 
ห้างสรรพสนิค้า และร้านสะดวกซือ้ ทัว่ประเทศ  
ได้กว่า 3,414 ล้านใบ หรอืประมาณ 9,824 ตนั  
โดยเริม่กจิกรรมตัง้แต่วันที ่21 กรกฎาคม 2561 -  
31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นให้ประชาชน 
หันมาให้ความสนใจกับปัญหาขยะพลาสติกมากย่ิงข้ึน  

เมื่อแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ
พลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)  
สิน้สดุลง เพือ่ให้การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานเกิด 
ความต่อเน่ือง คพ. จึงได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 
ด ้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่  2  
(พ.ศ. 2566-2570) ซึง่คณะกรรมการสิง่แวดล้อม
แห่งชาต ิมมีติเหน็ชอบไปแล้ว และคณะรฐัมนตรี
มมีติรบัทราบ แผนปฏบิตักิารฯ ระยะที ่2 เมือ่วนัที่  
7 กุมภาพันธ์ 2566 ซ่ึงมีกรอบแนวคิด :  
ยกระดบัการจดัการขยะพลาสตกิให้ดข้ึีนกว่าเดมิ 
ตามล�าดับความส�าคัญของการจัดการขยะ 
รปูแบบใหม่ ตัง้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน  
การเลือกใช้สนิค้าและบรรจภุณัฑ์ท่ีสามารถใช้ซ�า้  
ใช้แนวทางการจดัการขยะมลูฝอยผสมผสาน เพือ่ให้ 
มีการน�าทรัพยากรกลับคืนจากของเสียให้มาก
ทีส่ดุในรปูแบบวัสดรุไีซเคลิ และพลงังาน ท�าให้
เหลือขยะท่ีต้องก�าจัดให้น้อยที่สุด มีเป้าหมาย  
(1) ปรมิาณขยะพลาสตกิเป้าหมาย (ขวดพลาสติก  
(ทุกชนิด) ฝาขวด บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก 
ชัน้เดียว ถุงพลาสติกหูห้ิว และถ้วย/แก้วพลาสตกิ)  
ท่ีเข้าสู่ระบบฝังกลบขยะลดลง ร้อยละ 100  
(2) ผลติภณัฑ์พลาสติกเป้าหมายเข้าสู่ระบบรไีซเคิล  
ร้อยละ 100 และ (3) ลดปรมิาณขยะพลาสตกิ 
ทีม่โีอกาสหลุดรอดลงสู่ทะเล ร้อยละ 50 

3 ปี ไทยลดใช้ ‘ถงุพลาสติก’ กว่า 1 แสนตัน 
รุกแผน ระยะ 2 พุง่เป้าลดขวด-แก้วพลาสตกิ

โดย มนวภิา จภูบิาล
		 กรรมการบรษิทั	วีอาร์ทวินส์	จ�ากัด

วราวุธ ศลิปอาชา

 ระยะน้ีประเทศไทยก�าลงัประสบ 
กับวิกฤตฝุน่ ควันและไฟป่า โดยตรวจพบจุดความร้อน 
หลายจุด ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของ
ผู ้ใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมทีเ่ป็นเจ้าภาพการจดัการเรือ่งนี ้อย่างไร 
ก็ตาม แม้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชพยายามจะแก้ปัญหาในทุกทิศทางแล้ว
กต็าม ดเูหมอืนว่าการแก้ปัญหานีจ้ะยงัไม่ลดลงเลย 

 “วราวุธ” ร่วมว่ิง “ตาดหมอกมาราธอน มุ่งสูสั่งคมคาร์บอนต�า่”
วราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (รมว.ทส.) 

เป็นประธานในพธิเีปิดและปล่อยตวันกัวิง่ในกจิกรรม “วิง่แข่งขนั ตาดหมอกมาราธอน มุง่สู่สังคม
คาร์บอนต�า่” ประจ�าปี 2566 ทัง้ยงัได้ร่วมวิง่กับคณะผูเ้ข้าร่วมแข่งขนั พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้ 
แก่ผู้ชนะเลิศ โดยม ีชชัวาลย์ เบญจสิรวิงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวดัเพชรบรูณ์ วจิติร พรพฤฒิพนัธ์ุ  
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง 
ชาต ิสตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื เข้าร่วมกจิกรรม พร้อมด้วยนักวิง่จากทัว่ประเทศ ณ อทุยานแห่งชาติ
ตาดหมอก อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 

สนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในรอบ 
ที ่8 (Global Environment Facility: GEF) หรอื  
GEF - 8 และน�าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ไปปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
สามารถบรูณาการงานได้อย่างครอบคลมุและยัง่ยนื 
    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงาน 
กรอบการสนบัสนนุของกองทนุสิง่แวดล้อมโลกใน
รอบที ่8 และวงเงนิทีป่ระเทศไทยได้รบัการจดัสรร 
การสรปุผลการประชมุ National Dialogue เพือ่
เตรียมจัดท�ากรอบโครงการและแผนการจัดสรร
เงนิกองทนุสิง่แวดล้อมโลก รอบที ่8 รวมถึงการ
พจิารณากรอบโครงการและแผนการจดัสรรเงนิ
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในรอบที่ 8 และการ 
พจิารณา ร่าง ค�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างานเพือ่กลัน่กรอง 
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
สิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งการด�าเนินงานในรอบที่ 8 
ของกองทนุส่ิงแวดล้อมโลก มีระยะเวลาระหว่าง
เดอืนกรกฎาคม 2565 ถงึมถุินายน 2569 โดย 
ประเทศไทยได้รับการจัดสรรวงเงินจ�านวน  
19.1 ล้านดอลลาร์สหรฐั

   แม้ล่าลดุ กรมอทุยานฯ พยายาม
เสริมก�าลังดับไฟป่า ออบหลวง จ.เชียงใหม่  
ตามทีเ่กดิไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาตอิอบหลวง  
เขตติดต ่ออ�าเภอฮอดและอ�าเภอจอมทอง  
หลงัตรวจพบจดุความร้อนในอ�าเภอฮอด และอ�าเภอ 
จอมทอง หลายจุด เกอืบทัง้หมดเกิดในพืน้ท่ีภเูขา
สูงชัน เจ้าหน้าทีด่บัไฟภาคพืน้ดนิต้องใช้เวลานาน  
กว่าจะเดินเท้าเข้าถึงที่เกิดเหตุซึ่งเต็มไปด้วย 
ฝุน่ควนัทีเ่กิดข้ึนจากไฟป่า โดยกรมอทุยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประสานเฮลิคอปเตอร์ 
เพื่อเร่งเข้าดับไฟ พร้อมจัดก�าลังเจ้าหน้าที่ภาค
พืน้ดนิสมทบ 

 ขณะท่ี ศภุฤกษ์ เลศิลกัษณ์ศิรกิลุ  
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง เปิดเผยว่า 
อทุยานแห่งชาตอิอบหลวง ร่วมกับชดุเสอืไฟ จาก 
ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลก ศูนย์ปฏิบัติการ 
ไฟป่าแพร่ ศนูย์ปฏิบัตกิารไฟป่าตาก และศนูย์ปฏบิตั ิ
การไฟป่าเชยีงราย ร่วมกนัวางแผนเข้าปฏิบตังิาน 
ควบคุมไฟป่าบริเวณพื้นที่ รับผิดชอบอุทยาน 
แห่งชาตอิอบหลวง 

 ส�าหรับพกิดัอืน่ๆ เจ้าหน้าทีอ่ทุยาน
แห่งชาตอิอบหลวง ร่วมกบัสถานีไฟป่าออบหลวง 
สถานไีฟป่าจอมทอง และหมู่บ้านเครือข่ายในพืน้ที่
ได้ร่วมกนัปฏบิตักิาร เพือ่เร่งควบคมุสถานการณ์
อกีด้วย

 ด้าน อรรถพล เจรญิชนัษา อทช. 
รรท.ออส. ได้ตดิตามสถานการณ์และแสดงความห่วงใย  
เจ้าหน้าที่และเครือข่าย ที่ร ่วมกันดับไฟป่า 
อยูใ่นขณะนี ้โดยกล่าวว่า ขอเป็นก�าลงัใจและขอให้
ทกุคนปฏบิตังิานด้วยความระมดัระวัง เพือ่ความ
ปลอดภัยของทกุๆ คน

เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการพจิารณา
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
สิ่งแวดล้อมโลก คร้ังที่ 1/2566 จ�านวนทั้งสิ้น  
13 โครงการ โดยมผีูแ้ทนหน่วยงานในสงักดักระทรวงฯ  
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุม เพื่อน�าเสนอโครงการตามกรอบการ

เถลงิศกัดิ ์เพ็ชรสวุรรณ

 ทส.หวังให้เป็นวัดต้นแบบน�า 
ธรรมะ อยูร่่วมกบั ธรรมชาต ิจตพุร บรุษุพฒัน์ 
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
(ปกท.ทส.) เฝ ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริย 
วงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ
ปรณิายก เสด็จเป็นองค์ประธานประทานรางวลั 
“ธรรมจกัรสเีขียว” ประจ�าปี พ.ศ. 2565 ให้กบั
วดัทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน จ�านวน 10 รางวลั 
เพือ่เชดิช ู ส่งเสริม สนบัสนนุ ให้เป็นวดัตวัอย่าง
ในการเป็นสถานทีศึ่กษาทางศาสนาพทุธ ควบคูก่บั
การเป็นแหล่งศกึษาธรรมชาต ิและสถานทีพ่กัผ่อน 
หย่อนใจ ซ่ึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาพระสงฆ ์
ในพืน้ท่ีป่าไม้ และเป็นการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ 
ควบคูไ่ปกบัการท�านบุ�ารงุพระพทุธศาสนาเพือ่ให้
เกดิความยัง่ยนื

 โดยในปีนี ้มีวัดทีผ่่านตามหลักเกณฑ์  
เข้ารับรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจ�าปี 
พ.ศ. 2565 จ�านวน 10 วดั ได้แก่ 1. วัดบุญญาวาส 
จ.ชลบรุ ี2. วดัโพธคิณุ จ.ตาก 3. วัดป่าน้อยดงเมอืง 
จ.ศรสีะเกษ 4. วดัชยัภูมพิทิกัษ์ จ.ชัยภมู ิ5. วดัป่า
น�า้โจน จ.พษิณโุลก 6. วดัป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร 
7. วัดศรปีระชารงัสรรค์ จ.ศรสีะเกษ 8. วดัป่าดาน
วเิวก จ.บงึกาฬ 9. วดัทรพัย์เจรญิ จ.ขอนแก่น และ 
10. วัดเขาถ�า้หม ีจ.สุพรรณบรีุ

 ข่าวด ี“ทส.” พจิารณา 13 โครงการ 
เตรียมเสนอ GEF-8 มุ่งหวังเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ 

จตพุร บรุษุพฒัน์ 

ป่ินสักก์ สรุสัวดี

 CSR ก้าวเดนิมาเน่ินนาน เร็วบ้างช้าบ้าง  
จริงจังบ ้างสร้างภาพบ้าง อยู ่ที่มุมมอง 
ของผูน้�าไปใช้ว่าเหน็ความส�าคญัของ CSR แค่
ไหน เชือ่จริงหรือไม่ ท�าตามกระแส เป็นภาค
บังคับ เป็นเครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์  
ป้องกันความขัดแย้ง หรืออยากแบ่งก�าไร 
มาท�าประโยชน์เพือ่สงัคมจรงิ 

ต่อมา CSR อย่างเดียวไม่พอ จะสร้าง
มูลค่าหรือคุณค่าให้เพิ่มขึ้น ก็ต้องให้เกิด
ประโยชน์ทัง้ผูใ้ห้และผูรั้บจงึจะท�าให้กจิกรรม
นั้น สามารถด�าเนินการต่อเน่ืองไปได้อย่าง
ยัง่ยนื องค์กรธรุกจิจงึปรับเปลีย่นรปูแบบการ
ท�า CSR (corporate social responsibility) 
มาเป็น CSV (creating shared value) ตาม 
แนวคิดของ Professor Michael E. Porter  
จาก Harvard Business School และ  
Mark R. Kramer, Managing Director of 
the Social Impact Advisory firm FSG ท่ี 
น�าเสนอบทความในหมวด CSR เรื่อง  
creating shared value ใน นิตยสาร Harvard 
Business Review ฉบับเดือนมกราคม ถึง 
กมุภาพนัธ์ 2011 และได้รบัการตอบรบัอย่าง
กว้างขวางจากองค์กรธรุกจิทัว่โลก 3 วธิหีลกั 
ในการสร้างมูลค่าร ่วมของธุรกิจ ได ้แก ่  
การปรบัผลิตภัณฑ์และตลาด การก�าหนดผลผลติใหม่ 

doing well by doing good

ในห่วงโซ่คุณค่า และการเปิดโอกาสให้มี 
การพฒันาธรุกิจของท้องถิน่

CSR vs. CSV
Mark R. Kramer กล่าวว่า ความจริงกค็อื 

เราเหน็พฤติกรรมการจดัการเกีย่วกบัผลกระทบ 
ทางสงัคมของธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมาก 
ในบริษัทชั้นน�าระดับโลกหลายแห่ง ซึ่งโดย
พืน้ฐานแล้วแตกต่างจากกจิกรรม CSR เมือ่ 
5 หรอื 10 ปีทีแ่ล้ว ในปี 2006 เราพยายาม
อธบิายส่ิงทีแ่ตกต่างออกไป เราใช้วล ี“shared 
value” เพ่ือแทนทีค่�าศพัท์ทีไ่ด้รบัการยอมรับ
อย่างกว้างขวางแล้วอย่าง CSR แต่ดเูหมือน
ใหม่เกนิไปในเวลาน้ัน และเรามกัจะลงัเลทีจ่ะ
สร้างศพัท์แสงใหม่ 

หลงัจากบทความนีเ้ผยแพร่ออกไป กมี็ค�าถาม 
เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง ความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมขององค์กร (CSR) กับการสร้าง 

นอกจากความสามารถในการท�าก�าไรที่เพิ่ม 
ขึน้แล้ว ธรุกจินัน้ยงัสามารถขยายกจิกรรมทาง
ธุรกิจออกไปได้อีก และยิ่งมีธุรกิจที่สามารถ
สร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์จ�านวนมากข้ึน
เท่าไหร่ การขยาย portfolio ของธุรกจิทีเ่ป็น 
ประโยชน์ต่อสงัคมกย็ิง่มากขึน้เท่านัน้ กลยทุธ์นี้
เป็นวธิทีีท่รงพลงัและทีส่ดุกจ็ะสามารถบริการ 
ผูค้นหลายพนัล้านคน ทัง้นี ้ CSV ไม่จ�ากัดอยู่
เฉพาะธรุกจิ ท�าได้ทัง้องค์กรของรฐั องค์กรที่
ไม่แสวงหาก�าไร หรอืลกัษณะอ่ืนๆ 

ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัทเอง ซึ่งยังคง 
ตดิอยูใ่นแนวทางทีแ่คบและล้าสมยัในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม จากเดิมธุรกิจมุ่งเน้นไปที่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการเงินระยะสั้น และมอง 
ข้ามความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองที ่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในตลาด นัน่คอืคนของสงัคมซึง่เป็น
ลกูค้าของเขา รวมถงึสังคมมอีทิธพิลทีก่ว้างขึน้
ต่อความส�าเรจ็ของพวกเขาในระยะยาว เหตใุด
บรษิทัต่างๆ จึงเพกิเฉยต่อความเป็นอยูท่ี่ดขีอง
ลกูค้า ความอยูร่อดของซพัพลายเออร์ ปล่อย
ให้เกดิการสญูเสียทรัพยากรธรรมชาตทิีส่�าคญั
ต่อธรุกจิ และเกดิความทกุข์ยากทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนทีพ่วกเขาผลติและขายให้

หน่วยงาน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ก็สนบัสนุนให้มกีารท�า CSV เม่ือ
หลายปีมาแล้ว และปัจจบุนัยงัเป็นแนวทางที่ 
ทนัสมัย เมือ่การด�าเนินงานด้านความรับผดิชอบ 
ต ่ อ สั งคมมี ความ  dynam ic  พัฒนา 
รปูแบบไปเรือ่ยๆ บทความนีจ้งึขยาย scope จาก  
CSR ไปสู่ ESG ซึง่เป็นแนวทางด�าเนนิงาน
เพือ่ความยัง่ยนื ใช้ชือ่ว่า ESG Today ตัง้แต่
ฉบบัน้ีเป็นต้นไป

คณุค่าร่วมกนั (CSV) ว่าเป็นสิง่เดียวกนัหรือไม่  
เขาอธิบายด้วยวลี doing well by doing 
good เช่ือว่าเป็นแนวคิดที่แตกต่าง หาก 
ทบัซ้อนกนัอยูใ่นจดุของการสร้างคณุค่าร่วม 

CSR ถกูมองว่าเป็นต้นทนุในการท�าธรุกจิ
ไม่ใช่หน่วยท�าก�าไร ขณะที ่ CSV ถกูมองตรง
กันข้ามว่า เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ สร้าง
ตลาดใหม่ เพิ่มความสามารถในการท�าก�าไร  
และท�าให้องค์กรอยู่ในต�าแหน่งทีแ่ข่งขันได้ดข้ึีน  
CSV จึงถกูผนวกเข้าไปในกลยทุธ์ทางธรุกจิ 

CSR เป็นเรือ่งของความรับผดิชอบ CSV 
เป็นเรือ่งเก่ียวกบัการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิ

CSR เป็นการด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์ของ
สงัคม CSV มุง่เน้นไปทีผ่ลก�าไรประเภททีส่ร้าง
ผลประโยชน์ทางสังคมด้วย 

การท�า CSR กบั CSV มคีวามแตกต่างกนั
ทัง้ในเรือ่งกลยทุธ์และการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 

Professor Porter ให้ความส�าคัญกับ
กลยุทธ์ เขากล่าวไว้บนเวที Shared Value 
Leadership Summit 2015 หัวข้อ Shared 
Value as Corporate Strategy ว่า กลยุทธ์
คอืสิง่ทีธ่รุกจิท�าแตกต่างจากคนอืน่ สาระส�าคญั
ของกลยทุธ์ คอืการสร้างคณุค่าทีไ่ม่เหมอืนใคร
ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ให้บริการลูกค้า หาก 
ธรุกจิสร้างคณุค่าทีมี่ความแตกต่างจากคูแ่ข่งขันได้  

ศภุฤกษ์ เลศิลกัษณ์ศริกิลุ หวัหน้าอุทยานแห่งชาตอิอบหลวง ร่วมกบั 

ชดุเสอืไฟ ร่วมกันวางแผนเข้าปฏิบตังิานควบคมุไฟป่า

ลดปรมิาณการใช้ถงุพลาสตกิหหูิว้แบบใช้ครัง้เดยีว  
รวมทัง้สิน้ 14,349.6 ล้านใบ หรอื 81,531 ตนั 
ซึ่งประชาชนกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยกับการ
รณรงค์ในเรือ่งนี้ 

นอกจากนี ้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมีการด�าเนนิ
กจิกรรมการรณรงค์การลด และเลกิใช้พลาสติก
แบบใช้ครัง้เดยีวอย่างต่อเนือ่ง อาท ิการส่งเสรมิ
สนบัสนนุการใช้ผลติภณัฑ์ทดแทนทีเ่ป็นมติรต่อ 
สิง่แวดล้อม การจัดท�าตลาดสดต้นแบบ มาตรการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
โครงการเปล่ียนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณ
หมนุเวยีน) ท�าให้สามารถลดการใช้ถงุพลาสตกิ
ในภาพรวม ลดลง 43% หรือ 148,699 ตัน 
(ข้อมูลจากการประเมินผลการด�าเนินงานตาม 
เป้าหมายตามแผนปฏบิตักิารฯ จนถึงปี 2564 ร่วมกับ 
สถาบันพลาสติก โดยใช้ฐานข้อมูล Material 
Flow of Plastics) 
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รมว.เกษตรฯ “เฉลิมชัย” หนุนหมอดิน
อาสาเตม็ร้อย เสรมิแกร่งด้วยนโยบายตลาด
น�าการผลิต เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่
การเกษตรทั่วไทย พร้อมจัดงานวันหมอดิน
อาสาอย่างย่ิงใหญ่ ภายใต้ธมี “หมอดนิอาสา 
น�าพาการผลิต พชิติตลาด” มหีมอดนิอาสา
เข้าร่วมงานในทกุพืน้ทีก่ว่า 7,700 คน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงาน “วนัหมอดินอาสา กรมพฒันาท่ีดนิ” 
ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หมอดนิอาสา น�าพา
การผลิต พิชิตตลาด” ณ โรงแรมยูเพลส 
มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี จังหวดัอบุลราชธาน ี
พร ้อมถ ่ ายทอดสดผ ่านระบบ Video  
conference application zoom และ Facebook 
live กรมพัฒนาท่ีดิน ไปยังอีก 76 จังหวัด 
ท่ัวประเทศ ซึง่การจดังานดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์ 
เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาที่สร้าง 
คณุประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างยาวนาน 
อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรม
พฒันาทีด่นิ สร้างขวัญก�าลงัใจและแนวทาง
ในการช่วยเหลือดูแลกันและกันของหมอดิน
อาสา รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครอืข่ายหมอดนิอาสา 

โดยกิจกรรมภายในงานมีการน�าเสนอ
ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  
3 เรือ่ง ได้แก่ 1) แอปพลเิคชัน รูจ้ริง พชื ดนิ ปุ๋ย  
(TSFM) 2) การลดก๊าซเรือนกระจกโดยกรม
พฒันาทีด่นิ และ 3) 6 สายพันธุบ์รสิทุธ์ิหญ้า
แฝก หญ้าของพระราชา นอกจากนี ้ยงัมกีาร
จัดนทิรรศการแสดงผลติภณัฑ์สนิค้าเด่นของ
หมอดนิอาสาในพ้ืนที ่ และการบรรยายพเิศษ 
จากหมอดินอาสาที่ปรับเปลี่ยนจากผู ้ผลิต 
เป็นผู้ประกอบการ การซื้อขายสินค้าเกษตร 
ในระบบออนไลน์

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า เครือข่ายหมอดินอาสา 
ของกรมพัฒนาที่ ดิน เป ็นเกษตรกรที่ม ี
จิตสาธารณะทีช่่วยเหลอืเพือ่นเกษตรกร ในการ 

“เฉลิมชยั” หนนุหมอดนิอาสาเต็มร้อย 
เสริมแกร่งด้วยนโยบายตลาดน�าการผลติ

ปรับปรุงบ�ารุงดิน และฟื ้นฟูทรัพยากรดิน 
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื ซึง่ปัจจบุนั
มหีมอดนิอาสา จ�านวน 77,688 ราย หมอดิน 
354 ราย ถือเป็นหนึง่ในเครอืข่ายเกษตรกรทีใ่หญ่
ที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความ 
ส�าคญั จงึก�าหนดให้มวีนัหมอดนิอาสาขึน้ในวันที ่ 
10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยในปี 2566 น้ี  
ได้ก�าหนดหวัข้อของวนัหมอดนิอาสาว่า “หมอดนิอาสา  

ภายใต้ชือ่ หมอดินโลก (Global Soil Doctor 
Program) รวมถงึประเทศเพือ่นบ้าน เช่น ลาว 
พม่า เวียดนาม กมัพูชา ได้เข้าร่วมโครงการ 
จดัตัง้หมอดนิอาสากบักรมพฒันาทีด่นิด้วย

ส�าหรบัในปี 2566 นี ้ กระทรวงเกษตรฯ 
โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีเป ้าหมายพัฒนา 
ขีดความสามารถในเรือ่งตลาดน�าการผลติ และ 
การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผ่าน 
เครอืข่ายหมอดนิอาสา ส่งเสรมิการใช้นวตักรรม 
และเทคโนโลยีการจัดการท่ีดินทางการเกษตร
เพือ่ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการสนบัสนุน
ให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 และ
แอปพลิเคชันต่างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เป็นประธาน
กลุ่มในโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ 
ลดการใช้สารเคมทีางการเกษตร และโครงการ
หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero 
waste) เพือ่เป็นต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินจัดการ
ขยะเศษวัสดุอินทรีย์ในชุมชนให้หมุนเวียน 
น�ากลบัมาใช้ประโยชน์ด้วย

“หมอดินอาสาเป ็นกลไกการพัฒนา
ทางการเกษตรท่ีส�าคัญท่ีช่วยผลักดันให้เกิด
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน 
สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย  
เป็นท่ีต้องการของผู้บรโิภคและตลาด ส่งผลให้เกิด 
รายได้ และคุณภาพชีวิตดี อย่างไรก็ตาม  
หลงัจากผ่านวิกฤตโควดิ-19 จะมอีตัราการบรโิภค 
มากข้ึน สนิค้าต้องมีคุณภาพมากข้ึน ขณะท่ี 
วิกฤตต่างๆ ยังไม่หมด สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นใน 
ภาคการเกษตร เช่น ปุย๋แพง จงึต้องรณรงค์
ลดการใช้ปุย๋เคม ี ให้ใช้ปุย๋อนิทรย์ีหรอืปุย๋พชื
สดทดแทน เป็นต้น ซ่ึงล้วนแต่เป็นผลงาน 
ของหมอดนิทัง้สิน้ การจดังานในวนันี ้จงึเป็น 
อีกหนึ่งวันท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยินดีท่ีได้มีการจัดงานวันหมอดินอาสาข้ึน 
เพือ่เชดิชเูกียรตแิก่หมอดนิอาสาท่ีปฏบิตังิาน
เป็นจิตอาสาให้กับกระทรวงเกษตรฯ ซึง่ปฏบิตัิ
งานโดยไม่มีค่าตอบแทน และขอสัญญาว่า 
จะพยายามผลกัดนัให้อาสาสมัครเกษตรทกุสาขา 
ได้รบัค่าตอบแทน เพือ่เป็นขวญัและก�าลังใจ 
ในการปฏบิตังิานต่อไป” ดร.เฉลมิชัย กล่าว

รมช.สุนทรน�าทพัเปิดงาน Field Day 
ส่งสัญญาณเริม่ต้นฤดกูาลผลติใหม่

รมช.สุนทรน�าทัพเปิดงาน Field Day 
ส่งสัญญาณเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ พร้อม
สนบัสนนุให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพ่ือวางแผน
การผลติ เข้าถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเหมาะสม
พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้พีน้่องเกษตรกร

นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย 
ภายหลงัเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลย ี
เพือ่เร่ิมต้นฤดกูาลผลติใหม่ (Field Day) ปี 2566 
เมื่อไม่นานมานี้ว่า ในปัจจุบันการผลิตสินค้า 
เกษตรเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมกีารแข่งขนั 

ทั้ งด ้านปริมาณและคุณภาพค ่อนข ้างสูง  
ในขณะเดยีวกนัพีน้่องเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็น
เกษตรกรรายย่อย ยงัมีการผลติและการจ�าหน่าย
สนิค้าเกษตร ตลอดจนโอกาสการเข้าถงึข้อมลู 
แหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดได้น้อย 
ที่ส�าคัญที่สุดพ่ีน้องเกษตรกรยังท�าการเกษตร 
ในลกัษณะต่างคนต่างท�า ผลติสนิค้าไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ขาดการรวมกลุ่ม  
จึงท�าให้ยากต่อการจัดการผลผลติ 

จากปัญหาดงักล่าว รัฐบาลมคีวามตระหนัก
และเข้าใจในปัญหา จึงมีนโยบายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ด�าเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลติสินค้าเกษตร ซึง่เป็นศนูย์ทีมี่การสร้าง
กระบวนการเรยีนรู ้ ทีส่อดคล้องกบัสินค้าหลกั
และเหมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ทีห่รอื Zoning 
โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ ได้แก่ เกษตรกร 
ต้นแบบ แปลงเรียนรู ้หลกัสูตรการเรียนรู้ และ
ฐานการเรียนรู้ ส�าหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 
ศนูย์เรียนรูฯ้ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลย ี
ที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของ 
เกษตรกร และได้มกีารประยกุต์ใช้ให้มคีวามเหมาะสม 

อย ่างเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล ้อม 
ของพ้ืนทีน่ัน้ๆ

 “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ในวันนี้ 
ได้รับเกียรติมาเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพือ่เริม่ต้นฤดกูาลผลติใหม่ (Field Day) ปี 2566 
ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการด�าเนินการของ
ศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตรนัน้ เป็นกลไกส�าคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
และให้ความรู้แก่พ่ีน้องเกษตรกร ได้รับทราบ
เทคโนโลยกีารผลติใหม่ๆ การเลอืกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ช่องทางการตลาด
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนได้แลกเปล่ียนเรียนรู ้
กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องร่วมกันด�าเนินการ 
ให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายและยงัได้มามอบหนงัสอื
อนุญาตเข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
(ทีอ่ยูอ่าศยั) ให้แก่เกษตรกรในชมุชนบ้านช่องช้าง  
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จ�านวน 31 ราย 
เพื่อให้เกษตรกรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” 
นายสุนทร กล่าว

ส�าหรับการจัดงานวัน Field Day ที่สวน
สละอาทิตย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นเป็นศูนย์เรียนรู ้
ทีเ่น้นหนกัในเรือ่งการท่องเทีย่วเชงิเกษตรด้าน
การผลติสละคณุภาพมาตรฐาน GAP โดยจดั
สถานีเรียนรู้ จ�านวน 5 สถาน ี ประกอบด้วย
สถานีที ่ 1 การจัดการสวนสละคณุภาพ สถานี
ที ่2 การใช้วิชาการเกษตรดทีีเ่หมาะสม (GAP) 
สถานีที ่3 อาชีพเสรมิเพิม่รายได้ สถานทีี ่4 การ
แปรรปูผลติภณัฑ์ และสถานทีี ่ 5 การบรหิาร
การตลาดสินค้าเกษตร อกีทัง้ยงัมกีารให้บริการ
ด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู ้
จากหน่วยงานต่าง  ๆและการให้บรกิารของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 
หน่วยงานภาค ี นอกจากนี ้ ยงัมกีจิกรรมตลาด
เกษตรกรจ�าหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกจิชมุชน
กลุม่แม่บ้านเกษตรกร กลุม่ส่งเสริมอาชพี Smart 
Farmer/Young Smart Farmer อกีด้วย

จงึต้องขอขอบคณุเครอืข่ายหมอดนิอาสาทีร่่วมกนั 
ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดินให้เห็นผล
เป็นทีป่ระจกัษ์อย่างเป็นรูปธรรม และขอชืน่ชม
กรมพัฒนาที่ดิน โดยเฉพาะสถานีพัฒนาที่ดิน
ทัง้ 77 จงัหวดั ทีส่่งเสรมิและพฒันาเครอืข่าย
หมอดินอาสาให้มีความเข้มแขง็ พร้อมทีจ่ะเป็น
ก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นภาคการเกษตรต่อไป

ปัจจุบันมีหมอดินอาสาอยู่ทั่วประเทศ โดย
กรมพฒันาทีด่นิได้รเิริม่โครงการ “หมอดนิอาสา” 
ขึน้ในปี 2538 รวมระยะเวลา 28 ปี ซึง่หมอดนิ
อาสามทีัง้หมด 4 ระดบั แบ่งเป็น หมอดนิอาสา 
ประจ�าหมู ่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด  

ได้รบัการพฒันาศกัยภาพ และมกีารด�าเนนิงาน
ที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันทั้งในและต่างประเทศ โดยระดับ
พ้ืนทีห่มอดินอาสาเป็นตัวแทนช่วยประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
พฒันาทีด่นิไปสู่เกษตรกร และผูส้นใจในพืน้ทีไ่ด้ 
ซึ่งหมอดินอาสาเปรียบเสมือนครูและเพื่อนที่ดี
ทีส่ดุส�าหรบัเกษตรกร 

ส่วนระดับประเทศ หมอดินอาสาเป็น 
เครือข่ายเกษตรกรขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง  
มีศกัยภาพสูง เป็นเกษตรกรต้นแบบทีมี่องค์ความรู้  
สามา รถ ใ ช ้ น วั ต ก ร รมและ เทค โน โ ลยี 
การพฒันาทีดิ่น เพือ่การจดัการดินอย่างย่ังยนื ขณะที ่
ระดบัโลก หลายองค์กร เช่น องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้น�าแนวคดิ
หมอดินอาสาไปส่งเสริมในระดับนานาชาติ  

และระบบ barcode ในการค้าขายในตลาด
และเชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย ์
ทัว่ประเทศด้วยระบบ Organic World Thailand  
Market Platform ซึง่จะท�าให้สามารถท�าการ
ซือ้ขายอย่างคล่องตวั สามารถพฒันาราคากลาง
ผลผลิตเกษตรอนิทรย์ีได้ โดยเชือ่มโยงกบัระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
(0rganic Agriculture Network) เพือ่ตรวจสอบ 
ย้อนกลับที่มาของผลผลิตและเอกสารยืนยัน 
การรบัรองผลผลิตอนิทรีย์ และเชือ่มโยงกบัระบบ 
การค้าออนไลน์กับภาคีพันธมิตร เพื่อร่วมกัน 
ขบัเคล่ือนตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรกึษารฐัมนตรี
ว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
ฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
เกษตรกรรมย่ังยืนเป ็นประธานเป ิดเวที 
ขบัเคลือ่นตลาดเกษตรอนิทรย์ีท้ายเกาะ อ�าเภอ
สามโคก ปทมุธาน ีภายใต้โครงการออแกนิก เวิล์ด
ไทยแลนด์ (Organic World Thailand) พร้อม 
กล่าวปาฐกถาพเิศษเรือ่ง “ยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่น 
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทย  
ภายใต้ยทุธศาสตร์เกษตรกรรมย่ังยนืและ BCG 
โมเดล ในวนัน้ีว่า 

การพัฒนาและขับเคลื่อน “ตลาดกลาง
เกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะ” หรือ โครงการ  
Organic World Thailand สามโคก-ปทมุธานี 
ในวนัน้ี สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลทีใ่ห้
ความส�าคญัในการขบัเคลือ่นเกษตรกรรมยัง่ยนื 
(Sustainable Agriculture) โดยมคีณะกรรมการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (แห่งชาติ)  
ม ีดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
เกษตรเป็นประธาน และมคีณะอนกุรรมการขับเคลือ่น 
เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งมีตนเป ็นประธาน  
มีคณะท�างานขับเคลือ่นหลายคณะ ได้แก่ คณะ
ท�างานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ คณะท�างาน
ขบัเคลือ่นเกษตร ผสมผสานและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ คณะท�างานขับเคล่ือนเกษตรธรรมชาติ
และวนเกษตร และคณะท�างานขับเคลื่อน 
เกษตรกรรมยัง่ยนืในเมอืง (Sustainable Urban 
Agriculture) ใน 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ี ได้จัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยัง่ยนืในระดบัต�าบล 7,255 ต�าบล
ใน 76 จังหวดัแล้ว ซึง่เป็นกลไกส�าคญัในการ
ท�างานเชงิพืน้ที ่และในส่วนของเกษตรอินทรีย์  
ได้ร ่วมมือกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และ 
เครอืข่ายเกษตรกรรมยัง่ยนืจดัตัง้สภาเกษตรอินทรีย์  
พี จ ีเอส แห่งประเทศไทยส�าเร็จเป็นคร้ังแรก

 “การเปิดเวทขีบัเคลือ่นตลาดกลางเกษตร
อนิทรีย์ท้ายเกาะ โดยจะมีการเปิดตลาดอย่างเป็น 
ทางการในเรว็วนันี ้บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน ภาคเกษตร และภาควิชาการ 
เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับตลาดเกษตรอินทรีย ์
ทกุจงัหวดัและยกระดบัสูก่ารเป็นตลาดส่งออก
ด้วย ทัง้น้ี มนีโยบายทีจ่ะส่งเสริมขยายผลให้มี
ตลาดกลางและตลาดเกษตรอนิทรย์ีทัว่ประเทศ”

โดยตลาดกลางเกษตรอนิทรีย์ท้ายเกาะน้ี ได้
เปิดให้ผูป้ระกอบการได้เข้ามาจบัจองพ้ืนที ่ ซึง่
มทีัง้ร้านจ�าหน่ายปัจจยัการผลติเกษตรอินทรย์ี
ครบวงจร ร้านจ�าหน่ายผลผลติเกษตรอนิทรย์ี 
ทัง้ผกั ผลไม้ ปศสุตัว์ ประมง และผลติภณัฑ์
แปรรปู ร้านอาหารอนิทรย์ี โรงล้างคดัตดัแต่ง
และบรรจุ โรงงานแปรรูปน�้าผัก ผลไม้ ศูนย์
บรกิารห้องเยน็ และศนูย์เรยีนรูเ้กษตรอนิทรย์ี
คนเมือง เป็นต้น

นอกจากนี ้สมาคมการค้าเกษตรกรรมยัง่ยนืไทย  
ยังได ้ส ่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม IOT  

“ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะอนกุรรมการ
ขบัเคลือ่นเกษตรกรรมยัง่ยนืขอแสดงความชืน่ชม 
คณุวเิชยีร สวาทยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร 
ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ ที่มีจิดอาสาในการช่วย
เกษตรกรให้มตีลาดจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร อนิทรีย์  
และขอขอบคุณ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ และ 
เครือข่าย ท่ีมคีวามมุง่มัน่ใน การพฒันาห่วงโซ่มูลค่า 
เกษตรอินทรีย์ซึ่งน�ามาสู่การก่อเกิดตลาดกลาง 
และการเตรียม ความพร้อมในการเปิดตลาดกลาง
เกษตรอินทรีย์ท้ายเกาะภายในเดอืนเมษายนนี”้

“อลงกรณ์” ผนกึเครอืข่ายเกษตรกรรมยัง่ยนื
ป้ัน “ตลาดกลางเกษตรอินทรย์ี” ทัว่ประเทศ

ส�าหรับโครงการตลาดกลางเกษตรอนิทรย์ีท้าย
เกาะ หรือ Organic World Thailand ทางสมาคม 
การค้าเกษตรกรรมยัง่ยนืไทย และบรษิทั สยามมนิแิฟค  
จ�ากัด ได ้ร ่วมกันพัฒนาขึ้นเป ็นตลาดกลาง 
อินทรีย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภมิูภาค ซ่ึง
จะมกี�าหนดการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการภายใน
เดือนเมษายน 2566 โดยมุ่งหวังที่จะเป็นตลาด
กลางเกษตรอนิทรีย์เพือ่เชือ่มโยงผลผลติ เชือ่มโยง
ตลาดให้กบัเกษตรกรทีส่มาคมการค้าเกษตรกรรม 
ยั่ งยืนไทยได ้ ไปส ่งเสริมและรับรองแปลง  
เช่ือมโยงกบัตลาดค้าปลกีและค้าส่งทีต้่องการผลผลติ 
เกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศไทย จากภูมิภาค 
และจากทัว่โลก 

อ.ส.ค.วางเป้ากวาด ส่วนแบ่งตลาดนมโอเมก้า  
หลังยอดขายนมยูเอชทีโอเมก ้าพลัสตรา 
ไทย-เดนมาร์ค ทะลุเป้า ชีต้อบโจทย์ตลาดสขุภาพเดก็  
พร้อมเตรยีมส่งรสชอ็กโกแลต ชิงตลาดเรว็ๆ นี้ 
ชจูดุเด่น ผลติจากน�า้นมโคสดแท้ 100% 

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อ�านวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)   
กล่าวว่า หลงัจาก อ.ส.ค. ประสบความส�าเรจ็ในด้าน 
ตลาดผลติภณัฑ์ นมยเูอชท ีรสจืด ตราโอเมก้าพลสั  
ตราไทย-เดนมาร์คขนาด 180 มล. ที่ผ่านมา  
ได ้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู ้บริโภค 
ทกุเพศ ทกุวยัอย่างกว้างขวาง 

ล่าสุด อ.ส.ค.เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์นม 
ยเูอชท ีโอเมก้าพลสั เพ่ิมขึน้อกี 1 รสชาติ คอืรส 
ชอ็กโกแลต เพือ่เพิม่ทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ล้ิมรส 
ผลิตภัณฑ์นมที่หลากหลายมากขึ้น ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีโอเมก้าพลัส อ.ส.ค.ได้จัด
กจิกรรม Soft Opening เปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ 
นมยูเอชที “โอเมก้าพลัส” ตราไทย-เดนมาร์ค
ครัง้แรกเมือ่วันที ่7 ก.ค. 2565 ปรากฏว่า ด้วย
คุณสมบัติท่ีตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นท่ีชื่นชอบของ
ตลาดอย่างมาก และเป็นผลิตภัณฑ์นมภายใต้
แบรนด์นมไทย-เดนมาร์คทีท่�ายอดจ�าหน่ายสงูสดุ
ให้ อ.ส.ค.ในปัจจุบัน และแนวโน้มการเติบโต
ผลิตภัณฑ์นมกลุ่มโอเมก้าพลัสในตลาดยังคง
เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ทีม่อีตัราการเตบิโตสงูอีกด้วย

สาเหตุที่ ผลิตภัณฑ ์นมยู เอชที  รสจืด  
โอเมก้าพลัส ตราไทย-เดนมาร์ค ได้รับความนยิมสงู 

อ.ส.ค.ชงิตลาดนมโอเมก้า ยอดขายทะลเุป้า
เนื่องจากมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูงกว่า
ผลติภัณฑ์นมทัว่ไปหลายเท่า อาท ิพัฒนาสมอง
และสายตา สามารถทานเป็นอาหารเสรมิควบคู่
กบัการรบัประทานอาหารหลกัให้ครบ 5 หมู ่ใน
สดัส่วนทีเ่หมาะสมเป็นประจ�า

นอกจากนี้ นมยูเอชที โอเมก้าพลัส ตรา
ไทย-เดนมาร์ค เป็นผลติภัณฑ์ทีม่แีคลเซียมและ
ฟอสฟอรสัสงู ช่วยในกระบวนการสร้างกระดกู
และฟันท่ีแข็งแรง อีกท้ังยังเติมสารอาหารท่ี 
จ�าเป็นต่อพฒันาการด้านสมองและสายตาของวยัเดก็  

อย่างมโีอเมก้า 3 , 6 , 9 โดยเฉพาะ โอเมก้า 3  
โอเมก้า 6 มวีติามนิ ช่วยเสรมิสร้างการพัฒนา
ของร่างกายมากถงึ 12 ชนดิ มดีเีอชเอจากปลา  
มส่ีวนช่วยเรือ่งพฒันาการของสมอง มลีทูนีมส่ีวนช่วย 
ในการท�างานของสายตาอกีด้วย

โดย อ.ส.ค.ได้วางกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 
กลุม่คณุพ่อ คณุแม่ หรอืผูป้กครองทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์
นมพร้อมดืม่ให้ลกูอาย ุ 1 ปีข้ึนไป และสามารถ 
บริโภคได้ทุกวัย ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการ 
สารอาหารเพือ่เสรมิสร้างร่างกายให้เจริญเตบิโต 
และแข็งแรง โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ หรอืผูป้กครอง
เป็นผู้ตดัสนิใจเลอืกแบรนด์ด้วยตนเอง อาศยัอยู่
ในเขตชุมชนเมืองสามารถเลือกสินค้าที่ดีที่สุด 
ส�าหรบัลูกการตดัสนิใจเลือกผลิตภณัฑ์นมส�าหรบัลกู  
จะเลือกแบรนด์ท่ีมีชื่อเสียงหรือแบรนด์ที่รู้จัก
คุน้เคย และเป็นแบรนด์ท่ีมคีณุภาพและรสชาติ
ดทีีส่ดุ

นอกจากนี้ นมยูเอชที โอเมก้าพลัส ตรา 
ไทย-เดนมาร์ค ยังเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลติจากโรงงาน 

สมพร ศรเีมอืง 

เดยีวกับนมไทย-เดนมาร์คท่ีมกีารคดัสรรน�า้นมดบิ 
ตามมาตรฐานในเขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่ง 
น�้านมดิบที่มีคุณภาพดีที่ สุดในประเทศไทย     
ดงัน้ันไทย-เดนมาร์ค จงึเลอืกโรงงานผลิตท่ีจงัหวดั
สโุขทยัเป็นฐานการผลติแห่งแรกและแห่งเดยีว 
ในประเทศไทย และด้วยมาตรฐานการรับรอง  
ไม่ว่าจะเป็น ISO9001: 2000 / HACCP/
GMP/ HALALFOOD/ส�านกังานคณะกรรมการ 
อาหารและยา (อย.) อกีด้วย 

โดยผู้ท่ีสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ในช่องทาง
ออนไลน์ เช่น ลาซาด้า (LAZADA)/ช้อปปี้ 
(Shopee)/เว็บไซต์/ไลน์ ออฟฟิเซียล (Line  
O ffficial)/ร้านนมไทย-เดนมาร์ค ตลาด อตก./ 
ร้านสหกรณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์ม โคนม
ไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก/ร้านตวัแทนจ�าหน่าย
นมไทย-เดนมาร์คท่ัวประเทศ/ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ท่ัวประเทศ เช่น โลตัส/บิ๊กซี/แม็คโคร/กรูเม่ 
ทกุสาขาหรอืซุปเปอร์มาร์เกต็ช้ันน�า

น�าพาการผลิต พิชิตตลาด” เพื่อแสดงถึง 
การยกระดับและพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสา
ให้เป็นผูป้ระกอบการ 

โดยในปัจจบุนัการหาช่องทางการตลาดหรอื
การผลติทีต่อบสนองความต้องการของตลาดและ 
ผู้บริโภคเป็นสิ่งส�าคัญ ถือเป็นการด�าเนินการ 
ทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์ที ่1 ตลาดน�าการผลติ  
ทีเ่ร่งส่งเสริมด้านการตลาด ผลกัดนัให้สนิค้าเกษตร 
มคีณุภาพและมาตรฐานตามทีต่ลาดต้องการ

การจดังานวนัหมอดนิอาสาในวันนี ้เป็นการ
รวมพลงัหมอดนิอาสาทัว่ประเทศทีเ่ป็นต้นแบบ
การพฒันาพืน้ทีก่ารเกษตร สามารถพชิติตลาดได้
อย่างเข้มแขง็ น�ามาซึง่ความม่ันคงของเศรษฐกจิ  
สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่ง 
หมอดนิอาสาเป็นฟันเฟืองส�าคญัในการร่วมผลกัดนัให้ 
ภารกจิของกรมพฒันาทีด่นิบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้  

สาเหตท่ีุผลติภัณฑ์นมยเูอชที รสจดื โอเมก้าพลสั ตราไทย-เดนมาร์ค ได้รบั
ความนยิมสูงเนือ่งจากมคีณุประโยชน์ทางโภชนาการสงูกว่าผลติภณัฑ์นมทัว่ไป
หลายเท่า อาท ิพฒันาสมองและสายตา สามารถทานเป็นอาหารเสรมิควบคู่กบั
การรบัประทานอาหารหลกัให้ครบ 5 หมู ่ในสดัส่วนทีเ่หมาะสมเป็นประจ�า
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เคลด็ไม่ลับการใช้ปนูแก้ดนิเป็นกรด

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

กรมวชิาการเกษตร ชูนวตักรรม
หอมแดงอบแห้งพร้อมใช้สร้างมลูค่าเพ่ิม

กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทย ปี 66 
แยก 2 ช่วงเวลาครอบคลุม 10 จังหวดั ต้ังแต่ 
ก.พ.-ก.ย. หวังคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปลาทู
และสตัว์น�า้มไีข่ เพิม่ผลผลติ ฟ้ืนฟทูรพัยากร
สัตว์น�้าอย่างย่ังยืน เผยชี้ปี 65 จับปลาทู  
ได้ 31,999 ตนั สัญญาณดี

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรม
ประมง เปิดเผยภายหลังพิธีประกาศใช้
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้า 
มีไข่ วางไข่ เล้ียงตัวอ่อน ในพ้ืนท่ีทะเลอ่าวไทย  
ประจ�าปี 2566 ว่า เพือ่คุม้ครองพ่อแม่พนัธุป์ลาท ู
และสัตว์น�้ามีไข่ให้แพร่ขยายพันธุ์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้า
ได้อย่างยัง่ยนื กรมประมงจะประกาศปิดอ่าว
ทุกปีต่อเนือ่ง ครอบคลุมพืน้ท่ีบรเิวณอ่าวไทย
ทัง้หมด แบ่งเป็น

บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง 2 ช่วง
ระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.- 
15 พ.ค. 2566 ตัง้แต่ปลายแหลมเขาม่องไล่  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงอ�าเภอดอนสัก  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างวันที่ 
16 พ.ค.-14 ม.ิย. 2566 ในบริเวณอาณาเขต 
ตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทย
ตอนกลางและเขตต่อเนือ่งต้ังแต่ปลายแหลม 
เขาม่องไล่ ถึงอ�าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรขัีนธ์

บรเิวณพืน้ทีอ่่าวไทยรปูตวั ก 2 ช่วงระยะ
เวลา ได้แก่ ระหว่างวนัที ่15 ม.ิย.-15 ส.ค. 2566 
ในพืน้ท่ีอ่าวไทยตอนในฝ่ังตะวนัตกของจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ เพชรบรุ ีสมทุรสงคราม และ
สมทุรสาคร และระหว่างวนัที ่1 ส.ค.-30 ก.ย. 
ในพืน้ทีอ่่าวไทยตอนในด้านเหนอืของจงัหวดั

เครื่ อง มืออวนติดตาปลาที่ ใช ้ประกอบ 
เรอืกลทีมี่ขนาดต�า่กว่า 10 ตนักรอส มช่ีองตาอวน 
ตัง้แต่สองนิว้ขึน้ไป เครือ่งมอือวนป ูอวนลอยกุง้  
เครื่ องมืออวนครอบ อวนช ้อน หรือ 
อวนยกหมกึ ลอบป ูลอบหมึก ซัง้ คราดหอย 
อวนรนุเคย เป็นต้น

ส�าหรับช่วงที ่วนัท่ี 16 พ.ค.-14 ม.ิย. รวม 
30 วัน อนุญาตให้เครื่องมืออวนลากแผ่น
ตะเฆ่ ถ่าง แต่ไม่ได้จ�ากัดความยาวของเรอืทีใ่ช้
ท�าการประมง และเวลาในการท�าการประมง 
สามารถท�าการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
ของพืน้ทีบ่างส่วนของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
ชมุพร และสรุาษฎร์ธานี และ อวนลากคาน
ถ่าง เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรือ
อวนยกปลากะตกั ทีใ่ช้ประกอบเครือ่งก�าเนิด
ไฟฟ้า ประกอบเรือกล ท่ีมีขนาด 10 ตัน
กรอส อนุญาตให้ท�าการประมงได้นอกเขต 
ทะเลชายฝั ่ง เฉพาะบริเวณเขตต่อเนื่อง 
ปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึงอ�าเภอหวัหนิ จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์

หากผู ้ใดฝ ่าฝ ืนจะเป ็นความผิดตาม 
มาตรา 70 แห่งพระราชก�าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษ ปรบัตัง้แต่ 5,000 
บาทถึง 30 ล้านบาท ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด
ของเรอืประมง หรอืปรบัจ�านวน 5 เท่าของ 
มลูค่าสัตว์น�า้ท่ีได้จากการท�าการประมง แล้วแต่ 
จ�านวนใดจะสูงกว่า และต้องได้รับโทษทาง
ปกครองอกีด้วย 

แม้มาตรการปิดอ่าวไทยฯ จะสร้างข้อจ�ากัด
ต่อการประมงในบางช่วงเวลา แต่ผลทีไ่ด้ก่อให้
เกิดกระบวนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวงจร
ชีวิตปลาทูแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้
ชาวประมงเกิดความตระหนกัในการท�าประมง
ได้อย่างเหมาะสมเพือ่ให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรให้คุ้มค่า และเกิดความยั่งยืน
ของทรพัยากรสตัว์น�า้และเกดิความสมดลุกบั
การประกอบอาชพีของชาวประมง

สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา และชลบรุี

“มาตรการปิดอ่าวไทยในปีท่ีผ่านมา จาก
ข้อมูลทางวิชาการ พบว่า การประกาศใช ้
มาตรการปิดอ่าวไทย ท�าให้พ่อแม่พันธุ์ปลาทู 
มคีวามสมบรูณ์เพศและมกีารแพร่กระจายของ
ลูกปลาทูและสัตว์น�้าเศรษฐกิจชนิดอื่นในพื้นท่ี 
ทีป่ระกาศใช้มาตรการอย่างชดัเจน”

ส่วนพืน้ทีอ่่าวไทยบรเิวณบางส่วนของจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ เมือ่เปรยีบเทยีบองค์ประกอบ
ของลกูปลาทแูละสตัว์น�า้ชนิดอืน่ พบว่า ระยะ
เวลาและพืน้ทีบ่งัคบัใช้มาตรการ มีการปรบัปรงุ
ประกาศให้สอดคล้องกับสภาวะทรัพยากรและ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงในแต่ละช่วงเวลา

ท้ังนี ้ ในการตดิตามประเมนิผลทางวชิาการ
ของมาตรการฯ พบว่าในห้วงเวลาก่อนการ
ประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง ช่วงวนัที ่ 1-14 
ก.พ. พบพ่อแม่ปลาทมูคีวามสมบรูณ์เพศในอตัรา
ทีส่งู ติดต่อกนั 2 ปี (2564-2565) โดยในปี 2564 
พบมากถงึ 90.60% เป็นเพศเมยี 90.37% เป็น 
เพศผู ้ และ ปี 2565 พบเป็นเพศเมยี 100% 
และเพศผู้ 87.04% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปลาทู 
มคีวามสมบรูณ์เพศก่อนช่วงมาตรการปิดอ่าวไทย
ตอนกลาง และพบความยาวเฉลีย่ของ พ่อ-แม่ 
ปลาทูอยู่ท่ี 18.5 เซนติเมตร พร้อมสบืพนัธ์ุวางไข่ 

“จึงมีข้อเสนอแนะทางวิชาการว่าเห็นควร
ปรับปรุงมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลางให้
สอดคล้องกบัสภาวะทรพัยากรและสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง โดยสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทยได้มข้ีอเสนอว่าควรปรบัช่วงเวลาปิด
อ่าวตัง้แต่วันที ่1 ก.พ. ในปี พ.ศ. 2567”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีประกาศปิดอ่าว  
ช่วงวนัท่ี 15 ก.พ.-พ.ค. เป็นระยะเวลา 90 วนั นัน้  
กลุม่เรอืประมงขนาดเล็ก จะได้รบัอนญุาตให้ท�า 
ประมงได้ แต่ต้องเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม  
ไม่กระทบกบัมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง เช่น 
เครือ่งมอือวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่างที ่
ใช้ประกอบเรอืกลทีม่ขีนาดความยาวไม่เกนิ 16 เมตร  

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วชิาการเกษตร เปิดเผยว่า จ.ศรสีะเกษ เป็น
แหล่งผลติหอมแดงคุณภาพด ีมชีือ่เสียง ซึง่มี
คณุลกัษณะพเิศษคือเปลอืกมสีแีดงเข้ม ด้านใน
มสีม่ีวง กลิน่ฉนุแรง เกบ็รกัษาได้ยาวนาน เป็น
ทีต้่องการของตลาดต่างประเทศทีนิ่ยมอาหาร
ไทย เช่น ยโุรปและญีปุ่น่ โดยหอมแดงคณุภาพ
ทีส่่งออกต้องมลีกัษณะเป็นหวัเดยีวหรอืหวัทีย่งั
ไม่แยกออก ขนาดหวัจมัโบ้ (มเีส้นผ่าศนูย์กลาง 
3.5-4.0 เซนตเิมตร (เฉลีย่ 3.47 ซม.) ผวิแห้ง
สนทิ ปราศจากโรคแมลง ขนาดหัวสม�า่เสมอ 
และปลอดภัยจากสารพิษ โดยมีแหล่งปลูก 
ส�าคัญที่อ�าเภอยางชุมน้อย ขุขันธ์ ราษีไศล  
วงัหิน และกนัทรารมย์

อย่างไรกต็าม ท่ีผ่านมา เกษตรกรผูป้ลกู
หอมแดงจังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่ผลิต
และจ�าหน่ายหัวหอมสดเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้เพียง 2-3 เดือน  
ศนูย์วจิยัพชืสวนศรสีะเกษ กรมวชิาการเกษตร
จึงได้ศึกษาวิจัยแปรรูปหอมสดเป็นหอมแดง
พร้อมใช้ โดยการน�าหอมสดมาหัน่แล้วแช่ใน
สารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์และกรดซิตริก 
เพ่ือคงลักษณะทางกายภาพของหอมแดง
สดไว้ จากนั้นอบด้วยลมร้อน ซ่ึงหอมแดง
อบแห้งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานประมาณ 
8-12 เดือน เมื่อต้องการใช้ประกอบอาหาร 
น�ามาแช่น�้าสะอาดเพื่อให้หอมแดงจะคืนตัว
โดยมีลักษณะทางกายภาพและกลิ่นเหมือน
หอมแดงสด

นอกจากน้ี ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  
ยงัได้ท�างานวิจยัเพือ่เพิม่มลูค่าจากสิง่เหลอืใช้ของ 
หอมแดง โดยหลงัจากการเกบ็เกีย่วหอมแดง
เกษตรกรจะน�าต้นหอมแดงมามดัให้เป็นกลุม่ๆ 

น�ามาแขวนตากและจะแต่งท�าความสะอาดมัด
เป็นจุกก่อนการจ�าหน่าย ซึ่งจะมีส่วนที่ไม่ใช้
ประโยชน์คอื เปลอืก ราก ใบ ซึง่เป็นสิง่เหลอืใช้ 
มปีรมิาณรวม 4,000 ตนั/ปี คดิเป็นร้อยละ 10  
ของผลผลิต คณะนักวิจัยจึงได้วิจัยพัฒนา
สร้างนวตักรรมจากส่ิงเหลอืใช้เป็นผลติภัณฑ์
ใหม่เพือ่เพิม่มลูค่า โดยน�าเปลอืก ราก และ
ใบหอมแดง มาสกัดสารส�าคญัและกลัน่น�า้มัน
หอมระเหย พบว่ามสีารส�าคญัหลายชนดิ เช่น 
สารเคอร์ซตินิ สารในกลุ่มไกล์โครไซด์ ซัลเฟอร์ 
และกลุ่มฟาโวนอย มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ  
ยบัยัง้การเปลีย่นแปลงโปรตนีท�าให้คอลลาเจน 
อยู ่ในสภาวะปกติไม่สลายตัว (ลดริ้วรอย 
ตามวยั) สร้างเซลล์ใหม่ได้รวดเรว็ (สมานแผล 
และลบรอแผลเป็น) และลดอาการหวดัคดัจมูก

จากคุณสมบัติดังกล่าว ศูนย์วิจัยพืช
สวนศรีสะเกษ จึงร ่วมกับ จ.ศรีสะเกษ  
มหาวทิยาลยัมหดิล และโรงพยาบาลเบญจลกัษ์ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิจัยและ 
พัฒนาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดหรือ
น�้ามันหอมระเหยมาท�าเครื่องส�าอาง ได้แก่ 
สบู่ ครีมบ�ารุงผวิหน้า เจลแต้มสวิ โฟมล้าง
หน้า และเวชภัณฑ์ ได้แก่ สติกเกอร์แผ่น
แปะ และน�า้มันหอมแดงช่วยบรรเทาอาการ 
หวดั ผลจากการวจิยัพฒันาการแปรรปูหอมสด 
เป็นหอมแดงพร้อมใช้ นอกจากจะช่วย 
เพิ่มมูลค่าของหอมแดงแล้วยังท�าให้สามารถ
กระจายผลผลิตและลดปริมาณหอมแดง 
ไม่ให้ออกสูต่ลาดมากเกนิความต้องการ ท�าให้
ราคามเีสถยีรภาพ อ�านาจการต่อรองของกลุม่
เกษตรกรและเกษตรกรจะมีมากขึน้ 

รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมจากสิ่งเหลือ
ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและเวชภัณฑ ์
จะเป็นส่วนช่วยให้เกดิการบรโิภคหอมแดงในรปูแบบ 
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาหอมแดง 
สงูข้ึน ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่มากขึน้ และ
การแปรรูปหอมแดงยังสามารถสร้างอาชีพ 
ใหม่ สร้างรายได้ทีเ่พ่ิมขึน้ และสร้างความยัง่ยนื 
ให้กับกลุ ่มเกษตรกรและเกษตรกร โดย
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้น�าผลงานวิจัย
การแปรรูปเพือ่สร้างนวตักรรมเป็นผลติภณัฑ์
ใหม่จากหอมแดง

“กรมประมง” ปิดอ่าวไทย 3 เดอืน 
ปล่อยธรรมชาตเิยยีวยาพันธุป์ลา

ประโยชน์ของการใช้ปนูปรบัปรงุดนิเป็นกรด
ชนดิและคุณภาพของปนูท่ีใช้ทางการเกษตร

ปูนที่นิยมใช้กันทั่วไปมีหลายชนิด ได้แก่ ปูนมาร์ล หินปูนบด หินปูนฝุ่น ปูนเปลือกหอยเผา  
ปนูขาว ปนูคลัไซท์ ปนูโดโลไมท์ เป็นต้น

1. ปนูช่วยยกระดบัความเป็นกรดเป็นด่างของดนิ (pH) ให้สงูขึน้จนถงึระดบัทีพ่ชืสามารถเจรญิ
เตบิโตได้ ลดความรนุแรงของกรดในดนิ ท�าให้เกดิความสมดุลของธาตอุาหารต่างๆ ในดิน

เฉลมิชัย สวุรรณรักษ์

สอบถามเพิม่เตมิ	:	กองวจิยัและพฒันาการจดัการท่ีดนิ
กรมพฒันาทีดิ่น	
โทร.	0	2579	7562

สดปุนูทางการเกษตร เป็นวสัดปุนูท่ีใช้ประโยชน์เฉพาะในด้านการเกษตร หมายถงึ วัสดุ
สารประกอบทีม่ธีาตแุคลเซยีม หรอืแคลเซยีมและแมกนเีซียมเป็นองค์ประกอบ ส่วนใหญ่

มสีมบตัเิป็นด่าง สามารถลดความรนุแรงของความเป็นกรดของดนิหรอืความเปร้ียวของดนิ 
ได้อตัราทีใ่ช้ แนะน�าให้เกบ็ตวัอย่างดนิไปวเิคราะห์หาความต้องการปนูของดนิก่อน

- ปรบัปรงุดนินา ใช้ปนูมาร์ล หนิปูนบด หนิปูนฝุน่
- ปรบัปรงุดนิปลกูผกั แนะน�าให้ใช้ปูนมาร์ล หินปนูบด หรอืปนูขาว
 ปนูขาวนยิมใช้ในแปลงผกั เนือ่งจากเป็นปนูทีม่คีณุภาพด ีท�าปฏกิริยิาแก้ความเป็นกรดได้รวดเรว็ 

ป้องกันเชือ้ราในแปลงปลกูผกัได้ดี แต่ราคาค่อนข้างสูง
- ปรบัปรงุดนิปลูกไม้ผล แนะน�าให้ใช้ปนูโดโลไมท์ เพราะเป็นปนูท่ีมธีาตอุาหารแคลเซยีมและ

แมกนเีซยีมเป็นองค์ประกอบ และธาตุแมกนเีซียมจ�าเป็นส�าหรบัไม้ผล ช่วยในการสังเคราะห์แสง 
ช่วยให้พชืทีป่ลูกเจรญิเตบิโตได้ด ีและให้ผลผลติสงู

การเลอืกซือ้ปนู ควรพจิารณาอะไรบ้าง?

ปูนที่มีคุณภาพดี ต้องสามารถแก้ความเป็นกรด 
ของดินได้เรว็ ดงันัน้ การเลอืกซือ้ปนูควรพจิารณาดงันี้

1. เลือกซือ้ปนูทีมี่ขนาดละเอยีด ปนูท่ีเนือ้ละเอยีด 
จะสมัผสักับดนิได้มาก ท�าให้เกดิปฏกิริยิาได้เรว็ จงึแก้ 
ความเป็นกรดของดนิได้รวดเรว็

2 .  เ ลือกปูน ท่ีมีค ่ าความสามารถในการแก  ้
ความเป็นกรดได้สูงมากกว่า 80 เปอร์เซน็ต์ โดยทีก่ระสอบปนู 
จะมีบอกรายละเอียดไว้ (CCE หรือ TNP มากกว่า  
80 เปอร์เซน็ต์)

3. เลือกซือ้ปนูท่ีราคาไม่แพง หาซือ้ได้ง่าย และขนส่ง
สะดวก เลอืกชนดิปนูทีเ่หมาะสมกับพชืทีป่ลกู อาทเิช่น

4. การใส่ปนูช่วยลดโรครากเน่าโคนเน่าของพชื เนือ่งจากสาเหตขุองโรครากเน่าโคนเน่า 
เกดิจากจลิุนทรย์ีทีเ่จรญิเตบิโตได้ดใีนสภาพดนิเป็นกรด การใส่ปนูท�าให้ดนิมสีภาพใกล้เป็นก
ลาง เชือ้จลุนิทรีย์เหล่าน้ันไม่สามารถเจริญเตบิโตและท�ากจิกรรมต่างๆ ได้

5. การใส่ปนูช่วยปรบัสมบติัทางด้านกายภาพของดิน ดนิร่วนซยุขึน้ การระบายน�า้ และ
การถ่ายเทอากาศดขีึน้ ท�าให้พชืเจรญิเตบิโต

ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  
เปิดเผยว่า ประเทศผูน้�าเข้ายางรายใหญ่ เช่น ยโุรป 
สหรฐัฯ ให้ความส�าคญักบัวัตถดุบิทีต้่องผลติมาจาก
สวนยางทีม่เีอกสารสทิธ ิถูกกฎหมายของประเทศ
ผูผ้ลติต้นทาง และระบบ Due Diligence สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ ดังนั้น กยท.จึงส่งเสริม 
สวนยางไทยให้เข้าสู ่ระบบการรับรองป่าไม้ 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี ตัง้แต่ 
กระบวนการปลกูสร้างสวนยาง เก็บเกีย่ว แปรรปู 
โดยก�าหนดเป้าหมายพ้ืนที่สวนยาง 5 แสนไร่  
ในปี 2565 และ 15 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี รวมทัง้  
ผลกัดันให้เกดิการซือ้ - ขายผลติภัณฑ์จากยางพารา 
มาตรฐานสากลผ่านระบบตลาดกลางยางพารา
ของ กยท. ซึง่ราคาขายจะสงูกว่าราคายางทัว่ไป 
6-10%

ทั้งนี้ กยท.โดยฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจยางจะท�า
หน้าทีร่วบรวมค�าส่ังซือ้ ชนดิยาง ปรมิาณ ทีต่ัง้
ของตลาดผู้ซ้ือ ประสานไปยงัตลาดกลางฯ ของ 
กยท. เพือ่หาผลผลติยางพรีเมยีมจาก กยท.เขต
และจังหวดั ซ่ึงมข้ีอมลูสวนยางทีผ่่านมาตรฐาน
และผลผลติยางตรงตามทีผู่ซ้ื้อต้องการ

ปัจจุบัน กยท.ได้รับมาตรฐานการจัดการป่า  
(FSC-CoC)ส� าหรับการด� า เนินงานของ 
หน่วยธุรกจิ และตลาดกลางยางพารา พร้อมรองรับ 
การซือ้ขายยางพรีเมยีมจากสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง  
ซึง่มีภาคเอกชนหลายแห่งสนบัสนนุ ร่วมลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านธุรกิจ 
ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่าง
ยัง่ยืนด้านยางพารากบั กยท. และมีออร์เดอร์ยาง
พรเีมียมในระยะ 1-5 ปี แล้ว

การซือ้ขายยางพรเีมียมผ่านตลาดกลาง กยท. 
จะช่วยให้เกษตรกรที่ท�าสวนยางตามมาตรฐาน
สากลมีตลาดรองรับ ขายยางได้ในราคาสูงกว่า
ยางทัว่ไป ด้านผูซ้ื้อจะได้รับยางทีม่คีณุภาพและ
มาตรฐานรับรอง ลดความเสี่ยงของปัญหาใน
กระบวนการผลิต และเพิ่มคุณภาพของสินค้า 
ทีน่�ายางไปเป็นวตัถดุบิ

“ผูป้ระกอบการคยุกบัไทยก่อนประเทศผูผ้ลติ 
รายอ่ืนๆ เพราะไทยมีผลผลิตยางคิดเป ็น  
30% ของโลก หากไทยเริม่ท�าเรือ่งตรวจสอบย้อนกลบั 

กยท.มุง่ “ความยัง่ยนื” ต่อยอดมูลค่า 
สร้างพรเีมยีมสนิค้ายางพาราไทย

ก่อนจะเร ่งให ้ผู ้ผลิตรายอื่นๆ ท�าตามและ 
ยังเป็นการยกระดับราคายางสูงขึ้น เป็นกลยุทธ ์
น�าการตลาดอีกด้านนงึ”

ส�าหรับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
ยางพาราของไทยนั้น เริ่มจากพ้ืนที่ปลูกยาง 
ที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรก่อน ปัจจุบันมีทั้งส้ิน 

1,476,566 ราย จ�านวน 20 ล้านไร่ แยกออก
เป็น 3 ประเภท คอื ชาวสวนยางท่ีมเีอกสารสทิธิ์  
1,177,476 ราย พื้นที่15,225,013 ไร่ หรือ  
80% ชาวสวนยางทีไ่ม่มเีอกสารสทิธิ ์299,090 ราย  
พื้นที่ 4,709,967 ไร่ และชาวสวนยางที่มีและ 
ไม่มเีอกสารสทิธิ ์ 54,743 ราย โดยยางในพืน้ที ่
ทีมี่เอกสารจะส่งออกได้ ส่วนยางทีม่าจากพืน้ทีไ่ม่มี 
เอกสารสทิธิจ์ะใช้ในกิจกรรมอืน่ๆ ในประเทศ

ขัน้ตอนการจ�าหน่ายยางพาราตามการตรวจสอบ 
ย้อนกลับ เกษตรกรต้องน�ายางไปขายให้กับ 
ตลาดกลาง กยท. เพือ่ส่งเข้าโรงงานแปรรปูยางขัน้ต้น  
รวบรวมและส่งออก ซึ่งขั้นตอนต่างๆ เหล่านี ้
จะถกูบันทกึข้อมลูไว้ทัง้หมด ดงันัน้เมือ่ผูป้ระกอบการ 
น�ายางไปผลิตเป็นล้อยางจะท�าให้ทราบว่า 
ยางล๊อตใดใช้ยางจากใครบ้าง ท�าให้ม่ันใจได้ว่าล้อยาง 

ทุกเส้นไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ กับการท�าลาย 
สิง่แวดล้อม

อีกทั้งขั้นตอนการตรวจสอบย้อนกลับนี ้
ยังช่วยตัดกลุ่มยี่ปั๊วออกจากกลไกการตลาดด้วย  
ซึ่งที่ผ่านมา ราคายางที่ผันผวนต้องยอมรับว่า  
กลุ ่มยี่ปั ๊วที่เข้าไปรับซื้อยางพารานั้นมีส่วนที่ 
กดราคารบัซือ้จากเกษตรกร และกลายเป็นภาระ
ของรัฐบาลทีต้่องเข้าไปแก้ไขปัญหา

“ในงาน dinner rubber ทีส่งิคโปร์ ทีจ่ะจัดโดย 
สภาธรุกจิยางอาเซยีน (ARBC) ในเดือน ก.พ. น้ี  
ผมจะไปยนืยนัด�าเนนิโครงการตรวจสอบย้อนกลบั 
ยางพารานี้อีกคร้ัง ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ  
ต้องการแผนงานทีช่ดัเจนจากไทย”

เพื่ อ ให ้ ก ารขั บ เคลื่ อนความยั่ ง ยื น ใน
กระบวนการผลติยางพาราเรว็ขึน้ กยท.ได้ลงนาม 
บันทึกข้อตกลงกับ RUBBERWAYPTE เปิด 
แอปพลิเคช่ัน RUBBERWAY เป็นการวางแนวทาง
ในการพัฒนายางพาราสู่ความยั่งยืน ลดความ
เสีย่งเรือ่งผลผลติ รวมถงึการปรบัปรงุการท�างาน
ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ให้ผลติยาง
ตามแนวทางทีเ่หมาะสมควบคูไ่ปกบัการตระหนกัรู ้

ณกรณ์ ตรรกวริพัท

ในเรือ่งสิง่แวดล้อม ซึง่ถอืเป็นประเดน็ระดบัโลก 
ทีเ่กีย่วข้องกับการผลติสนิค้าโภคภณัฑ์

ซึ่งโครงการความร่วมมือนี้จะด�าเนินการ 
ในช่วงปี พ.ศ.2564-2566 ผ่านระบบแอปพลเิคชนั 
“RUBBERWAY” ในการประเมินและจัดท�า
แผนที่บริหารจัดการความเสี่ยงของห่วงโซ่ 
อปุทานยาง ผ่านการสนบัสนนุจากบริษัทผูซ้ื้อรายใหญ่ 
ทีส่ดุ 2 รายของโลก คอื มิชลิน และ คอนทเิน็นทลั  
ซึ่ ง มี เป ้ าหมายร ่วมกันผู ้ซื้ อรายใหญ ่ที่ สุด  
2 รายของโลก

เม่ือความยั่งยืน เท่ากับ ความพรีเมียม  
ความพิเศษทีส่นิค้ายางพารา โดย กยท.ก�าลังพฒันาอยูน่ี้  
ผลทีไ่ด้รับกลบัมาคอืราคาและการผลติทีพ่รเีมยีม 
ซึ่งหากเกษตรกรใส่ใจและถือปฏิบัติได้ก็จะสร้าง
ความพรีเมียมในอาชพีชาวสวนยางได้ด้วยเช่นกนั

ซ่ึงโครงการความร่วมมือนี้จะด�าเนินการ ในช่วงปี พ.ศ.2564-2566 
ผ่านระบบแอปพลิเคชัน “RUBBERWAY” ในการประเมินและจัดท�าแผนที่
บริหารจัดการความเสี่ยงของห่วงโซ่ อุปทานยาง ผ่านการสนับสนุนจาก
บริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด 2 รายของโลก คือ มิชลิน และ คอนทิเน็นทัล 

2. เพิม่ความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรสั แคลเซยีม และแมกนเีซยีมในดนิ
3. ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน เช่น การย่อยสลาย 

อนิทรียวตัถ ุและเกดิขบวนการในการเพิม่ความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดนิเปรีย้วจดั
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ทอท.เปิดเวทเีจรจาธรุกจิการบิน
สร้างเครอืข่ายเอเชยีแปซฟิิก
ทอท.เปิดเวทเีจรจาธุรกิจการบนิพาณิชย์

ใหญ่สุดในเอเชีย “สนามบิน-สายการบิน-
หน่วยงานท่องเทีย่ว” จากทัว่เอเชยีแปซฟิิก  
ร่วมถกปรบัปรงุเครอืข่ายการบนิ หลังโควดิซา  
ดึงแอร ์ไลน ์ เป ิดเส ้นทางบินใหม ่ เพิ่ม 
ความถีเ่ส้นทางเก่า

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการ 
ผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื ทอท. เปิดเผยในงาน
ประชมุเจรจาธรุกจิ The Route Development  
Forum for Asia 2023 ซึ่งเป ็นงาน 
ประชมุเจรจาธุรกิจด้านการบนิพาณิชย์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเอเชีย จัดข้ึนวันท่ี 14-16 ก.พ. 66 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
5 ธันวาคม 2554 (ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ว่า  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  
ท�าให ้จ� านวนผู ้ โดยสาร ท่ี เ ดินทางผ ่าน 
ท่าอากาศยานท้ัง 6 แห่งของ ทอท. ลดลงจาก 
142 ล้านคนในปี 61 เหลือเพียง 72 ล้าน
คนในปี 62 ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้วระหว่างปี 63-65 
ปริมาณผู้โดยสารลดลงในอัตรา 59% เม่ือ
เทียบกับจ�านวนผู้โดยสารรวมในปี 62 ก่อน
เกดิสถานการณ์

นายนติินยั กล่าวต่อว่า ในปี 66 การเดนิทาง 
ของผู้โดยสารมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง  
ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ
ระหว่างท่าอากาศยาน สายการบนิ หน่วยงาน
ด้านการท่องเท่ียวในธุรกิจการบินในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก จ�านวนกว่า 800 ราย ได้มี
โอกาสพบปะ เจรจา แลกเปลีย่นมุมมอง และ
แลกเปล่ียนวธีิปฏบิติัท่ีดีท่ีสดุ (Best Practice) 
อนัจะน�าไปสูก่ารปรับปรงุเครอืข่ายทางการบนิ 
และการด�าเนนิธุรกิจ ท�าให้เกิดการพฒันาการ 
บรกิารในอนาคตทีด่ยีิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัเป็น 
การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางการบิน 
(Route Networks) และการท่องเที่ยวของ 
ภาคเหนือตอนบนของไทย อีกท้ังยังเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ จ.เชียงใหม่ และจงัหวัดใกล้เคยีง 
ให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้

นายนตินิยั กล่าวอกีว่า การประชมุครัง้น้ี  
เป็นโอกาสอันดีที่ ทอท. ในฐานะผู้บริหาร 
สนามบนิหลัก 6 แห่งของไทย ได้แก่ ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ  ท ่ าอากาศยานดอนเมือง  
ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้า 
หลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และ 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะได้น�าเสนอศกัยภาพ 
ของ จ.เชยีงใหม่ และประเทศไทยสูร่ะดบัสากล 
ให้แก่นานาประเทศ โดยมุง่หวงัสร้างเครอืข่าย 
ทางการบิน และการท่องเท่ียว ตลอดจน
การท�าการตลาดเชิงรุกด้วยการเจรจาธุรกิจ
ให้สายการบินสนใจเปิดเส้นทางการบินใหม่  
หรือเพิ่มเท่ียวบินในเส้นทางที่ท�าการบิน 
อยู่เดมิ ณ สนามบนิท้ัง 6 แห่งของ ทอท. รวมทัง้ 
เจรจาธรุกิจร่วมกับสนามบนิเป้าหมาย (City 
Pair) โดยมุ่งเน้นสนามบนิทีมี่ศกัยภาพในการ 
รองรบัสายการบนิใหม่ และเพิม่จ�านวนเทีย่วบนิ  
เพื่อส่งเสริมตลาดด้านการบินในภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟิก รวมท้ังสร้างและกระตุ ้น 
รายได้ให้ ทอท. ภายหลงัจากสถานการณ์โควดิ-19 
    นายนิตินัย กล่าวด้วยว่า งานประชุม
ครัง้นีจ้ะเป็นเวทสี�าคญัของไทย ในการแสดง
ศักยภาพความพร้อมรองรับการให้บริการ 
ผูโ้ดยสาร และสายการบนิจากทัว่โลก อกีท้ังยงั 
ช่วยส่งเสริมอตุสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
ในภาคเหนือตอนบน และอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วของไทย ท�าให้เกดิการขบัเคลือ่นใน 
ภาคเศรษฐกจิ การสร้างงาน สร้างรายได้ รวมท้ัง 
เชื่อมโยงของระบบคมนาคมขนส่ง ตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ อนัจะน�ามาซึง่ประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ
ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
อาเซยีนต่อไป

เปิดพกัิด ทล.ขยายทางหลวง 4 เลน 
26 โครงการ 356 กโิลเมตร ท่ัวไทย

ภาคตะวนัตก 5 โครงการ ระยะทาง 79.53 กม.  
งบ 3,460 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. ทล.3087  
สายราชบุรี-แก้มอ้น จ.ราชบุรี 27.675 กม. 
900 ล้านบาท 2. ทล.3208 สายเขาวัง-เหมืองผา
ปกค้างคาว ตอน 1 จ.ราชบรุ ี15.007 กม. 630 ล้าน
บาท 3. ทล.3208 สายเขาวงั-เหมืองผาปกค้างคาว  
ตอน 2 จ.ราชบรุ ี15 กม. 630 ล้านบาท 4. ทล.3206  
และ 3510 สาย บ.ห้วยยางโทน-ทางแยกเข้า 
อ.หนองหญ้าปล้อง ตอน 1 จ.ราชบรุ ี10.423 กม.  
650 ล้านบาท 5. ทล.3206 และ 3510 สาย  
บ.ห้วยยางโทน-ทางแยกเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง 
ตอน 2 จ.เพชรบุร ี11.425 กม. 650 ล้านบาท

ภาคกลาง 1 โครงการ คอื ก่อสร้าง ทล.352 
สาย อ.ธญับรุ-ีอ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด-บ.วงั
จฬุา จ.ปทมุธานี 5.500 กม. งบฯ 330 ล้านบาท 

ภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  ( อี ส าน ) 
10 โครงการ ระยะทาง 156.75 กม. งบประมาณ 
7,210 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. ก่อสร้าง ทล.224 
สาย บ.โคกกรวด-บ.หนองสนวน จ.นครราชสีมา 
23.114 กม. งบฯ 980 ล้านบาท 2. ก่อสร้าง  
ทล.290 สาย บ.หนองยาง-บ.หมสีู จ.นครราชสมีา 
5.825 กม. งบฯ 300 ล้านบาท 3. ก่อสร้าง ทล.220 
สาย อ.วังหนิ-อ.ขขุนัธ์ ตอน 1 จ.ศรสีะเกษ 13 กม.  
งบฯ 520 ล้านบาท 4. ก่อสร้าง ทล.220 สาย อ.วงัหิน 
-อ.ขุขนัธ์ ตอน 2 จ.ศรสีะเกษ 12 กม. งบฯ 520  
ล้านบาท 5. ก่อสร้าง ทล.215 สายร้อยเอ็ด-อ.ท่าตมู  
ตอน บ.หนองเมก็-บ.สาหร่าย จ.ร้อยเอ็ด 22.560  
กม. งบฯ 1,130 ล้านบาท

“กรมทางหลวง” เปิดพกัิดขยายถนน 4 เลน
ทัว่ไทย 26 โครงการ ระยะทาง 356.8 กม. วงเงนิ 
17,540 ล้านบาท คาดเร่ิมสร้างปี 66 แล้วเสรจ็ 
ปี 68 ช่วยเตมิเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งภมูภิาค 
เชือ่มต่างประเทศฉลยุ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า 
ได้รบัการจดัสรรงบประมาณในปี 66 เพือ่ด�าเนนิการ 
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (งบผกูพนั ปี 66-68)  
ในการขยายช่องจราจรขนาด 2 ช่องจราจร  
ไป-กลับ เป็น 4 ช่องจราจร ไป-กลับ จ�านวน 
26 โครงการ ระยะทาง 356.8 กม. งบประมาณ 
17,540 ล้านบาท คาดว่าจะเริม่ก่อสร้างในปี 66 
แล้วเสรจ็ในปี 68 ใช้เวลา 3 ปี มีรายละเอียดดงันี้

6. ก่อสร้าง ทล.2040 สายมหาสารคาม-
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 15.896 กม. งบฯ  
820 ล้านบาท 7. ก่อสร้าง ทล.2378 สาย 
อ.จอมพระ-บ.ไทรงาม ตอน 1 จ.สรุนิทร์ 19.230 กม.  
งบฯ 910 ล้านบาท 8. ก่อสร้าง ทล.2378 สาย 
อ.จอมพระ-บ.ไทรงาม ตอน 2 จ.บรีุรัมย์ 20.925 กม.  
งบฯ 900 ล้านบาท 9. ก่อสร้าง ทล.2074 สาย
คเูมือง-พทุไธสง จ.บรุรีมัย์ 3.975 กม. งบฯ 230 
ล้านบาท และ 10. ก่อสร้าง ทล.202 สาย  
บ.หนองผอื-อ.เขมราฐ จ.อบุลราชธาน ี20.225 กม. 
งบฯ 900 ล้านบาท

ภาคตะวนัออก 2 โครงการ ระยะทาง 28 กม. 
งบประมาณ 1,120 ล้านบาท ได้แก่ 1. ก่อสร้าง  
ทล.3395 สาย บ.ช่องกุ่ม-บ.โคคลาน ตอน 1  
จ.สระแก้ว 14 กม. งบฯ 560 ล้านบาท และ  
2. ก่อสร้าง ทล.3395 สาย บ.ช่องกุม่-บ.โคคลาน ตอน 2 
จ.สระแก้ว 14 กม. งบฯ 560 ล้านบาท

และ ภาคใต้ 1 โครงการ คอื ก่อสร้าง ทล.4140 
สาย อ.ท่าศาลา-อ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช 
17.525 กม. งบฯ 800 ล้านบาท

เม่ือด�าเนนิการแล้วเสรจ็สมบรูณ์จะช่วยเพิม่
โครงข่ายทางหลวงทีม่มีากกว่า 4 ช่องจราจรอีก 
356.8 กม. จากปัจจบุนัท่ีมถีนนมากกว่า 4 ช่อง
จราจรแล้วกว่า 19,140 กม. เม่ือน�ามารวมกัน
แล้วมถีนนมากกว่า 4 ช่องจราจรถงึ 19,496.8 กม.  
จากจ�านวนโครงข่ายทางหลวงทีร่บัผดิชอบในขณะนี ้
มีระยะทางทัง้หมด 52,303 กม. ส่วนทีเ่หลอือีก  
32,806.2 กม. ยังเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรอยู่  
ซึ่งในอนาคต ทล. มีแผนจะของบประมาณ 
ในการด�าเนินการให้เป็น 4 ช่องจราจรต่อไป  
เพือ่ประสิทธภิาพการเดนิทางทัง้ภายในประเทศและ 
เชื่อมระหว่างประเทศให้สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมากข้ึน

สดช.-ดอีเีอสปัดฝุน่
“ศูนย์ดจิทิลัชุมชน” 5 พันล.

ดีอีเอสเตรียมเซ็นสัญญาปั้นศูนย์ดิจิทัล
ชมุชน เงือ่นไขสร้างเสรจ็ภายใน 90 วนั พร้อม 
เปิดรายชือ่ 4 บรษิทั ผูใ้ห้บรกิารศนูย์ฯ 1,722 แห่ง  
วงเงินกว่า 5,100 ล้านบาท ระยะเวลา  
5 ปี ชแูนวคดิสร้างความเท่าเทยีม ต่อยอด
ประชาชนพืน้ทีห่่างไกลสมาร์ทขึน้

นายภชุพงค์ โนดไธสง เลขาธกิารคณะ 
กรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  
หรือ สดช. และกระทรวงดิจิทัล เพื่ อ 
เศรษฐกจิและสงัคม หรอื ดีอเีอส เปิดเผยว่า 
ขณะนี้ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ�านวน 
1,722 แห่ง วงเงนิ 5,100 ล้านบาท ได้ผูช้นะ
ครบ 4 บรษัิทแล้ว โดยขัน้ตอนต่อไปจะเตรยีม
ลงนามสญัญาในเดอืน ก.พ. 2566 จากนัน้ต้อง 
สร้างศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้แล้วเสร็จภายใน 
90 วัน โดยพื้นที่ตั้งมาจากการคัดเลือกของ
กระทรวงดอีเีอส เน้นพืน้ทีห่่างไกลเหมือนเดมิ 

ส�าหรบัอปุกรณ์หลกัทีไ่ด้รบัการสนับสนุน
ตามโครงการเพื่อการเรียนรู ้ด ้านดิจิทัล 
ในแต่ละกลุม่ เช่น เครือ่งคอมพวิเตอร์พร้อมระบบ 
ปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการส�านักงาน 
เครือ่งพมิพ์แบบ Multifunction ส�าหรบัพมิพ์ 
ถ่ายเอกสาร สแกน แฟกซ์เอกสาร กล้อง
โทรทศัน์วงจรปิด (ซซีทีวี)ี โทรทศัน์ Smart 
TV กระดานอจัฉรยิะ (สมาร์ทบอร์ด) เครือ่ง
มลัตมีิเดยีโปรเจคเตอร์ เครือ่งขยายเสยีงพร้อม 
ล�าโพงแบบเคลื่อนที่ ชุดสตูดิโอถ่ายภาพ  
ชดุโต๊ะประชมุ บริการสญัญาณอนิเทอร์เนต็

ทั้งนี้ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ได้จัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ซ่ึงได้รับงบประมาณจากกองทุน
วจิยัและพฒันา กิจการกระจายเสยีง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มวีตัถปุระสงค์
เพือ่ให้บรกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงู อปุกรณ์
ดิจิทัล บุคลากรสนับสนุน และส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับท้องถิ่น 
เพือ่ลดช่องว่างทางด้านดจิทิลัให้กับชมุชน ให้
สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา และ
ด้านอาชพี เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมด้วย
เทคโนโลยดีจิทิลั 

ที่ส�าคัญคือ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ลดช่องว่างใน
การเข้าถงึเทคโนโลยดีจิทิลั ลดความเหลือ่มล�า้ 
ในสงัคมชนบท ในกลุม่คนทกุกลุม่ทีอ่ยูใ่นท้องถิน่  
เช่น ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน  
เดก็และเยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา ผูสู้งอายุ 
คนพกิาร เป็นต้น นอกจากนี ้ศนูย์ดิจทิลัชุมชน
ยังท�าหน้าที่ในการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง 
ข่าวสาร บริการดิจิทัล ให้กลุ ่มเป้าหมาย 
ในระดบัชมุชนได้รบัการพฒันาทกัษะทางด้าน
ดจิทิลั พร้อมทีจ่ะประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิิทลั
สนับสนุนคุณภาพชีวิต ต่อยอดสู่การสร้าง
โอกาสและรายได้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ในระดบัฐานรากในอนาคต

นายภชุพงค์ ระบวุ่า ทีเ่ลอืกให้รูปแบบของ
ศนูย์ดจิทิลัชมุชนเป็นแบบเช่าน้ัน เพือ่ต้องการ
ให้ศนูย์มผีูด้แูล ไม่ถกูปล่อยร้างเหมอืนทีผ่่าน
มา เพราะไม่มงีบประมาณ ไม่มผีูด้แูล บรษิทั
ทีช่นะการประมลูจะต้องดแูลศนูย์ท้ังเรือ่งการ 
บ�ารุงรักษา การหาผูด้แูลศนูย์ประจ�ามเีงนิเดอืน 
และต้องเป็นผู้น�าในการเชิญชาวบ้านมา 
ใช้งาน มหีลกัสตูรให้ความรู ้และช่วยให้ชาวบ้าน 
ใช้ดจิทิลัให้เกิดรายได้

ดังนั้น ศูนย์ฯ นี้จะมีสตูดิโอส�าหรับถ่าย
สินค้าและสอนลงเว็บเพื่อขายออนไลน  ์
อกีทางหนึง่ด้วย ส่วนหลงัจากครบสญัญา 5 ปี 
แล้ว ทรพัย์สนิท่ีบรษิทัให้เช่า กอ็าจจะท�าเป็น 
โครงการซีเอสอาร์บริจาคให้ชุมชนใช้งาน 
ต่อไปได้

นตินิยั ศริสิมรรถการ

ภชุพงค์ โนดไธสง 

ดีป้า เปิดโครงการ depa THAI GAME 
INDUSTRY TO GLOBAL ตัง้เป้าผลติบคุลากร
เข้าสู ่อุตสาหกรรมเกมไทยและส่งเสริมให ้
ผูป้ระกอบการไทยพร้อมส�าหรับการแข่งขนัใน 
ระดับสากล ชี้เกมคือส่วนหนึ่งของดิจิทัล 
คอนเทนต์ เป็นอตุสาหกรรมใหม่ทีม่ศีกัยภาพ และ 
สามารถขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลัไทยในอนาคต

นายชยัวฒุ ิธนาคมานสุรณ์ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม (ดอีเีอส) 
เปิดเผยว่า หลงัผ่านสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผล
ให้เกิดอาชีพใหม่มากมาย และเป็นการกระตุ้น
ให้ทุกคนจ�าเป็นต้องเร่งเพิ่มทักษะดิจิทัลเพื่อ
รองรับอาชีพใหม่เหล่านั้น และต้องยอมรับว่า 
อุตสาหกรรมใหม่ทีม่าแรงสวนกระแสเศรษฐกิจ
คอื อตุสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็น 
เกม แอนเิมชนั คาแรคเตอร์ รวมไปถึงอสีปอร์ต 
ทีไ่ด้รับความนิยมในฐานะกฬีาระดบัสากล

ในปีนีดี้อีเอสและส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ดจิทิลั หรอื ดป้ีา ตระหนกัถงึความส�าคัญของ
อตุสาหกรรมดงักล่าว จงึได้ร่วมมอืกบัพนัธมติร
ด�าเนินโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ก�าลงัคนรุน่ใหม่ต่อยอดการสร้างอาชพีในอนาคต
และยกระดบัอตุสาหกรรมเกมไทยสูส่ากล หรอื 
depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL 
โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่มีพลวัต บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้ทัน 
และก�าลงัคนทีส่ามารถปรับตัวและสร้างโอกาส
จากเทคโนโลย ีภายใต้แนวคดิ Digital Infi f inity: 
ดจิทิลัไม่มทีีส้ิ่นสดุ

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร ์ 
ผูอ้�านวยการใหญ่ ดป้ีา กล่าวว่า อตุสาหกรรมดจิทิลั 
คอนเทนต์ไทย ปี 2564 มมีลูค่ารวมกว่า 42,000 
ล้านบาท ซ่ึงอตุสาหกรรมเกมเป็นอตุสาหกรรมที่
ได้รบัการจบัตามากทีส่ดุ เพราะมอีตัราการเตบิโต
อย่างต่อเนือ่ง โดยมมีลูค่าสงูถึง 37,000 ล้านบาท  
คิดเป็น 88% ของมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล 
คอนเทนต์ ซึง่ ดป้ีา เล็งเห็นถึงความส�าคัญ จึงเร่ง
ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาขดีความสามารถ เพือ่
วางรากฐานความเป็นมอือาชีพแก่เดก็ เยาวชน 
นักศึกษา คนรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจ รวมถึง
บคุลากรในอตุสาหกรรมเกมและอตุสาหกรรมท่ี
เกีย่วข้อง โดยมุง่ยกระดบัทักษะและองค์ความรู้ 
เพือ่ผลติบคุลากรเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรม

“นอกจากนี ้depa THAI GAME INDUSTRY  
TO GLOBAL ยังโฟกัสไปท่ีการส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการเกมไทยได้แสดงศักยภาพและ

เปิด depa THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL 
ป้ันอุตสาหกรรมเกมไทยและบคุลากรเกมสูร่ะดบัสากล

พัฒนาฝีมือ พร้อมส�าหรับการแข่งขันในระดับ
สากล อีกท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย 
ได้เจรจาทางการค้า สร้างเครือข่ายความร่วมมอื 
กับนักลงทุน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
และสุดท้ายคือ การสร้างความเข้าใจ และ 
ความตระหนกัถงึความส�าคญัของอตุสาหกรรมเกม  
และอสีปอร์ตแก่พ่อแม่ ผูป้กครอง เพือ่เป็นการ
สร้างสงัคมคุณภาพ น�าไปสู่การเป็น Soft Power 
ของประเทศ และช่วยขับเคลือ่นเศรษฐกจิดิจทิลั
ไทยในทีส่ดุ” ผู้อ�านวยการใหญ่ ดป้ีา กล่าว

ทั้งนี้  โครงการ depa THAI GAME  
INDUSTRY TO GLOBAL จะด�าเนนิการผ่าน 
2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. Game Online 
Academy กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะ 
ผ่าน Online Platform ทีร่วบรวมหลกัสตูรด้านเกม 
กว่า 280 ชั่วโมง เปิดให้เรียนฟรี มีเนื้อหา
ครอบคลุมส�าหรับเด็ก ผู้ประกอบการ และ 
ผูส้นใจท่ัวไป เพ่ือให้ผูเ้รยีนเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ 
อตุสาหกรรมเกม น�าความรู้ทีไ่ด้ไปต่อยอด และ

ความรูใ้นการพฒันาเกม ปรกึษา รับค�าแนะน�า 
จากผู้เชี่ยวชาญในวงการ พร้อมเปิดโอกาส 
ให้นกัพฒันาเกมไทยได้พบปะ น�าเสนอผลงานกบั
นกัลงทนุ ผ่านกจิกรรม Demo Day & Business 
Matching 

โดยในปีนี้มีการขยายโอกาสเพิ่มเติมให้กับ 
นกัพฒันาเกมมอืสมัครเล่น ซึง่กจิกรรม Demo Day  
& Business Matching จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น  
2 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มนักพัฒนาเกมมืออาชีพ 
และกลุ่มเยาวชน นกัศกึษา โดยตัง้เป้ายกระดบั

นกัพฒันาเกมกว่า 500 ราย
นอกจากนี้ ดีป้า ยังมองเห็นโอกาสของ

อตุสาหกรรมดิจทิลัคอนเทนต์ และอุตสาหกรรม
เกมในระยะยาว โดยวางแผนลงทนุในโครงการ 
Thailand Digital Valley (TDV) พืน้ทีอ่าคาร 
TDV 4 เพื่อดึงดูดนักลงทุนและนักพัฒนา 
ในอุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์ โดยเฉพาะเกม 
และอีสปอร์ต

ส�าหรบัผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถ
ตดิตามข่าวสารและรายละเอยีดโครงการ depa 
THAI GAME INDUSTRY TO GLOBAL 
ได้ที ่Facebook Page: www.facebook.com/
depathai

 ชยัวฒุ ิธนาคมานสุรณ์ 

ผศ.ดร.ณฐัพล นมิมานพชัรนิทร์

ปรบัใช้ในการท�างานหรอืการสร้างสรรค์ผลงาน
สามารถสร้างอาชพีและรายได้ให้กบัตนเอง โดย 
ตั้งเป้าพัฒนาทักษะและผลิตบุคลากรเข้าสู ่ 
อตุสากรรมเกมกว่า 50,000 ราย

2. Game Accelerator Program กจิกรรม
เพิ่มขีดความสามารถ บ่มเพาะ เปิดโอกาสให้
นักพัฒนาเกมไทยได้แสดงศักยภาพ พัฒนา
ฝีมือ และผลิตเกมได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
วางจ�าหน่ายในตลาด และแข่งขนัในระดบัสากล
ได้ ซึง่กจิกรรมดงักล่าวด�าเนนิการมาแล้ว 2 รุน่ 
ในรุ่นท่ีผ่านๆ มา มีเกมไทยสามารถวางขาย
บน Nintendo eShop ได้แล้ว เช่น Joojee’s 
Journey (จูจ้ี้ส์ เจอร์นย์ี) และ Bloody Bunny 
ซึง่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ Workshop เสรมิสร้าง

ภาคเหนือ จ�านวน 7 โครงการ ระยะทาง 
69.447 กม. งบประมาณ 4,620 ล้านบาท ได้แก่ 
1. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชยีงใหม่-
เชยีงราย ตอน อ.แม่สรวย-บรรจบ ทล.1 ตอน 1 
จ.เชยีงราย ระยะทาง 5.500 กม. งบประมาณ 
600 ล้านบาท 2. ก่อสร้าง ทล.118 สายเชยีงใหม่- 
เชยีงราย ตอน อ.แม่สรวย-บรรจบ ทล.1 ตอน 2  
จ.เชียงราย 7.500 กม. งบฯ 800 ล้านบาท  
3. ก่อสร้าง ทล.118 สายเชียงใหม่-เชียงราย  
ตอน อ.แม่สรวย-บรรจบ ทล.1 ตอน 3 จ.เชียงราย 
4.472 กม. งบฯ 800 ล้านบาท

4. ก่อสร้าง ทล.106 สาย บ.แม่ป่าไผ่-ต.แม่ตนื  
จ.ล�าพูน 13.900 กม. งบฯ 650 ล้านบาท  
5. ก่อสร้าง ทล.1048 สาย บ.หอรบ-บ.ทุง่เสลีย่ม 
จ.สุโขทัย 15.325 กม. งบฯ 700 ล้านบาท  
6. ก่อสร้าง ทล.1074 สาย บ.คอปล้อง-บ.บงึบ้าน 
จ.ก�าแพงเพชร 11.475 กม. งบฯ 520 ล้านบาท  
และ 7. ก่อสร้าง ทล.2275 สาย บ.หนองพวง-บ.เนินคนธา  
จ.เพชรบรูณ์ 11.275 กม. งบฯ 550 ล้านบาท

นอกจากนี้ ดีป้า ยังมองเห็นโอกาสของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 
และอตุสาหกรรมเกมในระยะยาว โดยวางแผนลงทุนในโครงการ Thailand 
Digital Valley (TDV) พืน้ทีอ่าคาร TDV 4 เพือ่ดงึดดูนกัลงทนุและนกัพฒันา 
ในอตุสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์ โดยเฉพาะเกม และอสีปอร์ต



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

ารทุจริตคอร์รัปช่ัน ถือเป็นปัญหาใหญ่
ระดบัหนึง่ของประเทศ ทีผ่่านมา เราจงึ

ได้เห็นการยกระดับขององค์กรทั้งภาครัฐและ 
เอกชน เข้ามาช่วยกันป้องกันและขจัดปัญหา 
ดงักล่าวอย่างเข้มข้นขึน้เป็นล�าดบั อย่างไรกต็าม 
ความส�าคญัของเรือ่งนีจ้ะขาดไปเสยีมไิด้ กค็อื
องค์กรด้านส่ือสารมวลชน ทีจ่ะเข้ามาช่วยเป็น
แรงผลักดัน กระตุ้นให้เกิดจิตส�านึกในวงกว้าง
มากขึน้ 

รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายก
รฐัมนตร ีตอนนัน้ไม่ค่อยรูเ้รือ่งการเมอืงเท่าใดนกั  
เพราะเรี ยนมาทางด ้ านกฎหมาย ไม ่ มี
ประสบการณ์ด้านการข่าวเลยแม้แต่นดิเดียว”

“พีเ่ผดจ็ ภรูปีตภิาน “พญาไม้” ซึง่เปรียบเสมือน 
ครู วิชาหนังสือพิมพ ์คนแรก ได ้ให ้มาเป ็น 
นกัข่าวประจ�ากระทรวงมหาดไทย ทีเ่ปรียบเสมือน
โรงเรยีนประถมของคนหนงัสือพมิพ์ เพราะข้อมูล
ข่าวสารทีอ่อกจากกระทรวงส่วนใหญ่เป็นข่าวแจก 
(ชที) เรยีกว่าข่าวส�าเร็จรูปประมาณนัน้ แค่เรา
อ่านท�าความเข้าใจสรุปส่งกองบรรณาธิการเพื่อ
น�าไปตพีมิพ์” 

ดร.เอก์ เล่าต่อไปว่า เม่ือได้เรียนรู้วธีิการเขียนข่าว 
และจั บประ เด็ นข ่ า วจาก รุ ่ นพี่ จนพอตั ว  
กองบรรณาธกิารจงึให้ย้ายไปประจ�าทีรั่ฐสภา พร้อมกับ 
ยอมรบัว่า ทีน้ี่เองแหละ จงึได้เจอของจริง ทัง้การ
จดข่าว เขยีนข่าว ทีแ่ทบไม่ทนัเพ่ือน ต้องขอลอก
ข่าวเพือ่นฉบับอืน่ จนเพือ่นระอา เรยีกว่า เจอหน้า
เพือ่นเดนิหนัหลงัหน ีแถมโดนหวัหน้าข่าวประจ�า 
กองบรรณาธกิารบ่นส่งข่าวไม่รูว่้าคนให้ข่าวเป็นใคร  
เรยีกว่ามอืใหม่หดัขับ 

“ก็ต้องปรับตัวยกใหญ่ คิดในใจ เราต้อง
ช่วยตวัเองให้มากขึน้ กระตอืรอืร้น ศกึษาข้อมลู

และผู ้หลักผู ้ ใหญ ่ที่มีชื่อเสียงเอามาลงปก 
หนงัสือบ้าง

อย่างไรกต็าม มีสิง่ทีป่ระทบัใจ เมือ่ครัง้หนึง่ 
“พีแ่จ๋” ส่งไปท�าข่าวการแข่งขนักอล์ฟระดบัโลก
ที ่ จ.ภูเกต็ เป็นรายการทีร่วมนกักอล์ฟมือระดบั
โลกทั้งนั้น และผู้จัดยังได้เชิญนักกอล์ฟลูกครึ่ง 
ไทย-อเมริกัน “ไทเกอร์ วูด๊ส์” มาร่วมดวลวงสวงิด้วย  
“ไทเกอร์ วู ๊ดส์” ตอนนั้นก�าลังเร่ิมฉายแวว 
นักกอล์ฟดาวรุ่ง ซึ่งสื่อไทยและต่างชาติไม่ค่อย
ให้ความสนใจเท่าใดนกั ต่างโฟกัสไปทีน่กักอล์ฟ 
มอืระดับโลกเป็นส่วนใหญ่ ขณะท่ีเราคดิตรงกนัข้าม  
มองว่าเด็กลูกครึ่งไทย-อเมริกันคนนี้แววดี 
มีอนาคต จงึนดัสมัภาษณ์ผ่านคณุแม่ ไทเกอร์ วูด๊ส์ 
   “เช่ือไหมครับว่า	 หลังจากจบทวัร์นาเม้นต์นี้ 
ไม่นาน	“ไทเกอร์	วูด๊ส์”	ล้มแชมป์ได้เป็นนกักอล์ฟ
มือหนึง่ของโลก	 กวาดแชมป์ได้เกือบทกุรายการ	
ชือ่เสียงโด่งดงัทัว่โลก	 ประเทศไทยกไ็ด้อานสิงส์ กรุงเทพมหานคร และอีก 4 ภูมิภาค ได้แก่  

ภาคเหนอื ภาคอสีาน ภาคกลาง ภาคใต้ โดยเครอืข่าย 
ดังกล่าว จะเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน  
รวมทั้งเปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
เป็นหเูป็นตา สอดส่องความไม่ชอบมาพากลในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารหน่วยงานภาครฐัทีท่จุรติ
ประพฤตมิชิอบอีกด้วย

ดร.เอก์ สะท้อนสถานการณ์การทุจริต
คอร์รัปชั่นปัจจุบันว่า มีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศอย่างร้ายแรง 
การทจุรติคอร์รปัชัน่มรีปูแบบทีซ่บัซ้อนและยาก 
ต่อการยบัยัง้ได้ด้วยระบบกฎหมาย การท�าให้บ้านเมอืง 
สุ จริ ตต ้ องช ่ วยกั นท� า ให ้ คนในประ เทศ 
เหน็ความส�าคญัของความสจุรติ การทีจ่ะท�าให้บ้านเมอืง 
ก้าวผ่านปัญหาการทุจริตได้นั้น ทุกคนต้อง 
ร่วมมอืกนั เร่ิมจากตวัเราเอง ต้องประพฤตติน 
เป็นคนดี เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคนรุ่นหลัง  
นัน่หมายถึงเด็ก เยาวชน ทีจ่ะเป็นก�าลงัส�าคญัของ 
ชาตใินอนาคต

สมาคมฯ จึงให้ความส�าคัญต่อพลังแห่ง
เยาวชนที่จะสร้างบ้านเมืองด้วยความความคิด
ทีส่จุรติได้อย่างยัง่ยนื จึงได้มุง่เน้นยกระดบัและ
พฒันาศกัยภาพของนสิติ นักศกึษา ให้เป็นพลงั  
เป็นก�าลังส�าคัญของชาติ มีความส�านึกในความ
เป็นพลเมืองดตีามวถีิประชาธิปไตย จงึให้ความส�าคญั 
ต ่อการขับเคลื่ อนประเทศไทยในป ัจจุบัน 
ไปสูอ่นาคตทีดี่กว่า การทีน่สิติ นักศกึษา มคีวามรู้ 
ความเข้าใจต่อระบบการเมืองการปกครอง 
อย่างรอบด้านจะส่งเสรมิให้เกดิการประพฤติปฏบิติั 
ในบทบาท หน้าทีแ่ละสทิธพิลเมืองได้เป็นอย่างดี 
การตระหนักในหน้าที่พลเมืองและการท�าหน้าที่ 
พลเมืองเป็นผลลัทธ์ที่ส�าคัญต่อการพัฒนา 
การเมอืงการปกครองของไทย 

สมาคมฯ จึงเลง็เหน็ว่า หลกัธรรมาภบิาล เป็น
สิง่ส�าคญัเป็นตวัช่วยให้เยาวชน นสิติ นกัศกึษา 
มีความเข้าใจต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
การน�าหลกัธรรมาภบิาลใช้ขบัเคลือ่นการปลกูฝัง 
ค่านิยมการไม่โกง ไม่ทุจริต การมีจิตส�านึกรัก 
บ้านเมอืง การเป็นคนด ีและไม่เพกิเฉยต่อความทจุริต 
ในสังคมนัน้ เป็นสิง่ทีส่มาคมฯ และภาคเีครือข่าย 
จะขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อสร้างการรับรู ้และ 
ความเข้าใจในเรือ่งของธรรมาภิบาลของการบรหิาร 
กจิการบ้านเมอืงทีด่ใีห้ครอบคลมุทกุประเด็นของ

ธรรมาภิบาลท้ัง 6 หลัก ได้แก่ หลักคุณธรรม  
หลกันติธิรรม หลกัความโปร่งใส  หลักการมส่ีวนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ ้มค่า  
พร้อมยกระดบัความเข้าใจในหลกัธรรมาภบิาลให้
ครบถ้วนทกุมติิ

สมาคมฯ จึงได้จัดท�าโครงการ “สภาธรรมาภบิาล 
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ าแห ่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย ”  ขึ้ น  
เพือ่ให้การขบัเคลือ่นบ้านเมืองของไปสูก่ารเป็นสงัคม 
ที่นิยมความสุจริต และขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู ่ความรุ ่ งเรือง ตามวัตถุประสงค ์ของ 
สภาธรรมาภบิาลนสิตินกัศกึษาแห่งประเทศไทย ทีไ่ด้ม ี
มตร่ิวมกนัในการขบัเคลือ่นองค์กรน้ีให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของสภาธรรมาภิบาลนิสิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทย คือ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ปลกูฝังนกัศกึษา สถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยั 
สถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศไทย น�าหลัก 
ธรรมาภบิาลไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าที่
และสร้างธรรมาภิบาลให้เกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้  

นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิสนบัสนุนการให้ความรู้  
“STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต” เพื่อ
สร้างเครือข่าย STRONG ระดับอุดมศึกษา 
ด้วยการท�ากิจกรรมร่วมกันทั้งประเทศ สร้าง
เวทีการมีส่วนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสนับสนุน
การด�าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ไปสู ่ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทัง้ชาตต้ิาน
ทจุรติ” (Zero tolerance & Clean Thailand) เพือ่
ยกระดบัและสร้างมาตรฐานเครอืข่าย “STRONG  
จิตพอเพียงต้านการทุจริต” โดยมุ ่งเน้นกลุ ่ม 
เป้าหมายที่เป็นเยาวชนในสถาบันการศึกษาของ
ประเทศ ได้แก่ นสิติ นกัศกึษา สถาบนัการศกึษา  
มหาวิทยาลยั สถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศไทย 
ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาคชุมชน ท้องถิ่นและ
สังคม ภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาสงัคม 

สมาคมฯ หวงัว่า โครงการสภาธรรมาภบิาล
นสิตินกัศกึษาแห่งประเทศไทย จะเป็นโครงการ
เชงิยทุธศาสตร์สร้างบ้านเมอืงและสร้างพลเมอืง
ทีส่จุรติได้ ซึง่จะเป็นส่วนส�าคญัในการยกระดบั
หวัใจทีส่จุรติ สร้างความเข้มแขง็ทางจติวญิญาณ
ของความเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ เข้าใจ 
หน้าที ่ท�าความดเีพือ่แผ่นดนิ และสร้างบ้านเมอืง 
สจุริต

ดร.เอก์ สะท้อนสถานการณ์การทุจรติคอร์รปัช่ันปัจจบุนัว่า มคีวามรนุแรงมากขึน้ ส่งผลเสยี 
ต่อการพฒันาประเทศอย่างร้ายแรง การทุจรติคอร์รปัช่ันมีรปูแบบทีซั่บซ้อนและยากต่อการยับย้ัง
ได้ด้วยระบบกฎหมาย การท�าให้บ้านเมืองสุจรติ ต้องช่วยกนัท�าให้คนในประเทศเหน็ความส�าคัญของ
ความสจุรติ การท่ีจะท�าให้บ้านเมืองก้าวผ่านปัญหาการทจุรติได้น้ัน ทุกคนต้องร่วมมือกนั เริม่จาก
ตัวเราเอง ต้องประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างทีดี่ให้กบัคนรุน่หลัง น่ันหมายถงึเด็ก เยาวชน 
ท่ีจะเป็นก�าลังส�าคัญของชาติในอนาคต

“สมาคมฯ หวังว่า โครงการสภาธรรมาภิบาลนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย จะเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร ์
สร้างบ้านเมอืงและสร้างพลเมอืงทีส่จุรติได้ ซ่ึงจะเป็นส่วนส�าคญั 
ในการยกระดบัหวัใจทีส่จุรติ สร้างความเข้มแข็งทางจิตวญิญาณ 
ของความเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ เข้าใจหน้าที่ ท�าความด ี
เพือ่แผ่นดนิ และสร้างบ้านเมอืงสจุรติ”

ก

เป็นระบบ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทกุรปูแบบ เพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาต ิ
      ดร.เอก์ ได้น�าพาสมาคมฯ เข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ในการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิต่อต้านการทจุรติ
คอร์รปัชัน่ ตามนโยบายของรฐับาล โดยร่วมมอืกบั 
พันธมิตรที่มีอุดมการณ์เดียวกันได้แก่ มูลนิธ ิ
ต่อต้านการทจุริต องค์กรต่อต้านคอร์รปัช่ัน ภาคี
เครอืข่ายธรรมาภบิาลแห่งชาต ิ ในการให้ความรู้  
ความเข้าใจ ปลกุจติส�านกึ เดก็ เยาวชน นสิติ นกัศกึษา  
รูถ้งึพษิภัยการทจุรติว่า สร้างความเสยีหายให้กบั
บ้านเมืองอย่างมหาศาล พร้อมทั้งลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัสถาบนัอุดมศกึษา 
ทัว่ประเทศ เพือ่จดัเวทเีสวนาแลกเปลีย่นความคดิเห็น  
โ ด ยยึ ด หลั ก ก า รมี ส ่ ว น ร ่ ว ม เ ป ็ น ส� า คั ญ  
ท�าให้เดก็ เยาวชน นสิติ นกัศกึษา หวัใจพองโตทีไ่ด้เป็น 
ส่วนหนึง่ในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่เสมอืน
มะเรง็ร้ายท�าลายชาติ

ไปด้วยเพราะ	“ไทเกอร์	วูด๊ส์”	มเีชือ้สายคนไทย	และ 
เป็นขณะเดียวกับที่ประวัติชีวิตของเขาถูกเขียน 
ตพีมิพ์ลงนิตยสาร	“พเีพลิ”	พอด	ีตอนนัน้ฮอืฮากนั
มาก	 ด้วยชือ่เสยีงอนัโด่งดงัของ	 “ไทเกอร์	 วูด๊ส์”	 
จึงได ้รับเชิญจากรัฐบาลไทยเป็นแขกวีไอพี	 
จดัเลีย้งต้อนรบัอย่างยิง่ใหญ่	“พีแ่จ๋”	ในฐานะภรรยา	 
พทิกัษ์	อนิทรวทิยนนัท์	ซึง่เป็นรฐัมนตรใีนรัฐบาลนี	้ 
ได้น�าหนังสือเล่มที่มี	 “ไทเกอร์	 วู๊ดส์”	 ขึ้นปก
นติยสาร	 “พเีพลิ”	 มอบให้นกักอล์ฟมือหนึง่ของ
โลก	เล่นเอาครอบครัว	“ไทเกอร์	วูด๊ส์”	ถงึกบัอึง้	
มรีปูและเรือ่งราวชวีติของ	“ไทเกอร์	วูด๊ส์”	มาลง
ปกหนงัสอืได้ยังไง	ทีเ่ล่าให้ฟังเพ่ืออยากส่ือให้เห็น
ว่า	คนท�าข่าวต้องมมุีมมองทีก่ว้างไกล”

แล้วก็ถงึวนัทีต้่องอ�าลา “พีแ่จ๋” หากจ�าไม่ผดิ  
เช้าของวันที่ 31 พ.ค. 37 ได้เดินเข้าไปพบ  
“พีแ่จ๋” ท่ีห้องท�างาน บอกกบั “พีแ่จ๋” ว่า “ผมขอ 
ลาออก” เล่นเอา “พีแ่จ๋” ถึงกับอึง้! ถามผมว่า “ท�าไม”  
ตอบว่า “หนงัสือนติยสารไม่ใช่ทางผม ผมถนดัท�า
หนงัสอืรายวนั” ซึง่ “พีแ่จ๋” ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไร 
แถมอวยพรให้อกีต่างหาก จากนัน้รุง่ขึน้ของวนัที่ 
1 ม.ิย. 37 กไ็ด้เข้าท�างานทีห่นงัสือพมิพ์ “สยามรัฐ”  
ตามค�าชักชวนของเพือ่น ต�าแหน่งผูช่้วยหวัหน้า
ข่าวหน้า 1 ท�างานสกัระยะกข็ยบัข้ึนเป็นหัวหน้า
ข่าวหน้า 1 จนปัจจบุนั  

ตลอดระยะเวลาทีอ่ยู่ในวงการส่ือสารมวลชน 
ดร.เอก์ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร ปฏบิติั
หน้าท่ีด้วยความซือ่สัตย์ สจุริต และตรงไปตรงมา 
จงึเป็นทีย่อมรบัและไว้วางใจจากพีน้่องสือ่มวลชน 
สนบัสนนุให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมผูส้ือ่ข่าว
ต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) 3 สมยัตดิต่อกนั 
ได้วางรากฐานและแผนการท�างานสมาคมฯ อย่าง 

ถูกเปลี่ยนนายทุนใหม่ไปอยู่ในเครือหนังสือพิมพ์
มตชิน 

“เราไม่ได้ตามไปด้วย ตกงาน ชีวิตหักเห 
รับจ๊อบเป็นฟรีแลนซ์เขียนข่าวส่งหนังสือพิมพ์ 
“ข่าวสดยเูอสเอ” ซึง่เป็นหนังสอืพมิพ์รายสปัดาห์
ฉบบัภาษาไทย วางจ�าหน่ายในอเมริกา และเขียน
คอลมัน์ “จดหมายเหตปุระเทศไทย” ลงตีพมิพ์
หน้า 3 หนงัสอืพิมพ์ข่าวสด ยเูอสเอด้วย”

ดร.เอก์ เล่าต่อด้วยว่า ท�าได้อยู่ประมาณ 
สกั 2 ปี กเ็บนเขม็มาท�าหนงัสอืนติยสาร “พีเพิล” 
ต�าแหน่งบรรณาธกิาร ก็ได้ “พ่ีแจ๋” พรรณประภา 
อนิทรวทิยนนัท์ ภรรยา พทิกัษ์ อนิทรวทิยนนัท์  
อดตีรองนายกรฐัมนตร ีเป็นครคูนทีส่อนวชิาภาษาเขยีน  
ออกไปสัมภาษณ์นักธุรกิจบ้าง นักการเมืองบ้าง  

ที่น ่าสนใจคือการรวมตัวของสื่อมวลชน 
หลายส�านกั จดัตัง้เป็นองค์กรทีช่ือ่ “สมาคมผูส้ือ่ข่าว 
ต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย)” ขึน้เมือ่ 11 ปี 
ทีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที ่ อปท.นวิส์เชญิ
เป็นแขก ฉบับนี้ จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จัก ก็คือ  
ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้ส่ือข่าว 
ต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) คนปัจจบุนั ทีก่�าลงั
ผลกัดนัเป้าหมายของสมาคมแห่งนีใ้ห้เดนิหน้าไป
อย่างมนียัย่ิง

ดร.เอก์ เหลอืงสอาด นายกสมาคมผู้สือ่ข่าว
ต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) ในวยั 59 ปี เปิด
เผยกบัเราว่า เป็นชาวจงัหวดักาญจนบรุ ี ส�าเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตร
ดษุฎบีณัฑติ มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร,ี ส�าเรจ็ 
หลักสูตร ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง  
รุ่นที ่3 สถาบนัอศิรา มลูนธิพิฒันาสือ่มวลชนแห่ง 
ประเทศไทย, ส�าเรจ็หลกัสตูร “รฐัธรรมนญูส�าหรบั
สือ่มวลชน” สมาคมนกัข่าวนกัหนังสือพมิพ์แห่ง
ประเทศไทย, และส�าเร็จหลกัสตูร เสาหลกัเพือ่
แผ่นดนิเกยีรติยศ รุ่นที ่3 ฯลฯ

ส่วนประสบการณ์การที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและตรวจสอบการทุจรติคอร์รัปช่ัน มอีาทิ
เช่น เป็นทีป่รึกษาคณะอนกุรรมาธกิารตรวจสอบ 
การทจุรติและพจิารณาศกึษาด้านคมนาคมระบบราง  
สภาผู ้ แ ทนราษฎร  เป ็ นที่ ป รึ กษาคณะ 
อนุกรรมาธิการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
การใช้อ�านาจรฐั สภาผูแ้ทนราษฎร เป็นต้น

แน่นอนว่า ดร.เอก์ อยูใ่นแวดวงส่ือมวลชน 
โดย ดร.เอก์ เล่าให้ฟังว่า ได้เข้าสูว่งการสือ่สาร
มวลชนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2530 สงักดัหนงัสือพมิพ์
ข่าวสด ปฏบิตัหิน้าทีภ่าคสนามในฐานะผูส้ือ่ข่าว 
การเมอืงประจ�ากระทรวงมหาดไทย “ถ้าจ�าไม่ผดิ  
คือยุคที่มี พล.อ.ประจวบ สุนทรางกูร เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในสมัย

ดร.เอก์ เหลืองสอาด
นายกสมาคม

ผู้ส่ือข่าวต้านคอร์รปัช่ัน (ประเทศไทย)

ให้รอบด้าน พบปะพูดคุยกับนักการเมือง ส.ส. 
รฐัมนตร ีสร้างความคุ้นเคย กระท่ังได้นกัการเมือง 
มาเป็นแหล่งข่าว เราก็ไม่ต้องไปพึ่งเพื่อน 
สื่อฉบับอื่น ตรงกันข้ามเพื่อนสื่อด้วยกันที่เคย
หนัหลงัหน ีกลบัมาขอลอกข่าวจากเรา” ดร.เอก์ 
กล่าว พร้อมบอกต่ออกีว่า

จากนัน้ไม่นาน ได้ขยับต�าแหน่งข้ึนเป็นหวัหน้า
ข่าวการเมอืง ย้ายจากรฐัสภามาประจ�าท�าเนยีบ
รฐับาล ซึง่ทีน่ี ่ดร.เอก์ ยอมรับว่า ค่อนข้างเหนือ่ย 
ด้วยเป็นหนังสือพิมพ์หัวเล็ก เดินทางไปท�าข่าว
นอกสถานทีแ่ต่ละครัง้ เช่น ตามไปท�าข่าวนายกฯ  
รฐัมนตร ีค่อนข้างล�าบาก ต้องโหนรถเมล์ ขณะที ่
เพื่อนส่ือหัวใหญ่มีรถประจ�าคอยรับส่ง จะขอ
อาศัยกเ็กรงใจ วธิเีดยีวทีจ่ะให้ทนัท�าข่าว คอืต้อง
ออกเดนิทางก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชัว่โมง ถงึ
จะไปทันเพื่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มาท�าข่าว 
ประจ�าอยู่ที่ท�าเนียบรัฐบาลก็เริ่มปีกกล้าขาแข็ง  
ไม่นานกถ็กูเรยีกเข้าไปประจ�ากองบรรณาธกิาร เป็น 
ผูช่้วยหวัหน้าข่าวหน้า 1 (รีไรท์เตอร์) และขยับ
เป็นหัวหน้าข่าวหน้า 1 กระทัง่หนงัสือพมิพ์ข่าวสด

ผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ ที่ออกสู ่
สาธารณะ เป็นทีป่ระจักษ์และเป็นรปูธรรมนีเ้อง 
ส่งผลให้สมาคมฯ ได้รับการยอมรับจากวงการ
สือ่สารมวลชน และเป็นทีย่อมรบัของผูห้ลกัผูใ้หญ่ 
ซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศ อาทิ นายชวน  
หลกีภยั ประธานรัฐสภา ได้กล่าวช่ืนชมสมาคมฯ  
ในการท�าหน้าที่สื่อที่ดี ที่ส�าคัญยิ่ง พล.อ.เปรม  
ตณิสลูานนท์ อดตีประธานองคมนตรแีละรฐับรุษุ  
ซึง่นบัเป็นบคุคลต้นแบบของความ “ซือ่สตัย์ สจุรติ” 
ได้กล่าว “ขอบคณุ ชมเชย” ในโอกาสทีใ่ห้เกยีรต ิ
มาเป็นประธานเปิดงานเสวนาหวัข้อ “คอร์รปัชัน่... 
หายนะประเทศไทย” ที่สมาคมฯ จัดขึ้น  
เม่ือวันที ่7 ต.ค. 59 ณ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย พร้อมฝาก 
ให้สานต่อเจตนารมณ์การท�าความดี “ตอบแทน
คณุแผ่นดนิ”

นอกจากนี ้ สมาคมฯ ยงัสร้างเครอืข่ายภาค
ประชาชนผ่านศนูย์ประสานงานต่อต้านการทจุรติ 


